

ซึ่งได้เป็นผู้หนึ่งที่ถูกท่านทั้งหลายในşikฝ่ายค้านได้ยื่นญัตติเพื่อเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรายบุคคล ต่อกรณีที่ท่านถาวร เสนเนียม ได้อภิปรายไปแล้ว ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านกรณีเรื่องขงรถ ขสมก. การเช่ารถ ๖,๐๐๐ คัน ตามที่ท่านได้กล่าวหาว่าเป็นการปั่นแต่งข้อมูลเป็นเท็จ เพื่อเตรียมการแสวงหาประโยชน์ ซึ่งผมต้องกราบเรียนท่านประธานแล้วก็ถึงพี่น้องประชาชนด้วยว่า ถึงแม้ว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการเพียงแต่เป็นเหมือนกรอบแนวคิดในการที่จะเป็นโครงการนำไปสู่การดำเนินการเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนซึ่งยังไม่ได้ทำก็จริง แต่ว่าการที่ท่านได้กล่าวหาอย่างนี้ทำให้เกิดความเสียหาย ทางผมเองซึ่งผมกราบเรียนว่าได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผมปฏิญาณตนว่าจะทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อชาติ เพื่อแผ่นดิน เพื่อพระมหากษัตริย์ ตามที่ท่านทั้งหลายได้ให้ความกรุณาพูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราเป็นนักการเมืองต้องทำให้ดีที่สุด ผมมากำกับดูแล ขสมก. ครับ เป็นองค์กรหน่วยงานของรัฐ เป็นรัฐวิสาหกิจในการให้บริการประชาชนเรื่องการโดยสาร ซึ่งผมเรียนตรง ๆ ครับ ท่านประธาน ท่านผู้ที่ยื่นญัตติทั้งหลาย ขสมก. ถ้าจะพูดย้อนหลังไปสักนึกก็เหมือนมีประวัติศาสตร์เหมือนเขาพระวิหารเลย แต่มันไม่ไกลไปถึงปี ๒๕๐๕ เพราะว่าเพิ่งก่อตั้งประมาณปี ๒๕๑๙ ละ ตอนนั้นมีการยุบรวมกิจการซื้อรถจากเอกชน ถ้าท่านถาวร เสนเนียม เคยนั่งรถเมล์จะเข้าใจ ผมขึ้นรถเมล์ผมจะรู้รถเมล์ ร.ส.พ. จากถนนตกไปถึงท่าเตียน สาย ๑ นายเลิศ สาย ๒ สาย ๓ วังแถวประตูน้ำ

บขส. ส่วนหนึ่งวิ่งร่วมด้วย ตอนนั้นผมจำได้ว่าท่านนายกรัฐมนตรี ขออนุญาตต้องเอ่ยนามท่านคือหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช ท่านได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริการปัจจัยขั้นพื้นฐานของประชาชนว่า การบริการการขนส่งโดยสารให้กับประชาชนต้องเป็นหน้าที่ของรัฐ ก็เลยไปซื้อกิจการทั้งหมดใช้เงินไป ๓๗๐ ล้านบาท มาตั้งเป็นบริษัทมหานครขนส่ง แต่พอตั้งแล้วก็มีปัญหาเรื่องของข้อกฎหมายก็เลยยกเลิกไป แล้วมาออกกฎหมาย ก็นำประกาศกฎหมายในการที่จะจัดการขนส่งใหม่เป็น ขสมก. ตามที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธาน ขสมก. ตั้งแต่ประกอบกิจการเดินรถมาถึงวันนี้ ๓๑ ปี ตั้งแต่มีรถอยู่ ๒,๗๐๐ กว่าคัน ปี ๒๕๔๓ มีรถเกือบ ๖,๐๐๐ คัน ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ มีรถเหลืออยู่เพียง ๓,๕๐๐ คัน แล้วก็วิ่งได้ในสายทางบริการประชาชนเพียง ๓,๑๐๐ คันเท่านั้นครับ แล้วตั้งแต่เริ่มซื้อกิจการมาบอกว่าซื้อมา ๓๗๐ ล้านบาท แต่รัฐบาลขณะนั้นให้ไป ๓๒๙ ล้านบาท ขาดทุนหมุนเวียนไปทันที ๔๐ ล้านบาท แล้วตั้งแต่บัดนั้นมาถึงบัดนี้ไม่เคยมีกำไร เพราะว่าเป็นกิจการต้องบริการประชาชนกังวลว่าพี่น้องคนยากคนจนถ้าเกิดให้เอกชนเดินรถอย่างเดียว ประชาชนจะเดือดร้อนบริหารกิจการมาถึงวันนี้ ๓๑ ปีขาดทุนสะสม ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท เรื่องขาดทุนผมไม่ค่อยคิดใจ สิ่งที่ผมห่วงที่สุดก็คือว่าคุณภาพชีวิตของประชาชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขาศึกษาแล้วว่า ๓๐ กว่าปีนี่แย่ที่สุด ที่ผมกราบเรียนท่านประธานว่าผมเคยขึ้นรถเมล์ แต่ผมไม่ทราบว่าท่านถาวรเคยขึ้นหรือเปล่า เวลาขึ้นแทบไม่ได้นั่งเลย ได้แต่ยืนครับ เบียดเสียดกันทุกวัน เมื่อก่อนตอนที่ผมเรียนอยู่ที่กรุงเทพมหานครต้องโหนรถทุกวัน ต้องไปเสี่ยงชีวิต จนเขาศึกษาแล้วว่าคุณภาพชีวิตมันแย่ มันจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงยกฐานะหรือว่าทำอย่างไรให้การบริการมันดีขึ้น ความจริงเรื่องของแนวทางในการพัฒนาไม่ใช่เพิ่งเกิดในรัฐบาลนี้นะครับ เมื่อปี ๒๕๔๗ ก็มี ครม. ขสมก. เขาก็นำเรื่องแผนการฟื้นฟูกิจการมา ก็เห็นชอบครับ หรือแม้แต่รัฐบาลที่ผ่านมาซึ่งเป็นรัฐบาล คมช. เองก็เห็นตรงกันเหมือนกับท่านทั้งหลายเห็นตรงกันครับว่า การบริการคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตกรุงเทพมหานครมันต่ำลงเรื่อย ๆ ครม. สมัย คมช. ก็เห็นชอบในหลักการให้ ขสมก. มีทั้งเช่า มีทั้งเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ ตามที่ท่านได้อภิปรายไว้ว่าน่าจะเปลี่ยนแปลง

๖๐๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๗๙/๒

เครื่องยนต์อย่างเดี่ยวเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน ผมอยากเรียนอย่างนี้ว่า
ความจริงถ้าผมไม่คิดอะไรเลย เหมือนบางท่านที่เคยเป็นรัฐมนตรีแล้ว อยู่ตรงนี้นาน
ก็มีครบ นั่งดู ขสมก. ต่อไปได้ให้เป็นผู้ช่วยอย่างนี้ แต่ผมก็อาจจะถูกบางท่านอธิบายว่า
เป็นรัฐมนตรีแล้วไม่ทำอะไร แต่ผมก็คิดว่าในฐานะในโอกาสซึ่งเราได้มีโอกาสมาเป็น
รัฐมนตรีกำกับดูแลงานซึ่งเป็นปัญหามาโดยตลอด -----

- ๒๘๐/๑

แล้วก็มีแนวความคิดที่ต้องกันว่ามันจะต้องแก้ปัญหาให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน ผมเรียนว่าถ้าการเพียงแต่เอารถเก่ามาเปลี่ยนเครื่องยนต์ ใช้เงินไปล้านกว่าบาท ท่านลองคิดดูครับว่ารถเมล์ ขสมก. ที่ใหม่ที่สุด ๘ ปีครับ แล้วมีเหลืออยู่ไม่กี่คันครับ ถ้าที่มันเก่าประมาณ ๑๔ ปีมันหมดสภาพ เหลือแต่แชสซีเท่านั้นแหละครับ ถ้าจะเอาเครื่องยนต์ไปเปลี่ยนเป็นเอ็นจีวี ท่านก็เห็นมีข่าวออกมามากมายว่าเครื่องยนต์ที่เปลี่ยนแล้วมีปัญหาเกี่ยวกับระบบส่งกำลัง เพื่อจะทำกระเด็นมาโดนผู้โดยสาร เสียชีวิตเพราะมันสัมพันธ์กันครับ เปลี่ยนแต่เครื่องไม่ได้ครับท่านประธาน มันต้องเปลี่ยนทั้งเกียร์ เปลี่ยนเฟืองท้าย เปลี่ยนเพลากลาง ลงทุนไปกับรถเก่าแล้วก็ยังเป็นรถเก่าเหมือนเดิมครับ คุณภาพชีวิตของคนที่ได้โดยสารรถ ประชาชนไม่ได้อะไรเลยครับ ได้กับขสมก. เท่านั้นที่ได้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้กับองค์กรทั้งนั้นล่ะครับ แต่ว่าในภาพรวมทั้งหมดผมเรียนยืนยันว่าการทำอย่างนั้นไม่ทำให้สถานภาพทางการเงินของ ขสมก. พลิกฟื้นมาได้เลย เพราะมีรถอยู่เพียง ๓,๕๐๐ คันเท่านั้น วิ่งได้ ๓,๑๐๐ คัน ท่านทราบไหมครับ รถเมล์กรุงเทพมหานครปัจจุบันนี้ทั้งหมดที่วิ่งอยู่ทั้งที่จดทะเบียนถูกต้อง ทั้งรถที่ไม่ถูกต้องมากกว่า ๑๗,๐๐๐ คันครับ ขสมก. บริการประชาชน ๓,๕๐๐ คัน วิ่งได้ ๓,๑๐๐ คัน ท่านเห็นไหมครับ เวลาเกิดวิกฤติราคาน้ำมันซึ่งมันขึ้นทุกวัน ซึ่งไม่มีใครคาดคิดว่ามันจะเป็นอย่างนี้ แทนที่ ขสมก. จะเป็นเมน (Main) หลักในการให้บริการประชาชน ณ วันนี้ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติราคาน้ำมัน รถร่วมบริการก็หยุดวิ่งครับ มันก็เกิดปัญหากับพี่น้องประชาชน ไม่มีรถเพียงพอที่จะให้บริการประชาชน คนไปทำงานไม่ทันเวลา นักเรียนก็ไปเรียนไม่ทันเวลาที่เวลาที่โรงเรียนเปิด ขสมก. เองจำเป็นต้องไปขอความร่วมมือไปเช่ารถมาวิ่งเสริมเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการเดินทางในช่วงที่เกิดวิกฤติอย่างนั้น เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนท่านประธานว่า ถ้าเราคิดจะแก้ปัญหาไปวัน ๆ ผมคิดว่าวันนี้ ขสมก. มันก็อยู่อย่างนี้ การบริการประชาชนก็ยังเหมือนเดิมทุกประการครับ คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครจะดีขึ้นไหม ยากครับ แถมต้องผลักดันให้กับคนทั้งประเทศด้วยที่ต้องเสียภาษีอากรให้กับรัฐบาล ต้องอุดหนุนเงินมาให้กับ ขสมก. เพราะว่าต้องขาดทุนรายเดือนรายปี ที่ผมกราบเรียนว่าสะสมมาจนถึงวันนี้

ถึง ๗๐,๐๐๐ ล้านบาท ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับ เมื่อผมได้เห็นสภาพปัญหา ถามว่าคนที่
เป็นรัฐมนตรีต้องมีกรอบแนวคิดใหม่ ต้องมีครับ มันต้องมีกรอบแนวคิดที่ปัญหาที่เกิดขึ้น
มันควรจะแก้อย่างไร ความจริงที่ท่านบอกว่ามีการปั้นแต่งตัวเลขอะไรทั้งหลายทั้งปวง
ผมเรียนอย่างนี้ว่าความจริงการเดินรถมันมองง่ายครับ เพราะว่าองค์ประกอบของ
การทำกิจการที่ว่ามันมีอยู่ไม่กี่อย่างหรอก คือองค์ประกอบหรือปัจจัยหรือว่าอะไรที่ใช้
ในการบริการหรือการโดยสาร มันมีตัวรถครับ มันมีน้ำมัน มันมีคนขับ มันมีกระเป่า
อยู่แค่นี้ มันไม่มีตัวอื่น ๆ ที่เห็นว่ามันจะซับซ้อนพอที่จะเอามาทำแล้วบอกว่ามันจะ
สามารถปิดบังหรือทำให้มันเป็นการดำเนินกิจการ การปรับปรุงที่แอบแฝงที่จะนำไปสู่
การที่จะหาผลประโยชน์ได้เลย ผมเรียนตรง ๆ ครับท่านถาวร ขอโทษที่เอ่ยนามท่านอีกที่
ท่านก็รู้จักเรื่องการเดินรถดี -----

ท่านเป็นผู้แทนราษฎรที่จังหวัดสงขลาซึ่งคนสงขลารัก ผมรู้ ผมไปที่นั่นเขาก็บอกว่ารักท่านมาก ท่านรู้เรื่องการเดินรถดีมาก การโดยสารรถยนต์ การบริการรถยนต์ก็มีแค่นี้ครับ มีรถ มีคนขับ มีกระเป๋า ถ้าเป็นรถโดยสารก็มีคนเก็บเงิน มีค่าเชื้อเพลิง ผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับ ชสมก. บริหารกิจการแบบนี้มา ๓๑ ปีแล้วขาดทุนย่อยยับถามว่าวันนี้ผมเป็นรัฐมนตรีถ้าผมจะทำเหมือนเก่าได้ไหม ถ้าทำเหมือนเก่าก็เหมือนกับเป็นรัฐมนตรีที่ไม่มีความคิด ก็รู้ทั้งรู้ว่าซื้อรถยนต์มาแล้วก็มีกระเป๋า มีเชื้อเพลิง แล้วมันขาดทุน ถามว่าถ้าท่านเป็นรัฐมนตรีท่านจะทำอย่างเดิมไหม ไม่ละครับ เป็นผมก็ต้องคิดหาวิธีการใหม่ถ้าซื้อรถมาแล้วมีภาระ มีปัญหาเรื่องของการซ่อมบำรุง เรื่องรถหยุดวิ่งแล้วขาดโอกาสในการให้บริการประชาชน มีกระเป๋าแล้ว มีคนเก็บตั๋ว แล้วก็ไปเอาตั๋วปลอม ตั๋วผี หรือว่าส่งเงินไม่ครบ หรือแม้แต่การบริหารจัดการโครงข่ายทั้งหมดรถไม่ครอบคลุมทุกเส้นทาง เราก็ต้องกลับมาคิดใหม่ว่าทำอะไรให้กรอบแนวคิดของเรา ถ้าเราจะคิดพัฒนาแก้ปัญหาปรับโครงสร้างของ ชสมก. ให้เป็นที่ยอมรับของพี่น้องประชาชนเพื่อจะดูแลคุณภาพชีวิตให้มันดีขึ้น เราก็ต้องคิดครับ ถ้าซื้อมันขาดทุนเราก็ต้องคิดวิธีการอื่น หรือว่าถ้ากระเป๋ามันทำแล้วมีปัญหาเราก็คิดวิธีการอื่น หรือว่าเชื้อเพลิงวันนี้มันมาจากน้ำมันเราก็ต้องคิดถึงเชื้อเพลิงอื่นซึ่งสามารถทดแทนได้ ก็ถือว่าโชคดีที่ประเทศไทยเรามีเอ็นจีวีหรือว่าซีเอ็นจีที่สามารถที่จะนำมาเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนรถได้ ผมเรียนอย่างนี้ครับท่านประธาน ในกรอบแนวคิดของผมเพียงแค่ประหยัดค่ากระเป๋ากับประหยัดค่าเชื้อเพลิง ผมต้องขออนุญาตท่านประธานว่าขอตั้งชาร์ทมาแสดงท่านประธานดูครับ ค่าจ้างพนักงานเก็บค่าโดยสารวันละ ๑,๒๓๔ บาท อันนี้ต่อวันต่อคัน ค่าเชื้อเพลิงเมื่อก่อนใช้ดีเซล ๓,๕๐๐ บาท ๒ ตัวนี้ถ้าเรามีกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการแค่เรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่ายเท่านั้นเอง ๓,๕๐๐ บาท จากดีเซลพอปรับมาเป็นเอ็นจีวีเท่านั้นละครับ เราประหยัดไปได้ ๑,๗๕๐ บาท โดยประมาณ ดีว่าครึ่งหนึ่งแต่ความจริงแล้วมีคนที่เขาประกอบการเขาบอกว่าประหยัดไปประมาณ ๒ ใน ๓ ด้วยซ้ำ ๒ ตัวรวมกันครับท่านประธาน คุณไปจำนวนวัน จำนวนเดือน ประหยัดไป ๕๓๗ ล้านบาทต่อเดือน เท่านั้นเองครับท่านประธาน ชสมก. ขาดทุนเฉลี่ยรายเดือนไม่รวมดอกเบี้ยต่อเดือน

๖๐๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรรา ๒๘๑/๒

ประมาณ ๓๙๕ ล้านบาท นี่แค่เรื่องคิดการประหยัด ท่านประธานครับ ขสมก. จะมีรายรับมากกว่ารายจ่ายต่อเดือนทันที ๑๔๑ ล้านบาท อันนี้ยกตัวอย่างครับ แต่ว่าการคิดอย่างนี้มันต้องคิดให้มันครบวงจรในการบริการพี่น้องประชาชน เพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากเรียนท่านประธานว่าผมได้ให้นโยบายก่อนที่จะมีโครงการทั้งหลายมาผมเรียนว่ามันมาจากกรอบแนวคิดในการที่จะฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ให้มันพ้นจากสถานะ -----

- ๒๘๒/๑

ถ้าไม่ทำอะไรเลย อยู่อย่างนี้อีก ๘ ปีข้างหน้า ชสมก. จะมีสถานะทางการเงินล้มละลาย เพราะจะต้องเป็นหนี้สะสมไปถึง ๑๖๐,๐๐๐ ล้านบาท ถึงวันนั้นผมก็ไม่มั่นใจว่า ชสมก. จะมีรั้งถึง ๓,๑๐๐ คันหรือเปล่า ถึงวันนั้นวิกฤติการณ์โดยสารของกรุงเทพฯ มันก็จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงเรียนกับท่านประธานว่าผมก็ให้นโยบายไปกับทางบอร์ด ชสมก. เพราะว่า ชสมก. เป็นรัฐวิสาหกิจ รัฐมนตรีต้องมีนโยบายในเมื่อสภาพปัญหา ชสมก. มันเป็นอย่างนี้ ให้ไปปรับแผนคูสิ แผนซึ่งเคยเสนอในรัฐบาล คมช. ที่ผ่านมา เรื่องของการเช่ากับการเปลี่ยนเครื่องยนต์ด้วย มันมีความเหมาะสมหรือไม่ในสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้การบริการพี่น้องดีขึ้น เขาก็มีการปรับแผนมาตามแนวทางของการศึกษาว่า ถ้าจะพลิกฟื้นองค์กรซึ่งเคยขาดทุนให้มีสถานะทางการเงินดีขึ้น นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญ แต่สำคัญที่สุดก็คือว่าเราต้องทำอะไรให้การบริการพี่น้องประชาชนดีขึ้นกว่าเก่า เขาก็ไปทำแผนมาครับ ผ่านความเห็นชอบจากการประชุมของบอร์ด ชสมก. ผมอยากจะเรียนกับท่านประธานและขออนุญาตด้วยว่า ขออนุญาตได้อ่านสักนิดหนึ่ง มันเป็นเอกสาร แผนงานโครงการว่า ถ้าจะปรับปรุงกิจการ ชสมก. ให้มีประสิทธิภาพเขาคิดทำอย่างไรบ้าง เขาบอกว่าการที่จะปรับแผนโครงสร้างเพื่อฟื้นฟูฐานะการเงินของ ชสมก. นั้น ๑. จะต้องทำโครงการเป็นการเช่ารถโดยสารปรับอากาศที่ใช้แก๊สเอ็นจีวี จำนวน ๖,๐๐๐ คัน โดยให้ผู้เช่ามีภาระต้องดำเนินการดังนี้ ติดตั้งระบบบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกว่าอีทีเคทีเอ็น อันนี้ก็แก้ปัญหาเรื่องของตัวที่มันเป็นตัวปลอมตัวผีทั้งหลาย แล้วก็แก้ปัญหาเรื่องการประหยัดพนักงานบนรถโดยสารและป้ายจอดรถโดยสารประจำทาง ติดตั้งระบบตรวจสอบและปฏิบัติการการเดินทางจีพีเอส (GPS) หรือจีพีอาร์เอส (GPRS) มีทั้งการควบคุมรถ แล้วก็ควบคุมการเดินทางไปด้วย แล้วก็ซีซีทีวี (CCTV) บนรถโดยสารด้วย และที่ป้ายจอดรถโดยสารประจำทาง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ จัดหาป้ายจอดรถโดยสาร นอกจากนี้มีลานจอดรถแล้วยังประกอบด้วยโรงซ่อมสถานที่ทำการสำหรับพนักงาน ชสมก. ปฏิบัติงานที่ป้ายจอดรถสถานีจ่ายแก๊สเอ็นจีวี และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติการ ท่านเห็นไหมครับ เขาบอกว่าถ้าจะฟื้นฟูแผนนั้นต้องเช่ารถอย่างเดียว แล้วก็ผลักภาระความเสี่ยงทั้งหมดให้กับผู้ให้เช่าทั้งหมด

๖๐๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๔๒/๒

แล้ว ขสมก. เองจะดำเนินการเพียงการปรับการจราจรเส้นทางเดินรถ การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอัตราค่าจ้าง การกำหนดจำนวนพนักงานและจำนวนเงินที่ใช้ในโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด การประยุกต์ใช้สัญญาการบริการเชิงคุณภาพพีบีซี (PBC) กับเขตการเดินรถ แล้วก็พัฒนาระบบการบริหารงานโดยนำเทคนิคการบริหารงานแบบใหม่มาใช้ คือการตรวจสอบและการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง แล้วก็การบริหารเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงเศรษฐศาสตร์ -----

- ๒๔๓/๑

คืออธิบายง่าย ๆ ท่านประธานครับ ถ้าคนเข้าใจเรื่องกรอบแนวคิดเรื่องของการเช่าแท็กซี่ก็จะเข้าใจดี สรุปว่าหาคนหารถมมาให้ ขสมก. เช่า รับภาระไปหมด ขสมก. เพียงแต่มีหน้าที่เอาคนขับไปขับรถ เหมือนคนที่ไปเช่าแท็กซี่มาขับ เขาก็มีอยู่แท็กซี่เรียบริ่อย ใครอยากขับแท็กซี่ก็ไปเช่าแท็กซี่มาขับ คิดเรื่องค่าเช่าเท่าไร เรื่องค่าต้องเติมแก๊สเท่าไรแล้วออกไปวิ่งบริการประชาชนหาผู้โดยสาร เป็นวันเสร็จแล้วก็หักว่าเป็นค่าเช่าเท่าไร ค่าแก๊สเท่าไร ส่วนที่เหลือเป็นของคนเช่า กรอบแนวคิดคล้าย ๆ อย่างนี้ ผมจึงเรียนกับท่านประธานว่าพอเรามีกรอบแนวคิดพอผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่เรียกว่า บอร์ด ขสมก. ยังไม่พอครับ ส่งแผนงานโครงการตามกรอบแนวคิดนี้แหละครับ วันนี้รัฐบาลของ ฯพณฯ สมัคร สุนทรเวช เพื่อให้งานการพัฒนาเรื่องการให้บริการการขนส่งมันเดินหน้าด้วยความรวดเร็ว เขาก็มีคณะกรรมการพัฒนาระบบขนส่งทางราง แล้วก็ขนส่งมวลชน มีท่านนายกรัฐมนตรีสมัครเป็นประธาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม มีผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม มีสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีสำนักงานประมาณ มีปลัดกระทรวงการคลัง มีปลัดกระทรวงคมนาคม มีส่วนราชการหลายส่วนที่รู้เรื่องการขนส่งไปเป็นกรรมการเพื่อคอยถ่วงถ่วงงานทั้งหลายก่อนที่จะเข้าสู่ ครม. เพื่อให้เกิดความรอบคอบมากยิ่งขึ้น ผมเรียนอย่างนี้ว่าแผนงานโครงการทั้งหลายเหล่านี้มันมาจากกรอบแนวคิดที่ผมเรียนไป มีคนถามว่าแล้วค่าเช่ามันจะเป็นเท่าไร มีคนไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าค่าเช่าแพงทำไมไม่ซื้อ ท่านที่อภิปรายไปแล้วบอกว่าถ้าซื้อหรือว่าเช่ารวม ๆ แล้วเป็นเงิน ๑๘ ล้านบาทเท่านั้น ก็เป็นตัวเลขที่ท่านคำนวณมาครับ แต่ผมเรียนอย่างนี้ว่าเนื่องจากการบริหารจัดการมีเรื่องอยู่เพียง ๒ ส่วน คือเรื่องค่าเช่าที่เป็นสาระสำคัญ ก็ขออนุญาตอธิบายนิดหนึ่งว่าพื้นฐานกรอบแนวความคิดในการคำนวณโครงการที่บอกว่ามันไม่ใช่เป็นการปรุงแต่งข้อมูลเท็จ เราไม่ได้คิดเองครับ ขสมก. บริหารกิจการมาโดย ๓๑ ปี เขามีตัวเลขไว้หมดครับ จำนวนผู้โดยสารต่อวันเท่าไร ค่าเช่าเดิมเคยมีเท่าไร เขาคิดไว้หมดครับ ผมขออนุญาตท่านประธานอีกครั้งนะคะครับ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓ ตอนนั้นผมไม่ทราบว่ามีใครเป็นรัฐบาล ใครเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ผมไม่ทราบ แต่ผมทราบอย่างเดียว

๖๑๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๒๘๓/๒

เคยเช่ารถเมื่อปี ๒๕๔๓ คั่นละ ๒,๖๕๔ บาท ค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงอีก คือ ๒ อย่าง
รวมกันแล้ว ๔,๙๕๔ บาท นี่ค่าเช่าคิดรวมค่าซ่อมเมื่อปี ๒๕๔๓ ครับ ตอนนั้นราคาน้ำมัน
อยู่ที่ ๑๑ บาท ๔๔ สตางค์เท่านั้น ท่านลองคิดดูครับ วันนี้ราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่ ๓๘ บาท
เกือบ ๔๐ บาท แต่ที่เราประเมินสมมุติฐานไว้ว่าค่าเช่าควรจะเป็น ๕,๑๐๐ บาท ก็เพื่อให้
ขสมก. มันอยู่ได้ เป็นการสมมุติฐานไว้ก่อนว่ามันควรจะเป็นเท่านี้ แต่ในความเป็นจริง
ถ้าเอาฐานคิดอย่างนี้ท่านประธานครับ เพราะว่าค่าเช่าเดี๋ยวนี้มันมีค่าภาษี ค่าคู่
ค่าจัดเตรียมรถสำรอง -----

- ๒๘๔/๑

๖๑๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรบุษ ๒๘๔/๑

มันมีค่าภาษี ค่าอยู่ ค่าจัดเตรียมรถสำรอง ค่าอู่ที่คิดเก็บ ตัวเลขทั้งหมดถ้ายังไม่รวมอู่ที่คิดเก็บ จีพีอาร์เอสอยู่ที่ ๕,๕๗๑ บาท อันนี้ก็สูงกว่า ๕,๑๐๐ บาท แต่ถ้ารวมอู่ที่คิดเก็บไปด้วย ๖,๐๐๐ กว่าบาทต่อค่าเช่า ๑ คัน นี่ถ้าเอาฐานคิดตามตัวเลขซึ่งเคยมีคนให้เช่า เมื่อปี ๒๕๔๓ ต้องไปถามรัฐมนตรีช่วงนั้นว่าเขาคิดอย่างไร แต่วันนี้ผมไม่คิดอย่างเก่าครับ เพราะผมมีเจตนาต้องการให้ ชสมก. อยู่ได้ แล้วอยากให้โครงการนี้มันสำเร็จ เพราะว่าเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน นี่เทียบเคียงเมื่อปี ๒๕๔๓ แต่ถ้าเทียบเคียงวันนี้ครับ ท่านประธานถ้าเราคิดค่าเช่าอยู่ที่ ๕,๕๗๑ บาท นี่คิดแบบปกติเป็นเพดานที่เคยคิดไว้ เมื่อปี ๒๕๔๓ ถ้าคิดค่าเช่าอย่างนี้ ๑๐ ปี จะเป็นค่าใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ๒๐ ล้านบาท ความจริงที่ท่านถาวรคำนวณไว้ ๑๘ ล้านบาทนี่คลาดเคลื่อนเล็กน้อยครับ ผมคิดไว้ ๒๐ ล้านบาท มากกว่าท่านคิดด้วยซ้ำครับ แต่ถ้าเทียบเคียงกับบีอาร์ที (BRT) นี่เป็นรถที่วิ่งอยู่ใน กทม. ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่พรรคไหนผมไม่อยากจะบอกครับ แต่เวลาไปประชุมพรรคเห็นประจำครับ ขออนุญาตต้องบอก พรรคประชาธิปัตย์ครับ ค่าใช้จ่ายในการซื้อรถบีอาร์ที ๔๕ คัน เป็นเงิน ๓๘๙ ล้านบาท พร้อมเหมาซ่อม ๓ ปี เมื่อกี้ท่านบอกว่า รถใหม่ไม่ต้องซ่อม แล้วนี่รวมค่าซ่อมไปทำไมครับ ๔๕ คันหาร ๓๘๙ ล้านบาท ตกไป ๘ ล้านบาทเศษ ๆ ท่านประธานครับ นี่ยังไม่รวมระบบการจัดเก็บอีก ๔๐๔ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดการรถบีอาร์ทีอีก ๓๘๐ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑,๑๗๔ ล้านบาท เดี่ยวผมจะหารให้ดู ๔๕ คันครับ ตกไปคันละ ๒๖ ล้านบาท นี่ ๓ ปีครับ แต่รถตามโครงการที่ผมคิดไว้ ๒๐ ปี ๒๐ ล้านบาท แต่พอบีอาร์ที ๓ ปี ๒๖ ล้านบาท บอกไม่เป็นไร แล้ววันนี้ผมอยากเรียนกับท่านประธานอย่างนี้ว่า โครงการบีอาร์ทีผมยังนึกสงสัยครับ ไม่รู้จะจดทะเบียนได้หรือเปล่า เพราะว่าประตูขึ้นรถมันไปอยู่ทางขวา เป็นโครงการพิเศษ คนจะไปขึ้นรถต้องข้ามสะพาน ข้ามถนนไปอีกซีกหนึ่งไปขึ้นตรงกลางเกาะพอดีครับ ใช้เงินต่อคันเฉลี่ยแล้ว ๒๖ ล้านบาท คิด ณ ราคาปัจจุบันนะครับ แต่ถ้าเป็นโครงการเช่าของ ชสมก. ตามที่เราคิดแผนไว้ เพื่อประโยชน์ของประชาชน ราคาปัจจุบันจะอยู่เพียง ๑๔ ล้านบาทเท่านั้นเอง คือเป็นการคิดถัวเฉลี่ยกลับจาก ๒๐ ล้านบาท เมื่อ ๑๐ ปี ถอยมาเรื่อย ๆ จนถึงปีที่หนึ่ง ประมาณการว่าอยู่ที่ ๑๔ ล้านบาท อันนี้ผมเรียนกับท่านประธาน

๖๑๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรนุช ๒๔๔/๒

ด้วยความเคารพว่า กรอบแนวความคิดอย่างนี้แหละครับ ไม่ใช่เรื่องของการปั่นข้อมูล
ที่เป็นเท็จหรอกครับ เพราะเรามุ่งหวังที่จะให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริง ๆ
เพราะเรารู้ว่าปัญหาของ ชสมก. มันเรื้อรังมาหลายรัฐบาลแล้วก็วันนี้ประชาชน
เราเดือดร้อน แล้วนอกจากเรื่องของการเช่ารถมาวิ่งแล้ว ผมอยากเรียนอย่างนี้ว่า
แม้แต่โครงข่ายเรื่องการเดินทางมันจะครอบคลุมไปหมด เราจำลองเราล้อมาจากรถไฟ

๙ สาย -----

- ๒๔๕/๑

เพราะเรารู้ว่าการคิดเส้นทางไว้ของรถไฟฟ้า ๙ สาย มันมีที่มาที่ไปเรื่องของปริมาณผู้โดยสารเรียบร้อยแล้ว ก็ล้อมาหมด มีสายหลัก สายรอง มีวงแหวนรอบนอกรอบใน ครอบคลุมหมด เพราะว่าเราจะใช้ระบบที่เรียกว่าอิติกเก็ต มีคนถามว่าทำไมตั้ง ๖,๐๐๐ คัน ก็มันต้องครอบคลุมทุกสายทาง ที่ผมเรียนแล้วอย่างนี้ครับ เพราะมัน ๓,๕๐๐ คัน หรือ ๑,๐๐๐ คันไม่ได้หรอก เพราะเราคิดคำนวณสายทางทั้งหมดแล้ว ต้องมีรถวิ่งอย่างน้อย ๖,๐๐๐ คันถึงจะใช้ระบบอิติกเก็ตสมบูรณ์แบบ ยกตัวอย่างง่าย ๆ สมมุติว่ารถ ขสมก. ไม่มีวิ่งที่บางใหญ่ คนบางใหญ่จะไปซื้อตั๋วอิติกเก็ตไปทำไมครับ ซื้อแล้วมันไม่มีที่ขึ้น เพราะฉะนั้นจำนวนรถที่จะครอบคลุมทุกสายทางเราก็ประมาณการ คาคะเนไว้จากหลักการทั้งหมดของการครอบคลุมทุกสายทางก็ประมาณ ๖,๐๐๐ คัน แล้วก็คิดจากตัวเลขรวมทั้งหมดที่บอกว่ารถที่วิ่งอยู่ในสายทางประมาณสัก ๑๗,๐๐๐ คัน ถ้ายุบรถเล็ก รถใหญ่ก็คิดว่า ๖,๐๐๐ คัน ก็จะมีประมาณเกือบครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งของจำนวนรถที่วิ่งอยู่ทั้งหมด ก็จะกลายเป็นว่า ต่อไปนี้ ขสมก. ก็จะเป็นเมนหลักในการให้บริการประชาชนจริง ๆ เราก็ไม่ต้องห่วงว่ารถร่วมทั้งหลายเวลาที่มีการควบคุมค่าโดยสารแล้วเขาจะไปประท้วงหยุดวิ่ง เพราะเรามีรถแอร์ซึ่งใช้เอ็นจีวีวิ่งครอบคลุมทุกเส้นทาง ในการจะให้บริการพี่น้องประชาชน มีหลายคนห่วงครับว่าถ้ารถแอร์แล้วมันจะทำให้ค่าโดยสารขึ้นใหม่ แพงใหม่ อันนี้เรื่องสำคัญ ผมเข้าใจท่านที่ยืนญาติหลายท่าน แต่ผมยังไม่เห็นท่านผู้แทนที่อยู่ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ได้แสดงออกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้หรือไม่ ที่ผมต้องพูดอย่างนี้ เพราะว่าถ้าท่านเห็นแนวความคิดนี้ท่านจะตกใจ เพราะถ้าทำได้จริงอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะมีหน้าจะมีคนเลือก ต่อหรือเปล่า มันก็เลือกแต่คนที่อยู่พรรคที่เสนอโครงการนี้ ๓๕ บาทตลอดสาย ๓๐ บาทตลอดวันนี่รถเมล์ รถแอร์เย็นเฉียบ ๙๐๐ บาทตลอดเดือน ก็คือ ๓๐ บาทตลอดวัน คนที่มีรายได้น้อย มีประกันสังคม มี กบข. คนที่ขึ้นทะเบียนคนจนเหลืออยู่ ๖๐๐ บาทต่อเดือน ก็คือ ๒๐ บาทตลอดวัน นักเรียนรายเดือนสูงกว่า ม. ๓ ๖๐๐ บาท คือ ๒๐ บาทตลอดวัน ตัวโดยสารรายเดือนสำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ ๔๕๐ บาท ๑๕ บาทตลอดวัน นักเรียนที่ระดับต่ำกว่า ม. ๓ ลงมา ๑๐ บาทตลอดวัน ท่านประธานครับ ๑๐ บาท

๖๑๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๒๕๕/๒

ขึ้นได้ทั้งวัน จะกี่ต่อๆ ก็แล้วแต่ขึ้นได้หมดไม่ต้องเสียเงินเพิ่ม ๑๕ บาทเหมือนกันตลอดวัน
ทุกคันขึ้นได้หมด ๒๐ บาทก็เหมือนกัน แล้วมันแพงตรงไหนท่านประธานครับ มีคนกังวลใจ
บอกว่าโครงการนี้ไปยกเลิกรถร้อนทำไมไม่ได้ยกเลิก รถร้อนซึ่งเป็นของเอกชนยังวิ่งอยู่
เหมือนเดิม ใครอยากจะขึ้นรถเก่า รถเดิม ๑๕ บาท ๑๐ บาทในราคาเดิมได้เลย ไม่ได้มี
ข้อห้ามเลย เพียงแต่ ขสมก. เราก็ปรับโครงสร้างอย่างนี้ เป็นโครงการที่จะพลิกฟื้น
คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ให้มันดีขึ้น -----

- ๒๕๖/๑

แล้วก็ไม่เป็นภาระให้กับคนต่างจังหวัดด้วย เพราะจะขาดทุนก็ต้องเอาเงินจากภาษีอากร
 ของประชาชนทั่วทุกจังหวัดมาอุดหนุนกรุงเทพมหานคร ทีนี้ผมเรียนอย่างนี้ท่านประธานว่า
 โครงการเบ็ดเสร็จทั้งหมด เวลาไปพูดเรื่องตัวเลขคนจะตกใจครับ มีคนกังวลใจว่า
 ใช้งบประมาณถึง ๑๑๑,๖๙๐ ล้านบาท ถ้าได้ดูโครงการนี้จริง ๆ จะเข้าใจว่าไม่ได้ใช้เงิน
 ภาษีอากรแม้แต่บาทเดียวครับ เป็นเรื่องที่ทำให้เอกชนเขาหารถมมาให้เราวิ่ง ๖,๐๐๐ คัน
 พร้อมวิ่งทุกวันครับ เป็นการเช่ารถวิ่ง ไม่ใช่เป็นการเช่ารถ เพราะว่าเป็นการเช่ารถ
 รถอาจจะไม่วิ่ง แต่เราเช่ารถมาวิ่งในเส้นทางทั้งหมดที่ครอบคลุมกรุงเทพมหานคร
 เพราะฉะนั้นพอไปคุยตัวเลขค่าเช่าทั้งหมดนี้ คนก็เลยตกใจว่า ทำไมต้องใช้เงินถึง
 ๑๑๑,๖๙๐ ล้านบาท ความจริงไม่ใช่เลย วันที่รถมาวิ่งสมมุติว่าโครงการนี้สำเร็จ ผมกำลัง
 คิดมันเป็นโครงการดีจริง ๆ มันไปชะงักนิดเดียวครับ ตอนที่ท่านไปออกข่าวว่าโครงการ
 มันไม่โปร่งใสอะไรทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น ความจริงเรื่องความโปร่งใสหรือไม่โปร่งใส
 มันยังไม่ถึงเวลาครับ มันมีขั้นตอนของการไปทำที่ไออาร์ไปทำประชาพิจารณ์อะไรมา
 แล้วนำไปสู่การทำอีออกชั่นหาผู้รับจ้าง ตามสัญญาต้องแข่งขันครับ ถ้าท่านถาวร
 มีพรรคพวกที่มีรถรถมาเลยครับ เอาไปร่วมโครงการเลยไม่ขัดข้องครับ ดูสิครับวันที่รถวิ่ง
 วันแรก ชสมก. หรือรัฐบาลไม่ต้องออกเงินแม้แต่บาทเดียวครับ วิ่งก่อนครับ วิ่งบริการ
 ประชาชนแล้วก็มานั่งเก็บเงินเป็นค่าเช่ารายวัน ๆ ครบ ๓๐ วันก็ให้ค่าเช่าเขาไปเป็นค่าเช่า
 เท่าไรเราก็มาหักเป็นค่าแก๊ส ค่าคนขับ มีส่วนต่างตามที่คำนวณไว้ให้ท่านดูแล้วว่าปีแรก
 คิดว่าจะมีส่วนต่างของรายได้มากกว่ารายจ่ายประมาณสัก ๔๐๐-๕๐๐ ล้านบาท
 เขาคิดไว้ในอนาคตว่าถ้าถึง ๑๐ ปี ชสมก. จะมีเงินสะสมถึง ๓๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท
 เพื่อจะนำไปชำระหนี้เดิม ๆ ที่เคยมีไว้ในอดีตที่ผ่านมา หรือก็ไว้ไปใช้ในการพัฒนา
 ระบบการขนส่งให้มันดีขึ้น สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ที่ผมต้องกราบเรียนทำความเข้าใจเพราะว่า
 เอาข้อมูลกรอบแนวความคิดของผมไปบิดเบือนจนเกิดความเสียหายหมด แม้แต่ตัวเลข
 ทั้งหมดทั้งปวงที่บอกว่าเป็นการปรุงแต่ง ผมเรียนด้วยความเคารพว่า ผมเรียนยืนยันว่า
 ตัวเลขทุกตัวอธิบายความได้หมด แล้วการหาผู้รับจ้างก็ไม่ใช่เป็นการล็อกสเปกอะไร
 หรอกครับ เพราะใช้ระบบอีออกชั่น ผมยังนึกอยู่ถ้าโชคดีเราก็จะมีคนมาร่วมโครงการนี้

๖๑๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชันีพร ๒๘๖/๒

ความฝัน ความมุ่งหวังที่จะทำให้คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครดีขึ้นมันก็ต้องเป็นจริง แต่ก็ยังหวั่น ๆ อยู่ว่ามันจะมีคนมาลงทุนใหม่ที่จำเป็นต้องซื้อรถมาให้เช่าใช้เงินลงทุนถึง ๕๕,๐๐๐ ล้านบาท แล้วต้องมาวางหลักประกันให้กับ ขสมก. อีก ที่ท่านบอกประมาณสัก ๕,๐๐๐ ล้านบาท จริง คิดคำนวณจากประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ จาก ๑๑๑,๖๙๐ ล้านบาท ประมาณนั้นแหละครับ ต้องลงทุนเสร็จแล้วต้องมาวางหลักประกันว่าจะมีรถวิ่งจริง ๆ วันละ ๖,๐๐๐ คัน ถ้ามว่ามันเสียหายตรงไหนท่านประธานครับ เป็นหลักประกันในการให้บริการประชาชนดีขึ้น แล้วก็ไม่ต้องเป็นภาระให้กับพี่น้องประชาชนคนต่างจังหวัดซึ่งไม่ได้ใช้รถ ขสมก. ก็เป็นแนวความคิดหนึ่ง -----

- ๒๘๗/๑

ซึ่งกำลังเดินหน้าไปด้วยความเรียบร้อยครับ ผมเรียนด้วยความเคารพว่าที่ท่านทั้งหลายได้ยื่นญัตติอภิปรายผม ผมก็ยั้งง ๆ อยู่ เพราะมันเป็นโครงการซึ่งมันยังไม่ได้เกิดอะไรเลย เป็นเพียงแนวความคิดเท่านั้นเอง ซึ่งต่อไปนี้อาจจะเป็นบรรทัดฐานอย่างนี้ละครับ รัฐมนตรีถ้าจะคิดอะไรต้องเตรียมหากรอบหาหลักการทั้งหลายมาประกอบเพื่อจะอธิบายในวันที่จะมีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ว่างใจด้วย ผมเรียนด้วยความเคารพครับ ตัวเลขที่ท่านได้กล่าวหาอีกว่ามีผลประโยชน์ประมาณ ๖,๐๐๐ ล้านบาท ผมไม่ทราบว่ามันมาจากไหน เพราะผมไม่มีความรู้จริง ๆ แต่ว่าท่านถาวรคงเคยคำนวณแล้วว่าที่ไปที่มามันเป็นอย่างไร หรือแม้แต่เรื่องของการปรุงแต่งโครงการ ผมเรียนตรง ๆ มันเคยมีเหมือนกันครับ ตอนสมัยโครงการทางด่วนรถลอยฟ้าจากกรุงเทพ-ชลบุรี ไปเขียนตัวเลขของคนขึ้นมหาศาลเสร็จแล้ววันนี้ขาดทุนทุกวัน แต่ตอนที่สร้างรัฐบาลไหนผมไม่ทราบแต่วันนี้เห็นแล้วผมเรียนอย่างนี้ว่า ถ้าผมคิดจะหาประโยชน์จริง ๆ ทำไมผมจะต้องคิดค่าเช่ามาจาก ๕,๑๐๐ บาท อันนี้เป็นสมมุติฐาน มันยังไม่ได้เกิดนะครับ ถ้าผมคิดจะหาประโยชน์หรือว่าใครคิดหาประโยชน์มันควรจะคิดจากฐานตัวเลขซึ่งเคยมีในปี ๒๕๔๓ ก็คือประมาณ ๕,๕๗๐ บาท นั้นแหละครับถ้าคิดว่าเรื่องหาผลประโยชน์เพราะฉะนั้นผมเรียนด้วยความเคารพว่าผมต้องทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะคนที่อยู่ทางต่างจังหวัด ซึ่งต้องอุดหนุนเงินงบประมาณให้กับ ขสมก. แล้วกับพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครว่ากระทรวงคมนาคม ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ผมมีกรอบแนวความคิดอย่างนี้ เป็นกรอบแนวความคิดที่จะก่อให้เกิดประโยชน์พี่น้องประชาชน โดยไม่ได้คิดถึงเรื่องผลประโยชน์ เพราะว่าตัวเลขของผลประโยชน์มันอยู่ตรงไหน มันไม่ใช่วิธีการซื้อที่จ่ายเงินเป็นก้อนนะครับ อันนี้เขาจ่ายเงินเป็นวัน เหมือนขับรถเบนซ์แล้วเห็นเหรียญสลึงลงเก็บ มีที่ไหนเขาทำกันท่านประธานครับ แต่สิ่งที่เรามุ่งหวังก็คือว่าอยากให้นักกรุงเทพมหานครซึ่งขึ้นชมนิดีกับพรรคการเมืองหนึ่งเขาได้ตระหนักได้ว่าคุณภาพชีวิตของพี่น้องที่มันแย่มานวันนี้มีคนคิดแล้วในการที่จะพัฒนาปรับปรุงให้คุณภาพที่ดีขึ้น ท่านประธานครับในช่วงนี้ผมขออนุญาตที่จะชี้แจงเท่านี้ก่อนครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านรัฐมนตรีต่อเรื่อง
สนามบินสุวรรณภูมิให้เสร็จ

๖๑๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๒๘๗/๒

(นายถาวร เสนเนียม ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายถาวร เสนเนียม (สงขลา) : ท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมว่าให้เขาตอบเพราะเวลา
มันจำกัดน้อยเหลือเกิน เหลืออีก ๒ ท่าน เป็นเรื่องใหญ่ ๆ ครับ

นายทองศักดิ์ ทองศรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม) : ท่านประธานครับ
ขอบพระคุณมากครับ ความจริงเรื่องของสุวรรณภูมิ

(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ
ขออนุญาตครับ ผมขออนุญาตใช้สิทธิพาดพิงได้ไหมครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมยังไม่อนุญาต ให้ตอบ
ให้เสร็จทีเดียวเพราะว่าเวลาเราจำกัดเหลือเกินครับ เชิญตอบให้เสร็จเลยครับ

นายทองศักดิ์ ทองศรี (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) : ท่านประธาน
ที่เคารพครับ ผมอยากเรียนต่อกรณีที่ท่านสมาชิก ท่าน ส.ส. ชาญชัย อิศระเสนารักษ์
ท่านผู้แทนราษฎรจากนครนายก ผมต้องขอภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านครับ ความจริง
เรื่องโครงการเพื่อพัฒนาหรือว่าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาระยะที่ ๒ ผมเรียนอย่างนี้ครับว่า
มันเป็นโครงการซึ่งเขาได้มีการศึกษาเบื้องต้นแล้วครับ ตั้งแต่เริ่มมีการสร้างสนามบิน
สุวรรณภูมิ เขาคิดไว้ก่อนว่าสุวรรณภูมิเมื่อเริ่มก่อสร้างจะมีเฟส ๑ เฟส ๒ เฟส ๓
เตรียมความพร้อมไว้ครับ เขาเรียกว่าเป็นไปตามในกรณีที่มีปริมาณผู้โดยสารมันเพิ่มขึ้น
เมื่อก่อนเราเคยคิดว่าสร้างไว้จะรองรับคนได้ประมาณสัก ๔๐ ล้านคน ๓๐ ล้านคน
พอเพิ่มเป็น ๔๕ ล้านคน เราก็มีการพัฒนาปรับปรุงเพิ่ม วันนี้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นถึง
๖๐ ล้านคน มันก็ต้องเข้าไปในการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาระยะที่ ๒
ก็เป็นไปตามที่ท่านผู้อภิปรายพูดทุกประการ แต่ผมเรียนอย่างนี้ว่า -----

รายละเอียดของโครงการทั้งหลาย จำนวนเงินงบประมาณ จำนวนเงินดำเนินการมันก็เป็นไปตามที่เขาออกแบบไว้ แต่มันจะเป็นเท่าไรหรือไม่อย่างไรก็อยู่ที่ขั้นตอนของการประกวดราคา แล้ววันนี้ผมเรียนตรง ๆ ว่าบริษัทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นบริษัทมหาชนครับ ผมเป็นรัฐมนตรีกำกับดูแลก็เพียงแต่ให้นโยบายเท่านั้นหรือว่าติดตามนโยบายซึ่งเห็นว่ามันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชน ไม่ได้มีอำนาจอะไรไปสั่งการครับ เขามีบอร์ด มีประธานบอร์ด มีกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ในการจัดการที่นั่นครับ อันนี้ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานนะครับว่าโครงการมันก็ต้องเป็นไปตามแผนอย่างนั้นครับ มันเป็นแผนที่เขาได้คิดคำนวณไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นแผนพัฒนาเพื่อรองรับคนโดยสารเพิ่มขึ้น เพราะวันนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นสนามบินซึ่งถือว่าเป็นสนามบินที่เป็นศูนย์กลางของการบินในเอเชียด้วย ก็เป็นการทำเพื่อรองรับล่วงหน้า ไม่ใช่รอให้คนเพิ่มถึง ๖๐ ล้านคนแล้วไปทำมันไม่ทันหรือท่านประธานครับ ขอขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณถาวรเชิญครับ

นายถาวร เสนเนียม (สงขลา) : ท่านประธานที่เคารพ ผม ถาวร เสนเนียม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคประชาธิปัตย์ จังหวัดสงขลา ก่อนอื่นผมขอกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า ปกติแล้วท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นคนที่นิยมพล วันนี้มาแข่งก้าวเป็นพิเศษคงจะมีลูกพี่ดี ท่านประธานครับ สิ่งที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ตอบคำถามเมื่อก็ข้อมูลท่านสืบสน ท่านบอกว่ากรุงเทพมหานครได้ลงทุนในการเช่าหรือซื้อที่สุดแล้วแต่ แต่จริง ๆ แล้วบีอาร์ทีของกรุงเทพมหานครได้ซื้อรถมาทำตามโครงการบีอาร์ที ตามสัญญาเลขที่ ๑๒-๒-๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๑ นายรัฐพล มีธนาถาวร ผู้ซื้อ นายชลิต แย้มวรรณานัง ผู้ขาย วงเงินที่ซื้อทั้งหมด ๓๘๗,๕๔๐,๐๐๐ บาท รถ ๔๕ คัน โดยเฉลี่ยแล้วคันละ ๘ ล้านกว่าบาท ไม่ใช่ ๒๘ ล้านบาทครับ สืบสน ไปดูเสียให้ดี นั่นข้อที่ ๑

ข้อที่ ๒ ท่านบอกว่าโปร่งใสมาก ผมก็อยากเห็นอย่างนั้นล่ะครับท่านประธาน ถ้าโปร่งใสจริงทำไมถอนออกกลางคัน ชี้แจงผมหน่อย คณะรัฐมนตรีทักท้วงหรือพี่น้อง

๖๒๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๒๔๘/๒

ประชาชนที่ใช้บริการรถ ขสมก. หรือพี่น้องประชาชนที่เสียภาษีหักหัว่งท่าน ตอบคำถาม ไม่ได้ ไม่เห็นตอบคำถามคำนี้

ข้อที่ ๓ โครงการนี้เกิดขึ้นจากการที่มีนโยบายให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย ๕ ประการ นายสมัคร สุนทรเวช เป็นประธานคณะกรรมการ ชงเสร็จเรียบร้อย เชนอีกที ชงครั้งที่ ๒ เสนอ ครม. ครั้งแรก ๑๐ มิถุนายน ให้ผ่านไปได้แค่รับทราบ ครั้ง ๒ เขาจับได้ถอยเลย ขออนุมัติเงิน ๑๑๑,๖๙๐ ล้านบาท ตัวเลขกลม ๆ แล้วบอกว่า แค่โยนหินถามทาง แคกรอบแนวความคิดบอกไว้หมด ๖,๙๐๐ ล้านบาททำอะไร ๓,๕๐๐ ล้านบาททำอะไร ๒,๐๐๐ ล้านบาททำอะไร อย่างนี้หรือที่เรียกว่ากรอบแนวความคิด ท่านประธานครับ ตอบด้วยว่านี่กรอบแนวคิดหรือเป็นโครงการ

คำถามถัดไป ผมถามท่านท่านไม่ตอบ บอร์ด ขสมก. ไม่ใช่คณะกรรมการ ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ บอร์ด ขสมก. ท่านจะแทรกแซงเมื่อไรก็ได้ ตั้งมากับมือ ซ้ายเป็นซ้าย ขวาเป็นขวา เห็นไหมในการประชุม ขสมก. ที่ท่านสั่งไป ท่านเข้ารับนโยบายปฏิบัติทันที ๖,๐๐๐ คันก็ต้อง ๖,๐๐๐ คัน แสนกว่าล้านก็ต้องแสนกว่าล้าน ท่านประธานครับ ทำเป็นเสียดแทง ตอบผมด้วยมีไหม ถ้ามีเอามาโชว์ ท่านครับ กรรมการที่ตั้งขึ้นตามโครงการนี้

ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้เอามาเสนอให้ท่านประธานและกึ่งส่งให้ผม ผมจะได้พิสูจน์ว่า ตั้งแต่เมษายนจนถึง ๑๐ มิถุนายนได้ตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการขึ้นมาตาม พ.ร.บ. นี้ แล้วเพื่อความโปร่งใส กฎหมายฉบับนี้เขาตั้งขึ้นมาเพื่ออะไร บัญญัติขึ้นมาเพื่ออะไร เพราะไม่ต้องการให้นักการเมืองโกง ให้คณะกรรมการมาจากหลายกระทรวง จากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้ร่วมพิจารณาอย่างไร แต่มุบมิบ เมื่อมุบมิบก็เอามาดู นอกจากนั้นผมคิดว่าคนที่รู้เรื่องดีที่สุดในอนาคตจะเป็นดอกเตอร์สามารถนั่งข้างผม เขียนหนังสือมาก็แล้ว ดูแลเรื่องรถมาแล้ว ไม่รู้เรื่องหรือเปล่า

ท่านประธานที่เคารพ นอกจากนั้นถามต่อไปว่า ๖,๐๐๐ คัน มันมาได้ อย่างไร ล่องมากกลางนภาอากาศมาตกลงที่รัฐมนตรียุโรปว่าการกระทรวงคมนาคม เห็น ๖,๐๐๐ คันเอาเลย อนุมัติเลย เสนอเลย มันต้องมีตัวเลขที่ไปที่มาทำไมไม่ ๓,๐๐๐ คัน ทำไมไม่ ๔,๐๐๐ คัน ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ ไม่มีผลกระทบต่อด้านการเงินของประเทศชาติ ไม่มีผลกระทบต่อพี่น้องผู้ใช้บริการรถ ขสมก. จ่ายเงิน ๓๐ บาทที่ท่านบอกว่่าน้อย ๖๐๐ บาทท่านบอกว่่าน้อย ผู้มีรายได้น้อย อย่างว่าแต่ ๖๐๐ บาทซื้อตัวเดือนเลยครับ วันนี้เดินไปจะหาเงินสักร้อยบาทเข้ากระเป๋า ในภาวะเศรษฐกิจที่รัฐบาลนี้ดูแลข่าวของแพงนี้ ยิ่งหายากเลย ไม่เชื่อถามท่านพี่น้อง ประชาชนที่แย่งกันขึ้นรถเมล์ร้อนเลยครับ ท่านบอกว่าถอนรถเมล์ร้อนของ ขสมก. ออกไปยังคงมีรถเมล์ร้อนของภาคเอกชนที่มาร่วมบริการหายไปหมดครับ หายไป จำนวนหนึ่งอย่างน้อย ๑,๐๐๐ คัน ถึง ๒,๐๐๐ คัน เมื่อหายไปก็มีผลกระทบ ในบาง เส้นทางรถเมล์ร้อนของเอกชนมีไม่พอหรือไม่มี ก็มีผลกระทบแล้ว ถ้าพึ่งภาวะเศรษฐกิจ เช่นนี้ผู้ที่มีรายได้น้อยไปเปรียบเทียบกับรัฐมนตรี เสนาบดี ซึ่งมีรายได้เยอะเทียบกันไม่ได้ ไม่รู้หรือ บอกว่าเคยนั่งรถเมล์ ผมก็เคยนั่งรถเมล์ครับ เดียวนี้บางครั้งบางวันของนั่งรถเมล์ ดูบรรยากาศของพี่น้องประชาชนที่ทนทุกข์ทรมานน้อยได้ไหมก็นั่งอยู่ กอนมาอภิปรายก็นั่งเพื่อทดสอบการบริการ ดังนั้น

ประการที่หนึ่ง อย่าเบี่ยงเบนประเด็นว่าผมไม่เห็นด้วยกับโครงการ แต่ตัวเลขที่จะต้องตอบ ๑๙,๐๐๐ กว่าล้านบาทที่มันสูงกว่าราคากลางที่ ขสมก.

๖๒๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๔๙/๒

จ้างบริษัทไปพิจารณาไปศึกษามา ตอบผมให้ได้ว่ามันเกินกว่าราคากลางไป ๑๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท ตัวเลขตรงนั้นมันเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วเอาไปไหน

ประการที่สอง ๖,๐๐๐ คัน มันมาได้อย่างไรศึกษากันหรือยัง

ประการที่สาม ที่บอกว่าโปร่งใส ทำไมถอนออกจาก กรม.

ประการที่สี่ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานคณะทำงานชุดนี้เอง ชงแล้วชงอีก ชงแล้วชงอีกก็ถอยอีก ตัวเลขเหล่านี้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ เหตุผลเหล่านี้ต้องตอบให้กระจ่างในสภา สุดท้ายครับ ในเรื่องของการเมือง

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญรัฐมนตรีตอบ ผมนี้กว่า จบแล้ว

นายถาวร เสนเนียม (สงขลา) : พยายามที่จะดูถูกว่าพรรคประชาธิปัตย์ อาจไม่ได้รับเลือก ถ้าหากว่าโครงการนี้ผ่านหรืออะไรก็สุดแล้วแต่ ดุลยพินิจของพี่น้องประชาชนเป็นโอกาสของเขาเป็นสิทธิของเขาว่าเขาจะเลือกใครที่ไหนอย่างไร แต่คนที่เข้าใกล้การทุจริต เดินเฉียดศาลสองล้านบาทยังติดคุกเลย เพราะฉะนั้นขอให้ระวังด้วย

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญ

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ขออนุญาตท่านประธานครับ เป็นเรื่องต่อเรื่องที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะได้ตอบทีเดียวครับ ผมขออนุญาตทีเดียวครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมให้สัก ๒ นาที คุณชาญชัย ๒ นาทีพอนะครับ เพราะว่าเหลืออีกเยอะ

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ท่านประธานครับ ผม ชาญชัย อิศระเสนารักษ์ พรรคประชาธิปัตย์จากจังหวัดนครนายก ผมกราบเรียนท่านประธาน ถึงรัฐมนตรี ท่านรัฐมนตรีทรงศักดิ์ท่านพูดออกมาก็คือเป็นหลักการ แต่ว่าท่านช่วยยืนยันในสภาแห่งนี้หน่อย ในฐานะที่ท่านต้องฟังพวกเราไปปฏิบัติ สนามบินสุวรรณภูมิ เฟส ๒ เฟส ๓ เฟส ๔ ตรงกันครับ เอกสารทุกอย่างตรงกันครับ การคิด ณ วันนี้ท่านจะคิดดัชนีน้ำมันขึ้นราคาทำให้ดัชนีต้นทุนเหล็กหรืออะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้น มีเรื่องที่จะต้องคำนึงถึง

๖๒๔

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๒๕๕/๓

ความเป็นจริงอีกมาก ผมกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ เพื่อความโปร่งใส อยากให้
เอาเอกสารในวันงบประมาณเข้ามาให้กับท่านประธาน -----

- ๒๕๐/๑

และเรามาช่วยกันดูว่ารักษาผลประโยชน์ของบ้านเมือง อันนี้คือเรื่องที่ดี สภานี้ต้องมีหน้าที่ทำอย่างนี้อยู่แล้ว ถ้าท่านรับปากได้ผมถือว่าท่านได้ทำหน้าที่ของท่าน ผมได้ทำหน้าที่ของผม

๒. ผมเรียนท่านสนามบินแห่งนี้มีปัญหาเรื่องรันเวย์ รันเวย์ ๑ กับรันเวย์ ๒ ขณะนี้น้ำขังอยู่ เนื่องจากเป็นหนองเก่า น้ำขังอยู่ได้รันเวย์เอาออกไม่ได้ แม้จะมีการขุดรอบสนามบิน ความกว้างของคลอง ๗๐ เมตรก็แล้ว น้ำไม่สามารถเอาออกได้ ทำให้รันเวย์ทั้งหมด ๓ ล้านตารางเมตรเสียหาย ๒ ล้านกว่าตารางเมตร เพราะฉะนั้นท่านจะคิดสร้างรันเวย์ที่ ๓ โครงสร้างยังเป็นปัญหาอยู่ ขณะนี้บริษัทที่ปรึกษาเขาได้วิจัยแล้วว่าต้องแก้ปัญหาให้มากและ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็เกินมา ๔ นาทีแล้วครับ

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : เป็นประโยชน์อีก ๑ นาทีครับ ท่านรัฐมนตรีครับ ท่านนายกรัฐมนตรียอมรับ ท่านรู้เรื่องนี้ดี ท่านช่วยกรุณาเตรียมการแก้ไขเรื่องนี้อย่าให้เกิดความเสียหาย และบริษัทที่ปรึกษาได้รายงานแล้วว่าเสียหาย ๓,๐๐๐ กว่าล้านบาท ใครบ้างต้องรับผิดชอบ แต่ปกปิดกันเป็นความลับอยู่ ผมมีเอกสารส่วนหนึ่ง วันอภิปรายงบประมาณผมจะมาเปิดเผยให้ท่านทราบ อีกเรื่องหนึ่งแค่ครั้งนาทีประโยชน์ของบ้านเมืองครับ เวลาไม่ใช่เรื่องที่เรา

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คือเวลามันจำกัดครับ

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : แอร์พอร์ต ลิงค์ เข้าใจครับ ผมใช้เวลา

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เพราะว่าพอสี่โมง เดี่ยวผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรต้องสรุปแล้ว

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ผมขออนุญาตครับ ผมใช้เวลาแค่อีกนาทีเดียว ท่านรัฐมนตรีครับ ท่านนายกรัฐมนตรียอมรับ แอร์พอร์ต ลิงค์ นี่เอกสารใบเสร็จรับเงิน ธนาคารได้ยืนยันว่าเงิน ๑,๖๖๖ ล้านบาท ค่าธรรมเนียม มีการไปเบิกฉ้อฉลไป ๑,๖๖๖ ล้านบาท แบงก์จ่ายจริง ๆ แค่ ๔๗๑ ล้านบาท มีการทุจริตทันที

๑,๑๖๐ ล้านบาท ท่านช่วยจัดการสะสางกับพวกเหล่านี้ วันนี้จะกลับมาเป็นใหญ่ในการรถไฟ และมีนักการเมืองบางท่านไปเกี่ยวข้อง ผมไม่ต้องไปบอกว่าคุณไปสอบสวนที่นี่ได้เคยสอบสวน และสอบสวนทางแพ่งไว้ด้วย จะไปต่อสัญญาให้กับบริษัทผู้รับเหมาซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับรัฐมนตรีในขณะนี้หรืออย่างไรผมไม่ไปพาดพิงท่าน แต่บอกให้ฟังว่าสัญญานี้ได้เกิดขึ้นจากกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา และที่ผมอภิปรายเรื่องขบวนการ ๙ สายของรถไฟลอยฟ้าอะไรก็แล้วแต่ กลุ่มเดียวกันทั้งหมดเป็นคนสร้างความเสียหาย และมาสารภาพในนี้ด้วยว่าโครงการแอร์พอร์ต ลิงค์ ฮั่วเงินที่จ่ายไป ๑,๖๖๖ ล้านบาท ต้องเป็นงวดสุดท้าย ๓๓ แต่เบิกกันงวดแรก หลักฐานผมมีอยู่ตรงนี้ครับ เอกสารลับเฉพาะของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินท่านต้องเอาไปจัดการและแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้จบสิ้นเสียทีครับ ขอขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอขอบคุณครับ

(นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญฯ พณฯ นายกรัฐมนตรีครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ

ขออนุญาตประท้วงนิดเดียวครับท่านประธาน

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เดียวครับ ผมยังไม่อนุญาตให้ท่านนายกรัฐมนตรีตอบก่อนเพราะว่าท่านมีสิทธิ เชิญครับท่านนายกรัฐมนตรี

นายสมักร สุนทรเวช (นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม) : ท่านประธานที่เคารพ ผมฟังท่านผู้อภิปรายก่อนหน้านี้อุบัติแล้วก็วนไปวนมากลับมาที่เก่าไม่เข้าใจว่าท่านไม่เข้าใจภาษาที่รัฐมนตรีช่วยว่าการพูดหรือนายกรัฐมนตรีพูดหรืออย่างไรครับ. นั้นนายกรัฐมนตรีเห็นว่าเพื่อให้ ครม. ได้อ่านถ้อยคำ จึงให้เอาฉบับออกไปทำใหม่สำหรับการประชุม เพราะถ้อยคำเขาเขียนว่า บริษัทเดียว เอามาพูดจากันก็บอกว่าเลือกบริษัทได้แล้ว ความจริงคำว่า บริษัทเดียว หมายความว่า จะเปิดการประชุมอย่างไรก็ตามแต่ บริษัทเดียวมาทำ แต่เห็นชอบไม่เห็นชอบก็ยังไม่เห็น ผมก็บอกให้เอาไป

๖๒๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๒๙๐/๓

คุณคิดว่าวิธีการประมูลจะทำอะไรอย่างไร ทั้งหมดเป็นโครงการครับ แล้วถ้ามันไม่เริ่มต้น
อย่างนี้มันจะเริ่มตรงไหนครับ แล้วก็ดำเนินการให้เห็นกันอย่างไร แล้วมันจะตาม
ตรวจสอบได้ แต่พูดไปพูดมาก็กลัวหาคือกลัวหาตั้งแต่ยังไม่ได้ลงมือโครงการ
เมื่อที่เขาพูดไปผมนั่งฟังตลอด ฟังเข้าใจเรื่องเรียบริยพร้อม ก็ทำไม่ถึง ๖,๐๐๐ คัน
ก็เขาต้องมีพื้นฐานมาว่าเส้นทางทั้งหมดก็ใช้ประมาณ ๖,๐๐๐ คัน เขาก็ยืนยันว่า
รถร้อนของเอกชนก็ยังวิ่งอยู่ แล้วมันอย่างไรล่ะครับ เขาบอกว่าไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ
เขาบอกเขาต้องเอาคนที่เก็บตัวออกไป เขาจะให้เงินกันคนละเท่าไรอย่างไร เขาต้องการ
เอาคนออกประมาณตั้งครึ่งหนึ่งเพื่อจะให้มันมีความปลอดภัย คือไม่มีใครมาทุจริตกันได้
ต่อไปอีก โครงการเขาพูดจาชัดเจนว่าไม่ได้ใช้เงินงบประมาณ -----

- ๒๙๑/๑

เพียงแต่ว่าในการแก้ไขปัญหานี้กระทรวงการคลังจะต้องให้เงินอย่างนั้น ๆ เขาเป็นข้อแม้ ถ้า ครม. ไม่เห็นชอบ มันก็ผ่านไม่ได้เรื่องนี้ มันยังไม่ได้เข้า ครม. แต่ว่าผมเป็นคนทำเอง ผมสนใจสำนวนนี้ ชงเองกินเอง มันสำนวนสำหรับคนที่คล่องแคล่วกับเรื่องทำมาหากิน อย่างนี้ แต่คนระดับผมไม่ชงครับ เพราะฉะนั้นสำนวนนี้ผมไม่เคยใช้เลย ชงเองกินเอง พูดแล้วพูดอีก ๓ หน คนที่ต้องเข้าใจคำนี้ดีครับ แต่ผมไม่ชอบ เพราะว่าผมไม่เคยชง แล้วผมไม่ต้องคิดเรื่องพรรคนี้ อย่างนี้เลย ผมทำงานเพื่องาน แล้วผมรู้ว่าเข้ามาอย่างนี้ โทกหกสกปรกอย่างไรล่ะก็โดนพิต เรื่องพรรคอย่างนี้พูดกันตรงไปตรงมายังไม่เข้าใจ อธิบายความทั้งหมดไม่เข้าใจ โครงการเมื่อก็คนทั้งบ้านทั้งเมืองฟังเข้าใจ จะบอกให้ฟัง นะครับว่าเขาเก็บเงินราคาเท่านั้น เขาต้องบอกว่าเข้าก็ขึ้นเงินก็ขึ้นแล้วจะใช้ได้ทั้งวัน จะขึ้นสายไหนต่อสายไหน พูดกันให้ฟังง่าย ๆ อย่างนี้ รถเมล์ ๘ บาท ขึ้นสายนี้ ๘ บาท ต่อไป ๓ สาย ขึ้น ๘ คูณ ๓ เท่ากับ ๒๔ ต่อไปขึ้น ๓ สายถ้าคิดเงินมันก็แค่ ๑๕ บาท แล้วถ้าหากเป็นตัวเดือนเป็นนักเรียนก็แค่ ๖๐๐ บาทลดลงไปอีก เป็นนักเรียนเล็กก็ ๓๐๐ บาท เป็นนักเรียนอาวุโสก็ครึ่งราคา เขาก็ดำเนินการทุกอย่างมันยังไม่เป็นตัวเลข ยังไม่ได้อะไรทั้งนั้น แต่มันต้องคิดให้ฟัง ต้องบอกเลยจะต้องใช้รถ มันจะต้องใช้แก๊ส มันจะไม่ใช้คนเก็บเงิน มันใช้แต่กระเป๋า มันต้องดูแลเส้นทาง ต้องปรับเส้นทาง ต้องคำนวณ ให้เห็นเลยว่าไม่เอาเงินงบประมาณมาเพราะว่าคนต่างจังหวัดเสียภาษี คนกรุงเทพฯ จะได้ประโยชน์ก็ไม่ทำ แก้ปัญหาด้วยตัวของเราเอง มันก็ต้องมีบ้างตามสมควรที่ กระทรวงการคลังจะต้องดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้ พูดกันอย่างนี้จนเข้าใจอธิบายทั้งหมด เรียบร้อย ก็ขึ้นมาอย่างนั้นอีก ขึ้นมาก็พูดจาวัวพันกลับไปอย่างเดิมอีก ผมต้องพูดเรื่องนี้ ให้ฟังเท่านั้นละครับ

กรณีสนามบินเมื่อสักครู่นี้ก็เขาบอกแล้วมันมีเฟส ๑ เฟส ๒ เฟส ๓ เขามี บอร์ดของเขาอยู่ บอร์ดกลับมาดูก็ดีก็ให้บอร์ดเขาดู แต่ว่าอนุมัติต้องอนุมัติโดย ครม. มันก็เท่านั้นเองละครับ ของพรรคอย่างนี้ผมก็ไม่อยากไปรื้อฟื้นเรื่องสนามบิน สนามบิน เกือบ ๓ ล้านบาท มันเสีย ๒ ล้านบาท มันต้องลงไม่ได้แล้วครับ ถ้ามันเสียอย่างนั้นล่ะก็ เครื่องบินลำหนึ่งเขาเป็นพัน ๆ ล้านบาท บริษัทประกันภัยเขาไม่ให้ลงหรอกครับ

๖๒๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๒๙๑/๒

ถ้ามันเป็นความจริง เสียกันอย่างมาภาพที่วันเปิดวีไอพี (VIP) อยู่บนเครื่องบิน ๗๔๗ กำลังจะลงมาแล้วมีคนไปยื่นเข้าแถวบอกให้ตก ๆ บอกภาพนั้นผมไม่เคยคาดคิดเลยว่าในบ้านเมืองนี้จะมีคนซึ่งมีพฤติกรรมอย่างนั้น นายกรัฐมนตรีก็อยู่ข้างบนนั้นเขาต้องการจะทดสอบว่านี่ละครับถ้ามันเสียหายนายกรัฐมนตรีต้องตายก่อนเพื่อน ตายก็ตายทั้งถ้าถ้ามันไม่ดี เขาก็มีเครื่องบินมาลง มีคนไปยื่นเข้าแถวแล้วก็บอกให้ตก ๆ แข่งเครื่องบินที่จะลงให้ตก ผมเกิดมาไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นภาพอย่างนี้ ผมจะบอกให้ฟังถ้าจะแกะสะกิดกันละก็สนามบินอายุ ๔๘ ปีกว่าจะเสร็จ ตอนจะลงมือสร้างบางคนยังไม่เกิดเลย ๔๘ ปีนี้ แล้วทำกันมาเรื่อย ถ้าจะขอบคุณต้องขอบคุณท่านอดีตนายกรัฐมนตรีบริหารท่านนี้แหละครับเป็นคนบอกที่ต้องเอาเสียที่จ้างอ้ายนั้นออกแบบ ต้องขอบคุณหลายคนจนกระทั่งมาถึงพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งดูแลบ้านเมืองนี้อยู่เมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๓ ปีจะฟังรายละเอียดตรงนี้ใหม่ละครับ บริษัทที่ปรึกษาไม่ใช่พรรคนี้ไม่ใช่ นั่น เขาจ้างไว้ราคา ๙๑๔ ล้านบาท ที่ปรึกษาทำงาน ๗ ปี เมื่อตอนสุดท้ายเข้ามาจนถึงพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนบริหารการนี้ทำสนามบินนี้แหละครับ จะต้องจ้างต่อ ๙๑๔ ล้านบาท ถ้าคิดกันธรรมดาถ้าจ้างให้ทำงานต่ออีก ๗ ปีก็เพิ่มสัก ๑๐ เปอร์เซ็นต์มันก็จะประมาณ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ทำงานต่อ ๗ ปี ทำมาแล้ว ๗ ปีต้องไปอีก ๗ ปีเลิกได้อย่างไรไม่เคยครับ ท่านรัฐมนตรีบอกว่าจ้างบริษัทใหม่ จ้างบริษัทพีเอ็มซี (PMC) วิธีพิเศษราคาเท่าไรครับ ๑,๗๐๐ ล้านบาท เฉย ๆ เลยครับจ้าง ๑,๗๐๐ ล้านบาท บริษัทนี้เข้ามาเป็นอย่างไรครับ คนเข้ามาปั่นป่วนเลยครับ คุณบรรหารให้ออกแบบไว้มีคนต่อจากคุณบรรหารก็ทำราคาไว้ ประทานโทษให้มีกำหนดราคา ประเมินราคาก่อสร้าง ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ก็ประมูลกันเปิดการประมูล ก่อนจะประมูลบริษัทที่เป็นที่ปรึกษาที่พรรคประชาธิปัตย์เอาเข้ามานี่ละครับที่ควรจะจ้างสัก ๑,๐๐๐ ล้านบาทไปจ้าง ๑,๗๐๐ ล้านบาทนี่ละครับ -----

เขาบอกไหนเอาแบบมาดูสิ ออกแบบวิไลศมาหาอย่างนี้ไม่ได้หรอก ประเมินราคาเท่าไร ประเมินราคา ๗๔,๐๐๐ ล้านบาท ประเมินราคากลางที่จะประมูล ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท เขาบอกว่าไม่ได้แบบนี้ต้อง ๗๔,๐๐๐ ล้านบาท ตกกลงในการยื่นราคามี ๒ ราคาในราคา ประเมิน ประมูลเสร็จแล้วเท่าไรทราบไหมครับ พรรคประชาธิปัตย์เป็นคนจัดการ ประมูล ได้ราคา ๕๔,๐๐๐ ล้านบาท ราคาประมาณการ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ประมูลเสร็จ เรียบร้อยเลือกตั้งพอดีครับ ถ้าหากว่าพรรคประชาธิปัตย์ชนะเลือกตั้งก็ต้องสร้างในราคา ๕๔,๐๐๐ ล้านบาท บังเอิญพรรคประชาธิปัตย์ไม่ชนะเลือกตั้งครับ ท่านรัฐมนตรี ก็ประกาศเลยบอกว่าราคาประมาณไว้ ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท เกินบาทเดียวก็ไม่ให้สร้าง แล้วเขาแก้ไขอย่างไร ก็มีคนกลางทำงานอยู่ชื่อ พลเอก มงคล อัมพรพิสิฐ คนนี้ล่ะครับ เป็นคนจัดการดู บอกว่าถ้าจะล็อกกันแบบนี้เขาแก้ปัญหามาอย่างเดียวครับ ราคาที่ทำ ที่มันแพงนี้เพราะทุกอย่างสั่งนอกหมด แก้เพียงแต่ทำอะไรที่ผลิตได้ในประเทศไทย คุณภาพเทียบเท่ากันอกให้ใช้ในประเทศไทยได้แล้วเปิดประมูลเลยจาก ๔๕,๐๐๐ ล้านบาท ได้ ๓๖,๖๖๖ ล้านบาท นั่นล่ะครับ ถูกค่าเสียไม่มีขึ้นดีเลย แล้วก็ดำเนินการมาถูกต้อง ราคามันต้องเพิ่มครับ เพราะมันมีส่วนอื่น ๆ นอกจากนั้น กว่าที่จะเสร็จต้องเติมนั่นเติมนี้ เติมนี่เติมนั้น ไม่ผิดหรอกครับ แต่อย่างไร ๆ มันก็ยังดีกว่าถ้าเพื่อ ๕๔,๐๐๐ ล้านบาท มันก็ต้องต่อเติมไปอีกเหมือนกัน ก็อย่างนี้ล่ะครับ ก็เห็น ๆ กันอยู่ คนสร้างเสร็จถูกค่าเสีย ไม่มีขึ้นดีเลยก่อนจะเปิดแทบเอาตัวไม่รอด วันเปิดอุตสำหรับสนามบินรันเวย์ แครก (Crack) ต่อกันทั่วไปหมด เชื้อไหมครับ เครื่องบินใหญ่ที่สุดในโลกแอร์บัส (Airbus) ๓๘๐ มาลงที่ประเทศไทย มาลงในขณะที่กำลังออกข่าวกันว่าสนามบินแครก สนามบินร้าว นั่นล่ะครับ ลงมาเยี่ยมก่อนแล้วก็ไปสิงคโปร์ ไม่มีข่าวในประเทศไทยเลยว่าเครื่องบิน ยักษ์มาที่นี่มาลงสนามบินเปิดใหม่ ไม่มีข่าวเลยครับ เป็นเวลานานหลังจากนั้นผมไป กินข้าวกับทูตซตรีเคียร์ ทูตบอกว่ายินดีนั่งบนเครื่องบิน บอกมาเมื่อไร เขาบอกวันนั้น ๆ บอกวันนั้นเขาอยู่ที่สนามบินแล้วผมทำไม่ไม่รู้ ถามนักข่าวไม่มีใครรู้เลยเครื่องบินแอร์บัส ๓๘๐ มาลง ไม่มีใครรู้ ออกข่าวไม่ได้ครับ ถ้าออกข่าวแปลว่าสนามบินมันดีครับว่า เครื่องบินขนาดยักษ์มันลงได้ ตั้งนานจนกระทั่งเที่ยวที่ ๒ ที่ลงมาที่ปีกมาชน นั่นล่ะครับ

๒๓๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษฎีกา ๒๙๒/๒

ถึงได้มีข่าว มันไหวใหม่ล่ะครับแบบนี้ เพราะฉะนั้นมันกระโดดกระเดกกันมา เขาทำได้สำเร็จ วันนี้มาจะโจมตีเฟสที่ ๓ ไปตรวจสอบสิครับ เขามีบอร์ดของเขาครับ เขาต้องดำเนินการ เขาจะทำให้มีรันเวย์ที่ ๓ ความถี่จะได้มากขึ้นไม่น่ายินดีหรือครับ แล้วบทเรียนที่เขาเกิดกับ ๒ รันเวย์ ถ้ามันมีอยู่จริงเขาต้องดูถี่ถ้วนเลยครับ ตัวอย่าง ๒ อันถ้ามันเลวอยู่จริงเขาจะต้องสร้างถี่ถ้วนยิ่งกว่าอะไรหมดเลย อย่างนี้แทบจะไม่ต้องบอก บทเรียนมันมีอยู่ถ้ามีบกพร่อง เรื่องที่เขาเป็นคนดูแลเขายังไม่ประมวลหรอกครับ ใครได้ก็ยังไม่รู้ เพียงแต่เข้าคณะกรรมการไว้ ตัวเลขที่พูดจากันที่เพิ่ม ๆ เมื่อสักครู่นี้ไม่ต้องเพิ่ม เขาบอกว่าต้องกำหนดราคาให้มันพอสมควรที่คำนวณไว้ มากไม่เสียหายหรือครับ เพราะประมวลแข่งขันกัน แต่ว่าถ้าน้อยแล้วเปิดประมวลแล้วไม่มีใครได้เลยต้องตั้งต้นใหม่ เสียเวลา ๘ เดือน ถ้าให้เงินเผื่อเหลือไว้ตรงนี้หน่อยมันไม่ต้องทำนั้นเพราะเขาประมวลสู้กันอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นจะเพิ่มมา ๖,๐๐๐ ล้านบาท เพิ่ม ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท ไม่เป็นปัญหาครับ มันไม่หายไปไหนหรอกครับ มันจะฮั้วกันได้อย่างไรมันอ้อออกชั่น เรื่องพรรคอย่างนี้ มันว่าได้ครับ คำนวณหักลบดูก็ได้ แต่จริง ๆ มันทำได้ใหม่ล่ะครับ แต่ว่าข้อเท็จจริงจะต้องการเร่ง แล้วก็เอาแค่นั้นประมวลกันไม่ได้ก็เอาใหม่ เสียอีก ๘ เดือน ก็ผมเป็นประธานกรรมการเร่งรัดงานพรรคอย่างนี้ บนร่างบรรณนี้ผมเป็นคนทำ ผมต้องอนุมัติครับ ก็เท่านั้นครับท่านประธาน ขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญคุณพีระพันธุ์ถึงกระทรวงยุติธรรมแล้วใช่ไหมครับ

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ (นครนายก) : ท่านประธาน ผมขออนุญาตพาดพิงเรื่องนี้พรรคประชาธิปัตย์เสียหาย

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมขออนุญาตใช้สิทธิที่ท่านรัฐมนตรีพุดพาดพิง ส.ส. กรุงเทพมหานครครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เดี่ยวคุณพีระพันธุ์ครับ ผมอยากจะขอความกรุณา พาดพิงก็ผิด พาดไปพาดมา

๖๓๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษฎีกา ๒๕๖๒/๓

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ไม่ได้ครับท่านประธาน
ผมคิดว่าความจริงผมประท้วงท่านรัฐมนตรีได้ แต่ผมคิดว่าพวกเราไม่มีมารยาทที่จะ
ไม่ประท้วง เพราะว่าท่านรัฐมนตรีเองได้ทำผิดข้อบังคับหลายเรื่องในขณะที่อภิปรายชี้แจง
ผมฟังท่านพาดพิง ส.ส. กรุงเทพมหานครซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนเจตนาจงใจ แต่ผม
ไม่ประท้วงครับ เพราะผมคิดว่าเรามีมารยาทพอที่จะให้ท่านชี้แจงให้จบแล้วก็มาว่ากัน

- ๒๕๖๓/๑

๒๓๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๙๓/๑

เพราะว่าสิ่งที่ท่านได้กล่าวร้ายมาถึง ส.ส. กรุงเทพมหานครมีหลายเรื่อง แล้วความจริงท่านอาจจะลืมไปด้วยว่าที่นั่งอยู่บนนั้นก็มี ส.ส. กรุงเทพมหานครอยู่ด้วย ผมในฐานะ ส.ส. กรุงเทพมหานครของพรรคประชาธิปัตย์ ผมรู้สึกว่าคุณกระผมเสียหายครับ ผมจำเป็นต้องขออนุญาตท่านประธานใช้สิทธิที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม พาดพิงมาครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมไม่อนุญาตครับ พูดแค่นี้ ก็พอแล้วครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : แล้วถ้าหากผมพูดถึง ส.ส. บุรีรัมย์เสียหายบ้างได้ไหมครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่เสียหายอะไรครับ ผมได้วินิจฉัยแล้วไม่ได้เสียหายอะไร

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานทำอย่างนี้ได้อย่างไรครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมอยากจะขอความกรุณา เราเดินหน้ากันดีกว่า เหลืออีก ๒ ท่าน

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ก็ท่านประธานพูดถูกนะครับ เราเดินหน้ากันดีกว่าบรรยากาศก็ดีมานานแล้ว แล้วท่านรัฐมนตรี

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมทราบครับ วิธีการเมื่อวาน เราจะหยุดแล้ว แต่เห็นใจพวกเรา เราทำให้สภาดี เราจึงต้องดำเนินการย้ายมาวันนี้อีก ๑ วันครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านรัฐมนตรีเป็นเสนาบดี และท่านเป็นผู้ใหญ่

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : แล้ววันนี้จะขยายไปวันหน้า อีกมันไม่ได้แล้วครับ ท่านดูนาฬิกาแล้วก็แล้วกันว่ามันเหลือเวลาเท่าไร อยากขอความกรุณา เถอะครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานต้องควบคุม ท่านรัฐมนตรีให้ประพฤติตนให้เหมาะสมสิครับ ไม่ใช่พวกผมที่เป็นปัญหาค่ะครับ ถ้าท่านประธานปล่อยตรงนี้ผมคิดว่าท่านประธานควบคุมการประชุมไม่ได้ครับ ผมก็เคารพท่านประธานเราทราบกันดี เราต่างคนต่างเคารพกัน แต่ท่านประธานดูสิครับว่า สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีประพฤติลงไปนั้นถูกต้องที่ไหนกับการชี้แจง วันนี้เราอภิปราย ไม่ไว้วางใจครับ เพื่อนสมาชิกคิดว่าท่านรัฐมนตรีประพฤติตนไม่เหมาะสมท่านก็ตอบ ในสิ่งที่เขาสงสัยสิครับ แต่การที่ท่านมาพาดพิงไปพาดพิงมาพวกผมนั่งเฉยครับ ผมไม่ได้ว่าอะไรครับ ไม่ใช่ว่าไม่กล้าสู้ท่านหรือไม่กล้าชี้แจง แต่มีมารยาทพอที่จะ ไม่ขัดจังหวะท่าน ขอเพียงแต่ว่าเมื่อเสร็จแล้วผมต้องขออนุญาตว่าถ้าพาดพิงมาผมก็ต้อง ตอบไปครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เห็นยกมือกันหลายคนเหลือเกิน ท่านรัฐมนตรีเฉลิมมีอะไรครับ อยู่ข้างล่างเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับ มีสิทธิครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ท่านประธานที่เคารพ ผม ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านจะประท้วงหรือว่า

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ท่านประธานครับ เป็นประโยชน์มากครับ เดี่ยวสิครับ รายงานตัวนิดก่อนครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เพราะถ้าท่านอยากจะทำ พูด ต้องมาอยู่ข้างบนในนามของรัฐมนตรีครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ไม่ครับ ผมหารือในฐานะสมาชิกก่อนครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ข้างล่างเขาไม่ให้แล้ว เพราะท่านไม่ใช่เป็นคนเสนอ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ท่านประธานขออนุญาตนิดหนึ่งเถอะครับ นิดเดียวครับ แล้วผมเชื่อว่าทางพรรคประชาธิปัตย์

๖๓๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๙/๓/๓

ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านก็อาจจะเห็นด้วยกับข้อเสนอของผม วันนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พรรคฝ่ายค้านสุดท้ายนี้คุณอภิสิทธิ์ต้องอภิปรายสรุปชี้ให้เห็นว่าท่านนายกรัฐมนตรี ผิดอย่างไร ๗ รัฐมนตรีผิดอย่างไร ผมหาหรือไว้เบื้องต้น เพราะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ก็อยากอภิปรายผม เดี่ยวเวลามันจะหมด

(นายกรณ์ จาติกวณิช ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านเฉลิมครับ มีผู้ประท้วงครับ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ประท้วงทำไมครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ประท้วงอะไรครับ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ผมมาหาหรือดี ๆ เดี่ยวเวลามันจะหมด

นายกรณ์ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานที่เคารพครับ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ผมหาหรือดี ๆ เดี่ยวเวลามันจะหมดแล้วตอนท้ายจะทะเลาะกัน อ้ายนี้ไม่เอา อ้ายนี้จะสรุป

นายกรณ์ จาติกวณิช (กรุงเทพมหานคร) : ผม กรณ์ จาติกวณิช ผมท้วง ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่นี้เพื่อน ส.ส. ท่านพีระพันธุ์ใช้สิทธิพาดพิงท่านไม่อนุมัติ ให้ใช้สิทธิ ผมไม่ทราบท่านเฉลิมใช้สิทธิอะไรในการลุกขึ้นมาอภิปราย

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ผมมาหาหรือครับ เรื่องดีประเดี๋ยวพอใกล้ ๆ สุดท้ายเวลามันจะหมด

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เดี่ยวครับ พุดทีละท่านครับ ขอความกรุณา

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ถ้าอย่างนั้นผมขอก่อนครับ ผมไม่ได้ประท้วงอะไร ผมหาหรือท่านประธาน ท่านประธาน อยู่ในสภามานาน ผมก็อยู่มานานในญัตติไม่ไว้วางใจไฮไลท์ (Highlight) มันอยู่ที่ผู้เสนอ ญัตติหรือว่าผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเป็นคนสรุป แล้วเดี๋ยวเวลาอภิปรายผมเห็นว่า

๖๓๖

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๒๙/๓/๔

มีที่เด็ดหมัดนี้อกผมก็ต้องชี้แจง เดี่ยวสุดทำยมันจะทะเลาะกัน ทางนั้นก็จะขึ้น ทางนี้ก็จะขึ้น เพราะฉะนั้นถ้าพรรคประชาธิปัตย์คิดว่าหมัดเด็ด อยู่ที่ผมสละสิทธิตรงอื่นเถอะก็มา มท. ๑ เลยก็จบ ผมไม่ได้ทำทาย แต่ผมอยากให้การเมือง

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอความกรุณาเถอะครับ พอแล้วครับ ท่านรัฐมนตรีพอแล้วครับ ขอความกรุณาเถอะครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : เอะอย่างนั้นนะครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณสาทิพย์ครับ ในฐานะวิป ท่านมีความเห็นอย่างไร มันจะเสร็จไหมวันนี้

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ผม สาทิพย์ วงศ์หนองเตย ครับ คือผมลุกขึ้นมาี้ผมประท้วงนะครับ ประท้วงก็เพราะว่าความจริงแล้วเราต้องควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ เพื่อนสมาชิกใช้สิทธิพาดพิง เมื่อสักครู่นี้เพื่อนสมาชิกอีกท่านหนึ่งก็ลงมานั่งข้างล่าง แล้วก็ลุกขึ้นบอกว่าหรือ โดยข้อบังคับมันทำไม่ได้อยู่แล้ว

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมก็ทราบ ผมจึงได้เชิญท่านมาข้างบนในนามรัฐมนตรีท่านก็ไม่ขึ้นมา ผมจะไปบังคับท่านอย่างไร ท่านเป็น มท. ๑ จะให้ทำอย่างไรครับ

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ก็จะได้ทราบอย่างไรครับว่าคนเป็นรัฐมนตรีประธานบังคับไม่ได้ แต่ว่าผมเรียนท่านประธานเลยครับว่าวันนี้ปัญหาจะไม่อยู่ที่พวกเราพรรคประชาธิปัตย์ที่จัดคนนะครับ -----

๖๓๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๙๔/๑

วันนี้ลดคนพูดไปแล้ว ๓-๔ คนเตรียมการไว้ แต่เพราะการชี้แจงของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเที่ยวแวะเขาไปทั่วเลย แล้วพวกเราก็ต้องขึ้นมาชี้แจง ไม่อย่างนั้น ส.ส. กทม. เขาก็เสียหาย ผมก็เรียนวิปรัฐบาลไปแล้วว่าเวลาที่แจงพวกเรารักษามารยาทที่สุดในการที่ฟังคนอื่นชี้แจง แต่เวลาท่านพาดพิงถึงคนอื่นต้องให้สิทธิเขาด้วย และถ้าเขาใช้สิทธิจบแล้ว แล้วท่านประธานควบคุมให้ดีก็จบเราก็อภิปรายเดินหน้า แต่ถ้ามีลักษณะอย่างนี้อีกก็ต้องชี้แจงกัน อันนี้ก็เป็นธรรมดาสภา ผมก็ฝากความหวังนี้ให้ท่านประธานควบคุมด้วย อย่ามีมาตรฐาน ๒ มาตรฐานเลยครับ รัฐมนตรีแบบหนึ่ง ส.ส. แบบหนึ่ง

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่มี ๒ มาตรฐานนะครับ ผมก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจนงงหมดแล้วละครับ อย่าทำบาปคนแก่มากเกินไป เชิญคุณพีระพันธุ์ สัก ๒-๓ นาทีก็พอเพื่อความสงบเรียบร้อย

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ ผม พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ด้วยความเคารพ ท่านประธานและท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมที่กล่าวไป ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านได้พยายามกระทำไปเมื่อสักครู่ที่ท่านได้ทำผิดข้อบังคับ และท่านพยายามใช้วิธีการดังกล่าวที่จะเบี่ยงเบนหลบหลีกข้อหาของท่าน ผมในฐานะ ส.ส. กรุงเทพมหานคร ซึ่งท่านได้พุดพาดพิงมาถึง ผมอยากกราบเรียนท่านประธานอย่างนี้ครับ สิ่งที่ท่านพยายามยกขึ้นมาชี้แจงเมื่อีกว่า ส.ส. กรุงเทพมหานครว่าอย่างไร เปรียบเทียบบริบทที่กับอะไรต่าง ๆ ผมไม่ใช่อยู่ในกรุงเทพมหานครในฐานะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร เราเป็น ส.ส. กรุงเทพมหานคร แต่อันนั้นมันเรื่องของสภากรุงเทพมหานคร ถ้าหากว่าท่านอยากจะรู้ว่ามันเป็นอย่างไร

ประการที่ ๑ เท่าที่ทราบของท่านเป็นเรื่องของการเช่า ของเขาเป็นเรื่องของการซื้อ

ประการที่ ๒ สิ่งที่เราอภิปรายไม่ไว้วางใจในวันนี้ ประเด็นมันไม่ได้ อยู่ที่ว่าเช่าหรือซื้อ แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าเรากำลังปราชัยเพราะมีข้อมูลเบื้องต้นว่าถ้าไม่ปราชัยเอาไว้จะมีการเอาโครงการนี้ไปหากิน ประเด็นอยู่ตรงนั้น

ประการที่ ๓ ผมอยากจะกราบเรียนว่าถ้าหากว่าท่านอยากจะทราบ ในฐานะที่ผมเป็น ส.ส. กรุงเทพมหานครที่ท่านพาดพิงมา ท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงคมนาคม ท่านมีเพื่อนร่วมงานเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ท่านอยู่ในคณะรัฐมนตรี ท่านสมาชิกที่ลุกขึ้นเมื่อสักครู่แล้วพูดจบนิ่งไปท่านก็เป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลกรุงเทพมหานครโดยตรงครับ ถ้าหากว่าท่านเตรียมการเรื่องนี้มาตอบได้วันนี้ ถ้ามท่านนึกครับว่าถ้าท่านสงสัยว่า โครงการบีอาร์ทีของกรุงเทพมหานครมันไม่ถูกต้อง ไม่โปร่งใส ในฐานะท่านเป็น เจ้าพนักงานของรัฐทำไมไม่ดำเนินคดีครับ แต่ท่านกลับปล่อยปละละเลยแล้วก็หยิบยกมา ถ้าตั้งข้อสงสัยท่านกำลังละเว้นปฏิบัติหน้าที่ เพราะฉะนั้นถ้าหากท่านคิดว่าเรื่องนี้เป็น เรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่บริสุทธิ์ ท่านต้องดำเนินการ ไม่ใช่เอามาใช้หลบเลี่ยงข้อกล่าวหา ในสภาผู้แทนราษฎร วิธีที่ท่านทำครับ ผมไม่อยากจะบอกว่าแม้แต่ลูกผู้ชาย ลูกผู้หญิง เขาไม่ทำ แต่เพศไหนผมไม่ทราบ แต่สิ่งที่ยอยากจะกราบฝากท่านประธานไป ท่านต้อง จำนะครับว่าตอนที่ท่านถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนเข้าสู่ ตำแหน่งนั้น ท่านรับพระบรมราโชวาทว่าท่านต้องทำตัวให้เป็นผู้ใหญ่ครับ ผมขออนุญาต อ่านได้เลยท่านเป็นผู้ใหญ่ครับประเทศถึงอยู่เป็นสุข สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีทำแบบนี้ ผมกราบเรียนท่านประธานครับว่า ท่านประพฤตินั้นไม่เป็นผู้ใหญ่เหมือนพระบรมราโชวาท ไม่สมควรจะเป็นรัฐมนตรีจริง ๆ ครับ ขอพระคุณครับ

นายทรงศักดิ์ ทองศรี (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) : ท่านประธานครับ ขออนุญาตเลยครับ เพราะว่าถ้าผมไม่มีโอกาสได้ชี้แจงผมจะเสียหาย จริง ๆ ผมเรียนด้วยความเคารพครับท่านประธาน ผ่านท่านที่เพิ่งอภิปรายไปเมื่อคืนะครับว่า ท่านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจผมในกรณีกล่าวหาว่าผมทำข้อมูลเท็จ ผมก็บอกว่า ท่านคงกังวลใจระมัดระวังที่ท่านกล่าวหาผมอย่างนี้ เพราะต้องการให้โครงการนี้มันเดินหน้า ต่อไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวท่านจะเสียคะแนน ผมพูดอย่างนี้จริงครับ แต่ผมเรียนว่าข้อมูล ทั้งหลายผมได้อธิบายความแล้วว่าทั้งหลายเป็นสมมุติฐานจากการทำโครงการว่า มันควรจะเป็นอย่างนี้ แล้วผมก็ไปเปรียบเทียบกับโครงการบีอาร์ทีว่า บีอาร์ทีเขาซื้อ

๖๓๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๒๙๔/๓

พร้อมเหมาซ่อม ๔๕ คัน ๓๘๙ ล้านบาท หารไปแล้วก็ประมาณ ๘ ล้านบาทเศษ ไปบวก
ค่าใช้จ่าย ค่าเก็บค่าโดยสารปีอาร์ที ค่าใช้จ่ายในระบบการบริหารการจัดการ
รวมเบ็ดเสร็จแล้ว ๑,๑๗๔ หารไปแล้วตกคันละ ๒๖ ล้านบาท นี่ขึ้นนะครับ แต่ของผม
ที่ผมประมาณการไว้โดยเอาฐานตัวเลขจากปี ๒๕๔๓ มีบวกค่าเช่า เหมาซ่อม ค่าจอดรถ
ค่าประกัน ค่าตู้ ทั้งหลาย ๕,๕๗๑ บาท คุณแล้วได้ประมาณ ๒๐ ล้านบาท -----

- ๒๙๕/๑

อันนี้เช่าครับ ๑๐ ปีเต็ม ๆ ถึงจ่าย ๒๐ ล้านบาท แต่ที่ปีอาร์ที ๒๖ ล้านบาท มันจ่ายปีเดียว
ผมก็เลยอธิบายความว่าตัวเลขมันเปรียบเทียบกันอย่างนี้ให้ท่านฟังเท่านั้นเองครับ
ท่านประธาน ขอบคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ยกมีอนานแล้ว ส.ส. กทม.

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ คราวนี้
ท่านรัฐมนตรีพูดหมายถึงผมโดยตรงเลยครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เดียวครับ ให้คนอื่นเขาพูดบ้าง
คุณพีระพันธุ์ครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : เพราะเมื่อสักครู่ท่านบอกว่า
ท่านที่เพิ่งพูดไปครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เชิญครับ เดียวเขาจะต่อว่าผม
คุณพีระพันธุ์นั่งลงก่อนครับ เชิญครับ

นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ ผม
สามารถ ราชพลสิทธิ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ท่านประธานครับ
ผมขอใช้สิทธิที่ถูกพาดพิง ก่อนอื่นผมอยากเรียนว่าผมเห็นด้วยครับ โครงการปรับปรุง
รถเมล์ของ ขสมก. เป็นสิ่งที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงวิกฤติน้ำมันเราต้องเร่งหา
ทางเลือกให้กับผู้เดินทาง ให้กับพี่น้องประชาชน จะรอรถไฟฟ้าก็ใช้เวลาอีกนาน แต่มี
บางสิ่งบางอย่างที่ผมอยากตั้งเป็นข้อสังเกต นั่นก็คือจำนวนรถเมล์ที่จะเช่ารถเมล์เอ็นจีวี
ทั้งหมด ๖,๐๐๐ คัน ๖,๐๐๐ คันเพิ่มขึ้นมาจากเดิมที่มีอยู่ประมาณ ๓,๕๐๐ คัน
ทั้ง ๆ ที่ในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผ่านมาปริมาณผู้โดยสารลดลงครับ ลดลงโดยเฉลี่ยปีละ
๗ เปอร์เซ็นต์

เรื่องที่ ๒ ก็คือเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีชี้แจงว่า ถ้าใช้วิธีการปรับปรุงวิธีการนี้
ขสมก. จะฟื้นฟูฐานะทางการเงินได้ อันนี้ผมก็เป็นห่วงครับ เช่ารถเมล์คันละ ๕,๑๐๐ บาท
ต่อวัน ท่านประธานทราบไหมครับว่าเวลานี้รถเมล์มีผู้โดยสารเฉลี่ยวันละประมาณ
๕๐๐ คน ถ้าค่าโดยสารที่พูดกันว่า ๑๕ บาท ๑๕ บาทคูณด้วย ๕๐๐ ๗,๕๐๐ บาทครับ

๖๔๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรวา ๒๙๕/๒

หักค่าเช่าวันละ ๕,๑๐๐ บาท ก็เหลือ ๒,๔๐๐ บาท ยังมีค่าก๊าซเอ็นจีวี อันนี้คิดค่าตัวเต็มราคา ไม่คิดค่าตัวซึ่งมีส่วนลดตัวเดือน อันนี้ละครับ ชสมก. จะฟื้นฟูฐานะตัวเองได้อย่างไร

เรื่องต่อไปที่อยากชี้แจงก็คือ เรื่องบีอาร์ทีครับ บีอาร์ทีที่ขอยกมาจาก บัส แรพิดทรานซิท (Bus Rapid Transit) หรือรถเมล์ด่วนพิเศษที่ใช้รถเมล์วิ่งชิตเกาะกลาง รถอื่นวิ่งเข้าใช้เลนขวาไม่ได้ครับ บีอาร์ทีวิ่งบนเลนขวาชิตเกาะกลาง มีลักษณะการให้บริการคล้ายคลึงกับรถไฟฟ้า มีสถานีอยู่ที่เกาะกลาง กำหนดเวลาเดินรถได้อย่างแน่นอน ผู้โดยสารสามารถรู้เวลาที่บีอาร์ทีคันต่อไปจะมาถึงสถานีในเวลาเท่าไร ค่าก่อสร้างบีอาร์ทีทั้งหมดตกกิโลเมตรละประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท ถูกกว่าค่าก่อสร้างรถไฟฟ้ามาก รถไฟฟ้านั้นผมยกตัวอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินกิโลเมตรหนึ่งประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าล้านบาท รถไฟลอยฟ้าบีทีเอสกิโลเมตรหนึ่งประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าล้านบาท เราก่อสร้างบีอาร์ทีใช้บีอาร์ทีเป็นตัวเลือกแทนการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ต้องใช้เงินมาก แต่คุณภาพการให้บริการพอ ๆ กับรถไฟฟ้า จะเปรียบเทียบบีอาร์ทีกับรถเมล์ ชสมก. ไม่ได้ครับ เพราะคุณภาพและบริการนั้นต่างกันมาก ขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ขอบคุณครับ ผมขอหยุดแค่นี้ครับ ต่อกระทรวง

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ ไม่ได้ครับ ขออนุญาตนิตินะครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีการจบสิ้นเสียที ผมก็พยายามอ่อนทุกอย่างจนผู้สื่อข่าวเขาบอกผมอ่อนมากไป

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมเรียนท่านประธานแล้วว่า ท่านประธานต้องควบคุมรัฐมนตรี ท่านประธานต้องควบคุมรัฐมนตรีสิครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมก็พยายามควบคุมตามข้อบังคับ

๖๔๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรรา ๒๙๕/๓

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : พวกผมนั่งฟังด้วย
อาการสงบไม่เคยไปได้แย้งท่าน ท่านทำผิดข้อบังคับพวกผมก็ไม่ประท้วง แต่ถึงเวลา
ท่านพูดจาพูดพินิจทำนองอยากให้เราเสียหายแล้วให้พวกผมนั่งเฉยได้อย่างไรครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็ท่านพูดแล้วเมื่อไหร่ครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : พูดจบไปแล้วท่านก็บอกว่
กลัวจะเสียคะแนน

(นายศุภชัย โพธิ์สุ ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขอประท้วง

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เอาอีกแล้ว เชิญคุณศุภชัย
ประท้วงใคร

นายศุภชัย โพธิ์สุ (นครพนม) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ศุภชัย โพธิ์สุ
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครพนม พรรคพลังประชาชน ขอประท้วงผู้อภิปราย
พรรคฝ่ายค้านที่กำลังโต้เถียงกับท่านประธานอยู่ ผิดข้อบังคับ ข้อ ๖๒ -----

๖๔๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๒๙๖/๑

ท่านประธานได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วว่าผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจพรรคฝ่ายค้าน ได้เสนอข้อมูลมาเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้ว ทักท้วงกันไปทักท้วงกันมานานแล้ว ท่านประธานเห็นสมควรว่าควรจะยุติการอภิปราย ได้วินิจฉัยแล้วก็ยังต่อล้อต่อเถียงอยู่ ฉะนั้นขอให้ท่านประธานได้โปรดวินิจฉัยสั่งเป็นเด็ดขาด ท่านประธานวินิจฉัยให้จบครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ ก่อนที่ ท่านประธานจะวินิจฉัยผมขอความเข้าใจนิดนะครับ ผมไม่ได้คิดมาต่อล้อต่อเถียงโต้แย้ง ท่านประธานนะครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผมไม่ถือสาหาความหรือก เชิญได้ตามอัธยาศัยครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณท่านประธาน ผม พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ความจริงเมื่อกี้ก็ชี้แจง ท่านรัฐมนตรีตอบกลับไปจบแล้วนะครับ แต่ท่านก็บอกว่าเดี๋ยวจะเสียคะแนน ผมเรียน ท่านประธานครับ ท่านอย่าดูถูกคนกรุงเทพฯ คนกรุงเทพมหานคร ๖ ล้านกว่าคน พื้นที่ กว้างใหญ่ครับ จำนวนมันเยอะ เขาไม่มาตัดสินใจเลือกผู้แทนราษฎรเพียงแค่วอโพล์ ป็อาร์ทีหรือวอโพล์ธรรมดาที่จะใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือครับ แต่คนที่เสียคะแนนคือ ท่านครับ วิธีการของท่านท่านทำให้คนกรุงเทพฯ ที่มีรายได้น้อยประกอบอาชีพ เป็นกระเป๋ารถเมล์หรือมอไซค์รับจ้างหรือคนต้องตกงานผมก็ไม่พูด ท่านประธาน ที่เคารพครับ ถ้าหากผมอยากได้คะแนนผมก็ทำได้ครับ สนับสนุนท่านแล้วผมค่อยไป บอกว่าเลือกผมสิ แต่ว่าพี่น้องประชาชนเหล่านั้นคงไม่ให้ผมทำครับ แล้วผมก็คงไม่ทำ ผมไม่สามารถเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาแลกกับคะแนนเสียงเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้ครับ ขอขอบพระคุณครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : เป็นพระคุณอย่างสูงครับ ที่จับกันได้ด้วยความเรียบร้อย

(นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายชาญชัย อิสระเสนารักษ์ (นครนายก) : ท่านประธานครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : คุณชาญชัย ผมไม่อนุญาต
ถือว่าจบแล้วได้ตอบกันไปกันมา

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ท่านประธานครับ ฟังนิดเดียว
ท่านนายกรัฐมนตรีให้ข้อมูลผิดพลาด

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ผิดถูกก็ตอนไม่ไว้วางใจ
พຽ່ງนี้ก็ไม่ไว้วางใจเลยมันก็หมดเรื่องอย่างนี้ไป

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ไม่ใช่ครับ ผมเป็นผู้อภิปรายครับ
ตอนนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจอยู่ผมเป็นผู้อภิปราย ท่านนายกรัฐมนตรีตอบมาไม่ตรง
ผมจะบอกท่านนายกรัฐมนตรีข้อเท็จจริงคืออะไร

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ก็ท่านตอบอย่างนั้น จะไป
บังคับท่านได้อย่างไรครับ

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ผมจะบอกท่านครับว่าข้อเท็จจริง
คืออะไร

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : มันจะจริงใจเราได้อย่างไรครับ

นายชาญชัย อิศระเสนารักษ์ (นครนายก) : ขอ ๒ นาทีจะได้เรียนให้ท่านทราบ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : ไม่หรรอครับ ผมไม่อนุญาต
ต่อไปเชิญฝ่ายผู้ยื่นญัตติในกระทรวงยุติธรรมก่อน เชิญกระทรวงยุติธรรมครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอบพระคุณครับท่านประธาน
ผม พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร เขต ๓ พรรคประชาธิปัตย์ ความจริงผมก็
มานั่งฟังคำอภิปรายแล้วก็ฟังคำชี้แจงท่านรัฐมนตรีอยู่ทุกวันเหมือนกันครับ แล้วก็หวังว่า
พฤติกรรมของท่านรัฐมนตรีที่ผมจะอภิปราย ซึ่งผมเคารพแล้วผมเชื่อว่าท่านคงไม่เป็น
อย่างเมื่อ ก็ ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่า ด้วยความที่ผมเคารพในความอาวุโส
ของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ เคารพท่านจริง ๆ ครับ
ผมรู้จักท่านแล้วก็เห็นท่านมานาน ผมได้รับมอบหมายจากพรรคประชาธิปัตย์ให้ติดตาม
แล้วก็ดูแลการปฏิบัติราชการของกระทรวงยุติธรรมและของท่าน ผมกราบเรียนท่านประธาน

จากใจจริงเลยครับ ผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะตัวผมเองไม่เคยคิดว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ที่ผมต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจคือท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ผมไม่ได้กระหึ่นกระหือหรือ
ที่อยากจะอภิปรายท่าน ผมไม่อยากสร้างประวัติศาสตร์ครับ ท่านประธานครับ ๗๕ ปี
ของสภาผู้แทนราษฎร กระทรวงยุติธรรมไม่เคยถูกไม่ไว้วางใจครับ ครั้งนี้เป็นครั้งแรก
ที่พวกเราตัดสินใจอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ผมเองเป็น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนแรกของสภาแห่งนี้ในรอบ ๗๕ ปี ที่ต้องลุกขึ้นมาอภิปราย
ไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมซึ่งเป็นกระทรวงที่ผมรัก ผมเป็นอดีต
ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมแม้ในระบบอีกแบบหนึ่งก็แล้วแต่ แต่ผมไม่เคยคิดครับ
มันไม่ได้เป็นความน่าภาคภูมิใจเลยที่จะเป็นคนแรกที่มาอภิปรายไม่ไว้วางใจ
กระทรวงยุติธรรม เพราะกระทรวงยุติธรรมควรจะเป็นกระทรวงที่เป็นที่พึ่งสำคัญที่สุด
ของประเทศ กระทรวงยุติธรรมควรจะเป็นกระทรวงที่เป็นหลักของประชาชนของ
ประเทศชาติ -----

แต่ท่านประธานที่เคารพครับ ตลอดระยะเวลา ๔ เดือนเศษที่ผ่านมา ผมและคณะ ได้ติดตามการทำงานของท่าน ได้ทั้งดูการทำงานของท่านหลายครั้ง แต่ท่านก็ยังปฏิบัติราชการใช้อำนาจในทางบริหารในลักษณะที่บกพร่อง ผิดพลาดหลายครั้ง ทำให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและพี่น้องประชาชนในฐานะเจ้าของประเทศ สิ่งที่ท่านต้องทำเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการยุติธรรมท่านกลับเพิกเฉย แต่ท่านกลับให้เวลาไปในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอะไรผมไม่ทราบ โยกย้ายข้าราชการเป็นหลัก ท่านใช้กฎหมาย ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของท่านในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง ใช้กฎหมายเพื่อประโยชน์ของตนเอง ท่านบริหารและใช้กฎหมายอย่างขาดคุณธรรม จริยธรรมและนิติธรรมจริง ๆ ผมและสมาชิกจากพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่าถ้ายังคงปล่อยให้ท่านใช้อำนาจหน้าที่บริหารราชการในลักษณะเช่นนี้ต่อไป พี่น้องประชาชนประเทศชาติจะได้รับความเสียหาย นั่นคือสาเหตุที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์ตัดสินใจต้องอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และผมในฐานะที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลแล้วก็ช่วย ความเป็นจริงหาทางช่วยเหลือด้วยครับว่าจะบริหารกันอย่างไร ต้องมาอภิปรายไม่ไว้วางใจท่าน ผมเสียใจครับ เพราะว่าผมไม่อยากจะให้มีประวัติต่างพร้อมของกระทรวงยุติธรรม ในอดีตผมกราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระทรวงยุติธรรมในอดีตเราเรียกกันว่าเป็นกระทรวงศาลครับ เพราะว่าก่อนที่จะมีการปรับปรุงปฏิรูปเรื่องของกระทรวง ทบวง กรมนั้น กระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่อยู่อย่างเดียวคือดูแลข้าราชการตุลาการ ผมเป็นหนึ่งในข้าราชการตุลาการที่รักในกระทรวงยุติธรรม และผมกราบเรียนท่านประธานตรงนี้จะครับว่าก่อนที่จะรัฐธรรมนูญจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง แล้วก็ให้แยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรมนั้น ในอดีตต้องขออนุญาตกล่าวตรงนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านไสว พัฒโน ซึ่งเป็นผู้ที่ผมเคารพรักผู้หนึ่งครับ ท่านเป็นผู้ที่มอบนโยบาย ซึ่งตอนนั้นผมช่วยท่านทำงาน ท่านบอกว่าพี่ระพันรู้ไปดูสิ ผมเห็นกระทรวงยุติธรรมมานานแต่ว่าเสียงข้างนอกเขาบอกกันว่ากระทรวงยุติธรรมมันเป็นกระทรวงศาลดูแลแต่ศาล แล้วพี่น้องประชาชนจะมีกระทรวงไหนดูแลในเรื่องของความเป็นธรรมบ้าง ตรงนั้นล่ะครับคือจุดเริ่มต้นในสมัย

๖๔๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๒๙๗/๒

รัฐบาลนายชวน หลีกภัย ช่วงปี ๒๕๓๕ ท่านรองนายกรัฐมนตรีบัญญัติได้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาแล้วก็นำแนวทางของท่านไสว พัฒโน ไปศึกษาว่าเป็นไปได้ไหม ถ้าเราจะแยกศาลออกจากกระทรวงยุติธรรม ซึ่งในขณะนั้นก็มีท่านอดีตปลัดกระทรวงยุติธรรมที่เพิ่งลาออกไป คือท่านจรัญ ภัคดีธนากุล เข้ามาร่วมเป็นคณะทำงานที่สำนักนายกรัฐมนตรีด้วย คิดหาทางกันครับว่าเอาศาลออกไปเป็นอิสระดีไหม แล้วก็ให้กระทรวงยุติธรรมเปลี่ยนจากกระทรวงศาลมาเป็นกระทรวงที่ดูแลพี่น้องประชาชน เพราะว่าช่วงนั้นจังหวัดพะเยาดีท่านประธานอาจจะจำได้ คือมีคดีอุ้มฆ่าสองแม่ลูก ศรีธนะชัณฑ์ มีความไม่เชื่อถือ มีความแคลงใจของประชาชนในส่วนการทำงานของฝ่ายตำรวจ ขออนุญาตที่กล่าวอย่างนี้ เพราะนั่นคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในช่วงนั้น จึงมีความคิดกันครับท่านประธานว่าทำอย่างไรนอกจากจะให้กระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่เป็นกระทรวงที่ให้ความเป็นธรรมกับประชาชน เวลาประชาชนมีเรื่องเดือดร้อน เวลาประชาชนรู้สึกว่ามีอะไรเป็นธรรมในประเทศนี้ ถูกรังแก ถูกข่มเหงจะได้มีกระทรวงยุติธรรมเป็นคนมาแถลงนโยบายว่าจะดูแลอย่างไรให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อที่เขาจะได้มีความรู้สึกอยู่เย็นเป็นสุขเหมือนพระบรมราชาบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีกับท่านรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ว่าท่านต้องเป็นผู้ใหญ่เพื่อเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ท่านประธานที่เคารพครับ วันนั้นจึงมีความคิดว่าเมื่อมีปัญหา ลักษณะอย่างนี้จึงจำเป็นต้องมีอำนาจตรวจสอบอำนาจของฝ่ายสอบสวน มีความคิดว่าจะต้องตั้งกรมพิเศษขึ้นมาสักกรมคือเรียกว่า กรมสอบสวนคดีพิเศษ แต่ ณ วันนั้นไม่ได้มาคิดภาษาอังกฤษว่าจะเป็นดีเอสไอหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ แต่คิดว่าต้องมีอะไรสักกรมหนึ่งขึ้นมา -----

หรือหน่วยงานหนึ่ง แล้วก็มีอีกหน่วยงานหนึ่งที่คุณคิดว่าต้องมีก็คือขึ้นมาทำหน้าที่เป็นที่พึ่งในเรื่องของการร้องทุกข์ของประชาชน ซึ่งวันนี้ก็มีเรื่องของสำนักรับเรื่องร้องทุกข์อะไรขึ้นมาครับ นั่นคือที่มาและความคิดของเรา ณ ขณะนั้นคิดว่าคนที่ควรจะมาทำหน้าที่อยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ได้รังเกียจแต่ไม่ควรจะเป็นตำรวจครับ เพราะว่าในเมื่อเราต้องการตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะค้นหาหรือว่าตรวจสอบอำนาจสอบสวนของทางฝ่ายตำรวจ เราก็ไม่ควรจะเอาตำรวจมาสอบสวนกันเอง เพราะว่าอาจจะทำให้เกิดข้อครหาหรืออะไรก็สุดแล้วแต่เป็นหลัก นั่นคือความเป็นมาในอดีตที่ผมอยากกราบเรียนท่านประธาน ต่อมาเรามีการยกร่างกฎหมายตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญก็ได้มีการนำความคิดนี้ไปด้วยเหตุอะไรก็สุดแล้วแต่ รัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๔๐ ได้กำหนดให้กระทรวงยุติธรรมกับศาลแยกกันจริง ๆ หลังจากนั้นก็มีกฎหมายให้มาตั้งกรมสอบสวนคดีพิเศษขึ้นมาตามแนวทาง ผมเองอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรด้วย ผมรู้สึกดีใจที่จะมีกรมนี้ขึ้นมา ผมดีใจที่วันนี้พี่น้องประชาชนจะมีหน่วยงานอีกสักหน่วยงานหนึ่งที่จะเข้ามาทำงานทำหน้าที่ที่จะเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน จะได้มีส่วนที่จะไปตรวจสอบหรือว่าติดตามอำนาจอื่นที่หากจะมาข่มเหงรังแกเขา แล้วเราก็คาดหวังว่าเราจะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่จะมาใช้อำนาจหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีในการบริหารงาน และในฐานะรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกฎหมายของกรมสอบสวนคดีพิเศษ และกำกับหน้าที่อื่นในกระทรวงยุติธรรมที่มีความเป็นธรรม มีความยุติธรรมในหัวใจ เพราะว่าที่ผ่านมาในประวัติของกระทรวงยุติธรรมเราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งครับ ในคณะกรรมการวิสามัญที่มีการยกร่างกฎหมายฉบับนี้ก็มีความตั้งใจเช่นเดียวกัน แต่ท่านประธานที่เคารพครับ จากวันนั้นมาวันนี้กลายเป็นช่วง ๔ เดือนเศษที่ผ่านมา ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ท่านบริหารราชการในกระทรวงนี้ทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรนี้ และท่านได้ใช้อำนาจหน้าที่ของท่านหลายประการในลักษณะที่เหมือนช่วยพวกฟ้อง ผมใช้คำว่า เหมือน ครับ เพราะในใจผมยังไม่อยากจะเชื่อ ผมเคารพท่านมานาน แต่ว่าจากเถยจิตเป็นอย่างไรนั้นไม่มีใครทราบ แต่จากพฤติกรรมทำให้เชื่อว่าอาจจะเป็นไปได้ แต่ผมก็จะรอฟังคำชี้แจงของท่านวันนี้ ผมกราบเรียนท่านประธาน

ด้วยความเคารพว่าผมก็ดี เพื่อนสมาชิกในหอนี้ก็ดี ท่านประธานก็ดี ท่านรัฐมนตรีก็ดี เราเป็นคนในจำนวนไม่กี่คนของคนไทยนะครับที่โชคดี ที่ผมพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเป็นข้าในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมตระหนักเรื่องนี้ตลอดท่านประธาน เมื่อวันก่อนนี้เราพูดเรื่องอำนาจอธิปไตยครับ ความจริงวันนี้ก็ใช่ครับ เพราะว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๓ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขใช้อำนาจนั้นผ่านทางศาล ทางรัฐสภา และทางคณะรัฐมนตรี ที่ผมบอกว่าพวกเราโชคดีตรงนี้อย่างไรครับ เพราะว่าเราเป็นกลุ่มคนไม่กี่กลุ่มเองที่มาทำงานให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ ๓ องค์กษัตริย์ ผมกับท่านรัฐมนตรีอาจจะโชคดีกว่าเพื่อนหลายคน ท่านรัฐมนตรีทำทั้ง ๒ งานมาแล้ว คือเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เป็นรัฐมนตรี ท่านอยู่ใน ๒ อำนาจที่รับใช้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผมอยู่ใน ๒ อำนาจคืออยู่ในอำนาจตุลาการเมื่อก่อนนี้ วันนี้อยู่ในอำนาจนิติบัญญัติ ผมอยู่ใน ๒ อำนาจ ท่านกับผมโชคดีได้ถวายสัตย์ปฏิญาณต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนั่นคือที่ผ่านมามีครับ ตุลาการเขาถึงได้มีคำพิพากษาอยู่บนหัวกระดาษคำพิพากษาเสมอครับว่าทำคำพิพากษาในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ นั่นคือสิ่งที่พวกเราต้องจดจำ เพราะฉะนั้นในการทำหน้าที่รัฐมนตรีก็ดี ทำหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดี เราต้องทำในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ เพราะเราเป็นข้าแผ่นดิน เราไม่ได้เป็นเจ้านายของข้าราชการ ข้าราชการเหล่านั้นก็เป็นข้าของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เราเป็นตัวแทนมาทำงาน การทำงานบริหารราชการเราต้องให้ความเป็นธรรมด้วยคุณธรรมและหลักนิติธรรม เราอย่าหลงลืมไปครับว่าเราเป็นเจ้านายเขา ไม่ใช่ครับ เราจะมีนายก็คนก็สุดแล้วแต่ครับ นายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตนี้คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว -----

และเมื่อวันที่ท่านได้ไปถวายสัตย์ปฏิญาณเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งและก่อนที่จะแถลงนโยบายนั้นท่านบอกว่าจะอย่างไรครับ ท่านบอกว่าจะซื้อสัตย์สุจริตทำเพื่อประโยชน์ประชาชนเหมือนกับพวกเรา แต่ที่ต่างกันตรงไหนครับท่านประธาน ตรงที่ว่าพวกเราพูดจบเราต้องเอาไว้ในใจ ของท่านโชคดีกว่าพวกเรา โชคดีกว่าตรงที่ว่าเมื่อท่านพูดจบแล้วเพราะท่านไปพูดต่อหน้าพระพักตร์ ท่านพูดแล้วท่านมีพระบรมราโชวาทกลับมา ท่านมอบพระบรมราโชวาทที่สำคัญให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และคณะรัฐมนตรีว่าอย่างไร ผมขออัญเชิญตอนหนึ่ง ท่านอาจจะนึกว่าแปลกทำไมคน ๓๕ คน ต้องเสียสละเพื่อคน ๖๓ ล้านคน เพราะว่าคน ๖๓ ล้านคน เขาหวังว่าคณะรัฐมนตรีจะทำงานเพื่อเขา ถ้าไม่ทำงานเพื่อประชาชนจะทำงานเพื่ออะไร ก็ขอให้ท่านพยายามที่จะทำ อาจจะทำได้แต่เชื่อว่าท่านจะต้องทำได้ ตรงนี้สำคัญที่สุดครับ ไม่ทำเพื่อประชาชนจะทำงานเพื่ออะไร พระองค์ท่านเชื่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทำได้ ผมก็เชื่อว่าท่านทำได้เพียงแต่ท่านไม่ทำ ผมโชคดีเหมือนท่านอย่างหนึ่ง ตอนที่เข้าราชการตุลาการผมได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณต่อหน้าพระพักตร์เหมือนท่าน ผมจำวันนั้นมาจนวันนี้ สิ่งที่พระบรมราโชวาทให้กับพวกผมไว้ ความโดยสรุปว่าความยุติธรรมตามกฎหมายกับความยุติธรรมในความเป็นจริงมันไม่เหมือนกันอย่าใช้กฎหมายทำให้เกิดปัญหา ผมยึดคำนี้มาตลอดความหมายของพระบรมราโชวาททรงปรีชาสามารถมากครับ ท่านไม่ใช่หนักกฎหมาย ท่านไม่ได้ประกอบอาชีพกฎหมาย แต่ท่านได้มอบแนวทางที่สำคัญของคนที่จะประกอบอาชีพกฎหมายหรือทำหน้าที่ดูแลกฎหมาย สิ่งที่สำคัญที่สุดคนที่อยู่ในตำแหน่งของการอำนวยความสะดวกนั้นต้องมีความยุติธรรมในตัวของท่านเองก่อน ถ้าหากว่าท่านไม่มีความยุติธรรมในตัวของท่าน ท่านให้ความยุติธรรมแก่คนอื่นไม่ได้ ท่านไม่สามารถจะเอาความยุติธรรมของท่านไปวินิจฉัยกฎหมายต่าง ๆ ที่จะทำมาได้ที่ผมกราบเรียนท่านประธานตรงนี้เพราะอะไรครับ นับแต่วันที่ท่านได้ถวายสัตย์ปฏิญาณวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ แล้วต่อมาแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ไม่กี่วันเองครับ อยู่ ๆ ก็มีข่าวว่าท่านจะโยกย้ายท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

๖๕๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๒๙๙/๒

ในขณะนั้นคือท่านสุนัย มโนมัยอุดม ผมกราบเรียนตรงนี้ครับ ความจริงมีหลายเรื่อง
อย่างท่านประธานวิปบอกไปต้องเอาให้น้อยเพราะว่าเวลาน้อย ความจริงมีอีกหลายเรื่อง
แต่เอาที่เป็นข่าวก็แล้วกันท่านจะได้ตอบได้ง่ายหน่อย แต่ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับ
มันอยู่ที่ว่าอะไรกันท่านเพิ่งถวายสัตย์ปฏิญาณเพิ่งเข้าทำงานไม่กี่วันเองข่าวออกมา
ข่าวออกมาเสร็จ ท่านประธานครับ มีการบอกว่าจะย้าย ไม่ย้าย ทำยที่สุดวันที่ ๑๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ ก็มีการย้ายท่านอดีตรักษาการในตำแหน่งที่ยังไม่มีตัวตนเลย
ในลักษณะไหน ย้ายให้แต่งตั้งไปรักษาการในตำแหน่งที่ยังไม่มีตัวตนเลย
ในความเป็นจริง ไม่มีสำนักงานทำงาน ไม่มีอะไรเลย แล้วก็ย้ายในลักษณะแต่งตั้ง
มาช่วยราชการอีกตำแหน่งหนึ่งมาแทนที่ตรงจุดเดิมของท่านสุนัย ที่ผมกราบเรียนตรงนี้
ตรงนี้คือจุดเริ่มต้นทำให้สังคมกังขาว่าเกิดอะไรขึ้น เพราะว่าในช่วงนั้นขณะนั้น
กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอที่เราเรียกกันง่าย ๆ สั้น ๆ นั้นกำลังสอบสวน
คดีสำคัญ ๆ ซึ่งอยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก สิ่งที่ท่านต้องทำคือ
ต้องสร้างความเชื่อถือ เริ่มมายังไม่ทันไรหลังจากถวายสัตย์ แล้วก็แถลงนโยบาย
ท่านก็เริ่มทำให้ประชาชนสงสัยในความยุติธรรมที่ท่านจะมีให้กับสังคมให้กับ
ประเทศชาติแล้ว ท่านประธานที่เคารพครับ พี่น้องประชาชนเขาคาดหวังจากท่านเยอะ
คาดหวังว่าท่านจะมีความเป็นกลาง มีการสอบถามกันว่าเกิดอะไรกันขึ้น ท่านได้พยายาม
อ้างกฎหมาย ผมขออนุญาตพูดง่าย ๆ สั้น ๆ นะครับ กฎหมาย ป.ป.ท. มาตรา ๖๗
เรื่อง ๓๐ วัน แต่ในความจริงไม่ใช่หรอก -----

๖๕๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนี้พร ๓๐๐/๑

ความเป็นจริงท่านอยากจะย้ายท่านสุนัขไปเป็นผู้ตรวจเป็นอะไรที่สุดแล้วแต่ด้วยซ้ำไป แต่ทำไม่ได้ครับ เพราะว่าถ้าทำวันนั้นท่านปลัดกระทรวงจะลาออก ที่ผมเรียน ท่านประธานทรงนี่เพราะว่าผมได้มีโอกาสสอบถาม ท่านไม่รับและท่านไม่ปฏิเสธ ผมก็ใช้ ทฤษฎีเดียวกับที่ศาลโลกให้ไทยเสียปราสาทพระวิหารว่าการนิ่งถือเป็นการยอมรับ หรือเอสทอปเพล (Estoppel) ท่านนิ่งครับ ท่านไม่ปฏิเสธ ท่านไม่รับ ทรงนี่ละครับ คือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมเข้าใจว่าท่านกำลังใช้กฎหมาย ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรม ท่านควรจะใช้อกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา ท่านควรใช้อกฎหมาย เพื่อสร้างหลักคุณธรรมและนิติธรรมที่ดีให้กับข้าราชการ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมขออนุญาตบอกท่านประธานว่า กฎหมายมาตรา ๔๖ ของพระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการแผ่นดิน ปี ๒๕๓๔ ที่ท่านใช้ท่านใช้ผิดครับ เพราะว่าการที่ท่านจะให้ คนไปช่วยราชการท่านให้ท่านสุนัขไปช่วยไปได้เพราะไม่มีตำแหน่ง แต่การที่จะให้ อีกคนหนึ่งมา มาได้อย่างไรครับท่านประธาน เพราะว่าตำแหน่งนั้นยังมีตัวตนอยู่ เขายังเป็นอธิบดี เพียงแต่ท่านสั่งให้เขาไปช่วยอีกตำแหน่งหนึ่ง ในเมื่อตำแหน่งนั้นยังอยู่ แล้วเอาอีกคนมารักษาราชการได้อย่างไร มันน่าจะขัดกับมาตรา ๔๖ ใหม่ครับ เอาละครับ ท่านอาจจะบอกว่านี่อย่างไรมันมีทางออก ทางออกคือวรรคช่วงท้ายของมาตรา ๔๖ วรรคแรก ที่ท่านพยายามใช้อำนาจของท่านในฐานะผู้รักษากฎหมาย บอกว่านี่มันมี ช่องว่ารัฐมนตรีเห็นความเหมาะสม แต่แปลกใหม่ครับ เพราะว่าในคำสั่งนั้นเอง ท่านกลับไม่พูดถึงความเหมาะสมที่ให้อีกท่านหนึ่งมาอยู่ตรงนี้แทน ตรงกันข้ามกับ คำสั่งที่ให้ท่านรองปลัดมารักษาราชการตำแหน่งปลัดกระทรวง ท่านไปดูสิครับ คำสั่งไม่เหมือนกันเลย ทั้ง ๆ ที่เรื่องเดียวกัน ทรงนี้อาจจะไม่มีอะไรมากหรอกครับ แต่อยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าทำไม เผอิญผมไปเห็นข่าวที่ท่านทำผมไม่อยากจะ บอกว่าท่านกลั่นแกล้ง เพราะผมก็ไปคิดว่าคนอย่างท่านจะไปกลั่นแกล้งใคร แต่เผอิญ มีข่าวที่มีอยู่ในเว็บไซต์สภาผู้แทนราษฎรที่ไปเก็บรวบรวมข่าวมา แล้วก็อยู่ในเว็บไซต์ เขาบอกว่าเขาไปสัมภาษณ์ท่านอดี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษท่านหนึ่ง ซึ่งเป็น น้องชายเขาบอกไม่มีอะไรหรอกครับ ขออนุญาตเอ่ยนามครับ ความจริงท่านไม่ได้เสียหาย

๖๕๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๓๐๐/๒

หรรอกรับ ท่านเป็นคนโชคดี ท่าน พันตำรวจเอก ทวี มาอยู่ที่นั่นเองครับ เพราะฉะนั้น
ตรงนี้จะครับที่บอกว่าจริง ๆ แล้วท่านอยากจะให้มา หาว่าทำอย่างไรจะให้มาต่างหาก
ประเด็นคือว่ามาทำอะไร ท่านจึงหาของตรงนี้แหละครับที่เอาให้ท่านมา ความจริง
ท่านเป็นคนโชคดี ผมก็รู้จักท่านดีครับแล้วก็นับถือท่าน แต่ว่าท่านประธานเชื่อไหมครับว่า
ก่อนหน้าี่ที่ผมอยากจะกราบเรียนต้องชี้ให้เห็นครับ กรมสอบสวนคดีพิเศษมืออธิบดี
ในอดีตประมาณปี ๒๕๔๗ คือท่านพลตำรวจเอกน้องชายท่านนะครับ ผมไม่อยากจะ
เอ่ยนาม ท่านก็โอนมาเสร็จแล้ว ๑ เดือนให้หลังท่านก็พยายามจะเอาท่านทวินี่ละครับ
มาอยู่ ปรากฏว่ามีปัญหามาก ท่านไปดูประวัติศาสตร์เขาได้ครับ มีปัญหามากในการที่จะ
เอาเข้ามา ดัดจริตเรื่องนั้นเรื่องนี้ แม้เรื่องคุณสมบัติบางส่วน แต่ท้ายที่สุดก็เอาเขา
มาตรงนี้ผมถึงเรียนว่าท่านไม่ได้เสียหายท่านโชคดี เพราะว่าสิ่งที่ท่านได้รับนั้นท่านได้รับ
ความเมตตาจากผู้ใหญ่ แต่ว่าครั้งนี้ท่านโชคดีเป็น ๒ เท่า เพราะว่าท่านได้ทั้งพี่ชาย
และน้องชายนำโชคให้ท่าน ตรงนี้ที่ผมกราบเรียนท่านประธาน ผมไม่อยากจะพูด
แต่ข้าราชการกระทรวงยุติธรรมหลายคนให้ผมบอก ต้องพูดถ้าผมยังมีความเป็นธรรม
ในหัวใจ ผมต้องพูดให้เขาหลายคนที่มาอยู่กับท่านวันนี้ละครับ เขาเจ็บช้ำน้ำใจมาก
แต่เขาไม่กล้าแสดงออก ทำให้มีคนคนหนึ่งในกระทรวงยุติธรรมถึงได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
มากกว่าคนอื่น ๆ ท่านกล้าที่จะทำกฎหมายต่าง ๆ ที่จะผิดเพี้ยนไปจากที่ควรจะเป็น
ผมกราบเรียนท่านประธานครับว่า หลังจากที่ท่านได้มีการโยกย้ายแต่งตั้งก็มีการที่
นำเรื่องเข้าคณะรัฐมนตรี ตอนที่ท่านให้มารักษาราชการกันนี้วันเดียวกันนี้นะครับ
แต่ตอนที่ท่านให้แต่ละคนไปอยู่ในตำแหน่งนั้น ทำให้มันไปคนละวันห่างกันเยอะ -----

มันมีข่าวตามสื่อมวลชน วันนี้ผมคิดว่าท่านต้องชี้แจงเขาบอกว่ามีการพยายามจะเสนอให้คนอื่นมาเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ นี่แทนท่านผู้นี้ครับ แล้วตกลงยังไม่ได้เลย ทำให้เรื่องต้องล่าช้า แต่ท้ายที่สุดท่านก็ได้เป็น ผมถึงบอกว่าท่านโชคดีจริง ๆ แต่ท่านประธานมาดูแลครับ ผมจะลำดับเหตุการณ์ให้ท่านประธานดู หลังจากที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายกันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อมาวันที่ ๒๗ หรือวันที่ ๑ บางข่าวเขาว่าวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ บางข่าวเขาว่าวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๑ มีการเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์กับสำนักงานสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอกรณีทุจริตเลือกตั้ง ทุจริตเลือกตั้งวันที่ ๒๗ วันที่ ๓๑ มีนาคม ท่านรักษาการอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษได้นำคณะชุดใหญ่ของสำนักงานสอบสวนคดีพิเศษไปที่สำนักงาน กกต. ไปตรวจสอบเรื่องนี้เลยครับ ท่านประธานเห็นไหมครับ แล้วมีการไปตรวจสอบบริษัทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย เดือดร้อนไหมครับ เดือดร้อนจากการใช้อำนาจหน้าที่ วันที่ ๓๑ ยกไปเลยครับ พอมาวันที่ ๑ เมษายน คณะรัฐมนตรีรับทราบแต่งตั้งท่านรักษาการเป็นอธิบดีตัวจริง พอมาวันที่ ๒ เมษายน กลุ่มคนวันเสาร์ก็ไปใหม่ครับ ไปร้องเรียนเรื่องของการฮั้วประมูลที่ สตง. พอมาวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ท่านประธานครับ ผมจะขอเพื่อความรวดเร็วผมไม่แสดงเอกสาร แต่ผมให้ท่านประธานได้ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม มีการปรับเลื่อนขึ้นเงินเดือนของท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษคนใหม่ โดยเป็นการประเมินผลงานระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ประเมินเลยครับ ขึ้นเงินเดือน พอมาวันที่ ๑๕ พฤษภาคมก็มีการแต่งตั้งท่านอดี้อธิบดีคือท่านสุนัยเป็นเลขาธิการ ป.ป.ท. อย่างเป็นทางการ พอมาวันที่ ๓๐ พฤษภาคม มีการโอนและรับโอนท่านอธิบดีท่านใหม่ อย่างเป็นทางการในระบบบริหารราชการของกระทรวงยุติธรรม แล้วก็ปรับขึ้นเงินเดือนให้ท่านอธิบดีท่านนี้อีก ๑ ครั้งภายใน ๑๔ วัน ท่านประธานเป็นผู้ใหญ่ของสภาคคนหนึ่ง ท่านประธานเคยได้ยินลักษณะแบบนี้ใหม่ครับ ผมถึงบอกว่าท่านโชคดี แต่ว่าทำไมท่านอื่นในกระทรวงเขาไม่ได้โชคดีอย่างนี้บ้าง แล้วหลังจากนั้นมาท่านประธานก็จะเห็นว่าเริ่มมีข่าวอะไรต่าง ๆ อีกหลายเรื่องตามมา ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานครับว่า ในส่วนนี้มีการที่จะแก้ไขปัญหาคดีสำคัญคดีหนึ่งคือคดีเอสซี แอสเสท หลังจากที่

๖๕๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๓๐๑/๒

การเปลี่ยนแปลงตรงนั้นกันขึ้นมาแล้ว ท่านประธานครับ วันนี้ท่านรองอธิบดีซึ่งเป็นหัวหน้าชุดสอบสวนก็ยังเป็นอยู่ วันนี้ท่านแทบจะไม่รับรู้เรื่องอะไรเลย อันนี้ก็แบบเดียวกัน ผมได้ข่าวมาผมถาม ท่านมีมารยาทท่านไม่ตอบแล้วท่านก็ไม่ปฏิเสธ ท่านไม่รับเหมือนกัน นี่คือนี่ที่ทำให้เกิดความคลางแคลงใจเป็นอย่างยิ่งต่อสังคมต่อสาธารณชน และจากพวกกระผมครับ ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่าหลังจากนั้นไม่นานก็เริ่มมีปัญหาอื่นตามมาอีกครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะต้องนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่านจะต้องนำเสนอคณะกรรมการ ป.ป.ท. ตามกฎหมาย ป.ป.ท. ซึ่งท่านประธานก็เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรอยู่ในช่วงนั้น เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ซึ่งความเป็นจริงแล้วตามกฎหมายฉบับนี้ ผมขออนุญาตนิดหนึ่งอันนี้ต้องอ่านนะครับ ตามกฎหมายฉบับนี้ มาตรา ๖๖ เขาบอกว่าท่านจะต้องดำเนินการแต่งตั้งให้เสร็จภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ วันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับคือตั้งแต่วันที่ ๒๔ เพราะฉะนั้นต้องนับจากวันที่ ๒๕ ครบกำหนด ๖๐ วันคือวันที่ ๒๔ แต่ก่อนหน้านี้ครับ ตอนที่ท่านใช้เหตุยกย้ายอดี้อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ -----

คือท่านสุนัย มโนมัยอุดม ท่านไปใช้มาตรา ๖๗ ซึ่งต่อเนื่องกัน ในมาตรา ๖๗ นั้น ท่านบอกไม่ได้ครับ ต้องรีบทำเพราะมีกำหนดเวลาให้ทำภายใน ๓๐ วัน ท่านเห็นว่าท่านสุนัยมีความรู้มีความสามารถจะต้องรีบส่งไปอยู่ตรงนั้น ไม่อย่างนั้นเดี๋ยวตั้งไม่ได้ ท่านประธานที่เคารพครับ ถ้าหากนับกำหนดเวลา ๓๐ วันจริง ๆ มันจะอยู่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ท่านเข้ามารับตำแหน่งบริหารราชการตั้งแต่วันที่ ๑๘ ท่านรีบทำตรงนี้เลย แต่ว่าท่านประธานที่เคารพครับ ถ้าท่านประธานจำได้ท่านมาชี้แจงเยอะเลยบอกจำเป็นมาก สัมภาษณ์สื่อมวลชนท่านก็บอกไม่อย่างนั้นจะผิดกฎหมายครับ ท่านบอกไม่อย่างนั้นจะผิดกฎหมายฉบับนี้ ป.ป.ท. มีกำหนด ๓๐ วัน แต่ว่าในกรณีตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ๖ คน ท่านใช้เวลาเนิ่นนานมาก ท่านประธานเห็นใหม่ครับ ในกรณที่จะสั่งให้ท่านสุนัยไปทำหน้าที่รักษาราชการเลขาธิการ ป.ป.ท. นั้น ท่านใช้เวลาเพียงแค่ ๓-๔ วันนับแต่วันเข้าสู่ตำแหน่ง แต่ตอนพิจารณาเรื่องของกรรมการท่านใช้เวลาเนิ่นนานมาก ประเด็นเกิดขึ้นในสภาผู้แทนราษฎร ถ้าท่านประธานจำได้ เกิดขึ้นอย่างไรครับ เกิดขึ้นว่าท่านยื่นนำเรื่องเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเกินระยะเวลา ๖๐ วันหรือไม่ ซึ่งก็ได้มีนักกฎหมายจำนวนมากเลยที่มาช่วยท่าน พยายามบอกเลยครับหาช่องกัน แม้แต่ท่านรักษาราชการปลัดกระทรวงวันนี้ก็บอกว่าไม่เกินเวลา มาวันที่ ๒๕ มาช่วยอะไรท่านอยู่ตรงนั้น เอกสารก็มีปัญหา ท่านบอกว่าวันที่ ๒๔ วันที่ ๒๕ อะไรนั้นนะครับ ท่านคงจำได้ของเดือนมีนาคม แต่ว่ามีนักกฎหมายจำนวนมากไปหาทางออกให้ท่านครับ แล้วไปบอกว่าอย่างไรครับท่านประธาน บอกว่าระยะเวลา ๖๐ วันไม่มีโทษกำหนดไว้ เพราะฉะนั้นไม่เป็นไร ท่านประธานคงจำได้เรื่องนี้ ท่านประธานเห็นมาตรฐานของท่านรัฐมนตรี ตอนที่ท่านจะโยกย้ายท่านอดีตอธิบดีดีเอสไอ ท่านสุนัย มโนมัยอุดม ท่านบอกไม่ได้เลย กำหนดเวลาตามกฎหมาย มาตรา ๖๗ ๓๐ วัน ถ้ามาอยู่ในกรอบเวลานั้นเดี๋ยวผิดกฎหมายพอมามาตรา ๖๖ ๖๐ วัน ท่านทำไม่ทันตามนั้น ท่านบอกทำได้เพราะว่าไม่มีโทษกำหนดไว้ ผมอยากจะกราบเรียนว่าท่านก็มาชี้แจง ท่านบอกว่าท่านได้รับหนังสือวันที่ ๒๕ ปรากฏว่าจริง ๆ แล้วท่านได้ตั้งแต่วันที่ ๒๔ อันนี้ท่านก็คงมีเหมือนผม วันที่ ๒๔ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ท่านได้รับหนังสือเอกสารรายงานว่าขอให้ท่านทำรายการตรงนี้มา แล้วก็หนังสือนี้มีเลขรับถูกต้องที่

๖๕๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๓๐๒/๒

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมยื่นต่อรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ส่งรายชื่อไปให้ท่าน จำนวน ๑๔-๑๕ คน ผมไม่ต้องพูดหมดนะครับ เพื่ออะไรครับ เขาต้องเลือก ๖ คน ๖ คน ในที่นี้เขาให้ท่านรัฐมนตรีไปลงเลขในจำนวนนี้เอง แต่ว่าในจำนวน ๖ คนนี้ มีอยู่ ๑ คน ซึ่งท่านรัฐมนตรีใส่ชื่อเข้าไป ให้เขาใส่ชื่อเข้าไปครับท่านเลือกมา ขอภัยเอ่ยนามท่าน ไม่ได้เสียหายอะไรครับ เพราะว่าท่านคือท่านไสว พรหมณี อดีตสมาชิกพรรครัฐบาล และอดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรครัฐบาล ประเด็นมาอยู่ตรงนี้ครับ ท่านเป็นคนส่งชื่อตรงนี้ ไปให้ทางคณะกรรมการ แล้วคณะกรรมการเขาก็ทำงานตามที่ท่านได้ใส่ชื่อเข้าไป แล้วก็ ส่งมาให้ครับ แต่ที่ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานก็คือว่า ถ้าท่านประธานจำได้วันนั้น เรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีเอาเข้าสภาผู้แทนราษฎร มีการถกเถียงพูดกันมาก พูดกันเยอะมากกว่า ๑. ระยะเวลาได้ไหม แล้วถกเถียงกันอยู่ตรงนั้น พวกเราเข้าใจว่าพูดจบแล้วจะต้องมาพูด เรื่องคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับการพิจารณา ปรากฏว่าที่ประชุมรวบรัดเลยครับ ลงมติ ผ่านไปเลย เสร็จแล้ววันนี้ไปติดอยู่ที่วุฒิสภา ความล่าช้าเกิดขึ้นอีกใหม่ครับท่านประธาน

- ๓๐๓/๑

นี่คือรูปแบบหนึ่งแต่ประเด็นมันอยู่ตรงไหนครับ มันอยู่ตรงที่ว่าท่านที่ผมเอ่ยนามไปเมื่อสักครู่นี้คือท่านไสว นั่นท่านเป็นสมาชิกพรรคการเมือง แต่ว่าเป็นผู้ที่ท่านรัฐมนตรีเสนอชื่อ ท่านประธานที่เคารพครับ ผมเรียนท่านประธานแล้วว่าทางกระทรวงส่งรายชื่อทั้งหมดให้ท่านรัฐมนตรีวันที่ ๒๔ มีนาคม และเพื่อไม่ให้มีข้อครหาท่านไสว พราหมณีก็เลยลาออกจากพรรครัฐบาลเมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ ท่านประธานเป็นไปได้อย่างไรครับ ท่านรัฐมนตรีเสนอชื่อไปให้ทางกระทรวงใส่ไปในรายการให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการ ป.ป.ท. เพื่อเป็นการป้องกันปราบปรามการทุจริตภาครัฐ แต่บุคคลที่ท่านส่งไปให้เสนอชื่อนั้นเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และเป็นผู้ที่ลงสมัครแน่นอนครับ อาจจะมาบอกว่าไม่ได้ผิดกฎหมายอะไร แต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำซ้ำใหม่ผมทราบครับ ท่านกำลังจะบอกผมว่าในกฎหมายใช้คำว่า ตำแหน่งทางการเมือง แต่ผมถามท่านครับ ผมถึงบอกว่าเรื่องของการขาดนิติธรรม ขาดจริยธรรม ท่านไม่ควรกระทำแบบนี้ ท่านได้พยายามที่จะแก้ปัญหาถึงได้มาลาออกวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๑ หลังจากที่ท่านได้ลงเลข ๒ ไว้ที่ข้างหน้าชื่อของท่านไสวเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม เหตุนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้การเสนอชื่อต่าง ๆ ไปถึงคณะรัฐมนตรีต้องล่าช้าและเป็นเหตุนี้หรือเปล่าครับที่ทำให้การเสนอชื่อเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรต้องล่าช้าตามไปด้วย ท่านไม่ได้คำนึงเลยว่ากฎหมายให้ท่านทำอย่างไร ถ้าหากว่าพรรคพวกของท่านจะได้ประโยชน์ ท่านไม่ได้คำนึงเลยว่ากฎหมายจริง ๆ จะต้องมีส่วนอย่างไรเพียงขอให้คนที่ท่านเลือกได้มีโอกาส ผมอาจจะเข้าใจผิดแต่นี้คือพยานหลักฐานที่ทำให้เราเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ท่านผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่ได้เป็นความผิดของท่าน แต่ประเด็นคือท่านรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม การที่จะทำให้อายุติธรรมเป็นกระทรวงที่เป็นธรรม ผมอยากจะขออนุญาตว่า สิ่งที่พวกผมยึดกันอยู่เสมอครับและข้าราชการกระทรวงยุติธรรมวันนี้หลายคนมาจากสายตุลาการหรือนักกฎหมายที่ยึดเอาไว้ก็คือพระบรมราชาธิวาทอย่างที่ผมได้กราบเรียนไว้ ผมไม่เอามาอ่านให้เสียเวลา คือความจริงอยากอ่านแต่ว่าไม่อยากจะให้ประธานเสียเวลาเพราะว่าเวลาก็น้อยลงตลอด ผมถึงพยายามไม่แสดงเอกสารเลย แต่ทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าท่านรัฐมนตรีทราบว่าเป็นความจริง

๖๕๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๓๐๓/๒

ท่านไสว พรหมณี เอกสารของ กกต. ที่ตรวจสอบได้นะครับ ท่านเป็นสมาชิกพรรค
หมายเลข ๘๗๐๒ เลขประจำตัวประชาชน ๓๑๐๒๐๐๒๗๐๓๖๘๓ ท่านสมัครเป็น
สมาชิกพรรคเมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๐ แล้วก็วันที่พ้นสมาชิกภาพวันที่ ๒๓ เมษายน
๒๕๕๑ หลังจากวันที่ท่านรัฐมนตรีส่งชื่อไปให้ทางคณะกรรมการและหลังจากวันที่
รัฐมนตรีเลือกให้ไปอยู่ในลำดับที่ ๒ เกือบ ๑ เดือนท่านประธาน แล้วหลังจากที่ท่านได้
ลาออกแล้วถึงได้มีกระบวนการตามกฎหมายอื่น ๆ เพื่อจะนำสู่คณะรัฐมนตรีหรืออะไร
ก็สุดแล้วแต่ แต่ที่สำคัญขั้นตอนเป็นอย่างไรมาถึงสภาผู้แทนราษฎรล่าช้ากว่าตามที่
กฎหมายกำหนด และท่านประธานคงจำได้นะครับ เหตุผลที่ท่านรัฐมนตรีพยายามอธิบาย
และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมที่ไม่ได้มีความเป็นธรรมในกฎหมายเหมือนที่มี
พระบรมราชโองการไว้ก็พยายามหาทางออกให้ บอกว่าไม่มีโทษ ก็ถ้าถามว่าถ้าไม่มีโทษแล้ว
มาตรา ๖๗ ที่ไปย้ายท่านสุนัยบอกไม่ทันมันเป็นอย่างไร แล้วกรณีของท่านสุนัย
ผมอยากทราบเรียนท่านประธานครับ เพื่อบ่งชี้ว่าเจตเจตคืออะไร ตั้งแต่ท่านไปนะครับ
วันนั้นยังไม่มีอะไรเลย แล้วไปทำอะไรครับ มาตรา ๖๗ ที่ท่านหยิบยกมาอ้าง เขาบอกว่า
ให้กระทรวงยุติธรรม -----

- ๓๐๔/๑

สำนักงาน ป.ป.ท. และอีกหลายหน่วยงานมาร่วมกันทำโครงสร้าง ปรากฏว่าถ้าท่านประธาน
 จำได้ วันนั้นผมก็พูด ผมบอกว่าลองถ้าหากว่าจะให้ท่านไป ทำไมไม่เอาคนที่ดูแล
 เรื่อง ป.ป.ท. ไปโดยตรง ท่านดูแลมาตั้งแต่ต้น ท่านรองอธิบดีดีเอสไอคือท่านธาวิต เพ็งดิษฐ์
 ซึ่งกำลังจะไปเป็นตัวจริงอีกไม่นาน วันนั้นท่านก็บอกไม่ได้ แต่ปรากฏว่าถ้าไม่ได้
 เมื่อท่านสูญเสียไปอยู่ตรงนั้นแล้ว ทำไมคนที่ทำเรื่องทั้งหมดในทางความเป็นจริง
 ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับสำนักงานเลขาธิการ ป.ป.ท. เกี่ยวกับการจัดตั้งองค์กรนี้คือ
 ท่านธาวิต เพ็งดิษฐ์ เหมือนเดิม สรุปแล้วก็ย้ายท่านสูญเสียไปแขวนไว้ลอย ๆ แล้วนี่ก็คือ
 ประเด็นปัญหาที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานว่า ท่านรัฐมนตรีใช้กฎหมายในมือ
 โดยไม่ยึดมาตรฐานที่ถูกต้อง อย่างกรณีกรรมการ ป.ป.ท. ที่ผมกราบเรียนท่านประธาน
 ไปนั้น ท่านประธานครับ อย่าคิดว่าเป็นครั้งแรกความจริงท่านรัฐมนตรีสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
 ท่านเป็นคนโชคดีที่สุดจริง ๆ เลยในบรรดาพวกเราที่ได้ไปอยู่ตรงนั้นนะครับ อยู่ตรงตำแหน่ง
 รัฐมนตรี เชื่อหรือไม่ครับว่าทุกครั้งที่ท่านไปอยู่ตรงนั้น ท่านจะเป็นคนมีอำนาจแต่งตั้ง
 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทุจริตประพฤติมิชอบตลอดเวลาเลย
 เมื่อประมาณปี ๒๕๔๐ ท่านเป็นรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการแต่งตั้งคณะกรรมการป้องกัน
 ปราบปรามการทุจริตในอดีตที่เรียกว่า ป.ป.ป. มาครั้งหนึ่งครับ ท่านคงจำได้นะครับ
 ในครั้งนั้นเกิดปัญหาแบบเดียวกันกับครั้งนี้เลย แล้วเมื่อท่านนำเรื่องเข้าสภาผู้แทนราษฎร
 เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ก็เกิดปัญหาแบบเดียวกับครั้งนี้ละครับ ท่านอดีตผู้นำฝ่ายค้าน
 ในสภาผู้แทนราษฎร ท่านชวน หลีกภัย ก็เป็นผู้หนึ่งที่ลุกขึ้นอภิปรายถึงความไม่เหมาะสม
 หลายประการ ท่านก็ไม่เชื่อครับ ทำแบบเดียวกันเลยครับ เสร็จแล้วไปเจอปัญหา
 ที่วุฒิสภาเหมือนกันเลย วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๐ วุฒิสภาไม่ผ่าน ๒ ท่าน ๑ ใน ๒ ท่าน
 ที่ไม่ผ่านนั้นเพราะว่ามีประวัติทุจริต มาครั้งนี้เห็นใหม่ครับ ผมถึงไม่เข้าใจว่าทำไม
 ท่านถึงต้องทำแบบนี้อยู่เสมอเลย ท่านประธานไปดูรายงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
 ก็ได้ วุฒิสภาก็ได้ ๑๑ ปีให้หลังท่านกลับมาโชคดีอีกครั้ง เป็นคนที่มีอำนาจแต่งตั้ง
 ผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลการป้องกันปราบปรามการทุจริต แต่ในการคัดตัวบุคคลที่จะไป
 ทำหน้าที่ท่านกลับทำเหมือนเดิม ตรงนี้ละครับที่ผมเรียนว่าท่านไม่เหมาะสมจริง ๆ

ท่านไม่ได้ยึดพระบรมราชาบาทเลย ที่บอกว่าประชาชนเขาคาดหวังให้ท่านทำให้เขาไม่ทำให้เขา ทำเพื่ออะไร ไม่ใช่ให้ท่านมาทำเพื่อพวกพ้อง ผมถึงกราบเรียนท่านประธานว่า ผมไม่เคยคิดเลยว่าท่านที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมจะใช้อำนาจในกฎหมายเป็นอย่างนี้ และที่ผมเสียใจมากกว่าท่านรัฐมนตรีคือใครครับ บรรดาข้าราชการกระทรวงยุติธรรมที่พยายามช่วยบิดเบือนข้อกฎหมาย ขณะนี้กำลังช่วยกันอยู่ข้างหลังนั่นแหละครับ แต่คนที่ช่วยท่านหลายคนก็เป็นคนให้ข้อมูลผมครับ

นายชัย ชิดชอบ (ประธานสภาผู้แทนราษฎร) : พอสรุปได้ไหมครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมอยากเรียนท่านประธานครับว่า ด้วยเหตุตรงนี้ครับ ผมเสียใจที่ว่าท่านมาเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงหนึ่งที่ผมรักและท่านทำแบบนี้ ยังไม่ทันจบเลยครับท่านประธาน เมื่อวานก็เกิดเรื่องอีกคดีสินบนศาล ๒ ล้านบาท ดังมาก เพิ่งตัดสินเมื่อวานนี้เองครับ ความจริงเกิดมาหลายวันแล้ว ๑๐ กว่าวันแล้ว แต่ว่าเพิ่งตัดสินเมื่อวานท่านประธาน ในคำพิพากษาบอกเลยว่า พฤติกรรมเป็นการให้สินบน ขออนุญาตนิดนะครับ ในคำพิพากษาท่านใช้คำว่าอย่างนี้เลยครับ การกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้งสามเป็นการกระทำที่ออกอาจ ทำหายและเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาซึ่งเป็นศาลยุติธรรมชั้นสูงสุดของประเทศครับ -----

คดีนี้เป็นที่สนใจของพี่น้องประชาชนจำนวนมาก เพราะเป็นคดีที่ทั้ง ๓ ท่านเกี่ยวข้องกับคดีที่อยู่ในศาลการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แล้วเกิดคดีอย่างนี้ขึ้น ที่ผมบอกว่ายังไม่ทันจบเลยครับ ปราบฎว่าวันนี้ท่านให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว เผลอคดีนี้เป็นคดีที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านอดีตนายกรัฐมนตรี แต่ท่านให้สัมภาษณ์บอกอย่างนี้ครับ อันนี้สื่อมวลชนถ้าไม่ถูกท่านก็ต้องบอกว่าท่านไม่ได้พูด และท่านต้องทำใหม่ด้วย เขาเขียนอย่างนี้บอกว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกโรงป้องแม้ว่าผมก็ไม่ทราบทำไมใช้แบบนี้ ซึ่งศาลสั่งจำคุกสิบบน ๒ ล้านบาทไม่เกี่ยวทักษิณ เพราะแค่จำทำคดีไม่รู้เรื่องสิบบน ยืนยันฝ่ายบริหารแทรกแซงศาลไม่ได้ แล้วเขาก็บอกครับ มีเนื้อความต่อไปบอกว่า ท่านคิดว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีว่าในแง่ของความเป็นธรรมกับทุกคนเราจะไปเที่ยวคิดว่าใครเขาผิดไปก่อนไม่ได้ ผมถูกฝึกมาในลักษณะของต้องให้ความเป็นธรรม ใครกล่าวหาก็ต้องมาพิสูจน์กัน แต่ประเด็นไม่ใช่ตรงนั้นครับ ท่านอย่าลืมว่าขณะที่ท่านกำลังให้สัมภาษณ์ ท่านกำลังให้สัมภาษณ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับ ท่านจะเที่ยวแสดงความคิดเห็นของท่านเองลอย ๆ ว่าคนโน้นเกี่ยวคนนี้ไม่เกี่ยวได้อย่างไรครับ ท่านทำอย่างนี้ผมถึงเรียนว่าพฤติกรรมและการบริหารงานของท่านทำให้ขาดความเชื่อถือ ท่านผิดจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีที่พึงกระทำจริง ๆ ท่านไปชี้หน้าได้อย่างไรครับ เพราะอะไรครับ ท่านประธาน คดีนี้ผมเรียนนะครับ ศาลฎีกาตัดสินในคำพิพากษาบอกว่า เป็นคดีอุกอาจเลย ถ้าหากว่าท่านไปดูพระราชบัญญัติสอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งท่านเป็นรองประธานคณะกรรมการอยู่นั้น เข้าข่ายที่สำนักงานสอบสวนคดีพิเศษจะรับมาเป็นคดีพิเศษ หาตัวผู้ชี้แจงวานใหม่ครับ แล้วถ้าหากเกิดมีการรับมาพิจารณาแล้วท่านซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลท่านบอกล่วงหน้าไว้แล้วว่าคนโน้นไม่เกี่ยว คนนี้ไม่เกี่ยว ท่านลองนึกสิครับว่าประชาชนที่เขาหวังพึ่งในตัวท่านเขาจะรู้สึกอย่างไร ท่านอาจจะบอกว่าไม่ใช่ แต่ท่านอย่าลืมว่าท่านเป็นบุคคลสาธารณะ การกระทำ คำพูดทุกอย่างของท่านถูกตรวจสอบตลอดเวลา เราจะมีเจตนาอะไรหรือเราไม่มีเจตนาอะไรเราพิสูจน์ได้จากถ้อยจิตของเรา ด้วยการกระทำ เราจะทำอย่างแล้วบอกว่าไม่ใช่มันเป็นไปได้ครับ ตรงนี้ท่านจะให้

ความเป็นธรรมได้อย่างไรครับ แล้วก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่วัน ท่านประธานที่เคารพครับ คณะรัฐมนตรีมีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันปราบปราม การทุจริตภาครัฐโดยมีประธานซึ่งเป็นคำสั่งที่แปลกประหลาดมากผมไม่เคยเจอเลยครับ ปกติเราก็จะให้นายกรัฐมนตรีกับรองนายกรัฐมนตรี ถ้ารองนายกรัฐมนตรีเราก็บอกว่า นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการมอบหมาย คำสั่งเขาต้องเขียนอย่างนี้ เพราะอะไรครับ เพราะว่าคณะกรรมการเขาต้องมีอยู่ยาวจนกว่าจะยกเลิก แต่ท่านที่ ดำรงตำแหน่งมันเปลี่ยนได้วันนี้เป็นท่าน วันหน้าเป็นผม วันนี้ท่านนี้เป็นนายกรัฐมนตรี วันหน้าอาจจะเป็นอย่างอื่น วันนี้ท่านนี้เป็นรองนายกรัฐมนตรีวันหน้าอาจจะมีคนอื่นมา แต่ในคำสั่งแต่งตั้งนี้ประหลาดมากครับบอกว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีหรือท่านสมชาย วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ก็แปลว่านอกจากท่านนายกรัฐมนตรี ท่านสมชายเป็นได้ตลอดสัปดาห์ แล้วท่านก็มอบหมายให้คนอื่นไม่ได้เลย แล้วท่านสมชาย เป็นใครครับ ผมไม่ได้กล่าวให้ท่านเสียหาย ผมสอบถามท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมในฐานะเจ้าของเรื่อง ท่านก็เกี่ยวข้องเป็นญาติพี่น้องกับบุคคลที่ อาจจะต้องถูกตรวจสอบ ผมเคารพทุกคนครับ แต่ผมกำลังจะบอกว่าจะอย่างไรจะทำให้ พี่น้องประชาชนเขารู้สึกว่าทุกอย่างจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของท่านรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงยุติธรรมที่จะให้ความเป็นธรรมกับพี่น้องประชาชนถูกต้องตามกฎหมายได้อย่างไร

ท่านประธานที่เคารพครับ ผมได้ยกตัวอย่างคดีที่ท่านส่ง ขออภัยครับ ผมไม่ทราบท่านส่งหรือเปล่า เขาเป็นว่าที่ท่านอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษปัจจุบันนี้ยกคณะไปที่ กกด. ที่ผมบอกว่าถูกหรือเปล่านั้นเพราะอะไรครับ ตอนนั้นยืนยันกันหมดเลยว่ามีหลักฐานมีอย่างนั้นอย่างนี้ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ ๑๖ ความจริงวันที่ ๑๑ ก่อน ท่านรองอธิบดีบอกว่าจะต้องเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุม กคพ. หรือคณะกรรมการคดีพิเศษ เพราะอะไรครับ เพราะกลายเป็นว่าจำนวนยอดเงินไม่เข้าอำนาจของดีเอสไอ เมื่อไม่เข้าอำนาจแล้วไปบุกเขาได้อย่างไรครับ ไปมาเสร็จแล้วครับถึงได้มาบอกว่าขอเอาเข้า กคพ. แล้วเพิ่งเข้าเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง พฤติกรรมอย่างนี้ละครับท่านประธาน และที่แปลกประหลาดมากไปอีกครับ อันนี้ผมตรวจสอบไม่ทันเวลามันสั้น ต้องถามท่านรัฐมนตรีด้วยว่าในคณะกรรมการ กคพ. ที่ว่านี่มีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมาสอบสวนเรื่องนี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าตามข่าวที่ออกมาซึ่งผมตรวจสอบยังไม่ทันนั้นเรียนตรง ๆ ครับ เขาบอกว่าให้ท่านเรวัต ฉ่ำเฉลิม อดีตอัยการสูงสุดเป็นประธาน แต่ว่าหนึ่งในกรรมการหรือท่านเดียวผมก็ไม่แน่ใจคือท่านโสภณ รัตนกร อดีตประธานศาลฎีกา ถ้าจริงท่านประธานที่เคารพครับ มันตลกใหม่ครับ ท่านเอาท่านอดีตอัยการสูงสุดเป็นประธาน แต่เอาอดีตประธานศาลฎีกาเป็นกรรมการ ท่านโสภณ รัตนกร เป็นใคร ท่านเรวัต ฉ่ำเฉลิมเป็นใคร เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของวงการกฎหมายทั้งคู่เป็นคนที่ได้รับการเคารพนับถือทั้งคู่ แต่ถามท่านประธานครับ ด้วยวิวุฒิ ด้วยอาวุธ และด้วยความน่าเชื่อถือเท่ากันนั้น ถ้าท่านประธานเป็นคนตั้ง ท่านจะตั้งท่านโสภณเป็นประธานหรือตั้งท่านเรวัตเป็นประธานตรงนี้มันประหลาดอย่างไรครับ คนเขาก็สงสัยว่าทำไมครับ ทำไมไม่ใช้แต่ทางด้านอัยการแล้วมันประหลาดใหม่ครับว่าไปบุกตรวจสอบ ไปบริษัทเอกชน ไปอะไรเขาหมดแล้วครับเรียบร้อยหมดแล้ว แล้วค่อยกลับมาบอกว่าขอให้อยู่ในอำนาจเถอะ แล้วที่ท่านไปทำตอนนั้นมันเป็นอย่างไรรู้ครับ เขาเสียหายใหม่ครับ แล้วคดีที่มาร้องเรียนตรงนี้คนร้องเรียนเป็นใคร ผมไม่อยากไปเอ่ยนามท่านหรือครับ แต่ท่านรัฐมนตรีพูดเถอะครับ ท่านบอกสิครับเป็นใคร เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับใคร เกี่ยวข้องกันทั้งหมดไหม ผมถึงบอกตรงนี้ ผมจะเรียนท่านประธานผ่านไปถึงท่านรัฐมนตรี เราทำอะไรหรือเราไม่ทำอะไร

คนเขาจับจ้องมองดู เราบอกเราไม่ได้ทำแต่พฤติกรรมเราทำ คนเขาไม่เชื่อครับ ผมรัก
 เคารพทุกท่านครับ แต่นี่คือเรื่องของความถูกต้องและความเป็นธรรม ผมขอลาม
 ท่านประธานผ่านไปยังคณะรัฐมนตรีว่า ท่านคิดอะไรใหม่ครับกับคดีนี้ ท่านจะดำเนินการ
 อย่างไรครับ เพราะว่ามันเพิ่งเกิดเมื่อวาน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 ในฐานะรองประธานของคณะกรรมการ กคพ. ท่านจะเอาคดีที่ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 ทำคำพิพากษาออกเป็นคดีอุกอาจ ทำถึงบนศาลฎีกาซึ่งเป็นสถาบันยุติธรรมสูงสุด
 ของประเทศ คดีอย่างนี้ทางดีเอสไอสนใจใหม่ครับจะตรวจสอบ ผมคิดว่าเรื่องนี้เป็น
 เรื่องที่พี่น้องประชาชนจับตาดูท่านอีกเรื่องหนึ่งครับ แต่ท่านให้สัมภาษณ์ไปแล้วบอกว่า
 คนนั้นไม่เกี่ยว คนนี้ไม่เกี่ยว แล้วถ้าหากว่าผลการสอบสวนเขาบอกว่าเกี่ยวท่านจะว่า
 อย่างไร ท่านเป็นรัฐมนตรี ท่านต้องเป็นผู้ใหญ่ ท่านต้องหนักแน่นที่ผมกราบเรียน
 ท่านประธานผมไม่ได้คิดจะไปสั่งสอนท่าน แต่ในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 ที่ต้องกำกับดูแลการทำงานของท่าน ผมคิดว่าท่านทำไม่ถูกและท่านไม่ควรทำอย่างนี้
 การตีความกฎหมายก็เช่นเดียวกันครับ การตีความกฎหมายที่ท่านใช้มาโยกย้ายนี้
 เขาไม่ได้ตีความแบบท่านกันมาเลยครับ การที่จะใช้มาตรา ๔๖ ให้ใครไปแทนใครเจ้าตัว
 ต้องไม่มีหรือมี ปฏิบัติไม่ได้ แล้วตามลำดับแล้วถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็ให้รองซึ่งเรียงตามลำดับ
 กันไปเขาก็มาทำครับ ในกรณีนี้ที่ผมเรียนครับ ท่านกลับไปตีความอย่างไรครับ ไปตีความ
 ให้ท่านสุนัยไปก่อน แล้วท่านก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมครับ เพราะคำสั่งท่านเองเป็นคนเขียนว่า
 ให้ไปรักษาราชการตำแหน่งนั้น ก็แปลว่าตำแหน่งนี้เขายังอยู่นะครับ -----

แล้วท่านก็สั่งให้อีกท่านหนึ่งจากตำแหน่งที่อยู่เป็นรอง ป.ป.ส. มารักษาราชการตำแหน่ง
ซึ่งยังมีตัวตนอยู่ครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้ท่านประธานครับ ผมกราบเรียนท่านประธานว่า
สิ่งที่ผมได้อภิปรายไปทำให้ผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ท่านสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ได้ครับ ขอขอบคุณครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ได้ลงจากบัลลังก์โดยมอบให้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร
คนหนึ่ง ปฏิบัติหน้าที่แทน)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
จะมีผู้อภิปรายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทั้งหมด ๒ ท่านใช้ใหม่ครับ อีก ๒ ท่าน
หรือครับ เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) : ท่านประธาน
ที่เคารพครับ กระผม นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่
แบบสัดส่วน พรรคพลังประชาชน ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ท่านประธาน
ที่เคารพครับ กระผมเองได้รับฟังจากท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก กทม. ซึ่งท่านได้ให้
คำอภิปรายซึ่งกินใจ และผมเองก็ต้องกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่ากระผมเองก็รู้สึก
เสียใจไปกับท่านด้วย ท่านเองมีความรู้สึกรักกระทรวงยุติธรรม

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านรัฐมนตรีครับ ขอนิดเดียวครับจะได้หรือตรงนี้นั้นจะได้ข้อสรุปที่ดีนะครับ ขออภัย
ที่ขัดจังหวะนิดหนึ่ง ท่านสาทิพย์เชิญครับ

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ผมขออนุญาตนิดเดียวครับ ผมขออภัย
ท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับ บังเอิญเหลืออีก ๒ ท่านสั้น ๆ เท่านั้นเองเรื่องยุติธรรมจะจบ
แล้วท่านจะได้ตอบทีเดียว แล้วเราก็ไปกระทรวงมหาดไทย รบกวนท่านอย่างนั้นจะได้ใหม่ครับ
ก็คือหมายความว่า มีผู้อภิปรายสั้น ๆ อีก ๒ ท่าน แล้วท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ตอบ
ขอขอบคุณครับ

๖๖๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๓๐๗/๒

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) : ท่านประธานครับ ก็สุดแล้วแต่ท่านวิปฝ่ายค้านนี่ไม่ขัดข้อง แต่ผมเกรงว่าเมื่อมีหลายคนผมเกรงว่าจะลืมประเด็นเดียวจะตอบท่านไม่หมดต้องขออภัยด้วย ถ้าท่านไม่ขัดข้องผมยินดีครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : อยู่ที่ท่านรัฐมนตรีครับ แล้วแต่ครับ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) : ถ้าเพื่อจะให้เหตุการณ์ไปรวดเร็วก็ไม่มีปัญหา

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านไม่ขัดข้องใช่ไหมครับ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) : ไม่ขัดข้องครับ ขอแค่เร่งด่วนหน่อยแล้วกันครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านสาทิพย์ครับ ๒ ท่านน่าจะใช้เวลาสักเท่าไรครับ พอประมาณได้ไหมครับ

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : คงประมาณไม่เกินสัก ๔๐ นาทีนะครับ แต่ว่าถ้าท่านเกรงจะลืมประเด็นไม่เป็นไร ท่านตอบสั้น ๆ ก่อนก็ได้ แล้วพอพูดอีก ๒ ท่านแล้วค่อยตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ๒ ท่านรวมกันน่าจะใช้เวลาไม่เกิน ๔๐ นาทีใช่ไหมครับ

นายสาทิพย์ วงศ์หนองเตย (ตรัง) : ไม่เกิน ๔๐ นาทีใช่ครับ ผมว่าท่านตอบก่อนก็ได้ไม่เป็นไรนะครับ เพราะว่าหลังจากนั้นแล้วก็มี ๒ ท่าน แล้วก็ท่านตอบประเด็นสั้น ๆ อีกรอบหนึ่งก็จบครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : แล้วแต่ท่านรัฐมนตรีครับ

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากจังหวัดเชียงใหม่

บัญชีรายชื่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คงจะใช้เวลาทำงานที่เคาฟไม่มาก เพราะผมเองเป็นคนอภิปรายไม่ค่อยเป็น พูดไม่เก่ง ผมคงจะพูดแต่เนื้อ ๆ เป็นคำถามที่ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก กทม. ได้เอ็กซ์เปกต์ (Expect) มากก็ได้ พูดมาตะกี้ นะครับ ก็เรียนด้วยความเคารพครับว่าผมก็มีความรู้สึกคล้ายกับท่าน เพราะว่าในฐานะที่ท่านเอง ก็มีความผูกพันกับกระทรวงยุติธรรมซึ่งผมก็เรียนด้วยความเคารพว่าผมเสียใจอย่างยิ่ง เหมือนกันนะครับ และหลายเรื่องที่ท่านถามมา ผมจะต้องเรียนด้วยความเคารพเพื่อจะได้ อธิบายให้ท่านคลายกังวล คลายจากความเสียใจไปบ้าง กระผมคงจะได้อธิบายที่ไปที่มา ของการโยกย้ายของการดำเนินการใด ๆ ที่ท่านบอกมาซึ่งกราบเรียนด้วยความเคารพว่า ในการโยกย้ายข้าราชการที่ท่านพูดไว้ว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ขาดคุณธรรม ท่านใช้คำว่า เหมือนช่วยพวกพ้อง ซึ่งกระผมก็คงจะต้องชี้แจงให้กับท่าน คงจะพูดรวม ๆ ไปถึงให้มันสั้นเข้าก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายท่านสุนัย ต้องขออภัยที่เอ่ยชื่อท่านนะครับ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไปอยู่ ป.ป.ท. ใช้คำย่อก็แล้วกันแปลว่าเข้าใจกันนะครับ ก็เรียนด้วยความเคารพนะครับว่า -----

การโยกย้ายครั้งนี้กระผมสังเกตเห็นว่าท่านสุนัยท่านเป็นผู้ที่มีความสามารถ ท่านเป็นอดีตข้าราชการตุลาการ ท่านเป็นผู้พิพากษา งานของ ป.ป.ท. นั้นเป็นงานที่จะต้องทำการสอบสวน เป็นงานที่จะต้องร่างระเบียบ ร่างกฎร่างในเรื่องเกี่ยวกับงานต่าง ๆ มากมาย เพื่อไปตั้งเป็นสำนักงานที่ผมนอยากจะกราบเรียนเป็นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งใน พ.ร.บ. ของ ป.ป.ท. นั้นได้กำหนดไว้ว่า ภายใน ๓๐ วันจะต้องมีสำนักงาน คราวนี้ที่ต้องมีสำนักงานนั้นก็เรียนด้วยความเคารพว่าเราไม่มีคนเลยสักคนหนึ่ง ที่สำนักงานนี้ เราจึงอยากจะได้ใครสักคนไปอยู่ที่นั่น กระผมก็เรียนด้วยความเคารพว่า มองดูแล้วผมเห็นว่าท่านสุนัยเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุด ท่านเคยเป็นหัวหน้าคณะศาลในศาลอุทธรณ์ ท่านจบการศึกษาในระดับสูงเป็นเนติบัณฑิตจากประเทศอังกฤษ ซึ่งเมื่อเลือกท่านแล้วผมก็เสนอให้กับทางคณะกรรมการซึ่งท่านก็เห็นชอบ อยากจะกราบเรียนท่านเพิ่มเติมไปสั้น ๆ ที่หลังจากที่ท่านสุนัยไปปฏิบัติงานทางด้าน ป.ป.ท. แล้วท่านเชื่อมั่นว่าความสามารถของท่านที่ผมได้กราบเรียนกับท่านประธานผ่านไปยังท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติแบบสั้น ๆ นั้นท่านได้ทำงานให้ ป.ป.ท. มีความก้าวหน้าอย่างมาก ในเรื่องเกี่ยวกับการตั้งบอร์ดต่าง ๆ ท่านก็เป็นคนเสนอเข้ามา แต่แน่นอนครับ ในส่วนที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก กทม. ได้สอบถามว่า มีคนคนหนึ่งในนั้นซึ่งเดียวผมจะอธิบาย ในคณะกรรมการที่จะไปอยู่ ป.ป.ท. นั้นเรามีระดับผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่อยู่ถึง ๔ ท่าน แล้วก็เรียนว่าท่านยังสามารถที่จะจัดโครงสร้างของงาน ป.ป.ท. มีการแบ่งส่วนสำนักงานของ ป.ป.ท. ได้สำเร็จไปเมื่อวันที่ ๑๒ นี้เอง ท่านได้ทำจบสิ้น จึงนับว่าท่านได้วางรากฐานระเบียบและข้อบังคับ คู่มือต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานได้เสร็จสมบูรณ์ พุดง่าย ๆ ว่ามันมีอนุบัญญัติถึง ๒๗ ฉบับซึ่งท่านได้ทำเรียบร้อย ขณะนี้ถ้าหากเรามีคณะกรรมการ ป.ป.ท. งานของ ป.ป.ท. นี้ก็เดินได้ทันที ทั้งนี้เนื่องจากว่าผู้ที่จะมาปฏิบัติงานใน ป.ป.ท. ต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการนี้ก่อน อันนี้เพียงแต่รอว่าเรื่องการศึกษาของวุฒิสภาจะเสร็จสิ้นไปเมื่อไร อันนี้ก็เรียนด้วยความเคารพว่า เมื่อให้ท่านได้มาอยู่ตรงนี้จะเห็นได้ว่างานที่ ป.ป.ท. นั้นเสร็จเรียบร้อยไปเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายนที่ผ่านมา เสร็จเรียบร้อยจริง ๆ ท่านจะเห็นว่างานนี้ที่ผมเรียนด้วยความเคารพว่า

๒๗๐

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๓๐๘/๒

ท่านเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมกับการทำงานนั้น ๆ ในเรื่องของการที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก กทม. ได้สอบถามว่าในคำสั่งที่แต่งตั้งอันนั้นกระผมก็ใช้ระเบียบข้าราชการการบริหารราชการแผ่นดินเป็นคำสั่งอันนั้นไป แล้วท่านพระพันธุ์ ต้องขออภัยที่เอยนามท่าน ได้สอบถามมาบอกว่าเมื่อแต่งตั้งให้ไปรักษาการ ในคำสั่งนั้นก่อนที่ผมนจะออกคำสั่งเวียนไปนั้น ผมได้ปรึกษาหารือท่านอดีตปลัดกระทรวงคือท่านจรูญก่อนที่จะออกหนังสือเวียนไป ท่านก็บอกว่าถูกต้องตามกฎหมาย ถูกต้องทุกอย่าง ก็กราบเรียนด้วยความเคารพว่าผมเองจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในเรื่องของกฎหมายนั้นเป็นเรื่องที่กระผมระมัดระวังอย่างยิ่ง เพราะว่ากระผมไม่ใช่เป็นนักกฎหมาย -----

- ๓๐๘/๑

๖๗๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๓๐๙/๑

แล้วก็กราบเรียนท่านด้วยความเคารพครับว่ากระทรวงยุติธรรมเป็นกระทรวงที่มีลักษณะพิเศษ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก กทม. ก็คงจะทราบซึ่งแตกต่างจากกระทรวงอื่น ๆ เป็นกระทรวงที่เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายโดยตรง หน้าที่ของรัฐมนตรีจึงเป็นลักษณะการกำกับดูแลเชิงนโยบาย ผมเองการจะทำอะไรต่าง ๆ ผมก็ได้ปรึกษาหารือกับผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายอย่างยิ่ง ก็เรียนด้วยความเคารพสำหรับการที่ได้มอบหมายให้กับท่านศูนย์ไปอยู่ที่ ป.ป.ท. นั้น เป็นจุดที่ถูกต้องที่สุดในความคิดของผม ส่วนเรื่องที่ท่านกล่าวว่าเป็นการเอื้อประโยชน์อะไรต่าง ๆ นั้น ผมคิดว่าท่านคงหมายถึงการโยกย้ายนี้เพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับใครบางคนอย่างนั้นเป็นต้น ผมขอกราบเรียนว่าท่านได้เมนชัน (Mention) ท่านได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องเอสซี แอสเสท หลายครั้ง ซึ่งผมเข้าใจว่าท่านคงจะหมายถึงอันนี้ ซึ่งผมขอให้สรุปว่าเป็นอย่างนั้นก็แล้วกัน ก็เลยอยากจะกราบเรียนท่านด้วยความเคารพว่าในเรื่องนี้ก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอธิบดีเอสไอคนใหม่ เรื่องเกี่ยวกับเอสซี แอสเสท นี้ได้ผ่านพ้นจากเอสไอไปนานแล้ว อยู่ในการพิจารณาของอัยการแล้ว เพราะฉะนั้นในการที่โยกย้ายใครหรือใครก็ตามที่เข้าไปอยู่ที่เอสไอไม่ได้เข้าไปเพื่อที่จะเอื้อประโยชน์ตามที่ท่านได้กล่าวถึงนะครับ ก็คงจะอยากกราบเรียน กระจกผมมีวันที่ที่ผมอยากจะกราบเรียน ขอโทษนะครับ ผมไม่ได้เอาวันที่มา แต่หมายถึงผมกราบเรียนว่าข้อเท็จจริงอันนี้ท่านได้ตรวจสอบได้ว่าการโยกย้ายอธิบดีเอสไอคนใหม่เข้าไปนั้น เรื่องที่ท่านกำลังพูดบอกว่าจะพาดพิงไปถึงคนอื่นนั้นได้ผ่านไปแล้วนะครับ คราวนี้มาถึงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ซึ่งท่านบอกว่าสายไปผิดปกติ แล้วการที่ผมพูดนั้นอาจจะไม่เหมือนกับการที่ผมได้พูดในสภาเมื่อคราวก่อนที่บอกว่าจำเป็นจะต้องเร่งตั้ง ผมมีความเร่งรัดอันนั้นจริง ๆ ในการที่จะแต่งตั้งนั้น ผมมีความรู้ในเรื่องกฎหมายน้อย ผมก็เลยอ้างอิงในลักษณะที่ว่าในพระราชบัญญัติ ป.ป.ท. นั้นได้กำหนดไว้ว่า ๓๐ วันจะต้องมีสำนักงาน ซึ่งผมก็ตั้งช่วงนั้น ตั้งได้ทัน แต่หลังจากนั้นก็มีการเสนอรายชื่อคณะกรรมการตามที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก กทม. ได้พูดนั้นก็ตรงกันกับตัวเลขหมายความว่าวันที่ หนังสือที่ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ส่งมาให้ผมตรวจสอบในเรื่อง

๖๗๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรวา ๓๐๙/๒

เกี่ยวกับการคัดสรรผู้ที่จะเข้าไปเป็นแล้วผมก็ใส่ท่านไสว พราหมณี เป็นเบอร์ ๒ ตามที่ท่านว่านั่นถูกต้อง ที่ผมเรียนเช่นนี้ก็เพราะว่าหลังจากนั้นผมก็ส่งหนังสือกลับไปทางป.ป.ท. ผ่านท่านปลัดในฐานะที่เป็นประธานคัดสรรในวันเดียวกันคือวันที่ ๒๔ และต่อมาผมได้รับหนังสือกลับมาจากท่านประธานคัดสรรคือท่านอดีตปลัดกระทรวงอีกครั้งหนึ่ง หนังสือถึงสำนักงานผมวันที่ ๒๔ แต่หนังสือที่ท่านปลัดกระทรวงได้ลงวันที่นั้นคือวันที่ ๒๕ ตามที่ผมได้เอาสำเนาหนังสือนั้นไปให้กับท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรในวันที่มีการอภิปราย อันนั้นเป็นหนังสือที่ถูกต้องครับ ก็เรียนด้วยความเคารพ แล้วก็เมื่อส่งหนังสือกลับไปแล้วก็ได้รับหนังสือวันที่ ๒๔ ณ วันที่ ๒๔ นั้นเองผมก็ทำเรื่องส่งเข้า ครม. อันนั้นก็เป็นที่มาที่ไป -----

- ๓๑๐/๑

๒๗๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๓๑๐/๑

ส่วนที่ท่านได้เอ่ยถึงท่านสมาชิกอดีตสมาชิกพรรคพลังประชาชนคือท่านไสว พรหมณี นั้น ก็เรียนด้วยความเคารพว่าจากการที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ ๖ ท่าน เราก็อยากจะได้ ผู้ที่มีสาขาทางอื่น ๆ ด้วย แล้วก็การแต่งตั้งคณะกรรมการนี้จะต้องเป็นผู้ที่อย่างน้อย ก็ต้องมีระดับอธิบดีหรือรองอธิบดีอะไรต่าง ๆ ตามกฎหมายได้กำหนดไว้ จะเห็นว่า ท่านไสว พรหมณี ท่านเป็นอดีตปลัดกระทรวงแรงงาน แล้วก็ได้เคยทำงานกับผม ในครั้งหนึ่งผมเคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เห็นวิธีการทำงานแล้วก็ขยัน ชะมักเขม้นของท่านก็จึงได้เสนออันนี้ขึ้นมา แต่ตามที่ท่านผู้ทรงเกียรติจาก กทม. บอกว่า เวลาที่ท่านลาออกกับเวลาที่ผมเสนอนั้นไม่ตรงกัน อันนี้ขอกราบเรียนด้วยความเคารพว่า การเสนอรายชื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ในระหว่างที่เสนอชื่ออื่นไม่จำเป็นว่าเขาจะต้อง ลาออกจากในที่อันใดอันหนึ่งก่อน จนกระทั่งเขาได้รับการเลือกตั้งแล้วเขาจะลาออกทีหลัง อันนั้นเป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ครับ ก็เลยกราบเรียนด้วยความเคารพ กระผมเองเรียนด้วยความเคารพว่ามีความตั้งใจจริง ตั้งใจดีที่อยากจะได้คณะกรรมการที่ได้ทำงานให้กับ ชาติบ้านเมืองจริง ๆ ไม่ได้คิดว่าคนคนนี้เป็นอย่างไร คนนี้ทำอย่างไร แต่เท่าที่ศึกษาแล้วก็ ได้ตรวจสอบประวัติของบุคคลเหล่านี้ท่านเป็นคนที่มีความสามารถจริง ๆ จึงได้นำเรื่องนี้ ขึ้นมา ประเด็นอื่น ๆ ที่อยากจะกราบเรียนนั้นก็เรื่องเกี่ยวกับ กกต. ที่ท่านบอกว่า ทางดีเอสไอเข้าไปบุก กกต. นั้น ผมก็ทราบรายละเอียดเหมือนกัน ที่เรียนเช่นนี้ก็เพราะว่า เรื่อง กกต. นั้นได้มีคนมาแจ้งอย่างที่ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก กทม. สอบถาม มันเป็นการแจ้งความมีอะไรต่าง ๆ ในฐานะที่ดีเอสไอรับเรื่องนี้มาก็จำเป็นจะต้องผูกต่อไป และแก้ไขต่อไปอันนี้เท่าที่นั่นละครับ ไม่ใช่จำเป็นที่จะต้องเข้ามาสู่คณะกรรมการ สอบสวนคดีพิเศษก่อน ไม่จำเป็นคือคนมาแจ้งมาอะไรก็ต้องทำไปตามหน้าที่ แล้ว ส่วนที่จะเอามาเป็นคดีพิเศษนั้นก็ต้องผ่านคณะกรรมการนี้ วันก่อนวันนั้น ที่ผมกราบเรียนเช่นนี้ก็ถือว่าในคำสั่งของ กกต. ที่ให้มีการพิมพ์สลากเลือกตั้งอะไรต่าง ๆ นั้น ได้กำหนดวงเงินถึง ๑๓๐ ล้านบาท แต่ต่อมาทราบว่าทาง กกต. ได้แยกการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นหน่วยละ ๓๐ ล้านบาทบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับ ก็มีการต่อล้อต่อเถียง กันว่ามันยังไม่ถึง ๑๐๐ ล้านบาท ก็คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของคดีพิเศษ ก็เลยนำเข้า

๖๗๔

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๓๑๐/๒

คณะกรรมการคดีพิเศษ คณะกรรมการคดีพิเศษก็เลยมีการแต่งตั้งอนุกรรมการขึ้นมา ๑ ท่าน การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมานี้ก็เรียนท่านด้วยความเคารพว่าที่ท่านถามเมื่อนี้ครับว่า แต่งตั้งท่านโสภณ รัตนากร กับท่านเรวัต ขอกราบเรียนว่าท่านเรวัตนี้คือตัวประธาน ส่วนท่านโสภณนั้นเป็นที่ปรึกษาครับไม่ใช่กรรมการ ท่านเป็นที่ปรึกษาของคณะอนุกรรมการอันนี้ครับ ยังมีประเด็นอื่นที่ผมฟังท่านไม่ถนัด นั่นก็คือเกี่ยวกับเรื่องคณะกรรมการอันหนึ่งผมจดไม่ทัน ก็คงกราบเรียนท่านเพียงเท่านี้ อีกอันหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับที่มีเรื่องคดีสินบนที่ท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นคดีอุกฉกรรจ์ครับ ซึ่งเรื่องเกิดบนศาลแล้วก็มี ๓ ท่านอยู่ในนั้น ผมขอกราบเรียนว่าที่ท่านได้อ่านคำให้สัมภาษณ์ของผมนั้นผมใช้คำว่า คงไม่เกี่ยวข้อง ผมไม่ได้ชี้หน้านะครับ เพราะว่าในฐานะที่ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเพียงผู้จ้าง ผมไม่ได้คิดว่าผู้จ้างจะต้องเป็นคนวานจ้างเอาสตางค์ไปให้ตลอดไปไม่ใช่อย่างนั้น -----

๖๗๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๓๑๑/๑

ท่านเป็นผู้จ้างผมก็คิดว่าท่านคงไม่เกี่ยวไม่ได้เป็นการชี้หน้าใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้าหากว่าเข้าใจผิดตามนั้นผมก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าท่านเป็นคนจ้างทนายนั่นเอง ในขั้นนี้ประเด็นต่าง ๆ ผมจดไม่ได้หมด ถ้าหากมีอะไรท่านช่วยชี้แจงผมเอาแค่นี้ก่อนนะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านพีระพันธุ์เชิญครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอบคุณท่านประธานที่เคารพครับ ผม พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ ต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีที่ได้กรุณาชี้แจงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ท่านชี้แจงยังมีความไม่ชัดเจนอยู่หลายประเด็นครับ

ประเด็นที่ ๑ ที่ผมถามท่านว่าในการโยกย้ายไปรักษาราชการแทนตามมาตรา ๔๖ ของกฎหมายบริหารราชการแผ่นดินเท่ากับไปช่วยทำงานเพิ่มอีก ๑ ตำแหน่ง ก็แปลว่าตำแหน่งนั้นมีอยู่ครับ แล้วก็ไม่มีพฤติกรรมแสดงว่าปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ แล้วก็ยังมีหลายตำแหน่งหลายคนหลายครั้งในหลายกระทรวงด้วยซ้ำไปที่ว่า ๑ คนทำหน้าที่ ๒ อย่างคือเป็นตำแหน่งจริง ๆ ที่เขาเป็นอยู่ แล้วก็ไปรักษาราชการในอีกตำแหน่งหนึ่ง แล้วตามมาตรา ๔๖ ที่ท่านใช้อ้างอิงเขาก็ต้องเป็นลักษณะอย่างนี้ ก็แปลว่าจะตำแหน่งเดิมของท่านอดีตอธิบดีสุนัย ท่านยังเป็นอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษอยู่ ณ วันนั้น เพียงแต่ว่าไปรักษาราชการในอีกส่วนราชการหนึ่ง ในเมื่อท่านอธิบดียังมีตำแหน่งเป็นอธิบดีอยู่แล้วก็ยังมาทำงานได้ ท่านกลับไปสั่งให้อีกคนหนึ่งมารักษาราชการในตำแหน่งที่ท่านยังอยู่ได้อย่างไรครับ มันไม่ใช่วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของมาตรา ๔๖ แล้วก็ไม่มีใครเขาเคยใช้กันแบบท่าน ท่านบอกว่าท่านไม่ทราบกฎหมายท่านพูดไม่ได้ท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วท่านบอกว่าท่านไม่ทราบกฎหมาย ท่านไปเชื่อคนโน้นคนนี้แล้วท่านจะรู้ได้อย่างไรว่าคนเหล่านั้นเขาไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงหวังท่านเป็นสะพานไปสู่อะไร เขาบอกว่าบอกไปเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีก็เชื่อเพราะท่านไม่รู้กฎหมาย ท่านเป็นรัฐมนตรีท่านพูดอย่างนี้ไม่ได้ ไม่รู้ท่านต้องรู้ให้ได้

๖๗๖

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๓๑๑/๒

ประเด็นที่ ๒ ในกฎหมาย ป.ป.ท. มาตรา ๖๖ กับมาตรา ๖๗ ซึ่งท่านใช้ ในการดำเนินการที่ผมมาใช้อภิปรายท่านในวันนี้ ๒ ประเด็นหลัก ในมาตรา ๖๗ เกี่ยวเนื่องกับเรื่องแรก ท่านเป็นคนย้ำแล้วย้ำอีกแล้วดำเนินการอย่างรวดเร็ว แล้วท่าน ก็ให้เหตุผลต่อสื่อมวลชน ให้เหตุผลต่อผมด้วยผ่านสื่อมวลชน ท่านบอกว่าไม่ได้เลย กฎหมายบอกไว้ ๓๐ วัน ตอนนั้นผมฟังท่านแล้วผมก็ไม่ได้ ท่านเห็นไหมผมไม่ออกไป ได้อะไรท่านเลย เพราะผมคิดว่าโอเคในเมื่อท่านบอกว่ากฎหมายบังคับท่านทำตาม ๓๐ วัน ผมก็จะดูสิ เพราะเราไม่แย้งกัน เพราะว่าเรื่อง ๓๐ วัน ๖๐ วันหรือวันที่กฎหมาย บังคับใช้ ท่านประธานครับ มันไม่มีโทษหรอกครับ มันเป็นเรื่องมารยาทและเรื่องของ ความสามารถ ถ้าท่านพูดอย่างนั้นเราเขียนกฎหมายบอกว่าให้มีผลบังคับนับแต่วันถัดไป เราก็บอกไม่ได้ครับ เพราะว่ากฎหมายที่บอกว่าให้มีผลตั้งแต่วันถัดไปไม่มีโทษครับ ท่านไม่ให้มีผลก็ให้เห็นไหมครับ มันไม่ใช่เรื่องของมีโทษหรือไม่มีโทษ แต่พอมา มาตรา ๖๖ พอท่านจะแต่งตั้งคณะกรรมการ ป.ป.ท. ท่านแต่งตั้งเกินเวลา ท่านเห็น ไหมครับ ทั้ง ๆ ที่มาตรา ๖๖ นี้ ๖๐ วัน ท่านมีเวลาดังนาน ท่านกลับทำเกิน ๖๐ วัน มันเป็นเรื่องเดียวกันเลยไหมครับ มาตรา ๖๖ ๖๐ วัน มาตรา ๖๗ ๓๐ วัน มาตรา ๖๗ ท่านบอกไม่ได้เลย เกิน ๓๐ วันไม่ได้ พอมาตรา ๖๖ ท่านบอกว่าก็เกินไปมันไม่มีความผิด ไม่มีบทกำหนดโทษ ทำไมตอนที่ท่านจะเสนอท่านสุนัยไปรักษาการตามมาตรา ๖๗ ท่านไม่พูดแบบมาตรา ๖๖ ละครับ เห็นไหมครับ ซึ่งถ้าหากว่าท่านพูดด้วยความสุจริตใจ ก็แสดงว่าคนที่คอยเอาข้อมูลให้ท่านใช้ไม่ได้แล้วท่านรัฐมนตรีครับ จะทำให้ท่าน เสียหายด้วย แล้วท่านต้องระวังผมเรียนท่านด้วยความเคารพจริง ๆ วันนี้เราอภิปราย เรื่องนี้ไม่ได้อภิปรายเรื่องทุจริต แต่ถ้าหากว่าท่านยังปล่อยที่มงานท่านหลายคนทำงาน หลายอย่างอยู่ท่านจะมีปัญหา ฉะนั้นตรงนี้ท่านต้องระวังนะครับ

ประเด็นต่อไป ที่ผมคิดว่าท่านยังไม่ทำให้เกิดความชัดเจนเรื่องคดีที่บอก ถ้ามันไปแล้วมันก็ต้องกลับมาอีก ถ้าทางอัยการมีปัญหากลับมาที่ท่านอีก

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านพี่ระพันธุมีผู้ประท้วงครับ เชิญท่านสุนัยครับ

๖๗๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๓๑๑/๓

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ กระผม สุนัย เหมือนกันครับ แต่สุนัย จุลพงศธร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จริง ๆ วันนี้ก็พยายาม จะไม่ให้เกิดการประท้วงมากเลย เพราะว่าเวลายันเหลือน้อย และเมื่อสักครู่ -----

- ๓๑๒/๑

๖๗๘

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เจริญฯ ๓๑๒/๑

ท่านก็บอกว่าคุณอภิปรายของท่านสมพงษ์ยังเหลืออีก ๒ ท่าน ท่านประธานก็พยายามจะบอกว่าขอจำกัดเวลา ไม่ทราบว่าจะรบกวนไหมครับ ถ้าจะขอความกรุณาท่านประธานบอกกับท่านผู้อภิปรายว่า เมื่อท่านถามแล้ว ท่านสมพงษ์ก็ตอบแล้วนี่ ถ้าจะใช้การอภิปรายอย่างนี้อีก มันก็จะเข้าข้อบังคับ ข้อ ๖๑ ที่ท่านยังรบกวนอยู่อีก อันนี้ไม่ใช่การโต้เถียงที่ควรเป็นการถามแล้วก็ตอบ ยิ่งในเวลาจำกัดเช่นนี้ก็เป็นปัญหา เพราะคนกำลังอยากจะดูรายการที่บุคคลสำคัญของทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลคือ ท่าน ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง ผมเกรงว่าเดี๋ยวมันจะกระชั้นชิดเวลาอีกครับท่าน จึงขอความกรุณาท่านประธานช่วยกำชับเถอะครับ ขอประทานโทษท่านผู้อภิปรายด้วยครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ขอขอบคุณท่านประธานครับ ไม่เป็นไรครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ท่านพีระพันธุ์ครับ นิดเดียวครับ ที่จริงแล้วเวลามันกระชั้นจริง ๆ ท่านครับ ต้องขอความกรุณานะครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : สุดท้ายแล้วครับ นิดเดียวเองครับ ไม่ถึง ๑ นาทีด้วยครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : นิดเดียวนะครับ เชิญครับ

นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (กรุงเทพมหานคร) : ผมเหลืออันสุดท้ายอันเดียวเลย ในกรณีของท่านไสว พรหมณี ต้องทำความเข้าใจ ผมต้องพูดเพราะผมไม่ได้มาบอกว่าท่านเป็นบุคคลที่ไม่เหมาะสม ที่ท่านรัฐมนตรีบอกว่ามีประวัติที่ดีอะไร ผมไม่ได้แย้งเลย เพียงแต่ผมบอกว่าท่านหาตรงอื่นมาไม่ได้หรือครับ เพราะมันทำให้ท่านถูกเข้าใจผิด แล้วผมก็เข้าใจแบบนั้นได้เพราะเป็นสมาชิกของพรรคท่าน เป็นผู้สมัคร ส.ส. ของพรรคท่าน เลื่อมเสีย ตรงนั้นต่างหากครับคือประเด็น ขอขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญท่านรัฐมนตรีครับ

๒๗๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรบุษย์ ๓๑๒/๒

นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผม สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ก็ต้องกราบขอบพระคุณท่านผู้อภิปรายนะครับ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก กทม. ที่เรียนท่านอย่างนี้ก็เพราะว่าในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานที่โยกย้ายครั้งนั้นนี่นะครับ ต้องขอขอบคุณที่ท่านได้ตั้งเตือนว่าให้ระมัดระวังที่ไปเชื่อคนโน้นคนนี้ แต่ขอเรียนท่านด้วยความเคารพว่า ในการแต่งตั้ง พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง เรียนด้วยความเคารพว่าการทำเป็นขั้นตอนนั้น ท่านอดีตปลัดกระทรวงเป็นคนดำเนินการทั้งหมด แนะนำผมตลอดทุกสเตป (Step) เลย ซึ่งผมคิดว่าคนอย่างท่านอดีตปลัดกระทรวงท่านคงจะไม่เสริมแต่งอะไรให้กัน ท่านทำถูกต้องตามกฎหมายแล้วท่านก็ย้ำกับผมเสมอว่าได้ทำถูกต้องตามกฎหมายแล้ว อันนี้ก็กราบเรียนต่อท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติจาก กทม. ไว้ด้วย อันนี้เรียนด้วยความเคารพ ขอขอบคุณมากครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : เชิญครับ

นายสกลธี ภัททิยกุล (กรุงเทพมหานคร) : กราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพ กระผม นายสกลธี ภัททิยกุล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรุงเทพมหานคร พรรคประชาธิปัตย์ เดิมผมมีประเด็นมากมายเกี่ยวกับเรื่องการโยกย้ายในกระทรวงยุติธรรม โดยภายใต้การนำของท่านรัฐมนตรีสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ แต่เนื่องด้วยภาระกรอบเวลาอันจำกัด ถ้าหากผมกับเพื่อนสมาชิกอีกคนหนึ่งที่ต้องพูดภายใต้ของกระทรวงยุติธรรมใช้เวลาไปนี้ทางหัวหน้าอภิสิทธิ์อาจจะพูดไม่ทันคืนนี้ครับ เพราะฉะนั้นทางผมกับเพื่อนสมาชิกอีกท่านหนึ่งที่จะอภิปรายท่านสมพงษ์จึงขอสละสิทธิครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) : ขอขอบคุณครับ ท่านยกมือมีอะไรครับ

นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ (ชุมพร) : กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายธีระชาติ ปางวิรุฬห์รักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดชุมพร พรรคประชาธิปัตย์ ผมเองก็มีคิวที่จะอภิปรายต่อจากท่านสกลธี แต่ว่าเพื่อความเรียบร้อยในการประชุมวันนี้ก็ขอสละสิทธิเพื่อที่จะให้ฝ่ายค้านในส่วนที่เหลือได้ทำหน้าที่อย่างสมบูรณ์ ขอขอบคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ขอบคุณครับ เชิญครับ

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (สงขลา) : ท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม วิรัตน์
กัลยาศิริ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสงขลา พรรคประชาธิปัตย์ กระผมขออนุญาต
ยื่นญัตติไม่ไว้วางใจ ร้อยตำรวจเอก ดอกเตอร์เฉลิม อยู่บำรุง

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านสรุปแล้วเข้าวาระของกระทรวงมหาดไทยเลยนะครับ

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (สงขลา) : ครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
เชิญครับ

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (สงขลา) : ผมไม่จบปริญญาเอก จบปริญญาโท
แค่กฎหมายมหาชน แล้วก็เป็นผู้แทนราษฎรมาน้อยครับ -----

แต่ว่าเมื่อได้ติดตามงานของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมเห็นว่าเป็นการบริหารราชการแผ่นดินที่บกพร่อง ผิดพลาด ล้มเหลว ไร้ประสิทธิภาพ ขาดคุณธรรม จริยธรรม ขาดหลักนิติธรรม ใช้อำนาจหน้าที่บีบบังคับให้ข้าราชการยอมตนเป็นพวกเพื่อกลั่นแกล้งบุคคลอื่น มุ่งตอบสนองผู้มีพระคุณในทางการเมืองส่วนตน อยู่ในประเด็นที่กราบเรียน เนื่องจากเวลาค่อนข้างจำกัดนะครับ แล้วก็ไม่อยากให้ถูกพาดพิงมาก ผมขออนุญาตอ้างถึงบุคคลในสภาผู้แทนราษฎรท่านนั้น บุคคลภายนอกจะใช้คำว่า กับพวก เหตุผลที่ต้องหยิบยกข้อมูลขึ้นมา เพราะว่าในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ที่ท่านรัฐมนตรีเข้ามารับตำแหน่ง ท่านให้สัมภาษณ์ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ บอกว่าลูก ๆ จะไม่เข้ามายุ่งเกี่ยว

อีกประเด็นหนึ่ง บอกว่าไม่ต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาพบที่บ้าน นั่นท่านให้สัมภาษณ์นะครับ แต่ว่าวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ท่านเรียกมาพบที่บ้านบางบอน วันที่ ๓ มีนาคม คุณเชิดวิทย์ ฤทธิประศาสน์ ก็เข้าพบตามนโยบาย กรณีวันที่ ๑๓ มิถุนายน กรณีวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ท่านสั่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เรียกผู้ประกอบการเคเบิลทีวีที่รับเอเอสทีวีให้ยุติการรับสัญญาณ พอวันรุ่งขึ้นท่านก็ปฏิเสธ เพราะฉะนั้นกระผมจึงมีความจำเป็นที่จะต้องหยิบยกกรณีที่มีอยู่จริงจับต้องได้ เพื่อให้เห็นชัดว่าท่านรัฐมนตรีเลือกปฏิบัติ ผมจะยกของฝ่ายค้านสักเรื่องของฝ่ายรัฐบาล สัก ๒ เรื่อง ของฝ่ายค้านที่กระผมหยิบยกจริง ๆ ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับนายสุเทพ เทือกสุบรรณ แต่เผชิญว่าเป็นพรรคพวกของฝ่ายค้าน ส่วนของฝ่ายรัฐบาล กระผมต้องขออนุญาตอย่างยิ่งเพราะไม่อยากจะพุดถึงบุคคลภายนอกให้มีการพาดพิงแล้วก็ได้รับความเสียหาย กระผมจะขออนุญาตพุดของท่านประธานชัย ชิดชอบ เท่าที่จำเป็น ขออนุญาตท่านประธานครับ จะขออนุญาตอ้างเอกสารเท่าที่จำเป็นในเวลาจำกัด กรณีของฝ่ายค้านท่านรัฐมนตรี ท่าน มท. ๑ ท่านเฉลิม อยู่บำรุง ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ผมขออนุญาตอ่านครับ เร็ว ๆ นี้ที่อำเภอศรีสุนทรนิคมมีบุกรุกที่ของทางราชการ ๒,๐๐๐ กว่าไร่ ท่านก็พุดมาเยาะมาพุดถึงบริษัทศรีสุบรรณแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้กรมที่ดินเข้าไปจัดการดำเนินการ

๖๘๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๓๑๓/๒

ก็ถอนเอกสารสิทธิ ผมหยิบยกข้อมูลอันนี้ขึ้นมาเพื่อกราบเรียนท่านประธานสภาว่ามีฉะนั้นแล้วทางรัฐมนตรีกงจะต้องปฏิเสธว่าเป็นเรื่องของกรม ผมไม่รู้เรื่อง ท่านสุพล พองาม ไม่รู้เรื่อง ท่านสิทธิชัยไม่รู้เรื่อง เอาละครับ เพราะฉะนั้น มท. ๑ คงปฏิเสธไม่ได้ เพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์ไว้เอง มีความเป็นมาเป็นไป ที่ดินที่สุราษฎร์ธานีก็เป็นไปอย่างที่ท่านรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ว่ามีความเป็นมาก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งในปี ๒๕๔๘-๒๕๔๙ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดีเอสไอได้สั่งให้อธิบดีกรมที่ดินเพิกถอน น.ส. ๓ ของบริษัทศรีสุพรรณประมาณ ๒,๐๒๐ ไร่ อ้างว่าทับที่หลวง หวงห้ามจะทับหรือไม่ทับท่านประธานครับ ปรากฏว่าคดีนี้มีการขึ้นสู่ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีในศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการทำแผนที่พิพาทตาม อันนี้ถ่ายมาจากศาลเป็นเอกสารหมายเลข ๑ ๑๗ ส่วนที่กระผมทำเพิ่มขึ้นก็คือทำแถบสีเหลืองให้เห็นว่านี่คือหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงหรือ นสล. ทำขึ้นมาเพื่อกราบเรียนท่านประธานว่าที่หลวงกับที่ของบริษัทศรีสุพรรณ ๒,๐๒๐ ไร่ อยู่คนละที่กันไม่ได้ทับกัน -----

เพราะฉะนั้นท่านรัฐมนตรี มท. ๑ ใ้ร้ายแล้วครับ เพราะบอกว่าทับ พอได้ความชัดจากศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยเอกสาร จ ๑๗ บอกว่าไม่ทับ ท่านทำอย่างไรต่อครับ สั่งให้กรมที่ดินไปหาทางเพิกถอนว่า น.ส. ๓ ก ซึ่งไม่ทับที่หลวงแล้วนี่ออกโดยไม่ชอบ มีกระบวนการคำสั่งมากมายครับ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ ก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา คณะกรรมการสืบแล้วสอบแล้วก็รายงานไปที่นายบุญเชิด คิดเห็น ขณะนั้นเป็นรองอธิบดีกรมที่ดิน คณะกรรมการในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๑ ลงความเห็นว่าเป็นเนื่องจาก น.ส. ๓ ก เหล่านี้เป็นคดีอยู่ในศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ควรให้รอผลคำพิพากษาของศาลก่อน ในหนังสือสุดท้ายบอกว่าจึงเรียนมายังอธิบดีเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในบันทึกถึงเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวงเรื่องนี้ไม่เป็นเรื่องธรรมดาครับ เพราะว่าเรื่องเล็ก ๆ แค่นี้เพิกถอน น.ส. ๓ ต้องรายงานเลขาธิการรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ และปลัดกระทรวง การรายงานนี้ผมคงเจาะไม่ได้ว่าผลเป็นอย่างไร แต่ว่าไม่ได้ยุติแค่เท่าที่รายงานนะครับ มีการสั่งการลงมาอีก รอบนี้ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ ได้มีการสรุปเรื่องราวขึ้นมาอีก นายมัญญ นันทมนตรี ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญเสนอมาที่นายบุญเชิด คิดเห็น รองอธิบดี ซึ่งตอนนี้เป็นรักษาการอธิบดีแล้ว ความเห็นก็บอกว่า น.ส. ๓ ที่ศาลได้มีคำวินิจฉัยไปแล้วว่าออกโดยชอบ หากกรมที่ดินเห็นว่าออกไปโดยมิชอบ ถ้ามั่นขึ้นมาว่ากรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอนหรือไม่ อันนี้ก็คือว่าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำพิพากษาอย่างน้อย ๓๐ คดี เนื่องจากบริษัท ศรีสุบรรณได้ฟ้องราษฎร ๗๙ ราย ใน ๗๙ ราย ๓๐ คดี ศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิพากษาว่าการออก น.ส. ๓ ก ออกมาโดยชอบ น.ส. ๓ ก ไม่ได้ทับที่หลวงที่รัฐมนตรีกล่าวถึง แล้วก็พิพากษาว่าบริษัทศรีสุบรรณเป็นผู้มีสิทธิครอบครอง พอพิพากษามา ๓๐ คดีครับ อีก ๓๐ คดีที่เหลือมีการทำยอมหรือเรียกว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ ในสัญญาประนีประนอมยอมความ ท่าน มท. ๑ จบปริญญาเอกย่อมรู้ครับว่า จะสัมฤทธิ์ผลทุกประการต่อเมื่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีคำพิพากตามยอม แน่แน่นอนครับ คำพิพากษตามยอมก็เป็นคำพิพากษาในพระปรมาภิไธยขององค์พระมหากษัตริย์

๖๘๔

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๓๑๔/๒

มีผลเหมือนกับคำพิพากษาซึ่งมีการสู้คดีกันตามปกติ เมื่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิพากษาว่า น.ส. ๓ ก โดยชอบ กรมที่ดินก็บอกว่าออกไม่ชอบมีการหารือขึ้นมาว่า เนื่องจากว่าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าออกชอบ แต่กรมที่ดินมีอำนาจเห็นว่าไม่ชอบ กรมที่ดินมีอำนาจเพิกถอน น.ส. ๓ ก ได้หรือไม่ ลองดูนะครับว่ากันอย่างนี้ ไม่จบแค่นี้ครับ มีอีกครับ ต่อมาในเดือนมิถุนายนไม่เขียนวันที่นะครับ แต่ว่าเป็นการประชุมคณะกรรมการ พิจารณาปัญหาข้อกฎหมายของกรมที่ดิน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๑ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมไออาร์ กรมที่ดิน ผมไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหน รายงาน มาหลายแผ่นครับ ผมขออนุญาตหยิบยกข้อความซึ่งรองอธิบดีก็คือคุณบุญเชิด ที่ผมกล่าวเมื่อตะกี้นี้ รองอธิบดีมีความเห็นอย่างนี้ว่า -----

- ๓๑๕/๑

ที่ดินที่บริษัทศรีสุพรรณนครครอบครองให้แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มที่ ๑ จำนวน ๔๘ น.ส. ๓ กลุ่มที่ ๓ จำนวน ๔ น.ส. ๓ บอกว่าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้พิพากษาว่าออกโดยชอบแล้วจึงมีความเห็น อันนี้รองอธิบดีเห็นเองครับ จึงมีความเห็นว่าควรรอผลการพิพากษาของศาลในคดีดังกล่าวให้ถึงที่สุดก่อน ส่วนอีก ๗ แปลงบอกว่าควรเพิกถอนหนังสือนั้นลงนามเห็นชอบโดยนายบุญเชิด คิดเห็น รองอธิบดี ซึ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดิน เนื้อความในเอกสารนี้แปลว่าอะไรครับท่านประธานครับ ก็แปลว่า ๕๘ แปลงบวก ๔ แปลงต้องไม่มีการเพิกถอน ต้องรอผลของศาลถึงที่สุดก่อน แต่ท่านประธานครับ อันนี้วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายบุญเชิด แต่ถัดมาอีก ๕ วัน นายบุญเชิดบอกว่า ๔๘ บวก ๔ คือ ๕๒ ให้รอผลคำพิพากษาถึงที่สุด แต่ ๗ ฉบับให้เพิกถอน ๕ วันต่อมาก็คือวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๑ นายบุญเชิดคนเดียววันนี้เองที่มีความเห็นว่าอย่าเพิ่งเพิกถอนให้รอคำพิพากษาของศาลก่อน ลงนามพิพากษาเพิกถอนตุ่มเดียวเลยทั้งหมด ซึ่งปกติแล้วประเพณีปฏิบัติของกรมที่ดิน เมื่อคดีได้อยู่ในศาล ก็จะต้องรอคำพิพากษาถึงที่สุด อันนี้คือกรอบวิธีปฏิบัติของกรมที่ดิน ซึ่งกรอบนี้เป็นกรอบที่กรมที่ดินแสดงไว้ตลอด แม้กระทั่งในตอนที่ต้องตีเอสไอไปว่าให้มีการเพิกถอนกรมก็ไม่ยอมเพิกถอนครับ กรมบอกว่าให้รอฟังการพิจารณาอันเป็นยุติเกี่ยวกับขอบเขตของที่สาธารณประโยชน์และผลของคดีถึงที่สุดก่อนนะครับ กรมถือปฏิบัติแบบนี้มาตลอด แต่พอท่าน มท. ๑ เข้าไป วันนั้นก็มีความเห็นว่าเอาไว้อีกก่อน วันที่ ๒๑ บอกเอาไว้อีกก่อนอย่าเพิ่งเพิกถอน พอวันที่ ๒๔ เพิกถอนตุ่ม ผมไม่เห็นหรือครับว่า มท. ๑ จะสั่งตรง มท. ๑ จะสั่งหรือไม่นะครับ แต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการปกติเขาไม่กล้าหรือครับ เพราะศาลพิพากษาว่าออกโดยชอบ มันเสี่ยงเหลือเกินสำหรับเจ้าหน้าที่ เพราะว่าอย่างน้อยพอเพิกถอนปั๊บเขาก็ร้องไปที่ศาลฟ้องปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบทั้งแพ่ง ทั้งอาญาที่เจ้าหน้าที่จะต้องถูกดำเนินการ มท. ๑ ไม่โดนหรือครับ เพราะฉะนั้นพฤติกรรมเช่นนี้เมื่อสอดคล้องกับคำให้สัมภาษณ์ของท่านเมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๑ ซึ่งตอนนั้นท่านยังเข้าใจว่าบุกรุกที่หลวง ๒,๐๐๐ ไร่ ผมเอาเอกสารให้ดูแล้วใช่ไหม ในเอกสาร จ ๑๗ ของศาลไม่ใช่บุกรุก คนละที่ พอไม่ใช่บุกรุกก็ถูกใหม่ว่าเพิกถอน น.ส. ๓ ท่านให้สัมภาษณ์

๖๘๖

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๓๑๕/๒

เดี๋ยวจะให้กรมที่ดินเข้าไปดำเนินการจัดการถอนเอกสารสิทธิ แนนอนเลยครับ ท่านศักดิ์สิทธิ์มาก เขาถอนตุ้มเลย ๕ วันก่อนนั้นบอกไม่ถอน อันนี้คือสิ่งที่กระทำกับฝ่ายค้าน ไม่ใช่นายสุเทพหรือครับ ไม่ใช่พรรคประชาธิปัตย์หรือครับ ท่านให้สัมภาษณ์ถูกแล้ว แล้วที่ท่านให้สัมภาษณ์ว่า เวรกรรมตกกับคนทำชั่ว ทำผิด ตกกับคนไม่มีจริยธรรม ไม่มีคุณธรรม นักการเมืองเลว ๆ ผมเห็นด้วย หากไม่เลว ไม่ชั่ว เวรกรรมก็ไม่มีจริง เพราะฉะนั้นผมขออนุญาตอภิปรายต่อครับ แต่ในกรณีของฝ่ายรัฐบาล ขออนุญาตหยิบยกขึ้นมาแค่ ๒ กรณี มีชื่อบุคคลภายนอก ซึ่งกระผมขออนุญาตไม่พูดถึง เพื่อเป็นการให้เกียรติ เป็นกรณีเกี่ยวกับที่ดินที่เขากระโดด อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์

- ๓๑๖/๑

๖๘๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๓๑๖/๑

กรณีนี้ขออนุญาตเข้าเรื่องเลยครับ นายวิฑูรย์ สรรเสริญ ซึ่งทำงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้บอกว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้มาตั้งแต่ปี ๒๔๖๒ คณะกรรมการกฤษฎีกาซึ่งรัฐบาลต้องถือตามนะครับ ท่าน มท. ๑ กฤษฎีกามีความเห็นที่ที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยตามความเห็นของกฤษฎีกาก็ย้อนกันไปย้อนมาหลายปีแล้ว ย้อนกันไปย้อนมา การรถไฟแห่งประเทศไทยก็บอกว่าเป็นที่เขাজังหวัดก็ไม่กล้าเพิกถอน เรื่องก็เข้าไปที่คณะกรรมการบ้างอะไรบ้างเยอะเยอะครับ จนในที่สุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ส่งแผนที่ฉบับล่าสุดให้กรมที่ดินตรวจสอบรอบนี้กรมที่ดินจึงไม่มีทางออกอื่น กรมที่ดินจึงจะต้องทำการเพิกถอน น.ส. ๓ ก ๒ แปลง ผมจะออกชื่อได้สักแปลงครับ คือมีชื่อของท่านประธานชัย ชิดชอบ อีกแปลงหนึ่งบุคคลภายนอกผมไม่พูดถึง นั่นคือกรณีแรก อันนี้ท่านคงปฏิเสธไม่ได้เพราะว่าอยู่ในอำนาจของกรมที่ดิน อีกแปลงหนึ่งอีกกรณีหนึ่งเป็นกรณีของบุคคลภายนอก ๑ คน แล้วก็ในสภา ๑ คน ท่านประธานชัยอีกแหละครับ เป็นบันทึกข้อความฉบับลงวันที่ ๔ มกราคมปีนี้อะครับ อันนี้ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้ก็ไม่ได้ เพราะท่านให้สัมภาษณ์บอกว่าเรื่องอยู่ที่อัยการ ท่านไม่มีอำนาจ แต่ในศาลมีอำนาจเรื่องพิพาทแล้ว ศาลพิพาทแล้วกลับมีอำนาจไปเพิกถอน แต่เรื่องอยู่ที่อัยการ ท่านบอกไม่มีอำนาจ ก็แปลก กรณีนี้นายศักดิ์ชัย เตชะเกรียงไกร ขออนุญาตเอ่ยนามบุคคลภายนอกคงไม่เสียหาย ท่านเป็นผู้ที่เข้าไปร้องต่อตำรวจอำเภอสตึกว่าบริเวณเลี้ยงกุ้งของบุคคลภายนอก ๑ คน มีการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ เจ้าหน้าที่ได้สอบสวนพยานเยอะเลยครับ สอบสวนพยานบุคคล ๕๘ ปาก มีเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันนี้ข้อมูลจากตำรวจบอกว่าสภาพที่เดิมนั้นมีหนองน้ำสาธารณะที่มีระบบนิเวศสมบูรณ์ หนองน้ำมีระดับน้ำลึกประมาณ ๓-๔ เมตร รอบ ๆ หนองน้ำเป็นทุ่งหญ้าซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์ร่วมกันในการเลี้ยงสัตว์และจับปลา หลังจากนั้นท่านประธานชัยและบุคคลภายนอกกว่านซื้อที่ดินรอบ ๆ หนองน้ำสาธารณะดังกล่าว แล้วได้มีการล้อมรั้วลวดหนามโดยล้อมเอาหนองน้ำสาธารณะดังกล่าวเข้ารวมกับที่ดินที่ซื้อจากชาวบ้านและได้มีการนำดินจากโครงการขุดลอก

กุดน้ำใสที่อยู่ใกล้เคียงไปถมที่สาธารณะหนองยางและหนองไฮบางส่วนจนมีสภาพ
ตื้นเขินและมีการนำต้นยางพารามาปลูกในบริเวณหนองยางและกุดน้ำใสที่เคยเป็น
หนองน้ำน่ะครับ พยานหลายคนก็ยืนยันเขาเคยนำโคกระบือเข้าไปเลี้ยงที่หนองยาง
แต่รอบนี้เขาใช้คำว่า ท่านประธานชัยและบุคคลภายนอกไม่ยอมให้เข้าไป ได้มีการใช้
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ จีพีเอสเจาะหาโดยรอบครับ จากหลักฐานของทางตำรวจ
ตำรวจมั่นใจว่าเป็นการบุกรุกที่สาธารณะ ดังนั้นต่อมานายอำเภอสตึก ลูกน้อง
ของท่านเองได้แจ้งความดำเนินคดีกับ ฯพณฯ ชัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร
และบุคคลภายนอก ผมไม่ได้เอ่ยถึงบุคคลภายนอกน่ะครับ ต่อมาบุคคลภายนอก
ที่กระผมกล่าวถึงได้ไปมอบตัวเมื่อวันที่ ๑๗ ปี ๒๕๕๑ ผมยกตัวอย่างขึ้นมา ๓ กรณี
เพื่อให้เห็นว่าเรื่องอยู่ที่อัยการ ท่านบอกกล่าวล่วงไม่ได้ เรื่องอยู่ที่ตำรวจท่านบอกว่า
ทำอะไรไม่ได้ เรื่องอยู่ที่กรมที่ดินท่านก็เพิกเฉยในขณะเดียวกันเรื่องบริษัทศรีสุพรรณ
ศาลพิพากษาว่าออกโดยชอบ ท่านก็ยังสั่งเพิกถอน ไม่มีหลักฐานครับ แต่ว่า
โดยพฤติกรรมที่กราบเรียนมาเจ้าหน้าที่ประจำ ข้าราชการตั้งแต่อธิบดีลงมา
ใครลงมานั้นน่ะครับ คงไม่กล้าที่จะเสี่ยงต่อคดีอาญานานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบต่อ
คดีแพ่งที่ถูกฟ้องร้องค่าเสียหาย ดังนั้นกรณีที่จะดำเนินการเข้าไปยุ่งเกี่ยวในศาล

มันมีมาตรา ๖๑ วรรคแปด ท่านประธานครับ กรณีที่เรื่องอยู่ในศาล ศาลเมื่อมีคำพิพากษาแล้วสั่งเพิกถอนหรือแก้ไขอย่างไรให้เจ้าพนักงานที่ดินดำเนินการตามคำพิพากษา เจตนาอันนี้ก็คือว่ากรมที่ดินจะต้องรอผลของคำพิพากษา ไม่ใช่สั่งการทั้งที่ขัดกับคำพิพากษาของศาลซึ่งทำในนามพระปรมาภิไธยขององค์พระมหากษัตริย์ ท่านคงเห็นได้ว่าระหว่างอัยการที่ท่านบอกว่าไม่อยากไปก้าวถ่าย ความน่าเชื่อถือของอัยการกับความน่าเชื่อถือศรัทธาของศาลยุติธรรมอันไหนมากกว่า ศาลยุติธรรมทำในนามพระปรมาภิไธย สอบพยานโดยเปิดเผยชัดเจนสู้กันเต็มที่ ในขณะที่อัยการเดี๋ยวนี้ก็เป็นที่ยอมรับว่ามีคำขอได้บ้าง มีคำสั่งได้บ้าง ไม่อยู่ในร่องในรอยซึ่งให้เห็นเป็นประจักษ์อยู่เนะครับ เพราะฉะนั้น

(นายสุนัย จุลพงศธร ได้ยืนและยกมือขึ้น)

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านมีผู้ประท้วงครับ ท่านสุนัยเชิญครับ

นายสุนัย จุลพงศธร (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ขณะนี้เวลาเหลือน้อยเพราะว่าจริง ๆ แล้วการอภิปรายของท่านสมาชิกอภิปรายต่อท่าน มท. ๑ จริง ๆ มีเวลาประมาณ ๒ ชั่วโมงเท่านั้น เพราะว่าอีก ๑ ชั่วโมงเศษ ๆ จะต้องให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสรุป ที่นี้ผมได้รับโทรศัพท์จากประชาชนทางบ้านมากกว่า ตอนนี้อาหมุนคลื่นจากเอเอสทีวีมาคลื่นนี้หมดแล้วครับ เขาอยากเห็นการโต้แย้งที่มีเหตุมีผลที่สุด ระหว่างท่านสุเทพ เทือกสุบรรณ ขอประทานโทษ ท่านผู้อภิปรายนัดเดียวครับ จึงอยากจะขอความกรุณาท่านว่า ถ้าท่านสรุปได้เร็วก็จะทำให้การอภิปรายวันนี้จบได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด กราบขอบพระคุณครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ไม่ได้ประท้วงนะครับ แต่เป็นการหารือก็ถือว่าอนุโลมนะครับ แล้วแต่ดุลยพินิจท่านเชิญครับ

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (สงขลา) : ขอบพระคุณครับท่านประธาน ขอบพระคุณท่านสุนัยที่บอกว่ากำลังถ่ายทอด ต้องไม่ลืมนะครับว่ารัฐธรรมนูญว่าการกระทวงมหาดไทย

(ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ ผม
ขออนุญาตนิดเดียว ด้วยความ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านพอเถอะครับ

ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : นิดเดียวสั้น ๆ ครับ
ท่านผู้อภิปรายพูดถึงอัยการประโยคสุดท้าย เมื่อสักครู่นี้ว่าคุณสุนัยจะทักท้วง
เรื่องการพูดถึงอัยการซ้ำ ฟังแล้วไม่สบายใจ ผมอยากจะทำกราบเรียนว่าลูกชายผม
ก็เป็นอัยการ เพราะฉะนั้นขอให้ถอนเถอะครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านต่อเถอะครับ เชิญครับ

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (สงขลา) : เพื่อนสนิทผมก็เป็นอัยการถาวรนี่ครับ

ร้อยตำรวจโท เซาวริน ลัทธศักดิ์ศิริ (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานครับ

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ท่านนั่งเถอะครับ ท่านต่อครับ เชิญครับ

นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (สงขลา) : ต้องไม่ลืมว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีหน้าที่ดูแลที่ดินของรัฐทั่วประเทศ มีหน้าที่ต้องปฏิบัตินโยบายเร่งด่วน มีหน้าที่
ต้องปฏิบัติตามกรอบการจัดการบ้านเมืองที่ดี มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและรักษากฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดเสมอหน้าเป็นธรรม เพราะฉะนั้นในฐานะที่ท่านมีความรู้
ถึงจบปริญญาเอก เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยผมจึงเห็นว่าการทำงาน
ใช้อำนาจในลักษณะอย่างนี้ จึงเป็นการปฏิบัติราชการโดยบกพร่องผิดพลาด ล้มเหลว
ขาดคุณธรรม ขาดจริยธรรม ขาดหลักนิติธรรม ใช้อำนาจบีบบังคับข้าราชการให้ยอมตน
เป็นพวก

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง) :
ครับเชิญท่านรัฐมนตรีครับ

๖๙๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๓๑๗/๓

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
ท่านประธานที่เคารพ กระผม ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พรรคพลังประชาชน แบบสัดส่วน กลุ่มที่ ๖ กรุงเทพมหานคร เมืองนนทบุรี สมุทรปราการ
ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กราบขอพระคุณมหาบัณฑิตทางกฎหมาย
ที่ได้อภิปรายอยู่ในกฎเกณฑ์กติกา อย่างนี้แหละถูกต้องครับ ท่านถามผมมาทั้งหมด
๖ ประเด็น

ประเด็นแรก เรื่องลูก ๆ ผม ประเด็นที่สอง ไม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาที่บ้าน
ประเด็นที่สาม เรื่องเคเบิลทีวี ประเด็นที่สี่ เรื่องบริษัทศรีสุพรรณ ที่ศิริรัฐนิคม ประเด็นที่ห้า
เรื่องที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ -----

- ๓๑๘/๑

ประเด็นที่ ๖ ที่ดินในจังหวัดบุรีรัมย์อยู่ที่อัยการอยู่ที่ตำรวจ ผมไม่กล้าไปยุ่ง แต่เรื่องคดีที่ศิริรัฐนิคมผมเข้าไปยุ่งเกี่ยว

เบื้องต้นก่อนที่ผมจะอภิปราย ผมมีเรื่องอยากจะกราบเรียนท่านประธานเพียงเล็กน้อย เพื่อสมาชิกพรรคฝ่ายค้านและพี่น้องประชาชนทางบ้านจะได้เข้าใจตรงกันที่ไฟดับเมื่อตอนบ่าย ๆ ผมตกใจยกหูโทรศัพท์ไปถามผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง ท่านผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง มันเกิดอะไรขึ้น เดี่ยวจะถูกดำเนินคดีตั้งว่ารัฐบาลมาใช้วิชามารเหมือนกับรัฐบาลบางสมัยหรือไม่ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงบอกตายแล้ว ท่านรัฐมนตรี ไม่มีอะไรเลยครับ ผมถามว่ามันเกิดอะไร เขาบอกว่ากระรอกวิ่งเข้าไปในช่องสายไฟ แล้วปกติข้างนอกดับประมาณ ๓-๕ วินาที แต่ข้างในสถาดับนาน ก็เรียนให้คนที่สงสัยได้ทราบไว้เสียก่อน

เรื่องที่ ๒ เมื่อวานนี้ท่านอดีตนายกรัฐมนตรีชวน หลีกภัย ท่านอภิปรายมาแปะผมไว้หนึ่ง แล้วท่านบอกว่า เรื่อง ส.ป.ก. ๔-๐๑ นั้นท่านไม่กลัว แต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลถอนตัวออกไปท่านจึงยุบสภา ฝากบอกท่านประธานนักการเมืองรุ่นใหม่ไม่รู้ ตอนนั้นท่านบรรหารเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ให้ท่านเสนาะกับผมเป็นคนรวบรวมเรียบเรียงเอกสารหลักฐาน ผมอภิปรายแล้วให้ข่าว ท่านชวนก็บอกว่า ลูกคนรวยคนจนสามารถสอบชิงทุนได้ ผมบอกกฎหมายฉบับนี้ ท่านศาสตราจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ อดีตประธานองคมนตรีสมัยท่านเป็นผู้พิพากษาชั้นผู้ใหญ่ และท่านมายกว้างกฎหมายฉบับนี้เมื่อท่านเป็นนายกรัฐมนตรี เขาเขียนไว้ชัด ที่ดิน ส.ป.ก. ต้องแจกเกษตรกรผู้มีรายได้น้อยด้วยโอกาส ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีอาชีพเกษตรกรรม ผมอธิบายชัดเจนว่าเศรษฐกิจเกิดรับไม่ได้ ต้องถอดต้องถอนเอากลับคืนมาเถอะ ก็เถียงกัน ผมอภิปรายด้วยเหตุด้วยผล ท่านบรรหารให้เวลาผม หลังข่าวภาคค่ำ ออน แอร์ (On air) เลยละครับ อภิปรายมี ๓ ที่นั่ง ท่านบรรหารให้เวลาเกือบ ๓ ชั่วโมง พอพูดเสร็จ พลตรี จำลองถอนตัวเพราะเห็นชัดเจนว่าที่ ส.ป.ก. ๔-๐๑ มันแจกคนรวยไม่ได้ สามี ส.ส. รับได้ใหม่ ไม่ได้หรอกครับ แก้วแก่นักธุรกิจชายเหล่า ขายยา ขายรถบีเอ็ม รดเบนซ์ รับได้ใหม่ ไม่ได้ เอาเทพมาเปิดสิครับ ท่านจะกลัวหรือไม่ผมไม่ทราบ แล้วท่านก็

ยุบสภาไป เลือกลงตั้งได้รัฐบาลพรรคชาติไทยเป็นแกนนำ วันนี้ทำไมท่านไม่บอกละครรับ
ท่านเป็นคนจำเอนว่าเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐ ศาลฎีกาได้ตัดสินว่า
ใครก็ตามที่เอาที่ ส.ป.ก. ไปให้คืนทางราชการ ตรงนี้ความรับผิดชอบของท่านชวน
หรือพรรคประชาธิปัตย์จะมีหรือไม่ เรื่องของท่านไม่ใช่เรื่องของผม แต่ผมต้องบอกให้สภา
รับรู้ เพราะเมื่อวานนี้ท่านมาแตะผม เรียนท่านประธานด้วยความเคารพ การเมืองมันไม่มี
ใครกลัวใครหรอกครับ มันอยู่ที่เหตุและผล และวันนี้ผมภูมิใจที่พรรคประชาธิปัตย์
ออกมารับรู้รับทราบว่าเป็นบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มเป็นพรรคพวกพรรคประชาธิปัตย์ เขาเป็น
บริษัทเอกชน กระผมไม่ทราบว่าใครมาอยู่ตรงไหนอย่างไร แต่เมื่อท่านโดดออกมา
อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยมีประเด็นนี้ กราบขอพระคุณด้วยความเคารพจริง ๆ
ท่านมหาบัณฑิตทางกฎหมาย มันจะได้ชัดว่าพรรคประชาธิปัตย์รับเป็นเจ้าของภาพ ต่อไป
ถ้าการอภิปรายเรื่องนี้และการดำเนินคดีดำเนินการต่อไป บริษัทผิดจริงหรือไม่ ผมไม่ใช่
ผู้พิพากษาตุลาการจะรู้ได้อย่างไรครับว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทนี้

เรื่องที่ ๑ ผมตอบเป็นเรื่อง ๆ ท่านบอกว่าผมให้สัมภาษณ์ ไม่ให้ลูก ๆ
มายุ่งเกี่ยว ถูกต้องครับ มีนักข่าวถามผม จะเอาลูกชายมาเป็นที่ปรึกษาที่กระทรวงไหม
จะเอามาทำงานฐานะเลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ มีไหม บอกไม่เอาหรอกครับ เพราะเขา
ยังเด็ก ผมขอตัว ว่าที่ร้อยตรี ดวงเฉลิม อยู่บำรุง จากกระทรวงกลาโหม ไม่ได้มาอยู่
กระทรวงมหาดไทย มาอยู่ที่ศูนย์ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เพราะท่านนายกรัฐมนตรี
ได้ตั้งให้ผมเป็นผู้อำนวยการปราบปรามยาเสพติดอีกตำแหน่งหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่
กระทรวงมหาดไทย -----

เรื่องที่ ๒ ท่านบอกว่าไม่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาที่บ้าน ถูกต้องครับ ผมเป็นคนบอกว่า ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีศักดิ์มีศรี กรุณาอย่ามาบ้านผม มาเยี่ยมผม มาหาผม มาคุยเรื่องส่วนตัววันเสาร์ วันอาทิตย์ นอกเวลาราชการอย่ามาโดยเด็ดขาด ผมห้าม แต่กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดมาทุกวัน วันละคน คนละวัน มันเป็นแนวคิดของ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ชื่อ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง เวลาผมอยากรู้ ผมถาม ๓ ข้อ พรรคประชาธิปัตย์ก็มีพรรคพวกเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเยอะ ในกระทรวงมหาดไทยพรรคพวกพรรคประชาธิปัตย์มากกว่าผมอีก มากกว่า พรรคพลังประชาชนอีก พวกท่านไปถามสิครับ ผมเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดมา ผมมีคำถาม ๓ ข้อ ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาผมจะบอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ

ข้อที่ ๑ ในจังหวัดของท่านบริหารราชการโดยผู้ว่าราชการซีอีโอ (CEO) และมีปัญหาอะไร ไม่มีปัญหาอะไร ต้องการอะไร ไม่ต้องการอะไรพูดใส่เทป

ข้อที่ ๒ ผมเป็นคนนอก ผมไม่เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย มาก่อน ผมบอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยท่านจะบริหารกระทรวงอย่างไร

ข้อที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔ อำเภอบ้านท่าน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด คิดอย่างไร

แล้วทุกคนที่มาหาผม ผมถาม ๓ ข้อ แล้วผมก็ให้พูดใส่เทป พูดใส่เทปเสร็จ ผมยังไม่ได้ถอดเทปพอสุดท้ายครบ ๗๕ จังหวัด ผมตั้งใจถอดเทปแล้วผมจะทำเป็นกรุปป์ (Grouping) ว่าผู้ว่าราชการจังหวัดท่านนี้คิดอย่างนี้ ท่านนี้คิดอย่างนี้ ที่มาเรื่องอย่างนี้ครับ ไม่ใช่มาเอาใจผม ไม่ใช่ต้องมาวิ่งเต้นย้าย ไม่มีครับ โปรดเข้าใจตามนี้ มาที่บ้านผม ไม่ได้มาเรื่องส่วนตัวถือว่ามาราชการ มาตอนเช้ากินโจ๊ก กินกาแฟ บันทึกลง ๓ ข้อเสร็จ นั่งรถมากับผม ผมก็คุยก็ถามผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดท่านเป็นอย่างไร รายได้ประชากร เป็นอย่างไร คนจนเป็นอย่างไร คนรวยเป็นอย่างไร มีอาชีพอะไร ปัญหาข้อขัดข้อง เป็นอย่างไรบ้างท่านนั้นล่ะครับ ก็เวลาพวกท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านไม่คิดอย่างนี้ก็เรื่องของท่านครับ ผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ผมคิดสิครับแล้วผมอยากทำ เ้านั่งรถเข้ามาถึงกระทรวงอยู่ขึ้นกระทรวงก็คุยกัน กลางวัน กินข้าวแกงกันในกระทรวง บ่ายถ้าผมไปพรรค อย่ามาเพราะเป็นเรื่องการเมือง แต่ถ้ามาสภา มาได้ครับศึกษางาน ไปทำเนียบเวลาประชุม ครม. เชิญครับ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไป พอตอนสุดท้าย ๑๗.๐๐ นาฬิกา ก็มาสวัสดิ์ผม รัฐมนตรีลา ก่อน ผมบอกผู้ว่าราชการ จังหวัดโชคดีขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ มีเท่านี้แหละครับ

เรื่องที่ ๓ เรื่องเคเบิลทีวี ท่านประธานครับ ผมรอวันนี้มานานวันที่จะตอบ คำถามของเพื่อนสมาชิกจากพรรคฝ่ายค้าน เพราะเรื่องนี้ย้ายพวกข้างนอกมันเอาไป บิดเบือน กรณีเคเบิลทีวีนั้น ถ้าคนฟังนิดเดียวตื่นตื่นที่เตรียมอภิปราย ไม่ต้องหรอกครับ เดี่ยวผมจะตอบให้ก่อน ผมเรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดโดยผ่านวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับเรื่องอย่างนี้มันไม่เคยเกิด เรื่องอย่างนี้มันไม่เคยมี เพราะมัน ยังไม่เคยมีใครที่บ้าร่าแล้วก็ปราศรัยดำโคตรพ่อโคตรแม่คนหมด แล้วเป็นการดำ โคตรพ่อโคตรแม่ อ้าย อี มิ่ง กู สัตว์เลื้อยคลานเต็มเวที แล้วก็ถ่ายทอดสดทางสถานี เอเอสทีวี (ASTV) ผมรู้ท่านประธานครับว่ากรณีถ่ายทอดสดเป็นสิทธิที่จะทำได้ แต่ถามสิ ช่อง ๓ ช่อง ๕ ช่อง ๗ ช่อง ๙ ช่อง ๑๑ ไอทีวีเดิม กล้าถ่ายทอดใหม่ละครับ ไม่กล้า เพราะอะไรเพราะเขารู้ว่ามันผิด นักกฎหมายเต็มพรรคประชาธิปัตย์ ท่านอ่านกฎหมายรู้ ท่านดูกฎหมายเป็นเหมือนผมนี่ละครับ ทาง ครม. ก็บอกว่ากระทรวงมหาดไทยดูหน่อย เพราะกระทรวงมหาดไทยได้แสดงฝีมือไปแล้วกรณีเว็บ ๒๙ เว็บ เมืองนอก ๗ เมืองไทย ๒๒ มีข้อความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ หมิ่นอะไรต่าง ๆ เป็นข้อความที่ไม่ควร กระทรวงมหาดไทยรับงานมาจาก ครม. ผมใช้เวลา ๗๒ ชั่วโมง ผมเรียกผู้ประกอบการมา คุณจะบอกว่าข้อความส่งมาจากต่างประเทศ แต่เหตุเกิดประเทศไทย เหตุเกิด ในราชอาณาจักรไทย คุณกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผมไม่ปิดเว็บ แต่จะดำเนินคดี เขาตกใจ ตกใจผมบอกวิธีการพอส่งมาคุณต้องปิด ส่งมาต้องลบ และใครโพสต์ (Post) เข้ามาคุณต้องตัดออก -----

ผมเชิญเขามาพบ ๒๒ เว็บ กรุงเทพฯ เมืองไทย บริเวณปริมณฑล และเมืองใหญ่ ๆ เก็บจากเมืองนอก รวมเป็น ๒๙ เว็บ ผมสามารถควบคุมภายใน ๗๒ ชั่วโมง ได้ ๒๗ เว็บ วันนี้ปลอดภัย เบาครับ ครม. ก็ตั้งใจใช้บริการ ว่ากรณีเอเอสทีวีดำโคตรพ่อโคตรแม่ผู้คน เขาทั่วไปหมด ครูบาอาจารย์ระดับมีตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ก็ดำ่ว่าโดยขาดปัจจัยพื้นฐานไม่มีความเข้าใจ เพราะไปเชื่อการปลุกกระดม วันหนึ่งถ้าท่านมหาบัณฑิตมาเป็นรัฐมนตรีอย่างผม แล้วก็ใช้ลอร์ เอนฟอร์ซเมนต์ (Law enforcement) คือกฎหมายบังคับใช้ ผมไม่นิยมหรอกครับ อ้ายที่ไปอุ้มมา ไม่นิยมหรอกครับ ไปยิงบ้าง ไม่นิยมหรอกครับ จะไปดักตีกลาง ไม่เอาครับ เราก็ใช้วิธีการทางกฎหมาย ที่ผ่านมา คนจะมองความผิดตามมาตรา ๘๓ คือหมายความว่าท่านมหาบัณฑิตทำผิด คนรู้ว่ามหาบัณฑิตผิด ถ้ามีใครไปร่วมกับมหาบัณฑิต คนไปร่วมเป็นตัวการตาม ป.อาญา มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ ก่อนผู้อื่นกระทำความผิด นั่นถือว่าเป็นผู้จ้างวาน มาตรา ๘๖ ก่อนเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุช่วยเหลือเขาเรียกสนับสนุน ท่านมหาบัณฑิตเปิดดูสิครับ ท่านจะได้อธิบายความให้คนเขาได้รู้ว่ามาตรา ๘๕ ของประมวลกฎหมายอาญา เขาบอกชัด ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิด และความผิดนั้นมีกำหนดโทษไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง ผมย้ำกับท่านอีกครั้งนะครับ เพื่อท่านผู้ชมทางบ้านจะได้รู้ รัฐบาลชุดนี้ไม่ได้ละเมิดอำนาจ ไม่ได้อวดเก่งกาจ และผมไม่มีวันหรอกครับที่จะทำผิดกฎหมาย ผมกราบเรียนอย่างนี้ ผู้ใดโฆษณาหรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิด และความผิดนั้นมีโทษไม่ต่ำกว่า ๖ เดือน ผู้นั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง พันมิตรบอกเลย ตัดน้ำ ตัดไฟ ล้มอำนาจรัฐบาล อย่าเสียภาษี พันมิตรปราศรัยเป็นการกระทำความผิดยุยงส่งเสริมให้ล้มอำนาจรัฐ ล้มอำนาจบริหารซึ่งรัฐบาลคัม พรอม อีเลกชัน (Come from election) มาจากการเลือกตั้ง พันมิตรมีข้อมูล พันมิตรเห็นว่ารัฐบาลทุจริตต้องเอาข้อมูลมาให้ฝ่ายค้าน แต่พันธมิตรไปตั้งเวทีแล้วไล่ พันมิตรบอกเลยให้ไปทำผิดอย่างนี้ ๆ และความผิดที่พันธมิตรปราศรัยมีโทษจำคุกเกินกว่า ๖ เดือนทั้งนั้น มี ๓ ปี ๕ ปี ๗ ปี ตลอดชีวิตและประหารชีวิต มันจึงเข้าเกณฑ์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๕ เพราะเอเอสทีวีเอาไปถ่ายทอด เคเบิลทีวีเอาไป

๖๙๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กุลนิษฐ์ ๓๒๐/๒

ถ่ายถอด มันจึงเข้าข่ายเป็นผู้โฆษณา หรือประกาศแก่บุคคลทั่วไปให้กระทำความผิด
ผมประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทางวิดีโอ คอนเฟอเรนซ์ ผมบอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
ท่านมี ๒ มาตรการมาตรการหนึ่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องไปเจรจาความกับเขาว่าสิ่งที่ทำ
อยู่นี้มันผิดกฎหมาย ท่านถ่ายถอดได้ แต่เมื่อมีการยุยงส่งเสริมให้กระทำความผิด
ท่านเผยแพร่เคเบิลทีวีอ้างไม่ได้ว่าเอามาจากแม่ข่ายคือเอเอสทีวี ก็สถานีเอเอสทีวี
ไม่กลัวผิด เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งเดียวในโลกที่ถ่ายถอดดำโคตรพ่อโคตรแม่คนแล้ว
ถ่ายถอดการปราศรัยในการกระทำผิดได้ ผมบอกท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุณาหน่อยเถอะ บอก มท. ๑ ขอรับรอง เจรจาจับเข้าคุกสิ ปรับทุกซ์
ผูกมิตรว่ากรณีเผยแพร่มีการยุยงส่งเสริมให้กระทำความผิด มันเป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๘๕ ถ้าความผิดยังไม่ได้ทำ คนเผยแพร่โทษครึ่งหนึ่ง
ถ้าความผิดสำเร็จ เต็มโทษ เป็นตัวการร่วมกัน โทษเท่าไรไปเท่านั้น ผมบอกท่านนั้นละครับ
ท่านมหาบัณฑิตท่านเอาหลักฐานมาสิครับว่าผมนี่สั่งปิดเคเบิลทีวี มันปิดไม่ได้
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ถามกลับบอกท่านรัฐมนตรีกรณียไปบอกเขาไม่ทำไม่เป็นไร
จะเป็นไรไปบอกไม่ทำไม่เป็นไรก็ดำเนินคดี ดำเนินคดีแล้วทำอย่างไร บอกเขาก็ถ่ายถอด
ต่อได้ จับเสรีจู่เข้าทำอีกเราก็บอกรวบรวมนหลักฐาน ก็ต้องจับวันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์
จับวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ วันอาทิตย์ มันก็จับแล้วจับอีก จับอีกจับแล้ว
เหมือนเอเอสทีวีได้รับความคุ้มครองจากศาลปกครอง รัฐบาลทำอะไรได้ไหมครับ ไม่ได้
หรอกครับ เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็กราบเรียนด้วยความเคารพ -----

ท่านประธานครับ เราใช้กฎหมายเป็นตัวบังคับ เราใช้กฎหมายเป็นฝ่ายดำเนินการทันทีที่ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีรู้เข้าตกใจ เขาส่งนายกสมาคมเคเบิลทีวีมาพบผม มีคนบอกว่าถ้ามีการดำเนินคดีแล้วเขาจะผิดไหม ผมเรียนท่านประธานด้วยความเคารพ ตั้งแต่มีประเทศไทยมายังไม่ได้ใช้ ป.อาญา มาตรา ๘๕ เลยแม้แต่ครั้งเดียว เพราะในอดีตที่ผ่านมาจนถึงวันนี้มันยังไม่มีอัยพวกรับภาระ อัยพวกรู้ทำอะไรไม่รับผิดชอบ มันจึงต้องพิสูจน์กันด้วยกฎหมาย หลักนิติรัฐ ริกัล สเตท (Regal state) หลักนิติรัฐ นิติธรรม ลอร์ เอนฟอซเมนต์ มันเป็นหน้าที่ของรัฐบาล ส่วนเมื่อดำเนินคดีกับเขาแล้ว แล้วเขาไม่ผิด เขาก็มีสิทธิฟ้องเรา เขาไม่ผิดศาลก็ยกไป มันจะได้เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง แต่ผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมทำไปนั้นเป็นเรื่องถูกต้องไม่ใช่เรื่องที่ผิดกฎหมาย ไม่ได้ปิดเคเบิลไปเอาที่ไหนมา ไม่ได้ไปข่มขู่ ไม่ได้ไปกลั่นแกล้ง ถ้าเขาไม่ดำเนินการตามคำแนะนำ เราก็ดำเนินคดี ผมคิดว่าแค่นี้ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจแล้ว

ต่อไปอีกเรื่องหนึ่ง เรื่องบริษัทศรีสุบรรณ ผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมมีนโยบายตรวจสอบที่ดินของรัฐถูกครอบครองโดยคนยากคนจน แยกส่วนหนึ่ง โดยคนร่ำคนรวยไม่ได้ ต้องดำเนินการริบที่มาเป็น เนชั่นแนล แอสเสท (National asset) มาเป็นสมบัติของชาติ ไม่ใช่จะไปกลั่นแกล้งคนยากคนจน ตาสี ตาสา ป่ามี ยายแม่น ถ้าทำกินอยู่ในที่และไม่ได้มีเจตนาบุกรุก เราจะหาวิธีการให้เขาได้ทำกินได้ แต่คนรวยเป็นนายตำรวจรูปร่างใหญ่ ๆ อติตยศถาบรรดาศักดิ์ไปอยู่ที่ ส.ป.ก. เจ้าของโรงแรมแถวรัชดาที่สนิทกับพรรคการเมืองพรรคหนึ่งไปครอบครองเป็นพันไร่ คนขายต้นไม้ ราคาแพงและหรืออื่น ๆ ผมบอกอย่างนี้ไม่ได้ อย่างนี้ต้องดำเนินการ มีคนบอกว่า กระทรวงมหาดไทยไปยุ่งอะไร ท่านประธานครับ ก็กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดทั้งจังหวัด จังหวัดเล็ก ๑๑๖ หน่วยงาน จังหวัดใหญ่ ๑๕๖ หน่วยงาน ผู้ว่าราชการขึ้นไต่ถามข้อเท็จจริงประชาชน ดูแลปกครองบังคับบัญชาทุกหน่วยงานอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ว่าความรับผิดชอบ ส.ป.ก. ก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ศรีสุบรรณเป็นที่สาธารณประโยชน์ อ้ายนี้ขึ้นกับ กระทรวงมหาดไทย ท่านบอกว่าเลือกปฏิบัติ ไม่เลือกหรือครับ ผมส่งลงไปดูทั่วประเทศ

๖๙๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๓๒๑/๒

ไปถามปลัดกระทรวงสิทธิฯ ทำหนังสือขอไปเขาให้ ผมมีนโยบายบอกปลัดตรวจสอบ ๗๕ จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรายงานกลับมาว่ามีกรณีเอาที่ดิน บุกรุกที่ดินรัฐ ไปยึดถือครอบครองโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย มีทั้งหมด ๖ ล้านไร่โดยประมาณ เขาทำอยู่ ท่านมหาบัณฑิตเขาทำอยู่ ตรวจสอบอยู่ ที่นี้พอขั้นตอนที่ ๒ รู้ว่าบุกรุกที่รัฐ เอาที่รัฐมาเป็น กรรมสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะหาวิธีการว่าเราจะตรวจสอบอย่างไร ตรงนี้เอาคืน ตรงนั้นไม่เอาคืน ตรงนี้คนยากคนจนทำมาหากิน คนจนต้องอยู่ได้แต่คนรวยต้องคืน แล้วมาดูสิว่าหลังจากคืนแล้วเป็นอย่างไร ทั่วประเทศครับ ท่านไปเอาที่ไหนมาพูดครับว่า ผมไปสั่งตรวจสอบเฉพาะบริษัทศรีสุพรรณ ไม่ใช่หรอกครับ ไม่มีครับ คิดก็ไม่เคย ทั่วประเทศ ๖ ล้านไร่มีเอกสารอยู่ อยู่ที่ปลัดกระทรวง ผมกราบเรียนท่านประธานต่อครับ นอกจากนี้ผมลงลึกในรายละเอียดที่อำเภอวังน้ำเขียวก็ตรวจ ที่ปากช่องก็ตรวจ ที่จันทบุรี ก็ตรวจ สุราษฎร์ธานีก็ตรวจ เกาะสมุยก็ตรวจ กาญจนบุรี ทั้งหมดครับ คิดอะไรถึงมาบอก ผมตรวจเฉพาะบริษัทศรีสุพรรณ ผมขอขอบคุณอีกครั้งครับที่พรรคประชาธิปัตย์รับเอา ศรีสุพรรณเป็นเรื่องดำเนินการอภิปรายผม ท่านประธานครับ ผมจะเรียนต่อว่าเรื่องนี้ มันเกี่ยวกับผมไหม ผมจะลำดับเรื่องให้มหาบัณฑิตได้รับทราบโดยผ่านท่านประธาน มีคนเขาร้องทุกข์ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ตอนนั้นผมเป็นอะไรครับ ไม่ได้มีตำแหน่งอะไรเลย เกี่ยวข้องไหม ไม่รู้เรื่อง -----

๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ เรื่อง การออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก โดยมีชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อขายให้นายทุนซึ่งทับที่ทำกินของราษฎร กราบเรียนท่านราชเลขาธิการ เขาเรียนไปยัง ท่านราชเลขาธิการเมื่อ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ผมเกี่ยวอะไรไหมครับ ไม่มีหรือครับ ตำแหน่งก็ไม่มี ผู้แทนราษฎรก็ไม่ได้เป็น เขาร้องทุกข์ตั้งแต่ ๑๔ ตุลาคม ปี ๒๕๔๘ เขาร้องทุกข์ไปในรั้วในวัง เขาร้องทุกข์ท่านราชเลขาธิการเพราะเขาไม่รู้จะไปพึ่งใคร ท่านประธานครับ พอร้องไป ท่านราชเลขาธิการมีตัวตนเรียบร้อย มีกำนัน มีชาวบ้าน ผู้เกี่ยวข้อง ท่านราชเลขาธิการก็ส่งไปดีเอสไอ แต่วก่อนจะส่งไปดีเอสไอหรือเขามาร้อง ท่านราชเลขาธิการ มันมีตำนานที่มาครับท่านประธานที่เคารพเพื่อให้ท่านมหาบัณฑิต ได้รับรู้ มันมีตำนานที่มา เขาบอกเลยครับการออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก ในตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน ๘๑ แปลง เนื้อที่ประมาณ ๒,๐๒๐ ไร่ ปัจจุบันมีชื่อบริษัทศรีสุพรรณฟาร์ม จำกัด เป็นเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ขอโทษ ท่านประธานครับเมื่อสักครู่ ผมยังไม่ได้ขออนุญาตท่านประธานอ่านเอกสาร ก็ขออนุญาต ณ โอกาสนี้เพื่อจะได้ไม่มีการประท้วง ท่านประธานครับ เมื่อประมาณเดือนธันวาคม ปี ๒๕๔๗ นายวิลาศ ไกรวงศ์ กำนันตำบลน้ำหักได้ทำหนังสือร้องเรียนต่อนายอำเภอ คีรีรัฐนิคม ท่านประธานครับ เพื่อให้ท่านมหาบัณฑิตรับรู้ ปี ๒๕๔๘ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ร้องเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน แต่ก่อนหน้านั้นกำนันตำบลชื่อวิลาศ ไกรวงศ์ ได้ทำหนังสือ ร้องเรียนต่อนายอำเภอคีรีรัฐนิคม เขาร้องเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เขาร้องเรียนอธิบดีกรมที่ดิน เขาร้องเรียนผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา เขาร้องเรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เขาร้องเรียนสำนักราชเลขาธิการ อธิบดีกรมสอบสวน คดีพิเศษและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผมยังไม่ได้เป็นในช่วงนั้น เขาร้องเรียนต่อ เขาสรุปความว่ามีนายทุนต่างถิ่นร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนำเอาที่ดิน ทางราชการสงวนไว้เป็นที่สาธารณประโยชน์ไปออกเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก จำนวน ๘๑ แปลง รวมเนื้อที่ ๒,๐๒๐ ไร่ให้แก่บุคคลต่างถิ่นที่ไม่เคยครอบครองที่ดินนั้นมาก่อน หลังจากนั้นบุคคลผู้มีชื่อใน น.ส. ๓ ก ได้โอนขายที่ดินดังกล่าวให้บริษัทเอกชน จนสุดท้าย เป็นของบริษัทศรีสุพรรณฟาร์ม จำกัด ซึ่งซื้อที่ดินมาจากการขายทอดตลาดกรมบังคับคดี

๗๐๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๓๒๒/๒

การออกเอกสารสิทธิดังกล่าวกระทำโดยมิชอบ ท่านต้องแยกเป็น ๒ ส่วน เขาบอกว่า เอกสารสิทธิออกโดยมิชอบ เขาไม่ได้บอกว่าบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มไปบุกรุกหรือไปยึด ที่หลวง ความสรุปเดิมที่มันมีบริษัทที่ ๑ เขาประชาชนมาอยู่ในพื้นที่ ซึ่งไม่ได้มีอาชีพ เกษตรกรและทำเกษตรกรรมก็ได้สิทธิเอาไป พอได้สิทธิเสร็จบริษัทนั้นก็ซื้อขายไป บริษัทที่ ๒ ขายไปบริษัทที่ ๓ จนสุดท้ายก็เอาไปจำนองแบงก์ ขาดไม่มีเงินไถ่ แบงก์ก็ให้ กรมบังคับคดีมาขายทอดตลาด พอขายทอดตลาดบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มก็ไปซื้อ ก็เป็นสิทธิของบริษัทศรีสุพรรณฟาร์ม ผมไม่ได้ว่าบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มไปดำเนินการ อะไรผิดกฎหมาย ก็อีกชนิด ๆ ซื้อไป ๓๓ ล้านบาท จำนองแบงก์กรุงเทพได้ทั้งหมด ๑๒๕ ล้านบาท ท่านประธานครับ ผাগบออกไปยังมหาบัณฑิตอย่าไปยุ่งกับบริษัทเขา เขาซื้อ ๓๓ ล้านบาท แล้วเขาจำนองแล้วเรียบร้อย เอาสตางค์ไปใช้แล้ว ๑๒๕ ล้านบาท ถามว่าซื้อจากกรมบังคับคดี ถ้ากรมบังคับคดีเอาที่ไม่ดีไม่งามที่มีเงื่อนไขที่ผิดก็เอาสิครับ ก็ไปฟ้องกรมบังคับคดี จะมาเกี่ยวข้องกับอะไรกับ มท. ๑ ฝ่ายค้านต้องเอาผมไว้ใช้ ไม่ใช่มา ไม่ไว้วางใจ ต้องยื่นญัตติไว้วางใจผมถึงจะถูกต้อง ท่านประธานครับ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๘ ท่านกำนันวิลาศร้องเรียนถวายฎีกาไปยังราชเลขาธิการ -----

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ สำนักราชเลขาธิการส่งเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษพิจารณา พอมา ๑๙ ตุลาคม ๒๕๔๙ กรมสอบสวนคดีพิเศษส่งผลการสอบสวนไปให้อธิบดี กรมที่ดินใช้อำนาจตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๖๑ เพื่อเพิกถอนเอกสารสิทธิ น.ส. ๓ ก ที่ออกไม่ชอบด้วยกฎหมาย วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ ท่านประธานครับ ๑ มีนาคม ๒๕๕๑ เรามีหนังสือบอกว่าเป็นราษฎรตำบลน้ำหัก ร้องทุกข์มาที่ผมว่า ที่ดินดังกล่าวออกเอกสารสิทธิไม่ชอบด้วยกฎหมาย เขามาปรับทุกข์ว่าดีเอสไอ สอบสวนเสร็จส่งเรื่องให้กรมที่ดินให้ไปเพิกถอนเอกสารสิทธิ กรมที่ดินไม่กล้า เขาบอก กับผม ผมก็บอกว่าผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แบ่งงานไปแล้วผม ไม่ได้รับผิดชอบงานของกรมที่ดิน ผมมอบให้ มท. ๓ ท่านรัฐมนตรีช่วยเสนาบดี โคสุรัตน์ แห่งพรรคเพื่อแผ่นดิน มอบให้ไปดูแลแล้ว มท. ๓ ก็ไปคุมงานกรมที่ดิน ไม่เกี่ยวกับผมเลย ท่านมหาบัณฑิตไม่ไว้วางใจผมทำไม ผมไม่ได้คุมงานของกรมที่ดิน แต่เมื่อร้องทุกข์มายัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเราต้องรับผิดชอบโดยนัย เพราะเป็นเจ้ากระทรวง ผมก็บอกไวพจน์คุณทำหนังสือไปเลย คุณไวพจน์ก็ทำหนังสือแจ้งไปยังอธิบดีกรมที่ดิน บอกว่าเรื่องนี้มีคนมาร้องทุกข์ มท. ๑ ขอให้กรมที่ดินดำเนินการไปตามอำนาจหน้าที่ ท่านประธานครับ การเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ได้รับสิทธิไปแล้วทำได้ครับ แล้วก็ทำกันมา ตามลำดับ แล้วกรณีผู้มีอำนาจคืออธิบดีกรมที่ดินหรือรองอธิบดีที่อธิบดีมอบหมาย รัฐมนตรีไม่มีสิทธิหรือครับ ผมไปแกล้งบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มเขาทำไม ผมเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมต้องรักษากฎหมาย ผมไปแกล้งเขาเพื่ออะไรครับ หรือจะเป็นรัฐมนตรีซึ่งก็เป็นไม่ได้ เพราะมันมีแค่รัฐมนตรี ผมไม่ได้แกล้ง อย่าไปเข้าใจผิด ผมเรียนกฎหมายเหมือนกับท่าน เรียนด้วยความเคารพ พอ ๑ มีนาคมเขามาร้องผม เขาร้องผม ๑ มีนาคม ผมบอกอย่าไวพจน์น้องส่งเรื่องให้อธิบดีกรมที่ดิน ถ้ากระหย็น กระหือริ้วจะเอาเป็นเอาตายผมก็ต้องให้ส่งเรื่องวันนั้น ไม่หรรอครับ ส่งเมื่อไรครับ ๑๔ มีนาคม ร้อง ๑ มีนาคม พอ ๑๔ ไวพจน์ก็ส่งเรื่องไปผมรับกับท่านไม่อับอาย ผมบอกข้าราชการกรมที่ดินว่าคุณต้องกล้าทำงาน คุณต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง อย่าไปเกรงอิทธิพลใครทั้งนั้น กระทรวงมหาดไทยผมใหญ่คนเดียวแต่ภายใต้

๗๐๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิวรา ๓๒๓/๒

กรอบของกฎหมายก็บอกเขาไป บอกอย่างนั้นจริง ๆ เขาก็ไปดำเนินการ ก็ปรากฏว่า
ที่ท่านเอาเอกสารมานี้ไปขอถ่ายเขาก็ให้ มีคนมาถามผมว่าฝ่ายค้านขอถ่ายเอกสาร
ให้ไหม ผมบอกต้องให้ เราคือ กัฟเวอร์แนนซ์ (Good governance) ธรรมชาติ ถูกต้อง
โปร่งใส จริงจัง จริงใจ ไม่ใช่จิงโจ้ ผมบอกเอาเลยให้ถ่ายไปเลย ท่านรู้ไหมครับ เขารับเรื่อง
๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ เขาไปทำการตรวจสอบทั้งหมด เขาไปเกี่ยวข้องกับตรงไหนอะไรตรงไหน
ท่านประธานครับ ผมไม่เก่งเพราะกฎหมายที่ดินมันเป็นกฎหมายพิเศษ จนกระทั่งเขาทำ
กันมาใช้เวลา ๓ เดือนเศษ ๆ เขาประชุมสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
เขาบอกเลยที่แปลงนี้ ๕๙ แปลงเป็นเนื้อที่ดิน ๑,๓๓๘ ไร่ มันออกเอกสารสิทธิไม่ชอบ
ในรายละเอียดก็บอกเสร็จ ๕๙ แปลง ๑,๓๓๘ ไร่ ออกเอกสารสิทธิไม่ชอบจึงให้เพิกถอน
เอกสารสิทธิ -----

- ๓๒๔/๑

บริษัทศรีสุพรรณฟาร์มบุกรุกเขาไม่ได้เขียนด้วยว่าบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มซื้อไป ๓๓ ล้านบาท แล้วไปจำนองได้ ๑๒๕ ล้านบาท ไม่มีครับ เขาบอกว่าให้เพิกถอน แล้วในคำสั่งเขาบอกว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์คือบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มมีสิทธิที่จะอุทธรณ์ ไปยังผู้บังคับบัญชาเหนือกรมที่ดินและหรือไปฟ้องศาลปกครองก็ยังได้ นี่ผมจะแนะนำ ท่านประธานที่เคารพครับ ผากบอกไปยังท่านมหาบัณฑิตที่ท่านมหาบัณฑิตอภิปรายนี้ ท่านฉายหนังครึ่งม้วน ท่านฉายไม่ครบม้วน เรื่องมันมีอยู่ว่าผู้ที่อาศัยในพื้นที่ที่บริษัทศรีสุพรรณฟาร์มเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ได้มีกรณีพิพาท แล้วนำความสู่ศาล ศาลก็ตัดสินว่า ยังไม่สามารถเพิกถอนการออกเอกสารสิทธิได้ เพราะยังไม่ปรากฏว่ามีกรออกเอกสารสิทธิโดยไม่ชอบ ท่านไปดูกฎหมายแพ่งเถอะ ท่านเป็นทนายน่าจะเก่งกว่าผม เขาบอกว่าคำพิพากษาของศาลใช้บังคับคู่กรณี ก็คือบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มกับคนที่ฟ้องบริษัทศรีสุพรรณฟาร์ม คำพิพากษาของศาลใช้บังคับคู่กรณีไม่ผูกพันบุคคลภายนอก หมายความว่าคำพิพากษาของศาลจะมาเกี่ยวข้องกับกรมที่ดินไม่ได้ ทางกรมที่ดินเขาก็มีคนรู้กฎหมายเขาจึงได้พิจารณาแล้ว เขาเพิกถอนเอกสารสิทธิบริษัทศรีสุพรรณฟาร์ม ๕๙ แปลง เป็นเนื้อที่ ๑,๓๓๔ ไร่ ท่านผู้อภิปรายครับ ถ้าท่านมีเอกสารหลักฐานว่า ผมเป็นคนไปสั่งการได้มีลายเซ็นน้อย ๆ ของ มท. ๑ สักลายเซ็นเดียว ท่านมหาบัณฑิตเตะผมจากนี้ไปถึงสงขลาแล้วกลับมาอีกทีหนึ่ง กลับมาจากนี้เตะไป ๓ จังหวัดภาคใต้ ผมจะให้ท่านเตะ แต่ถ้าท่านไม่มีท่านอภิปรายเพราะกระแส อภิปรายเป็นแขกขอแรง ยืนใกล้ ๆ ผมจะขอหยิกพุงทีเดียว ไม่มีครับ ผมไม่ได้แกล้ง

ผมเรียนท่านต่อหน้าครับ ที่นี้ท่านก็มาบอกว่าเรื่องนี้อำเภอสตึก อำเภอมืองเขากระโดง ในพื้นที่อำเภอสตึกใกล้กับจังหวัดสุรินทร์ แล้วผมบอกท่าน ผมไม่เคยพูดอ้างว่าบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มมีที่ดินทับที่หลวง มันไม่มีภาษากฎหมาย มันมีออกเอกสารสิทธิไม่ชอบ บุกรุกที่ทางราชการ ทำไมละครับผมต้องเกี่ยวข้อง เพราะที่แปลงนี้เป็นที่สาธารณประโยชน์อยู่ในความรับผิดชอบของกรมที่ดินและกระทรวงมหาดไทย ท่านไม่พอใจผมเอาเรื่องอื่นเถอะครับ เรื่องนี้ไม่ได้หรอกครับ ไม่ใช่เรื่องของผมเลย แต่ผมกำชับกรมที่ดินตรงไปตรงมาให้ตรงเวลาเหมือนกับนาฬิกาที่เขาประกาศ

๗๐๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๓๒๔/๒

จากหน่วยราชการรองอธิบดีคนหนึ่งไม่กล้าตัดสินใจ ดีเอสไอส่งเรื่องให้เพิกถอนไม่กล้า โดยอ้างคำสั่งศาลอย่างที่ท่านพูดละครับ คำพิพากษาของคุณความไม่ผูกพันบุคคลภายนอก ก็ผูกพันบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มกับคนที่ฟ้องในพื้นที่ ไม่ผูกพันกรมที่ดินซึ่งเป็นหน่วยราชการของรัฐ

ที่นี้พอมารูเรื่องที่ ๕ ท่านก็บอกว่าทำไมไม่ดำเนินการ ผมเรียนด้วยความเคารพ การทำงานมันมีขอบเขต เรื่องศิริรัฐนิคมเขามาร้องผม เรื่องศิริรัฐนิคมเขาร้องหน่วยงานเยอะตั้งปี ๒๕๔๗ เรื่องศิริรัฐนิคมที่บริษัทศรีสุพรรณฟาร์มครอบครองอยู่ เขาร้องไปสำนักพระราชวัง ที่อำเภอสตึก ที่เขากระโดงไม่มีใครมาร้องผม แต่เพื่อความเป็นธรรมของบุคคลที่ถูกพาดพิง ผมต้องบอกท่านประธานไปยังท่านมหาดินทิตว่า ที่ดินเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ มันเป็นกรณีออกโฉนดที่ดินซ้ำซ้อน ที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ที่ทั้งหมดมี ๕,๐๐๐ ไร่ ทางราชการออกเอกสารสิทธิให้ประชาชน ๑๐๐ ราย -----

เนื้อที่ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ ไร่ ในจำนวนนี้ออกเอกสารสิทธิให้ท่านประธานของเรานี้แหละ ท่านชัย ชิดชอบ ท่านอดีตรัฐมนตรีเนวินและภรรยา แล้วบุคคลทั้งสามเอาที่ดินไปจำหน่ายกับธนาคาร นี่คือข้อเท็จจริงที่มีอยู่ แล้วทำอย่างไรผมถึงไม่ไปยุ่งเกี่ยว อาชัยไม่เคยมาขอร้องผม ท่านเนวิน ภรรยาไม่เคยมาขอร้องผมและทำไมผมไม่ทำ ผมจะรู้ใหม่ว่าในประเทศนี้มันมีที่ตรงไหนมันผิดอย่างนี้มันผิดอย่างนั้น ท่านร้องมาแล้วผมไม่ทำสิ ท่านร้องมาแล้วผมไม่ดำเนินการผมก็ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ นี้ไม่มี ผมไม่ทราบ แต่ผมรู้ ต้องรู้สิครับนักการเมือง วันนี้ท่านต้องเอาเรื่องนี้มาอภิปราย ผมจึงขออนุญาตกราบเรียนท่านประธานว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เขาไม่ได้อยู่หนึ่ง เพราะมีการร้องทุกขั้วร้องเรียนว่าไปออกโฉนดที่ดินทับที่รถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการ ๓ ประการ ๑. แจ้งคณะกรรมการจังหวัดให้เพิกถอนโฉนดซ้ำซ้อน ๒. แจ้งให้อธิบดีกรมที่ดินให้เพิกถอนโฉนดซ้ำซ้อนด้วย ๓. ในคดีอาญา การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรงไหนละที่ท่านไปเข้าใจว่าไม่ดำเนินการ ตรงไหนละครับที่ว่าท่านประธานสภามีอิทธิพล ไม่หอรอกครับ ดำเนินการเรียบร้อย ที่นี้ความคืบหน้าในการดำเนินการเฉพาะส่วนของกรมที่ดิน กรมที่ดินตั้งกรรมการเพื่อพิจารณาตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา ๖๑ เหมือนกับบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มเหมือนกัน แล้วตั้งกรรมการ ๒ ชุด เพื่อทำการตรวจสอบ ปรากฏว่าเขาตั้งกรรมการเป็นคำสั่งที่ ๑๕๕๖/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ และคำสั่งที่ ๓๓๑/๕๑ ลงเมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ เขาตั้งกรรมการใหม่ครับ ตั้งครับ สอบใหม่ครับ สอบครับ เสร็จหรือยัง ยังครับ เพราะการรถไฟแห่งประเทศไทยไม่กล้ายืนยันว่าเขตที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่แท้จริงอยู่ตรงไหน ผมย้ำท่านประธานครับ ที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ที่ของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย รถไฟต้องรู้ดี ควรจะรู้ว่าที่ของคุณที่ไปออกเอกสารสิทธิ เอกสารสิทธิมาจาก ส.ค. ๑ พัฒนาไปสู่ น.ส. ๓ ก ถ้าการรถไฟแห่งประเทศไทยยืนยันปัญหามันก็ไม่เกิด แต่ปรากฏว่าจนถึงวันนี้ การรถไฟแห่งประเทศไทยก็ยังไม่ดำเนินการ คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่งที่ ๑๕๕๖/๕๐ ได้ส่งสำนวนการสอบสวนให้รองอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินมอบหมาย

๗๐๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๓๒๕/๒

พิจารณา แต่รองอธิบดีเขาเห็นว่าควรสอบสวนเพิ่มเติม ก็บริษัทศรีสุพรรณฟาร์มยัง ๓ เดือนกว่า เขาก็บอกว่าให้ไปสอบสวนเพิ่มเติม ให้ทางจังหวัดทำแผนที่แสดงบริเวณที่ดิน พืพาทเพื่อประกอบการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศ เขามีหนังสือไปเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดำเนินการดังกล่าว ขณะนี้เขารอจัดทำแผนที่ ย้ำกับท่าน อีกครั้งหนึ่งที่ตรงนี้ไม่ใช่ของกระทรวงมหาดไทยเป็นที่การรถไฟ การรถไฟแห่งประเทศไทย ต้องเทค แอคชั่น (Take action) ต้องไปบอกนุกรุกอย่างไร ที่รถไฟมีแคไหน วันนี้การรถไฟ แห่งประเทศไทยยังไม่ได้ดำเนินการ คณะกรรมการสอบสวนที่ ๓๓๑/๒๕๕๑ ส่งสำนวน การสอบสวนมาให้รองอธิบดีกรมที่ดิน ซึ่งอธิบดีกรมที่ดินได้มอบหมายพิจารณาแล้ว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา ถึงผมไม่ได้คุมกรมที่ดิน แต่ผมศึกษาการทำงานอธิบดีเขาจะมอบรองอธิบดีที่ท่านอ่านชื่อนายบุญเชิด คิดเห็น นายบุญเชิดได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมที่ดินให้ดูแลที่ดินพื้นที่ภาคใต้ทั้งหมด -----

- ๓๒๖/๑

ไม่ใช่ นายบุญเชิดเสนอแน่ ไม่ใช่ นายบุญเชิดสนิทกับผมและหรือต่าง ๆ ไม่ใช่ เขามอบกันไว้นานแล้ว มอบกันตั้งแต่พรรคพลังประชาชนเป็นรัฐบาล มอบกันก่อนที่ผมจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เขาจึงไปทำหน้าที่นี้แล้วก็เพิกถอนเอกสารสิทธิที่นี้การดำเนินคดีอาญา พนักงานสอบสวนเขาก็รอการวินิจฉัยของกรมที่ดินว่าที่ที่พิพาทกับท่านประธานสภา ท่านรัฐมนตรีเนวินและครอบครัวกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ใครเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ที่แท้จริง เขารออยู่ อ้ายไม่ทำอะไรไม่ใช่หรือครับ ท่านไปอ่านหนังสือพิมพ์ ท่านไปตัดข่าวหรือเปล่าผมไม่ทราบ ผมไม่อยากจะเห็นแนมท่าน นี่เป็นเรื่องอำเภอเมืองเขากระโดง จังหวัดบุรีรัมย์ ท่านประธานตามผมมาอีกนิดเถอะครับ ที่ท่านมหาบัณฑิตถามก็คือการบุกรุกที่ดินอำเภอสตึกที่ท่านอภิปรายเมื่อสักครู่ด้วยความเคารพ ผมโกหกท่านไม่ได้หรือครับ ท่านตรวจสอบได้เลย ผมตรวจสอบแล้วผมถึงข้อสอบถูก เก่งถูกเป๊ะว่าท่านต้องพูดเรื่องนี้ ปรากฏว่าการบุกรุกที่ดินอำเภอสตึกโดยมีการกล่าวหาท่านประธานชัยและคุณอาผมคือคุณอาละออง พอกล่าวหาไป ๒ คนตายาก็ไปมอบตัวกับพนักงานสอบสวน สภ.อ. สตึก ก็เป็นผู้ต้องหา ผู้ต้องหาคือคนถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิด แต่ยังไม่ได้ถูกฟ้องศาล จำเลยคือคนถูกฟ้องศาลว่าได้กระทำความผิด บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๕๐ มาตรา ๓๙ ในคดีอาญาให้ศาลพิพากษาจำเลยเป็นผู้บริสุทธิ์ ถ้ายังไม่มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าเขากระทำความผิดจะไปบอกเขาทำผิดไม่ได้ สรุปอีกครั้งหนึ่ง คดีที่ติดใจสังคมสืบสวนว่าบุกรุกที่เขากระโดงในอำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่มีการดำเนินการ เหตุที่ยังไม่มีการดำเนินการเพราะเจ้าของกรรมสิทธิ์คือการรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่กล้าบอกที่ตรงนี้ของใคร ๆ ไม่กล้าชี้เขต ๒. เรื่องอำเภอสตึก ท่านประธานสภาและคุณอาผู้หญิงได้ไปมอบตัวเป็นผู้ต้องหาแล้ว คดีอยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักงานสอบสวน

นี่แหละครับ ๖ ข้อที่ท่านถามมา ผมตอบเรียบร้อยแล้ว ผมไปแข่งกั๊กชั่น (Sanction) ไม่ได้หรือครับ ทั้งอัยการและตำรวจ แล้วที่ท่านเอ่ยชื่อคุณศักดิ์ชัย เตชะเกรียงไกร ท่านอย่าไปตามหานะครับ เขาเสียชีวิตแล้ว เขาเจ็บป่วยตายไม่ได้มีเรื่องมีใครไปทำอะไรเขาเลยครับ รอบแรกผมเอาเท่านี้ก่อนและผมหวังใจว่าที่ผมชี้แจง ๖ ข้อ คงไม่มาอภิปราย

๗๐๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรบุษ ๓๒๖/๒

ข้าฯ ชัก เพราะผมอยากตอบเรื่องใหม่ ๆ เอาชนิดหมัดเดียวนี้ นอกทำให้สมราคาคุย ผมไม่ได้ทำท่าย ท่านประธานครับ ฝ่ายค้านกับรัฐบาลอย่ามาสมานฉันท์ อย่า ต้องรบกันอย่างนี้แหละ รบกันทางสติปัญญา ออฟโพสิชั่น ปาร์ตี้ (Opposition party) มีอะไรจะมาผมตอบหมด ไม่มีปัญหา แต่อย่าไปจำคำถามของพวกพันธมิตร อย่าไปเอาคำพูดของมันมาพูดไม่ได้นะ เสียชื่อเสียงให้พรรคประชาธิปัตย์ รอบแรกเอาเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ

(การประชุมดำเนินมาถึงตอนนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง ได้ลงจากบัลลังก์ โดยมอบให้ พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง ปฏิบัติหน้าที่แทน)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากเวลาเรามีจำกัด ผมจะขออนุญาตตกลงเรื่องกรอบเวลา อย่างนั้นนะครับ เดี่ยวจะเปิดโอกาสให้ฝ่ายค้านได้อภิปรายไปอีกจนถึงเวลา ๔ ทุ่ม ๔๕ นาที แล้วก็เปิดโอกาสให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตอบอีกสัก ๒๐ นาที จนถึงเวลาประมาณ ๕ ทุ่ม ๑๐ นาที ก็จะทำให้ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้สรุป จนถึงเวลาประมาณ ๕ ทุ่ม ๕๐ นาที แล้วก็ปิดการอภิปรายนะครับ เพราะว่าเราจะต้องปิดก่อน ๖ ทุ่มวันนี้ ขอเชิญท่านที่ปรึกษาชวณ หลีกภัย ครับ

นายชวณ หลีกภัย (แบบสัดส่วน) : ท่านประธานที่เคารพ กระผม ชวณ หลีกภัย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์ ขอกราบเรียนท่านประธานสั้น ๆ ไม่ให้เสียเวลาแต่ให้เกิดความเข้าใจที่ท่านรัฐมนตรีได้กล่าวถึง -----

๗๑๐

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๓๒๗/๑

ความจริงเมื่อวานนี้เป็นอย่างนี้ครับ เมื่อวานนี้กระผมกราบเรียนว่าการเปิดอภิปราย
ไม่ไว้ใจกันเป็นภาวะ เป็นหน้าที่ เป็นระบบของการตรวจสอบ ซึ่งในระบบนี้เราต้อง
เคารพการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละฝ่าย เพราะฉะนั้นการที่ฝ่ายค้านเสนอเปิดอภิปราย
ไม่ไว้ใจกันนั้นก็เป็นการปฏิบัติหน้าที่ ที่กราบเรียนอย่างนี้เมื่อวานเพราะเหตุว่าเมื่อญาติ
ของฝ่ายค้านได้รับการเสนอเข้ามา ก็มีเสียงจากฝ่ายรัฐบาล รวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีด้วย
ที่ไม่พอใจ ๑. เวลานั้นไปบ้าง ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่จะเปิดบ้าง พุดง่าย ๆ ก็คือ
เสียงฝ่ายหนึ่งนั้นไม่เห็นด้วย แต่อีกด้านหนึ่งกระผมขอยกตัวอย่างฝ่ายท่านเฉลิม
ก็ทำทนาย แล้วก็บอกว่าสมัยเป็นฝ่ายค้านก็อภิปรายไม่ไว้ใจพรรคประชาธิปัตย์
เรื่อง ส.ป.ก. กระผมก็กราบเรียนเมื่อวานว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องจริง แต่ว่าสมัยที่ท่านเฉลิม
เปิดอภิปรายนั้นพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล รัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ขณะนั้น
เคยบ่นไหม ไม่เคยบ่น ไม่เคยว่า เพราะถือนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านในสมัยนั้น ไม่กลัว
จะเปิดก็เปิด ไม่มีอะไรต้องไปกลัวหรือหลีกเลี่ยง เมื่อเปิดอภิปรายแล้วเสียงฝ่ายค้านไม่พอ
กระผมขอกราบเรียนว่าในที่สุดรัฐบาลของกระผมก็ตัดสินใจยุบสภา ก็คือกรณี
ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึง ส.ป.ก. การให้ ส.ป.ก. กับสามีของ ส.ส. ที่ภูเก็ต ซึ่งเรื่องนี้ศาลฎีกา
ก็ตัดสินแล้ว ซึ่งทุกคนก็เคารพคำวินิจฉัยศาลฎีกา แต่ว่าเรื่องนี้มีความพยายามที่จะ
บิดเบือนข้อเท็จจริงว่ามีการบุกรุกที่ กราบเรียนท่านประธานแล้วความจริงนั้นคำตัดสิน
ก็คือผู้ถือครองนั้นไม่มีสิทธิตามกฎหมายปฏิรูปที่ดิน แต่ที่ดินนั้นมีการตกทอดมาหลายครั้ง
ไม่ใช่ผู้ที่ถูกกล่าวหาเป็นผู้ไปบุกรุก ศาลก็ตัดสิน ๒ ประเด็น คือ ที่ดินนั้นถือว่าเป็นสิทธิ
ที่ครอบครองได้หรือไม่ มีการแยกออกมาจากที่สาธารณะหรือไม่ ประเด็นที่ ๒ ก็คือ
สิทธิของผู้ครอบครองมีสิทธิตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินหรือไม่ ซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไป
แต่บังเอิญเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ภูเก็ตและสามีของ ส.ส. ภูเก็ต เป็นผู้ได้รับครอบครองมาจาก
พ่อแม่ เขาไม่ได้เป็นผู้เข้าไปครอบครองเอง ผลก็คือเท่านี้ครับ แต่ว่าเมื่อกลายเป็นเรื่อง
เป็นอย่างนี้ขึ้นมา ทุกคนก็ต้องยอมรับดุลยพินิจการวินิจฉัยของศาลสูงสุด ซึ่งกระผม
กราบเรียนว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องของข้อกฎหมาย แล้วในข้อเท็จจริงนั้น
ฝ่ายผู้ที่ถูกกล่าวหาไม่ใช่เป็นผู้บุกรุก เขาจับช่วงที่ดินเสมียนหนึ่งรับมาจากบุพการี

๗๑๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๓๒๗/๒

แล้วก็รับถ่ายถอดการครอบครอง เขาไม่ใช่เป็นผู้ไปบุกรุกที่ดิน และไม่ใช่รัฐบาลในสมัยนั้น ไปสั่งให้มอบให้เขา คนที่มีลักษณะนี้หลายราย นี่เป็นหนึ่งในหลายราย ซึ่งเจ้าหน้าที่ เขาเป็นผู้ออกให้ อันนี้คือประเด็นที่ผมอยากเรียนเพื่อท่านประธานได้เข้าใจ ผมเคย ท่านเฉลิมเมื่อวานนี้ เพราะว่าท่านให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อย่างนั้น และผมก็เลย กราบเรียนว่าเมื่อพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลนั้น พรรคประชาธิปัตย์ถือว่าฝ่ายค้าน มีสิทธิเปิดอภิปราย ไม่เคยบ่น ไม่เคยมาเรียกร้องความเห็นใจอะไร นี่คือนี่ที่อยาก กราบเรียนไม่ใช่เปิดเพื่อจะล้มล้างรัฐบาล เพื่อจะขึ้นมาอำนาจ ท่านหัวหน้าพรรค อยากเป็นนายกรัฐมนตรีท่านไม่ได้ มันไม่ใช่อย่างนั้น มันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุกคน ต้องเคารพซึ่งกันและกัน ก็กราบเรียนเพื่อความเข้าใจที่ดีครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านรัฐมนตรีเอาสั้น ๆ นะครับ เพราะว่าตามกรอบที่กำหนดไว้

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
ด้วยความเคารพครับ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวานนี้พอดีที่ชวนแวมะมาเยี่ยมผมก่อน เมื่อมาพูดถึงผมผมก็พูดอธิบาย แล้วเนื้อหาสาระในการอภิปรายวันที่ท่านชวนเป็นนายกรัฐมนตรีไม่มีใครไปพูดเรื่องบุกรุก เพราะท่านให้สัมภาษณ์ว่า พวกเราบอกว่าที่ดิน ส.ป.ก. ต้องแจกเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย ด้อยโอกาส ไม่มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพและมีอาชีพเป็นเกษตรกรรวม ต้องทำนา ทำสวน ทำไร่ อะไรก็แล้วแต่ ท่านนั้นแหละผลอให้สัมภาษณ์บอกมันเหมือนลูกคนรวย คนจนก็มีสิทธิสอบชิงทุน -----

๗๑๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชินีพร ๓๒๘/๑

มันก็เลยเป็นประเด็นโต้แย้งโต้เถียง ไม่ได้มีใครไปเน้นเรื่องการบุกรุก แต่เน้นว่าผู้ที่รับ
เป็นเศรษฐีไม่มีสิทธิที่จะได้รับที่ดิน ส.ป.ก. เพราะคำนิยามของคำว่า เกษตรกรที่จะได้รับ
ที่ดิน ส.ป.ก. ได้ เขาเขียนไว้ชัดเท่านั้นแหละครับ ผมไม่กล้าโต้แย้งกับท่านหรอกครับ
เพราะท่านชวณก็เป็นผู้ใหญ่ที่ผมเคารพนับถือ แต่เมื่อวานท่านแวะมาเยี่ยมผมก่อน
วันนี้ผมก็กลับไปเยี่ยมท่านบ้างก็เท่านั้นแหละครับ ขอบพระคุณครับท่านประธาน

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญท่านชวณ หลีกภัย ครับ

นายชวณ หลีกภัย (แบบสัดส่วน) : กราบเรียนสั้น ๆ อีกทีครับ ก็ต้อง
กราบเรียนว่าจริง ๆ แล้วนี่ที่แวะไปเยี่ยมท่านก็เพื่อบอกว่าสมัยพรรคประชาธิปัตย์
เขาไม่กลัวพรรคการเมืองเปิดอภิปราย เพราะเขาก็กล้าเผชิญกับความเป็นจริง ส่วนประเด็น
ที่ท่านรัฐมนตรีพูดถึงความเห็นนั้น ถ้าท่านจำได้แม่นนะครับ กระผมบอกว่าการ
ให้ความเห็นกระผมยังระบุชื่อท่านได้เลยครับ ท่านศาสตราจารย์ดอกเตอร์ลิขิต ธีรเวคิน
ท่านได้พูดถึงเปรียบเทียบเรื่องทุนนักเรียน ขอกราบเรียนเพื่อทราบครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
๑๐ วินาทีครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านรัฐมนตรีครับ ไม่อย่างนั้นก็อภิปรายกันกลับไปกลับมาครับ เอาสั้น ๆ นะครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
ที่ท่านชวณบอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่กลัวการเปิดอภิปราย พรรคพลังประชาชน
ก็ไม่กลัวเหมือนพรรคประชาธิปัตย์หรอกครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
เชิญท่านผู้อภิปรายท่านต่อไป เชิญท่านสุเทพ เทือกสุบรรณ ครับ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (สุราษฎร์ธานี) : ท่านประธานที่เคารพครับ กระผม
สุเทพ เทือกสุบรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสุราษฎร์ธานี พรรคประชาธิปัตย์
ผมต้องทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเฉลิม อยู่บำรุง ไม่ใช่เพราะคิดว่าจะเป็น

๗๑๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๓๒๘/๒

มวญคู่เอกหรืออะไร ไม่ใช่ครับ ที่จริงผมก็ค่อนข้างจะเชื่อคำโบราณว่า อย่าไปถือคนบ้า
อย่าไปว่าคนเมา ผมก็พยายามจะหลีกเลี่ยงที่จะไม่อภิปรายอยู่แล้ว แต่ว่าพรรคประชาธิปัตย์
มอบหมายให้ผมเป็นรัฐมนตรีเงากระทรวงมหาดไทย มันก็เลยเป็นข้อสอบข้อที่บังคับ
ผมกราบเรียนกับท่านประธานที่เคารพว่า ผมจะอภิปรายรัฐมนตรีเฉลิม อยู่บำรุง
ใน ๒ ประเด็นด้วยกัน

ประเด็นแรก ก็คือว่าเขาตั้งให้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
มีงานจะต้องทำแล้วไม่ทำ อันนี้เป็นความบกพร่อง กินเงินหลวงเปล่า ๆ เลี้ยงเปลื้อง
ข้าวสุก ไม่ทำงานรับใช้ประเทศชาติประชาชน ผิด

ประเด็นที่สอง ผมจะอภิปรายว่าไปทำในเรื่องที่ไม่ควรทำ อันนี้ก็ผิด

แต่ว่าก่อนที่จะอภิปรายถึง ๒ ประเด็นนั้น ขออนุญาตท่านประธาน
กราบเรียนกับเพื่อนสมาชิกว่าเมื่อสักครู่นี้รัฐมนตรีเฉลิมลุกขึ้นชี้แจงโกหกเสียมาก
โกหกต่อหน้าพวกเรา ซึ่งผมจะขออนุญาตเรียนเสียก่อน ๒ เรื่องนี้สั้น ๆ

ประเด็นแรก ที่ไม่ว่าภายใน ๗๒ ชั่วโมงไปปิดเว็บไซต์ที่จวบจ้วงเบี่ยงสูง
หมดแล้ว ๒๐ กว่าเว็บไซต์ ไม่จริง เรื่องนี้มีเอกสารหลักฐานซึ่งพิสูจน์ได้แล้วผมจะชี้แจง
ภายหลัง ที่ปิดไปจริง ๆ ก็คือฝีมือของท่านรัฐมนตรีเฉลิม คือ ๑ เว็บไซต์เท่านั้น

ประเด็นที่สอง เรื่องที่รัฐมนตรีเฉลิมพูดถึงบริษัทศรีสุพรรณฟาร์ม
ของลูกชายผมก็ไม่จริง โกหกอีก อ้างว่าต้องทำงานไปตามหน้าที่ แล้วได้สั่งการไปถึง
จังหวัดต่าง ๆ ให้ไปดำเนินการปราบปรามผู้ที่บุกรุกที่สาธารณะ ผมเรียนกับท่านประธาน
สั้น ๆ ตรงนี้ว่า -----

๗๑๔

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๓๒๙/๑

เริ่มต้นรัฐมนตรีเฉลิมประกาศก่อนว่าจะเล่นงานบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มของลูกชายผม แล้วถูกลูกชายผมฟ้องคดีแพ่ง ฟ้องคดีอาญา ฟ้องศาลฎีกาถอดถอนออกจากตำแหน่ง หลังจากนั้นสร้างหลักฐานไว้เตรียมสู้คดี ออกบันทึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้อยู่ในมือนายหมดแล้ว แล้วนายที่ว่าความให้บริษัทลูกชายผมชื่อบัณฑิต ศิริพันธุ์ เอนายกรัฐมนตรีติดคุกมาแล้ว แล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นรายต่อไป จงที่ไว้ได้ ท่านประธานครับ เมื่อสักครู่นี้ผมบอกว่ารัฐมนตรีเฉลิมโกหก เป็นอย่างนี้ครับ รัฐมนตรีเฉลิมไม่เคารพเพื่อนสมาชิกที่อยู่ในสภานี้เลย ลูกขึ้นมาโกหก หน้าตาเฉยว่าไม่เคยพูดว่าบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มบุกรุกที่สาธารณะ อยู่ในมือผมนี่คือ คำให้สัมภาษณ์ของรัฐมนตรีเฉลิม ผมถอดออกมาเป็นคำพูดแล้วก็มีซีดี (CD) ที่บันทึกเสียงด้วย แล้วทั้ง ๒ อย่างนี้เป็นพยานศาลทั้งคู่ ขออนุญาตท่านประธานอ่านในนี้ครับ คำของรัฐมนตรีเฉลิม เร็ว ๆ นี้ที่อำเภอศรีรัตนนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี บุกรุกที่ของราชการ ๒,๐๐๐ กว่าไร่ เป็นการบุกรุกเอาทรัพย์สินของชาติไปครอบครองด้วยวิถีคลาสสิก (Classic) คลาสสิกอย่างไร ที่แรกให้ชาวบ้านเข้ามาอยู่ในพื้นที่แล้วจับจองเป็นเจ้าของ แล้วก็บอกชาวบ้านให้ไปรวบรวมเป็นกลุ่มเดียว เอาไปขายนักธุรกิจ นักธุรกิจรายนั้นมีบริษัทมาซื้อ ชื่อเสรีจก๊ก็ขายให้อีกบริษัทหนึ่ง อีกบริษัทหนึ่งชื่อเสรีจก๊คือบริษัทเดียวกันนั่นแหละ รู้กัน เอาไปจำนองแบงก์กรุงไทย พอจำนองเสร็จไม่ใช้หนี้ แบงก์ขายทอดตลาด อีกบริษัทหนึ่งชื่อบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มก็มาซื้อ พอชื่อเสรีจก๊ฟ้องขับไล่คนที่อยู่ในพื้นที่ คนที่อยู่ในพื้นที่ก็บอกว่าเราร่วมมือกันมาตั้งแต่ต้นไม่ใช่หรือ หลอกให้เข้ามาอยู่เพื่อให้ได้สิทธิครอบครองแล้วรวบรวมเอาไปขาย แล้ววันนี้มาฟ้องขับไล่ ชัดไหมครับ ถ้าไม่ใช่คำพูดของรัฐมนตรีเฉลิมแล้วเป็นของลูกใครครับที่พูดเรื่องนี้

ท่านประธานที่เคารพครับ มีอีกเรื่องที่ผมอยากจะอภิปรายก็ต้องใช้เวลา กระชับ โดยความเคารพต่อสภา ผมจะอภิปรายรัฐมนตรีเฉลิมนี่คนส่งเอกสารมามากครับ เพื่อนสมาชิกก็จงคิดกันมาก เพราะว่าแต่ละคนก็ได้รับการขอร้องจากพี่น้องประชาชน ผมต้องขอขอบคุณเพื่อนสมาชิก จะเป็นคุณเจอะอามิง โต๊ะตาหยง คุณอันวารีย์ สาและ ดอกเตอร์รัชดา ธนาดีเรก คุณชำนาญ ศักดิเศรษฐ์ และคนอื่น ๆ ที่ยอมสละเวลาเพื่อให้ผม

๗๑๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๓๒๙/๒

ได้อภิปรายเพราะว่าเกรงใจพี่น้องประชาชนที่ติดตามข่าวนี้อยู่ พอจะอภิปรายก็มีคนส่งเอกสารมามากครับ ส่งหลักฐานทั้งหลายมาให้ เขียนมาเสร็จครับว่าเมื่อเห็นรัฐมนตรีเฉลิมได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรู้สึกถูกบีบคั้นหัวใจเหลือเกิน ประชาชนเขาบอกว่าเขารู้สึกบีบคั้นทุกครั้งที่คุณทีวี เห็นพฤติกรรมของรัฐมนตรีเฉลิมที่แสดงในทีวีแต่ละครั้งสุดที่จะรับได้จริง ๆ นี่คือการพูดของประชาชนที่เขียนจดหมายมา ทำไมคนเป็นเสนาบดีจึงเป็นอย่างนี้ ที่จริงเขาใช้คำหนักกว่านี้นะครับ นี่จะพูดอะไรก็โพล่งออกมาในจอทีวี ไม่เกรงใจคนดูทีวีเลย ยโส โอหัง ทำทนายคน อวดดี อวดเก่งไปเสียทุกอย่าง อวดรู้ไปหมดทุกเรื่อง แล้วก็พูดภาษาอังกฤษคำภาษาไทยคำ นี้ผมยกตัวอย่าง แล้วก็ส่งหลักฐานเอกสารมาให้หลายเรื่อง ผมก็ถือโอกาสนี้บอกไปยังผู้หวังดีที่ส่งมาให้ว่าบางเรื่องผมไม่กล้าเอามาอภิปรายครับ มีทั้งเรื่องคนที่ทำบ่อน -----

๗๑๖

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๓๓๐/๑

มีทั้งเรื่องสุภาพสตรี มีทั้งบ้านหลังใหญ่ริมแม่น้ำที่เมืองกาญจนบุรี ถ่ายรูปมาด้วยครับ ให้ดูนิดหนึ่งก็ได้ ไปตั้งชื่อถนน ถนนมหาดไทย แล้วหน้าบ้านก็มีตู้แดงนะครับ ตำรวจไปดูไปคอยเฝ้า หลังบ้านก็ล้าลงไปไหน ถ้าเป็นคนอื่นเป็นเรื่องแล้ว แต่เวลานี้คงไม่มีทางเป็นเรื่องหรอกครับ มีเรื่องมาก ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ดินครับ มีรายหนึ่งมาจากจังหวัดนครพนม กระบวนการทั้งซี้ดี ทั้งรูปถ่ายสมคบกัน มี ส.ส. ร่วมบุกรุกที่ดินของรัฐ ๒๐,๐๐๐ ไร่ แต่ว่าผมต้องกราบขออภัยว่าโดยมาตรฐานของพรรคประชาธิปไตย เมื่อเราตรวจสอบไม่ทันต้องเก็บไว้ก่อน เอาเรื่องที่คุณคิดว่ามีหลักมีฐานแล้วก็พูดจาได้ ท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องที่คุณเฉลิมในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่ทำ เป็นเรื่องที่เสียความรู้สึกประชาชนมาก เขาให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงนี้มีหน้าที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชนทั้งแผ่นดิน ใคร ๆ ก็รู้ครับว่าปัญหาใหญ่ของประเทศไทยวันนี้คือปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุกฝ่ายทุกคน ร้อนรุ่มกลุ่มใจอยากจะเข้าไปช่วยหาหนทางคนละไม้คนละมือเพื่อให้สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มันดีขึ้นให้ได้ นำสันติสุขกลับมาสู่พื้นที่นั้น ให้พี่น้องประชาชนคนไทยจะได้ไม่กลุ่มใจ มีคนเดียวครับที่ปฏิเสธหน้าตาเฉย หน้าไม่อาย เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแท้ ๆ บอกว่า เรื่องภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทย เป็นเรื่องของกองทัพ ผมไม่มีอำนาจ กระทรวงมหาดไทยเป็นตัวเสริม นี่คือคำพูดของรัฐมนตรีเฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน พูดเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๑ พูดเพื่อที่จะตอบคำถามของสื่อมวลชนว่าทำไมไม่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย แล้วไม่ลงไปดูแลพื้นที่ภาคใต้ คุณเฉลิมบอกว่าไม่ใช่เรื่องของกระทรวงมหาดไทย เป็นเรื่องของกองทัพ พอถูกรุกหนัก ๆ เข้าก็บอกว่าไม่ลงไปหรอกภาคใต้ ลงไปก็จะเป็นภาระของเจ้าหน้าที่ ไม่เคยมีหรอกครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่จะมีความคิดเรื่องนี้แบบคุณเฉลิม ผมไม่ทราบว่าจะสรุปอย่างไร แต่จะบอกว่าที่คุณเฉลิมไม่มีความรู้สึกรับผิดชอบที่จะลงไปทำหน้าที่เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อแก้ไขปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีความรับผิดชอบ ไม่มีความรับผิดชอบกับฐานะเสนาบดีของกระทรวงมหาดไทยอย่างแท้จริง ไม่ไปไม่ว่าครับ ยังพูดจาเหลวไหลอีก

๗๑๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๓๓๐/๒

วันดีคืนดีออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเรื่องทักษิณได้รู้หมดแล้วทุกเรื่อง สมัยเป็นตำรวจก็เคย
ลงไป สมัยตอน รสช. ปฏิวัติก็ได้หนีออกไปทางป่าดงเบงชาร์ ชาวบ้านที่นั่นบอกว่าคนที่
วิ่งหนีเขามันจะทันเห็นอะไร มันจะทันรู้อะไร ท่านประธานที่เคารพครับ วันดีคืนดี
พอคนบอกว่าไม่รู้อะไรก็แสดงภูมิรู้ขึ้นมาเลยบอกว่าเรื่องทักษิณได้นั้นจะแก้ปัญหา
โดยจะตั้งเป็นเขตปกครองพิเศษเลียนแบบซินเกียงของจีน ไปโนนเลยครับ ต่อกันระดม
ทั้งประเทศเลย ในที่สุดก็เกี่ยวว่าเขตปกครองพิเศษนั้นไม่ใช่จะให้เราไปปกครองกันเอง
เลือกตั้งแยกออกไป ไม่ใช่ แต่จะทำให้เป็นเมืองศาสนา ไม่มีสิ่งบันเทิงอะไรทั้งสิ้น
ใน ๓ จังหวัดภาคใต้ -----

- ๓๓๑/๑

๗๑๘

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๓๓๑/๑

ก็เดี๋ยวดร่อนคนที่อำเภอเบตงสิครับ ที่เขาอยู่ชายแดนทำธุรกิจให้บริการนักท่องเที่ยว เพื่อนบ้านที่เข้ามาใช้บริการอยู่เดี๋ยวดร่อนกับคนที่อำเภอสุโขทัย-ลกสิครับ เดี๋ยวดร่อนตลอดชายแดน เขาก็ดำกันพริ้ม เลิกไปแล้วความคิดนี้ วันดีคืนดีออกมาใหม่ครับ บอกว่าเรื่องภาคใต้มันต้องแก้จากภายนอก จะต้องไปเจรจากันกับพวกผู้ก่อการร้ายที่ประเทศเดนมาร์กเพราะเคยลี้ภัยไปอยู่ที่นั่นเอาอีกแล้ว เอาเรื่องลี้ภัยซึ่งเป็นวีรกรรมขึ้นมาพูดแล้ว บอกว่าจะต้องไปเจรจากับพวกที่สวีเดนแล้วจะไปรับตัวเขามา ถ้าเขาไม่กล้าจะไปรับเอง โดนนายกรัฐมนตรีสมัครดูบอกว่าไม่ได้ ไม่พูดรัฐบาลนี้ไม่เจรจา ถ้าเฉลิมจะเจรจาก็ไปเจรจากับคนเดียวก็เจียบไป วันนี้เรื่องเจรจาก็ไม่ปรากฏวันดีคืนดีออกมาให้คนปักชำได้ตกใจอีกครับ บอกว่าจะนิรโทษกรรมให้กับนักโทษคดีแบ่งแยกดินแดนในภาคใต้จะเอามาใช้งานคนก็ตกใจกันมาก วันนี้ผมไม่ทราบว่าได้ทำเรื่องนิรโทษกรรมไปสักกี่คน นี่ผมยกตัวอย่างท่านประธานครับ ถ้าคุณเฉลิมเขารับผิดชอบเขาทำเรื่องนี้ให้จริงจัง เวลา ๔ เดือนที่ผ่านมาผมเชื่อว่าสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะดีขึ้นดีมากกว่านี้เพราะว่าส่วนราชการทั้งหลาย โดยเฉพาะฝ่ายที่ใช้กำลังในการควบคุมสถานการณ์คือทหารและตำรวจเขาได้พยายามทำหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่ แต่ที่ยังอ่อนอยู่ก็คือภารกิจที่ทหารเขาทำไม่ได้ คือภารกิจที่เป็นหน้าที่ของฝ่ายพลเรือนที่จะต้องทำหน้าที่ในการพัฒนา ในการดูแลทุกข์สุขของชาวบ้าน ส่งเสริมอาชีพ เพิ่มพูนรายได้ สร้างความสมานฉันท์ สร้างสันติสุข หน้าที่อย่างนี้ครับ กระทรวงมหาดไทยจะต้องเป็นแกนกลางในการทำงานแต่คุณเฉลิมไม่ใส่ใจที่จะทำ เรียกได้ว่าตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมาไม่เอาใจใส่เรื่องนี้เลย ไม่ทำเลยก็ว่าได้ครับ พอถูกเรียกร้องให้ลงไปดูปัญหา ๓ จังหวัดภาคใต้ถูกนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ลงไปก็ฝันใจลงไปครับ ที่จริงต้องใช้คำของท่านนายกรัฐมนตรีว่า แค้นลงไป ลงไปถึงหาดใหญ่ แทนที่จะมุ่งเข้ายะลา ปัตตานี นราธิวาส เลี้ยวซ้ายเข้าอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาครับ ไปตั้งหลักในที่ปลอดภัยก่อน แล้วเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ๓ จังหวัดมาประชุมที่นั่น ประชุมเสร็จฟังเพลงคืนนั้นที่หาดใหญ่ รุ่งขึ้นกลับกรุงเทพฯ มานครมารายงานกับสื่อมวลชน กับนายกรัฐมนตรีว่าไปปักชำได้มาแล้วรู้หมดแล้วทุกเรื่อง นี่คือนายกรัฐมนตรี

๗๑๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๓๓๑/๒

เฉลิม อยู่บำรุง เพราะฉะนั้นที่พี่น้องประชาชนได้เห็นในทีวี ที่พูดจาเมื่อสักครู่นี้ก็ปราชัย
ที่ตอบคำอภิปรายทั้งหลายนั้น นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น รัฐมนตรีเฉลิมไม่รู้เรื่อง
หรือครับท่านประธาน ไม่รู้เรื่องงานกระทรวงมหาดไทย ไม่มีความรู้เท่าที่เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยสมควรจะรู้ ไม่รู้แล้วก็ไม่ขยันครับ ถ้าพูดแบบเวทีพันธมิตรก็บอกว่าโง่
แล้วไม่ขยัน ไม่ขยันเลยครับ วัน ๆ ทำเรื่องอื่น เรื่องอย่างนี้ถ้าลงไปศึกษาไปดูแลดูด้วยกัน
ลงไปพบลงไปเห็นสถานการณ์ด้วยตัวจริงเข้าใจได้ แล้วจะเป็นประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหา แต่นี่อวดดีอวดว่ารู้ไปหมดทุกอย่างแล้วก็ทำผิด ๆ สิ่งที่เขาไม่ศึกษา ไม่รู้
แล้วไม่ตั้งใจทำงานนี้ครับที่ผมเห็นว่าเป็นข้อบกพร่องเป็นเรื่องที่อภัยไม่ได้ -----

- ๓๓๒/๑

๗๒๐

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๓๓๒/๑

อย่าว่าแต่อยู่ ๔ เดือนเลยครับ อยู่เดือนเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าไม่ทำงาน นี่ถ้าเขาลงไป
ปักชำได้เขาจะรู้เลยว่าทุกอำเภอวันนี้รอกระทรวงมหาดไทยช่วยเหลือ แต่ละอำเภอ
ในเขตตลาด ในเขตอำเภอ ได้ขอให้กระทรวงมหาดไทยตั้งงบประมาณซื้อโทรทัศน์
วงจรปิดที่เรียกว่าซีซีทีวี ๑๐,๕๒๐ เครื่อง เพื่อที่จะติดตามอำเภอต่าง ๆ ใช้งบประมาณไป
๙๖๙ ล้านบาทเศษ เกือบ ๑,๐๐๐ ล้านบาท ประมูลกันไปเสร็จเรียบร้อยเกือบปีครับ
จนเดี๋ยวนี้ไม่มีไปติดตั้งเขาก็รออยู่ครับ เพราะว่าถ้ามีเครื่องมืออย่างนี้ผู้ร้ายจะมา
วางระเบิดตรงไหนมันพอเห็นพอรู้ นี่ท่านรัฐมนตรีเฉลิมลงไปคงจะได้ฟังเสียงบ่น
ของคนเหล่านั้นว่าไปเร่งรัดให้ที่ รัฐมนตรีเฉลิมก็ได้เอามาพูดจากับผู้รับเหมาว่า
รีบเอาไปติดตั้ง อย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้ก็ไม่ได้ทำ ถ้ารัฐมนตรีเฉลิมลงไปดูในพื้นที่
รัฐมนตรีเฉลิมก็สามารถให้ความคิดความเห็นในเรื่องของการทำแผนพัฒนาพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพได้ ท่านประธานครับ รัฐบาลนี้ประกาศว่า
ทำแผนพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจเฉพาะ ประกาศ
เมื่อเดือนเมษายน อนุมัติกันแล้ว ใช้งบประมาณ ๕๘,๐๐๐ กว่าล้านบาท แต่ถ้า
ท่านประธานไปเห็นแผนนี้แล้วร้องให้ครับ เพราะว่าไม่มีอะไรใหม่เลย ไม่มีอะไรที่แสดง
เลยว่านี่คือแผนพัฒนาเฉพาะของ ๓ จังหวัดภาคใต้ที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง
ประชาชนดีขึ้น เพียงแต่เป็นการรวบรวมเอาแผนงานของกรมนั้น กองนั้น กระทรวงนั้น ๆ
เข้ามารวมด้วยกันให้ดูเป็นยุทธศาสตร์ใหม่เท่านั้นเอง เพราะอะไรครับ เพราะคนที่
เจ้ากระทรวงไม่มีความรู้ ไม่ได้ไปเห็นเหตุการณ์ เพื่อจะไปตามที่เขาเสนอขึ้นมา วันดีคืนดี
ก็เขียนลงไปในแผนครับ จะทำให้ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นเขตอุตสาหกรรม
ปาล์มน้ำมัน จะทำไบโอดีเซลที่นั่น ไม่มีพื้นที่จะปลูกปาล์ม คนไม่ได้ทำอาชีพปลูก
ปาล์มน้ำมัน จะเอาผลผลิตที่ไหนไปป้อนโรงงาน แล้วไม่มีความรู้ที่โรงงานโรงเดียว
ต้องใช้พื้นที่เป็นแสนไร่ แล้วถ้าจะทำไบโอดีเซลนี้ต้องใช้โรงงานสกัดน้ำมันเป็นสิบโรง
แต่ก็เขียนไว้ในแผนบอกเลยว่าจะสนับสนุนให้พื้นที่บริเวณนั้นได้เป็นเขตอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล จะส่งขายตะวันออกกลาง ไม่มีคนที่จะเลี้ยงไก่ เลี้ยงโคเนื้อ เลี้ยงแพะ
ขนาดใหญ่ที่จะส่งป้อนโรงงานได้ ไม่มีเอกชนรายไหนไปตั้งโรงงานที่นั่น มองไม่เห็นทาง

๗๒๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๓๓๒/๒

ท้องทุกวัน พุดทุกวัน เผลอไม่ได้ บอกว่าจะน้อมนำแนวทางพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผมว่าถ้าเราขึ้นกระดาษให้เขียนมาว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงจะทำอย่างไร ผมรับรองว่าsobตก เพราะไม่ลงไปดู พวกผมลงไปดูกันครับ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จากหลายจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งหญิงทั้งชายลงไปดู บอกกับรัฐมนตรีเฉลิมว่ามีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสุภาพสตรี ๕-๖ ท่าน คุณหมอมาลีณี คุณรัชดา ใครต่อใครลงไป ไม่ได้กลัวตายแบบคุณเฉลิม ไปแล้วเขาก็เห็นว่าแนวทางที่จะทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในภาคใต้เป็นจริงได้ เพราะสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้ทำโครงการทดลองตัวอย่างเอาไว้ให้ดูแล้ว เพื่อนสมาชิกคงได้ยินชื่อดำบลหนึ่งชื่อดันหยงลิ้ม อยู่ที่อำเภอระแงะ ที่มีฝั่ตัดคอกที่ยังกันเป็นประจำ ๆ น่าสงสารมากครับพวกเราไปเยี่ยม จากหมู่บ้านนั้นไปตลาด ๗ กิโลเมตรเท่านั้นเอง -----

- ๓๓๓/๑

๗๒๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๓๓๓/๑

แต่เวลาสามี่ภรรยาจะไปตลาดร่ำลากันหลายหน เพราะไม่แน่ใจว่าจะได้กลับ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถพระราชทานเงินไปซื้อที่ ๕๐ ไร่เท่านั้น ทำให้คน ๒๐๐ ครอบครัวสามารถที่จะทำกิน สร้างรายได้จากพื้นที่ตรงนั้นมาได้ มีชีวิตอยู่ มีรายได้ อยู่ในลักษณะที่เรียกว่าชีวิตพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียง อย่างนี้ชาติหน้าเฉลิมก็ไม่เข้าใจ เพราะไม่เคยไปดู พวกผมไปดูกันครับที่บ้านลดต้นบาตูกะลวอ อำเภอมืองนราธิวาส เขาเรียกว่าหมู่บ้านแม่หม้าย คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงสามี่ถูกฆ่าตาย ถูกถูกฆ่าตายไม่มีที่พึ่ง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถรับมาอุปถัมภ์ที่นี่ มาทำนา ที่นี่ มาปลูกพืชสวนครัวที่นี่ มาปลูกผักแพงแดงกวาง ทำงานฝีมือขายกันที่นี่พอให้มีรายได้ เลี้ยงชีวิตได้ นี่คือนโยบายพอเพียง ท่านคอยดูแลครับ พงษ์นี้มะรินนี้เราจะพิจารณางบประมาณกัน ไม่มีงบประมาณของกระทรวงมหาดไทยที่ตั้งไว้ที่จะทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านเหล่านี้ในภาคใต้ แล้วเสนาบดีไปทำบ้าอะไรอยู่ครับ ไปทำอะไรอยู่ ไม่ทำที่ภาคใต้แล้วไปทำที่ภาคอื่นใหม่ ไม่มีครับ ผมยังไม่เห็นความเก่งกล้าสามารถว่าจะไปทำโครงการที่อีสาน ที่เหนือ ที่ภาคกลางตรงไหน ไม่มี นี่คือนโยบายที่ผมเรียนให้ทราบว่าจะไปทำอะไรที่ไหน ที่เหนือ ที่ภาคกลางตรงไหน ไม่มี นี่คือนโยบายที่ผมเรียนให้ทราบว่าจะไปทำอะไรที่ไหน มีดมนเลยนะครับปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถ้าหากว่า เฉลิม อยู่บำรุง ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ผมใช้คำว่า มีดมนเลย ไม่ได้พูดเกินจริงครับ ท่านประธานและเพื่อนสมาชิกที่เคารพ วันนี้ฝ่ายที่ทำงานหนักที่สุด อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือฝ่ายทหารและฝ่ายตำรวจ ทหารนั้นเขาส่งกำลังไป ทั้ง ๓ กองทัพ กองทัพภาคที่ ๑ ภาคที่ ๒ ภาคที่ ๓ ไปพร้อมกับกองทัพภาคที่ ๔ ไปตั้งเป็น กองบัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร ตั้งเป็นหน่วย จก. รับผิดชอบคนละจังหวัด ๆ กองทัพภาคที่ ๔ รับผิดชอบจังหวัดสงขลา กองทัพภาคที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ แบ่งกันรับผิดชอบ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส เอาคนระดับรองแม่ทัพลงเป็นผู้บัญชาการ ดูแลคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชน แต่สิ่งที่ พลโท จิระพันธ์ เกษมศานต์สุข ผู้บัญชาการผสม พลเรือน ตำรวจ ทหาร เขาบอกกับคณะผู้แทนราษฎรเขาบอกว่า วันหนึ่งเมื่อเราทำภารกิจ เรื่องความสงบเรียบร้อยสามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้ในระดับหนึ่งแล้ว ทุกกองทัพ ก็จะต้องถอนกลับที่ตั้ง คำถามของผมก็คือว่าถ้าปีหน้า ปีหน้าไหนกองทัพถอนกลับ

๗๒๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๓๓๓/๒

ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ กระทรวงมหาดไทยสืบทอด แต่กระทรวงมหาดไทยต้องสร้างเครื่องมือ เครื่องมือที่พวกเราทุกคนเห็นกันอยู่แล้วว่าควรที่จะสร้างก็คือองค์กรพิเศษที่จะมาดูแลบริหารราชการของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบูรณาการให้เป็นเอกภาพให้มีประสิทธิภาพที่เราพูดกัน ที่เราเคยรู้จักกันว่า ศอ.บต. ที่เคยตั้งในสมัย พลเอก เปรมเมื่อปี ๒๕๒๔ สมัย พลเอก เปรม ตินสุลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรีตั้ง ศอ.บต. ขึ้น นายกรัฐมนตรีบริหารกำกับเอง งานพัฒนาที่นั่นจึงเป็นเอกภาพ คุณทักษิณ ชินวัตรมายกเลิกเสียเมื่อปี ๒๕๔๕ ๕-๖ ปีไม่มี ศอ.บต. งานพัฒนาล้าหลัง วันนีรัฐบาลนายกรัฐมนตรีสมควรก็เข้าใจเรื่องนี้ เพราะว่ารัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ได้ตั้ง ศอ.บต. ขึ้นใหม่เมื่อปีที่แล้ว แต่ว่าตั้งแบบที่ไม่มีกฎหมายรองรับ ฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานบริหารราชการชายแดนภาคใต้ เพื่อให้การบริหารชายแดนภาคใต้มีเอกภาพ สามารถพัฒนาทั้งภูมิภาคนั้นไปในแนวทาง -----

- ๓๓๔/๑

รวมคน รวมเงิน รวมความคิด รวมแผนงานเสนอไปแล้ว รัฐบาลขอไปดูก่อนอ้างว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณ วันดีคืนดีรัฐมนตรีเฉลิมแอคท์ อาร์ท (Act art) ไปพบผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร บอกกับท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะว่าเห็นดีด้วยเลยกับร่างพระราชบัญญัติจัดตั้งสำนักงานบริหารราชการชายแดนภาคใต้ของผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร แล้วกระทรวงมหาดไทยจะส่งร่างเข้ามาประคบหมดสมัยประชุมไปแล้ว ๑ สมัย สมัยวิสามัญก็จะหมดลงพุงนี้ มะรินนี้ เฉลิม อยู่บำรุงยังไม่รู้จักกฎหมายฉบับนี้เลย แต่วันนั้นให้สัมภาษณ์ไม่ขมขื่นใจเฉงไปแล้ว นี่คือนี่ที่ไม่ทำไม่มี ศอ.บต. จะเป็นปัญหาหนักของประเทศไทยในการที่จะพัฒนาภูมิภาคนั้น กระผมมีเวลาจำกัด ท่านประธานที่เคารพครับ ก็จะไม่ลงลึกไปเรื่องของปัญหา ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ผมถือโอกาสนี้เรียนไปถึงแม่ทัพนายกอง ทหาร ตำรวจ พลตำรวจเอก อุดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่ไปเป็นกองปฏิบัติการส่วนหน้าอยู่ที่นั่น พวกเราจะพูดกันในสภาเรื่องปัญหาของท่านทั้งหลายเราจะช่วยทำแม้ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะไม่ลงไปเป็นกำลังให้ท่านนี้ให้กำลังใจ

ที่นี้ผมกลับมาพูดถึงเรื่องที่คุณเฉลิมควรจะทำแล้วไม่ทำ เพราะเวลาเหลือจำกัด ท่านประธานครับ เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณเฉลิมเขาก็แบ่งงานกระทรวงมหาดไทย เพราะว่ากระทรวงนี้ยังมีรัฐมนตรีช่วยว่าการอีก ๒ คน คุณเฉลิมเองนั้นดูแลงานของสำนักงานเลขาธิการรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง ถ้าคนไม่เข้าใจนี้กว้างงานปลัดกระทรวงนี้เล็กครับ แต่ว่างานปลัดกระทรวงมหาดไทยดูแลผู้ว่าราชการจังหวัดหมดทั่วประเทศ ดูแลงานกรมการปกครองด้วย ควรจะทำงานในส่วนนี้แต่ทำไมไม่ทำ มีเรื่องราวมากมายที่ควรจะทำในงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่คุณเฉลิมต้องดูแลเอง ไม่ค่อยทำครับ ที่ทำบ้างก็คืออวดบารมีอย่างที่คุณเฉลิมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดให้มาเข้าเฝ้าพบคุณเฉลิมวันละคน เขาต่างกันทั่วประเทศ ผู้ว่าราชการจังหวัดลับหลังก็บอกว่าต้องไปพบอ้ายเฉลิมมันหน่อย ต้องพูดอย่างนี้เพื่อให้ได้ยินว่าเขาเรียกท่านว่าอย่างไร

๗๒๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษฎีกา ๓๓๔/๒

ต่อหน้าอาจจะดูพินอบพิเทาแต่เขาเรียกอย่างนั้น เรียกเหมือนที่ประชาชนทั้งหลาย เขาเรียกงานตัวเองไม่ทำครับ วางอำนาจข่มขู่ เจอผู้ว่าราชการจังหวัดก็ต้องถาม ในลักษณะที่บอกว่าเป็นอย่างไร ต่อไปอยากจะไปอยู่ที่ไหน พอเจอรองผู้ว่าราชการจังหวัด อยากรจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ นี่คือนักขบวนที่เขาเล่าให้ฟัง บันทึกลงไปไว้ก็มีบ้าง เพื่อให้เห็นว่าตัวเองมีอำนาจบันดาลได้ เขามีความรู้ลึกครับ คนกระทรวงมหาดไทย เขามีวัฒนธรรมของกระทรวงเขา เขามีเสนาบดีที่เป็นคนดีเป็นผู้ดีมาเจอผู้รั้งก็คราวนี้แหละ งานตัวเองไม่ทำ ไปทำอะไรครับ สนใจงานของกรมที่ดินสนใจมาก งานของกรมที่ดิน ที่จริงแบ่งให้คุณสิทธิชัย โควสุรัตน์ เป็นผู้รับผิดชอบดูแล แต่คุณเฉลิมแบ่งงานอย่างชนิด ที่เรียกว่ามีชั้นเชิงมาก ให้คุณสิทธิชัยกำกับเฉพาะเรื่องงานเท่านั้น เรื่องบุคคล และเรื่องงบประมาณคุณเฉลิมสงวนไว้เป็นอำนาจของตัวเอง คนในกรมที่ดิน เขียนจดหมายมาหาผมว่าการแบ่งอย่างนี้เพื่อที่จะเอาอำนาจนี้ไว้แสวงหาประโยชน์ แล้วผมก็มีหลักฐานที่จะพูดให้สภาพนี้ช่วยพิจารณาว่าวิธีการอย่างนี้เป็นการแสวงหา ประโยชน์หรือไม่ คนที่กรมที่ดินกำลังกุ่มใจ บอกว่าพฤติกรรมของรัฐมนตรีเฉลิมที่ทำ กับกรมที่ดินทำให้เกิดความระส่ำระสายในกรมที่ดิน -----

๗๒๖

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๓๓๕/๑

ข้าราชการดี ๆ กำลังกลุ้มใจ เพราะว่าพฤติกรรมของคุณเฉลิมจะทำให้กรมที่ดินสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตาของประชาชนทั่วไป เพราะกรมที่ดินวันนี้กลายเป็นเครื่องมือของคุณเฉลิมในการทำลายคนอื่น กรมที่ดินวันนี้กลายเป็นเครื่องมือของคุณเฉลิมในการแสวงหาประโยชน์ ช่มเหง รังแกผู้บริสุทธิ์

(นายสมคิด บาลโธสง ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านสุเทพครับมีผู้ประท้วงครับ คุณสมคิดประท้วงอะไรครับ

นายสมคิด บาลโธสง (หนองคาย) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมประท้วงท่านผู้กำลังอภิปราย คือท่านบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องกรมที่ดิน ท่านเฉลิมกำลังจะทำให้เกิดเรื่องเสียหายขึ้นมา ในฐานะที่ผมเป็นสมาชิกพรรคพลังประชาชนผมรู้สึกเดือดร้อนว่าท่านพูดลักษณะแบบนี้ให้คณะรัฐมนตรีพรรคฝ่ายรัฐบาลเสียหาย ท่านฟังผมก่อนครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
สรุปแล้วคุณสมคิดไม่ได้ประท้วงใช่ไหมครับ ประท้วงเรื่องอะไรครับ ผมขอวินิจฉัยเลยครับ เรามีเวลาจำกัด คำประท้วงของคุณสมคิดไม่ได้อยู่ในข้อบังคับนะครับ ขอเชิญคุณสมคิดนั่งลงได้แล้วครับ ขอเชิญคุณสมคิดนั่งลงครับ ผมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้าย เชิญท่านสุเทพเทือกสุบรรณ ต่อครับ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (สุราษฎร์ธานี) : ท่านประธานที่เคารพครับ มอบงานให้คุณสิทธิชัย ไควสุรัตน์ ไปรับผิดชอบ แต่ว่าตัวเองแทรกแซง สั่งการเรื่องการบริหารงานบุคคลและงบประมาณเอง แล้วมันเกิดการเสียหายครับ วันนี้รัฐมนตรีเฉลิมตั้งรองอธิบดี นายบุญเชิด คิดเห็น ให้รักษาการอธิบดี ในกรมที่ดินเขาบอกว่าคุณเฉลิมสั่งนายบุญเชิดได้ทุกอย่าง เพราะว่าเอาตำแหน่งอธิบดีกรมที่ดินเป็นเครื่องมือ ท่านประธานลองพิจารณาสิ่งที่ผมเสนอนี้ว่ามันเป็นจริงอย่างที่คนในกรมที่ดินเขากำลังใจใหม่ ทั้งหมดนี้เขาส่งให้ผมครับ มันมีเรื่องหนึ่งที่กรมที่ดินควรจะทำอย่างยี่งวันนี้ เขาคิดกันมานานแล้ว ที่จริงผมก็อยากจะให้เครดิตพรรคไทยรักไทยด้วยซ้ำไป เขาได้ทดลองทำแล้วเมื่อปี ๒๕๔๖ เรียกว่า โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศที่ดิน

๗๒๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๓๓๕/๒

ท่านประธานครับ ในเวลาสั้น ๆ ผมเรียนว่าในประเทศไทยมีเอกสารสิทธิที่ดินประมาณ ๓๐ ล้านบาท แปลงสำหรับเนื้อที่ดิน ๑๒๕ ล้านไร่ เฉพาะที่เป็นโฉนด ๒๔ ล้านแปลง แล้วแต่ปีจะมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทะเบียนที่ดิน การซื้อ การขาย การโอนกัน ไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านรายการ เอกสารสิทธิทั้ง ๓๐ ล้านฉบับเก็บกระจายอยู่ตาม สำนักงานที่ดินต่าง ๆ ๘๘๐ แห่งทั่วประเทศไทย ระบบเอกสารสิทธิสำคัญมากสำหรับการพัฒนาประเทศในยุคใหม่ เพราะว่ามันเป็นรากฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ คนจะกู้ จะยืม จะลงทุนต้องอาศัยที่ดินเป็นหลักทรัพย์ เพราะฉะนั้นความฉับไว ความแม่นยำ ความถูกต้องในเรื่องระบบเอกสารสิทธิในที่ดินเป็นเรื่องที่คนในกรมที่ดินเขาอยากได้ รัฐบาลที่แล้วก็ตกลงปี ๒๕๔๖ ตั้งโครงการต้นแบบที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้สำนักงานที่ดิน จังหวัดเชียงใหม่ สาขาอำเภอพร้าว ๒ แห่ง ทำเสร็จประสบความสำเร็จงดงามแล้วก็ คิดการกันใหญ่ว่า -----

- ๓๓๖/๑

จะต้องใช้ให้ครบทั่วประเทศไทยเพื่อบริการกับประชาชนแล้วจะทำให้งานของกรมที่ดินมีประสิทธิภาพมากขึ้น รัฐบาล พลเอก สุรยุทธ์ อนุมัติโครงการให้ดำเนินการได้ ให้ตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๒ ทำงานนี้เริ่มต้น ทำติดต่อกัน ๔ ปีเสร็จ ใช้เงินงบประมาณทั้งหมด ๑๔,๐๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒ ปีแรกนี้จะตั้งก่อน ๑,๐๑๔ ล้านบาท ท่านประธานครับ โครงการนี้ถ้าเฉลิม อยู่บำรุง ไม่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เริ่มทำแล้วปีนี้แต่บังเอิญเฉลิมไปทันไม่ได้ทำครับ เพราะกรมที่ดินเขาจะเขียนที่โออาร์เขากำลังเขียนสเปกเฉลิมไปบอกว่าจะไม่ต้องเดี๋ยวเอาไปเขียนเอง เฉลิมจะไปเขียนสเปกโครงการสารสนเทศ น้ำหน้าความรู้อย่างเฉลิมนี้ครับจะเขียนสเปก จะเขียนโครงการ ๑๔,๐๐๐ ล้านบาทที่โออาร์ด้วยมือตัวเองท่านประธาน กรมที่ดินเขาเอาเอกสารมาให้ผม ๓ เล่ม ผมศึกษาดูเห็นเลยครับ แล้วก็เลยเป็นปัญหา วันนี้เรื่องทะเลาะกันใหญ่โต สำนักงบประมาณเขาก็ให้ชะลอเรื่องนี้ไว้ก่อน คุณเฉลิมกำลังดิ้นรนจะหาบริษัทผู้ขายคอมพิวเตอร์มาเขียนสเปกเขียนที่โออาร์ แล้วกำลังบังคับนายบุญเชิดว่าหาวิธีการใหม่ไม่ได้งบประมาณ หาผู้ร่วมทุนหาเงินกู้ หาไปสารพัด หาจนเจอคุณนั่นละครับ นี่เป็นเรื่องที่ยกเป็นตัวอย่างให้ท่านประธานเห็นว่าเฉลิม อยู่บำรุง คนนี้อันตรายขนาดไหน ท่านประธานครับ นอกจากนั้นใช้อำนาจสั่งการผ่านนายบุญเชิด ทำเรื่องถูกให้เป็นเรื่องผิด ทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก ท่านประธานไม่เคยอยู่กรมที่ดิน ผมก็ไม่เคยอยู่กรมที่ดิน พวกเราก็ไม่เคยอยู่ แต่ว่าเรื่องการทำผิดให้เป็นถูก ทำถูกให้เป็นผิดที่กรมที่ดินได้สตาจค์ครับ แล้วได้เยอะด้วย รีดไถเงินคนได้ครับ เรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องถูกอยู่แล้ว คุณเฉลิมพยายามจะทำให้เป็นเรื่องผิด ผมไม่พูดเรื่องบริษัทศรีสุพรรณฟาร์มของลูกผมหรอกครับ เพราะว่าอายนั้นอนาคตของคุณเฉลิมเห็นอยู่แล้วรอคำพิพากษาศาลอยู่แล้ว แต่ผมอยากจะยก ๓ กรณีในเวลาจำกัดตรงนี้ท่านประธานครับ

กรณีแรก เป็นที่ดินของกลุ่มโสภณพนิช ที่อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เขาไปซื้อที่ดินเอาไว้มานานแล้วครับ ออกเอกสารสิทธิตั้งแต่ปี ๒๕๑๙ ก็มี ปี ๒๕๓๖ ก็มี กรมที่ดินเคยตรวจสอบอย่างละเอียดมาหลายครั้งยืนยันตรงกันว่าออกเอกสารสิทธิทั้งหมดนั้นชอบด้วยกฎหมาย วันนี้เฉลิมพยายามที่จะบีบบังคับกรมที่ดินว่าดำเนินการ

๗๒๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๓๓๖/๒

อย่างไรก็ตามหนึ่งก็ได้ให้ที่ดินกลุ่มนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผมไปคุยกับเจ้าหน้าที่กรมที่ดิน เขาก็เขียนอธิบายมาให้ ผมไม่เอารายละเอียดมาอ่านท่านประธาน เจ้าหน้าที่กรมที่ดิน บอกผมเลยครับ เขาสันนิษฐานกันทั้งกรมว่าเรื่องนี้ต้องการบีบบังคับให้คนในกลุ่ม โสภณพนิชเข้ามาสวามิภักดิ์ เรียกกันภาษาข้าราชการบอกนี่คือยุทธการล่าเอาเมืองขึ้น ของเฉลิม อยู่บำรุง ท่านประธานที่เคารพครับ นั่นเป็นเรื่องถูกของเขาแท้ ๆ จะพยายาม ทำให้เป็นเรื่องผิด แต่ว่ามีเรื่องผิดที่เฉลิมจะพยายามทำให้ถูกเห็นใหม่ครับว่าแก้ทำได้ ทุกอย่าง รู้ทุกเรื่องยกเว้นไม่รู้ว่าอ้ายปัดอยู่ไหน ท่านประธานครับ เรื่องที่ผมจะยกให้ ท่านประธานดูต่อไปนี่คือเรื่องผิดที่เฉลิมกำลังจะทำให้เป็นเรื่องถูก เรื่องนี้ผมขออนุญาต ท่านประธานอ่านเอกสาร แล้วก็หลังจากนี้อาจจะต้องแสดงรูปภาพนิดหน่อยครับ ถ้าท่านประธานต้องการผมจะยื่นให้หลังการอภิปราย

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :

เชิญครับ

๗๓๐

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิเวศ ๓๓๗/๑

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (สุราษฎร์ธานี) : เรื่องนี้ท่านประธานครับ กรณีแรก เป็นกรณีของที่ดินบริษัทสยามเจ้าพระยาแลนด์ จำกัด กระผมพูดอย่างนี้ อย่างน้อยมี รัฐมนตรีในคณะรัฐบาลนี้ ๒ คนสะดุ้งครับ คนหนึ่งมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของบริษัท อีกคนหนึ่งก็คือคนที่กำลังจะเซ็นให้เรื่องผิดเป็นเรื่องถูกต้องคือเฉลิม อยู่บำรุง ที่ดินแปลงนี้ อยู่ที่จังหวัดภูเก็ต เดิมเป็นเขตสัมปทานเหมืองแร่ดีบุกของกลุ่มบริษัทวิเศษนุกุลกิจ จำกัด ต่อมาเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๗ อำเภอดกลางได้ประกาศให้ที่ดินนี้เป็นที่ สาธารณประโยชน์ เป็นสมบัติของแผ่นดิน เนื้อที่ ๑๗๓ ไร่เศษ ตรงนี้เข้าทางเฉลิมเลย ที่สาธารณประโยชน์เป็นสมบัติของแผ่นดิน ห้ามผู้หนึ่งผู้ใดเข้าไปยึดถือครอบครอง อำเภอดกลาง ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบ แต่ว่ามีเอกชนแอบไปออกเอกสารสิทธิเอาไว้ แล้วก็คัดค้านประกาศแล้วก็โต้แย้งสิทธิกัน ผมจะไม่อ่านความยืดยาวครับ แต่บอกกับ ท่านประธานว่าในที่สุดที่ดินแปลงนี้ก็ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทสยามเจ้าพระยาแลนด์ จำกัด ซึ่งเป็นคนในครอบครัวรัฐบาลนี้เป็นเจ้าของ เขาก็สู้กันครับ สู้กันเถียงกัน ตั้งกรรมการสอบสวน ทางจังหวัดก็ยืนยันว่าที่นี่เป็นที่ของรัฐ ใครครอบครองไม่ได้ เอาเป็นสมบัติส่วนตัวไม่ได้ ต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิ ตั้งกรรมการสอบสวนหลายคณะ ในที่สุดกรรมการสอบสวนของกรมที่ดิน กรรมการสอบสวนของกรมที่ดินมีความเห็นว่า ที่ดินตามโฉนดตรงนี้ต้องเพิกถอน บริษัทสยามเจ้าพระยาแลนด์ จำกัด ก็เป็นโจทก์ฟ้อง ผู้ว่าราชการจังหวัด ฟ้องนายอำเภอดกลาง ศาลก็พิพากษาบอกว่าเฉพาะพื้นที่ที่รกร้าง วางเปล่าทับทางสาธารณประโยชน์ บริษัทสยามเจ้าพระยาแลนด์ จำกัด ต้องออกไป กรมที่ดินก็ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงนี้ที่ตำบลเชิงทะเล อำเภอดกลาง จังหวัดภูเก็ต เนื่องจากเป็นโฉนดที่ดินที่ทับทางสาธารณะที่รกร้างตามกระบวนการ ตรวจสอบของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นตามคำสั่งอธิบดี คนที่เซ็นคำสั่ง อธิบดีกรมที่ดินให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงนี้คือนายบุญเชิด คิดเห็น รักษาการอธิบดี กรมที่ดินคนปัจจุบัน สั่งเมื่อไรท่านประธานครับ สั่งเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ มันน่าจะจบใช่ไหมครับท่านประธาน เหมือนที่คุณเฉลิมจะพยายามทำให้เรื่องของคนอื่นจบ แต่มันไม่จบครับ อยู่ ๆ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๑ นายบุญเชิด คิดเห็น

๗๓๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรรา ๓๓๗/๒

มีคำสั่งใหม่เพิกถอนคำสั่งของตัวเองเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ บอกว่าที่ได้สั่งการให้เพิกถอนโฉนดที่ดินแปลงนี้เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ นั้น บัดนี้ผู้ถือกรรมสิทธิ์เขาได้อุทธรณ์ อุทธรณ์ฟังขึ้น แล้วก็ที่ดินแปลงนี้มีมูลค่าสูงมาก อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรรมที่ดินเป็นอย่างมาก จึงขอยกเลิกคำสั่งทางปกครองที่สั่งไปเมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ บ้าไหมครับ สั่งเองแล้วก็ออกคำสั่งยกเลิกเอง -----

- ๓๓๘/๑

๗๓๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๓๓๘/๑

ผมรู้เรื่องนี้เพราะอะไรครับ เพราะจังหวัดภูเก็ตเขาไม่ยอมครับ องค์การบริหารส่วนตำบล
เชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต นายกองการบริหารส่วนตำบลภูเก็ต นายอำเภอถลางเขาผู้เฉลิม
อย่าย้ายเขาทะเลเฉลิม เขาสวนมาเลยครับวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๑ เขาทำหนังสืออุทธรณ์
มาเลยว่า ในฐานะที่เขาเป็นผู้มีหน้าที่ร่วมกันในการดูแลรักษาคุ้มครองป้องกันที่ดิน
อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งอธิบดีกรมที่ดิน วันที่ ๘ พฤษภาคม
ที่ให้เพิกถอนคำสั่งวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๑ มันใหม่ครับท่านประธาน เมื่อเกิดเหตุอย่างนี้
เฉลิมตัดสินใจอย่างไรครับ ท่านประธานก็ต้องถามเฉลิม คนในกรมที่ดินบอกว่าตัดสินใจ
อย่างไรก็เสร็จเฉลิมจนได้ เฉลิมสั่งเอง อธิบดีคนนี้ได้บ้ำไม่ได้เมาไวน์ (Wine) เหมือนที่
เมาแล้วออกให้สัมภาษณ์ที่วิป่อย ๆ ทุกวัน แต่ว่าเพราะรัฐมนตรีเขาสั่งนายบุญเชิด คิดเห็น
นี่เฉลิมสั่งให้โดดแม่น้ำเจ้าพระยาไปเลยครับเพราะอยากเป็นอธิบดี สั่งซ้ายหันขวาหัน
ได้เลย แล้วที่เฉลิมต้องสั่งมีเหตุผลครับ เพราะวันนี้ครับหนังสือรับรองทะเบียนบริษัท
บริษัทสยามเจ้าพระยาแลนด์ จำกัด นี่เป็นของคนในคณะรัฐบาลนี้ เอาว่าไม่ต้องให้
เสียหายกันมากกว่านี้ เฉลิมรับไปคนเดียวก่อนแล้วกัน นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งครับ เขาพูดกัน
ทั้งกรมที่ดิน เพราะว่ามัน ๆ จะเห็นอธิบดีออกคำสั่ง แล้วเกิดจำเป็นจะต้องออกคำสั่ง
เพิกถอนคำสั่งตัวเอง แล้วก็ถูกสวนกลับมาจากท้องถิ่นเป็นคดีที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างของ
กรมที่ดิน ผมก็จะติดตามดู ผมไม่สามารถหาหลักฐานได้ว่าบริษัทสยามเจ้าพระยาแลนด์
จำกัด จ่ายให้เฉลิมเท่าไร เพราะถ้าผมหาหลักฐานได้ผมยื่นถอดถอนไปแล้ว แต่ผมไม่ไว้ใจ
คนอย่างนี้หน้าอย่างนี้กล้าทำ ทำให้พวกซึ่งนั่งประชุม ครม. อยู่ด้วยกัน ท่านประธาน
ที่เคารพครับ ผมมีอีกตัวอย่างหนึ่งชัดเจนกว่านั้นอีก

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ยังมีเวลาอีกประมาณ ๘ นาทีนะครับ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (สุราษฎร์ธานี) : ใช้ได้ครับ ที่จริงพูดกับเฉลิม
ถ้าพันธมิตรพูด ๓ คำก็จบครับ แต่ว่าท่านประธานที่เคารพครับ ผมมีอีกตัวอย่างหนึ่ง
ผมพยายามเลือกที่จังหวัดภูเก็ต เพราะคุณเฉลิมชอบจังหวัดภูเก็ต ที่ดินแปลงนี้กำลังมี
ปัญหาเรื่องการออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบตามกฎหมาย เป็นที่ดินที่ไหนครับท่านประธาน

๗๓๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๓๓๘/๒

เป็นที่ดินอยู่ที่เกาะราชาใหญ่ เกาะราชาใหญ่ถ้าดูตามทะเบียนขึ้นอยู่กับอำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต แต่ว่าท่านประธานไปยื่นอุทธรณ์ทะเลมองไม่เห็นทรอกครับ เกาะราชาใหญ่นี้
แม้ว่าจะอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตแต่ไกลมาก ถ้าท่านประธานนั่งเรือเร็วสปีด โบท
(Speed boat) ต้องใช้เวลาครึ่งชั่วโมงกว่า ๆ ถ้าใครเคยไปเกาะสมุยก็เหมือนลงเรือ
จากดอนสักไปเกาะสมุยขนาดนั้นครับ แต่เกาะนี้สวยมาก คนชอบไปดำน้ำ หาดทรายสวย
มีรีสอร์ท (Resort) ขนาด ๕ ดาวสร้างที่นี่ ที่ดินไร่ละหลายล้านบาท ที่นี่มันก็เกิดเรื่อง
ท่านประธานครับ มีที่ดินอยู่ ๒ แปลงที่เกาะราชาใหญ่ หมู่ที่ ๒ ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง
ภูเก็ต แปลงแรกเนื้อที่ ๔๘ ไร่ ออกเอกสารสิทธิเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๑๙ แปลงที่ ๒
เนื้อที่ ๙๙ ไร่ ออกเอกสารสิทธิให้กับบริษัทชื่อ บริษัทราชาใหญ่เอสเตท จำกัด แปลงแรก
ออกแค่ชื่อชาวบ้านธรรมดาครับ ผมไม่เอ่ยชื่อถึง แล้วในที่สุดก็ขายให้กลุ่มบริษัท
ราชาใหญ่เอสเตทเหมือนกัน ปัญหาก็คือว่าที่ทั้ง ๒ แปลงนี้ออกเอกสารสิทธิโดยมิชอบ

๗๓๔

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๓๓๙/๑

ที่บอกว่าออกโดยมิชอบท่านประธานครับ ที่บนเกาะที่รกร้างว่างเปล่าถ้าไม่ได้ออก เอกสารสิทธิก่อนที่จะมีประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ออกเอกสารสิทธิไม่ได้ ยกเว้น ได้ไปแจ้งสิทธิครอบครองที่เราเรียกว่า ส.ค. ๑ เอาไว้ก่อน ที่แปลงแรกแจ้ง ส.ค. ๑ ๔๘ ไร่ แต่ที่อีกแปลงหนึ่ง ๙๙ ไร่ ไม่มี ส.ค. ในที่สุดก็ออกกันมา เรื่องก็ต่อสู้กันไปจนกระทั่ง คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐที่เรียกว่า กบร. กรรมการชุดใหญ่ แห่งชาติอยู่ที่ทำเนียบรัฐบาลได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ให้กระทรวงมหาดไทย เพิกถอน น.ส. ๓ ทั้ง ๒ แปลง เพราะได้พิจารณาจากหลักฐานของกรมแผนที่ทหาร พิจารณาจากหลักฐานของการทำประโยชน์ทั้งหมด ไม่ได้ทำประโยชน์มาก่อน น่าเชื่อว่าการออกเอกสารสิทธิดำเนินการไปโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย แล้วเป็นอย่างไรครับ ท่านประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนั้นที่จริงเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการ กระทรวงมหาดไทยสั่งการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ ให้กรมที่ดินปฏิบัติตามความเห็นของ กบร. คือให้เพิกถอนกรมที่ดินแย้งบอกว่า ทำถูกต้องแล้วไม่เพิกถอน ปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าคำโต้แย้งของกรมที่ดินไม่มีเหตุผล ไม่ได้เอาหลักฐานอะไรที่ใหม่มาหักล้าง จึงไม่เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้พิจารณาทบทวน กรมที่ดินก็ไปตั้งกรรมการสอบสวนใหม่ ตั้งกรรมการสอบสวน มีการเปลี่ยนกรรมการทะเลาะกันยาวนานครับท่านประธาน ในที่สุดกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริงตามคำสั่งกรมที่ดินบอกว่า ต้องเพิกถอนเอกสารสิทธิที่ดินทั้ง ๒ แปลงนี้ เฉลิมไปไหนแล้วครับ เดียวจะตอบไม่ถูกรีบกลับมา มันตอนสำคัญ ท่านประธานครับ ที่นี้กรมที่ดินเขาถือว่าเป็นที่ที่ไม่ถูกต้องแน่ แต่ในที่สุดเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบัน เฉลิม อยู่บำรุง เป็นคนตัดสินอีกแล้ว เรื่องของที่แปลงนี้ ที่จริงมันควรจะเป็นเรื่องที่ผมเอามาอภิปรายก่อน เพราะเรื่องของที่ดินแปลงนี้คือที่มา ของการแต่งตั้งนายบุญเชิด คิดเห็น เป็นรักษาการอธิบดี เพราะเจ้าของที่ดินแปลงนี้ เป็นเด็กของเฉลิม อยู่บำรุง คนสนิทข้างกายขุนซื้อทำมาหากินอยู่ด้วยกัน แล้วปรากฏว่า คนคนนี้คิดอ่านว่าที่ดินของตัวเองเกือบ ๑๕๐ ไร่ ไร่ละหลายล้านบาททำอย่างไรถึงจะ ถูกต้องตามกฎหมายจะได้ทำรีสอร์ทหรูหราก็ไปหานายเพ็ง นายเพ็งก็ไปตาม

๗๓๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๓๓๙/๒

นายบุญเชิดมาพบตกลงรับปากรับคำกัน นี่คือเรื่องแรกของการเป็นรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยของเฉลิมที่จะทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก คือการที่จะตัดสินที่ดินของ
เกาะราชาใหญ่ที่กรมที่ดิน จังหวัดภูเก็ต เห็นว่าเป็นเรื่องผิดเพราะอะไร เพราะเจ้าของที่ดิน
คือคนคนนี้ครับ คนนี้ผมจำเป็นต้องไปหารูปมาประกอบเพราะว่าผู้ร้ายอย่างเฉลิม
ถ้าไม่เอาหลักฐานแข็งแรงมาสู้ตายเลย โทษหนัก ๆ ไปได้เป็นเรื่อง คนนี้ชื่อ นายสุทธิชาติ
อัครวิโรจน์ รูปนี้ถ่ายที่ห้องประชุมกระทรวงมหาดไทย ป้ายหน้าชื่อคนนี้เขียนว่า
คณะทำงาน มท. ๑ ท่านประธานครับ ดูรูปนั้นเดี่ยวอาจจะไม่ชัด -----

- ๓๔๐/๑

๗๓๖

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรนุช ๓๔๐/๑

รูปนี้ก็ยังได้ นี่ครับรูปหล่อคนนี่ชื่อนายสุทธิชาติ ไม่ชัดนะครับ เดี่ยวหลักหน้อยนะครับ อันนี้นั่งประชุมอยู่เลย ห้องประชุมกระทรวงครับ นี่ยังมีรูปป่าเหาะติดอยู่ข้างฝา คนหัวแถวคนนี้นายสุทธิชาติ ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับ นี่เฉลิมละครับ นั่งหัวแถวทีมเดียวกัน เห็นไหมครับ เพราะฉะนั้นที่ผมเอามาคือว่าจะได้ไม่ต้องเสียเวลาพิสูจน์ ไม่ต้องเสียเวลา ปฏิเสธว่าเอาที่ไหนมาไม่รู้ไม่ใช่คนของผม ไม่เกี่ยวข้อง เอาละแน่นอน แล้วผมได้พูดจา พาดพิงถึงบริษัทราชาใหญ่เอสเตท ได้พูดจาพาดพิงถึงนายสุทธิชาติ แล้วถ้าเกิดรู้สึกว่าจะเสียหายก็ดำเนินคดีกับผมได้เพราะเป็นบุคคลภายนอก แต่ผมต้องการมาให้ท่านประธาน เห็นว่าผมไม่ใช่คนก้าวร้าว ไม่ต้องการไปทะเลาะกับคนข้างนอกเลย แล้วผมไม่รู้สึกละไร กับคนเหล่านั้น ผมเห็นว่าเรื่องระบบการถือครองที่ดินในประเทศไทย ท่านประธานครับ จริง ๆ ควรจะให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่เขามีเอกสารสิทธิถูกต้องแล้ว ควรจะ ยอมรับในเอกสารสิทธิเขา อย่าไปรังแกเขา วันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาล จับเหมาะเคราะห์ดีผมเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมจะแก้ปัญหานี้ แต่ว่าผมจะไม่ทำอย่างที่เฉลิมทำ คือทำเรื่องผิดให้เป็นเรื่องถูก ทำเรื่องถูกให้เป็นเรื่องผิด เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้กับตัวเอง ผมไม่สามารถจะเอาหลักฐานอื่นมาเสนอต่อที่ประชุม สภาอันทรงเกียรตินี้ได้ ถ้าจะมีการทักท้วงว่าไหนละใบเสร็จรับเงิน แต่ว่าผมขอสงวนสิทธิ ที่จะกราบเรียนกับท่านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกว่า พฤติกรรมอย่างที่ผมเห็นอย่างนี้ที่ผมยกมาให้ดูนี้ทำให้ผมไม่สามารถไว้วางใจให้ เฉลิม อยู่บำรุง เป็นรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยได้ ๔ เดือนก็นานไปครับ คนอย่างนี้นั่งเฝ้าสมบัติของประชาชนอย่างนี้ เดือดร้อนกันอีกมากมาย ท่านประธานที่เคารพครับ เคารพในเวลา ผมรักษาเวลาตรงพอดี ขอยืนยันกับท่านประธานว่าไม่ไว้วางใจเฉลิม อยู่บำรุง ครับ ขอขอบคุณครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย(รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ต้องขอขอบคุณท่านสุเทพ ตรงเวลาพอดี ขอท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
๒๐ นาทีนะครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
ท่านประธานที่เคารพ ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

๗๓๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรνούช ๓๔๐/๒

ผมไม่คาดคิดว่าคนเป็นเลขาธิการพรรคแล้วก็บอกว่ามีหลักฐานเด็ด มีหลักฐานชัดเจน ชัดตุมหายท้อง อภิปรายไปมานี้เท่ากับไม่ไว้วางใจ นายบุญเชิด คิดเห็น ไม่ใช่ไม่ไว้วางใจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมจะตอบท่านประธานเป็นข้อ ๆ ที่คุณสุเทพบอกว่า ผมเป็นคนไม่สุภาพ โบราณบอกว่า สำเนียงส่อภาษา กิริยาส่อสกุล คำอภิปรายของผม ที่ตอบบหามิตร และคำอภิปรายคุณสุเทพเป็นดัชนีชี้วัดนิสัยและสันดานของคน ใครสุภาพ กว่าใคร สังคมจะเป็นตัวตัดสิน

ท่านประธานครับ เรื่องแรกนายสุเทพบอกว่าไปตั้งชื่อถนนมหาดไทย ที่กาญจนบุรี หลังบ้านอยู่ในน้ำ เรียนท่านประธานด้วยความเคารพ บ้านหลังนี้ที่ดิน ๒ ไร่ พลตรี ศรชัยขายให้กับลูกชายผมในราคาไม่แพงนัก แล้วก็มีใบะซึ่งกรมเจ้าท่าอนุญาต ถูกต้องก่อนที่ผมจะไปซื้อ ถ้าคุณสุเทพแน่จริงมีหลักฐานจริงต้องไปแจ้งความร้องทุกข์ ให้ดำเนินคดีกับผม อย่างมาอาศัยเวทีสภาแล้วพูดจา ผมไม่คาดคิด นีมือคุณตทขนาตอนนี้ เลยหรือนี้ เอาอะไรมาพูด ผมเรียนอย่างนั้นะ -----

- ๓๔๑/๑

๗๓๘

ศผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๓๔๑/๑

เขามีมาก่อนผมซื้อ แล้วก็ไปบอกว่าตั้งชื่อถนนมหาไทย ก็มันเป็นที่ดิน พลตรี ศรีชัย เขาที่ดินส่วนตัว เขาจะตั้งชื่ออะไรก็เรื่องของเขา นี่คุณคิดอะไรอยู่ ก็ที่ของ พลตรี ศรีชัย ที่เอกชน เขาจะตั้งชื่อถนนมหาไทยก็เรื่องของเขา เพราะเขาเคยเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณสุเทพใช้นิสัยเดิม ๆ บอกผมมีที่ดินที่จังหวัดนครพนม แต่ไม่อยากจะพูด ท่านประธานที่เคารพ ผมรู้ครับ ผมเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ต้นทุนผมต่ำ ถ้าผมมีที่ดินที่นครพนมแม้แต่ไร่เดียวทำอะไรผมก็ได้ ไม่มีหรอกครับ ท่านเอาที่ไหนมาพูด ไม่มีแม้แต่ไร่เดียว แล้วถ้ามีก็ไม่ผิด ถ้าเกิดผมมีไม่ผิด บุริรัมย์มี แต่ที่นครพนมผมไม่มี และถ้ามีผมก็ไม่ผิดแล้วไม่มีอะไรน่ากลัว เพราะถ้ามีถูกต้อง มันไม่เหมือนกับคนครอบครองที่ผิดกฎหมาย ผมจะกลัวทำไม ผมยืนยันนะครับ

ပြီးหลังบ้านเขามีมาก่อนผมซื้อ เขาขออนุญาตกรมเจ้าท่าถูกต้อง ถ้าไม่ถูกต้องคุณสุเทพแน่จริงแจ้งความร้องทุกข์ กำหนดค่าไปไหนก็ทำเป็นนักเลงต้องมาร้องทุกข์จับผมเข้าคุก ไม่ใช่มาพูดในสภา

เรื่องภาคใต้อยากจะเรียนท่านประธานอย่างนี้ ที่ออกมาบอกว่าผมพบท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แล้วคุยกันเรื่องร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวกับ ศอ.บต. และรับว่าจะไปดำเนินการให้ ผมไม่ได้โกหก แต่คุณสุเทพจะคิดอย่างไรเรื่องของเขา ผมบอกร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน ต้องไปหารือทางกระทรวงและนายกรัฐมนตรี ผมก็ไปดำเนินการและทางกระทรวงก็บอกว่าเพิ่งมีพระราชบัญญัติเกี่ยวกับความมั่นคงออกมาอยากจะลองใช้อยู่ สุดท้าย ณ เดียวนี้ท่านนายกรัฐมนตรีสมัคร สุนทรเวช ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วคุณสุเทพเอาอะไรมาอภิปรายว่ารัฐบาลไม่สนใจ ท่านนายกรัฐมนตรีสมัครอนุมัติแล้วครับ เปิดสมัยนิติบัญญัติก็ได้ประชุมแล้วดูดีว่าพรรคพลังประชาชนจะเสนอใหม่ ก็เอา ๒ พระราชบัญญัติมารวมกันแล้วทำให้บ้านเมืองดี มันไม่ได้รักประเทศชาติเฉพะะคุณสุเทพหรอก พวกผมก็รักเหมือนกัน นี่ก็เป็นความเท็จ โปะะท้ายบ้านก็เท็จ ที่ดินนครพนมก็เท็จ เรื่องพระราชบัญญัติ ศอ.บต. ก็เท็จ

๗๓๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

วันทนา ๓๔๑/๒

ต่อไปเรื่องภาคใต้ก็มีคนแนะนำผม ผมรู้จักภาคใต้ดีเท่าคุณสุเทพไม่ได้หรอก แต่คุณสุเทพพูดผิดว่าผมชอบไปภูเก็ต ไม่ใช่ ผมไม่มีอะไรที่นั่น ผมไม่มีซิมทิง รอง (Something wrong) คนชอบไปภูเก็ตคือคุณสุเทพ เทือกสุบรรณ ไม่ใช่ผม ผมไม่เคยไปเลย หลายปีติดๆ แล้วถ้าไปจริงไม่ผิดอะไรนี้ครับ จะไปผิดอะไรไปภูเก็ต แล้วเอาเบรียบไปแอบ อยู่หัวมุม หน้าตาก็ไม่ได้มอง แล้วคุณก็ขาวเสียด้วย มันก็เลยมองไม่เห็น

ปักษีใต้ผมขออนุญาตสรุปสั้น ๆ ท่านพี่น้องชาวปักษีใต้ ๑๔ จังหวัด ๓ จังหวัด ๔ อำเภอ เรียนท่านประธานไปถึงพี่น้องและบอกเอาบุญกับคุณสุเทพ เขาเปลี่ยนโครงสร้างในการบริหารจัดการใหม่แล้ว เขาให้ क्रम. รับผิดชอบ เขาให้รอง ผอ. กอ.รมน. คือผู้บัญชาการกองทัพบกเป็นคนดำเนินการรับผิดชอบยุทธศาสตร์ยุทธวิธี ฝ่ายกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้สนับสนุน ที่ผมไม่ไปเพราะท่านสมควรบอกว่าจากการ วิเคราะห์สถานการณ์ว่าถ้าไปโดยผู้นำ ไปโดยรัฐมนตรี ฝ่ายก่อการจะตอบได้รุนแรง เราเลยไม่ได้ลงไป ท่านประธานครับ ที่ลงไปปักษีใต้ที่บอกว่าพรรคประชาธิปไตยไป เมื่อสักครู่มีคนไทยบอกมาว่าที่ไปจังหวัดยะลาไปหาเสียงนายก อบจ. -----

- ๓๔๒/๑

๗๔๐

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ราชินีพร ๓๔๒/๑

เขามาบอกผม เขาบอกไปหาเสียงนายก อบจ. ไม่ได้แก้ไขปัญหา ท่านประธานครับ สถานการณ์ปักซีได้ที่ผมไม่ลงไปรับฟังบรรยายสรุปเพราะผมเข้าใจดีแล้วทำไมต้องลงไป ฟังบรรยายสรุปออกโทรทัศน์ แล้วก็แอคท์ (Act) ให้สัมภาษณ์ แล้วก็กลับกรุงเทพฯ ไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลย ก่อนไปทุกจังหวัดเดือดร้อน ไปก็เดือดร้อนต้องมาเฝ้า ต้องมาดูแล ต้องมาบรรยายสรุป ผมค่อนข้างฉลาดกว่าคุณสุเทพเรื่องนี้ เพราะผมเข้าใจสถานการณ์ดีแล้วจึงไม่ต้องลงไปฟังบรรยายสรุปมอบอำนาจให้แม่ทัพนายกองเขาทำไป แล้วบอกผ่านประธานไปยังคุณสุเทพ ควรตื่นจากภวังค์เสียที่เถอะที่แม่ทัพนายกองเขารับผิดชอบ ได้ประโยชน์ดีมากทุกอย่างลดลงสถานการณ์ดี เจ้าหน้าที่เขาพอใจที่ผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ลงไป มั่นยุ่ง เขาต้องวางแผนก่อนล่วงหน้า วันไปก็วางแผน ก่อนจะกลับก็วางแผน เขาไม่ต้องทำงาน แล้วที่บอกว่าผมลงไปปักซีได้ไปฟังเพลงที่หาดใหญ่อันนี้ก็เท็จ ผมนอนในค่าย ตชด. ที่สงขลา ผมไม่ได้ไปฟังเพลงที่หาดใหญ่ เพราะผมไปแค่คืนเดียว แล้วคุณสุเทพ เอาอะไรมาพูด พูดให้ผมเสียหาย ต่อไปเขาบอกว่ารัฐมนตรีเฉลิมไม่รู้เรื่อง ความรู้ไม่มี ไม่ชยัน ใจแล้วไม่ชยัน ด้วยความเคารพครับ ผมเิ่งกว่าคุณสุเทพ ผมไม่ได้บอกว่าฉลาดกว่า แต่ผมเรียนหนังสือมากกว่าคุณสุเทพ มากกว่าครับ เพราะคุณสุเทพ จบปริญญาโท ผมจบปริญญาเอก ผมเิ่งกว่าคุณจริง ๆ ผมไม่ได้บอกว่าผมฉลาดกว่าคุณ

พอมารื่องของซีซีทีวี จนปัจจุบันไม่ติดตั้ง เขาซื้อแล้ว เขาประมูลแล้ว ทั้งหมด ๓,๕๐๐ เครื่อง งบประมาณ ๙๐๐ กว่าล้านบาท เป็นการประมูลจัดการดำเนินการ ติดตั้งตั้งแต่รัฐบาลท่านสุรยุทธ์ ตั้งแต่ก่อนผมเข้ามา ๓,๕๐๐ เครื่อง แล้วติดปลอมอีก ๗,๐๐๐ เครื่อง ใน ๕ จังหวัด เขาต้องวางเครือข่ายโยงใยเส้นทางวางใยรัศมีระยะทาง ๔,๐๐๐ กิโลเมตร ที่หลังเป็นถึงเลขาธิการพรรคใหญ่ เป็นถึงเลขาธิการที่ว่าเจอหมัดเดียวนี่ออกเอาอะไรมาพูด เขาทำไปแล้วครับ ผมของงบประมาณใหม่นี้ ๗๓ ล้านบาท เพื่อไปเติมให้เต็ม แต่ว่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ ผมย้ำอีกครั้งเสียชื่อข้าราชการกระทรวงเขา ท่านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เอาความเท็จมาอภิปรายในสภา เรื่องซีซีทีวีเขาทำแล้ว จะเสร็จหรือยังนี้ผมไม่ได้ตามไปดู แล้วปลัดกระทรวงท่านพงษ์โยมเขาเป็นคนรับผิดชอบ ก็ถามสิครับ ในกระทรวงมหาดไทยพวกพรรคประชาธิปัตย์เยอะเยอะก็ไปถามดูครับว่า

๗๔๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

รัชนีพร ๓๔๒/๒

ทำหรือเปล่าผมยืนยัน ผมคอนเฟิร์ม (Confirm) เขาทำแล้ว ส่วนผมขอใหม่ ๗๓ ล้านบาท ร้อยตำรวจเอก เฉลิม ควรทำแล้วไม่ทำ อวดบารมีให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาพบ เรียงด้วยความเคารพ นี่เป็นแนวคิดของผม เพราะผมอยากรู้สถานการณ์จังหวัด กลไกของจังหวัด ผมอยากรู้จักผู้ว่าราชการจังหวัดให้ใกล้ชิดสนิทสนม ผมไม่ต้องแสดงบารมีหรือครับ เพราะอย่างไร ๆ ผมก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คุณสุเทพแสดงความอึดอัดแสดงบารมี คุณก็เป็นรัฐมนตรีเงาสมน้ำหน้ากันไปเถอะรัฐมนตรีเงา ผมนี้แหละรัฐมนตรีตัวจริง ผมมีมารยาทพอผมไม่กล้าไปบอกหรือครับ จะไปอยู่จังหวัดไหน ผมไม่กล้าไปพูดหรือครับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจะขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดไหน เพราะไม่ว่าผมจะอยู่ได้อีกยาวนานเท่าไร แต่หมอดูว่ารัฐบาลชุดนี้อยู่ไม่ยาวแค่ ๔ ปีกับ ๒ เดือน ๔ ปีตามรัฐธรรมนูญ ๒ เดือนก็ระหว่างรักษาการให้มีการเลือกตั้ง เพราะฉะนั้นเรื่องนี้เรียนว่าคุณสุเทพไม่เข้าใจ พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยทำ พอผมทำกลายเป็นเรื่องแปลกไม่หรือครับ คุณสุเทพบอกว่ามอบอำนาจให้นายสิทธิชัยดูแล ส่วนเรื่องของงบประมาณและการแต่งตั้งให้อยู่ในอำนาจของ มท. ๑ ด้วยความเคารพท่านประธาน ผากไปยังเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ ท่านไม่เข้าใจการบริหารราชการบ้านเมือง รัฐมนตรีว่าการเขามอบให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกำกับดูแลหน่วยงาน เขาจะเว้นไว้ ๒ เรื่อง -----

เรื่องที่ ๑ ขบประมาณ เรื่องที่ ๒ การโยกย้ายตำแหน่งสำคัญ ๆ เพราะรัฐมนตรีช่วยเห็นไม่ได้
ของขบประมาณผมต้องเซ็น แต่งตั้งโยกย้ายระดับ ๙ ก็ปลัดเขาย้าย ระดับ ๑๐ ผมครับ
ตามกฎหมาย ทีหลังไม่รู้อย่ามาพูด อายเขา เดี่ยวนี้มีอตก ไม่รู้ตกไปอยู่ที่ตักหรือเปล่า
มีอตกมากครับ

ต่อมาก็บอกว่าทำให้กรมที่ดินระส่ำระสาย รองอธิบดีเป็นเครื่องมือของผม
เรื่องตั้งนายบุญเชิด นายบุญเชิดรักษาการอธิบดีจึงทำทุกอย่าง ด้วยความเคารพจริง ๆ
ท่านประธาน ท่านอธิบดีชัยเลิศท่านถูกตั้งกรรมการสอบสวนฐานผิดวินัยร้ายแรง ๒ เรื่อง
และคณะกรรมการเบื้องต้นมีความเห็นรุนแรง ไล่ออก ปลดออก และอีกเรื่องหนึ่งผมไม่พูด
ตรงนี้ เดี่ยวท่านเสียหาย พอเสร็จเรียบร้อยเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แค่นี้ยังไม่รู้
การแต่งตั้งไม่ใช่อำนาจของผม ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยมาบอกว่าท่านอธิบดีชัยเลิศ
ท่านถูกตั้งกรรมการ ๒ เรื่อง จึงอยากให้คุณมาช่วยราชการสำนักงานปลัดกระทรวง
ปลัดพงศ์โพยมมาหารหรือผม ผมบอกแล้วแต่ท่านปลัด เขาก็เอาท่านชัยเลิศมาช่วยราชการ
ส่วนนายบุญเชิด คิดเห็น ที่อภิปรายเป็นพรรคเป็นเวอร์ คุณสุเทพไม่เข้าใจหรือแกล้ง
ไม่เข้าใจ ผมไม่ได้ตั้ง ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ท่านเป็น
รองปลัดท่านก็ตั้งคุณบุญเชิด รักษาการ แน่จริงคุณสุเทพเอาคำสั่งมาสิว่าผมเป็นคนตั้ง
ผมจะให้เตะผมจากนี้กลับไปบ้านคุณที่แถวพุทธมณฑล ๑๐ เทียว ไม่มีหอรอกครับ
พูดส่งเดชไม่เข้าใจเรื่องเข้ารววใส่ร้ายป้ายสี ร้อยตำรวจเอก เฉลิม ทำงานไม่เป็น โครงการ
สารสนเทศของปี ๒๕๕๒ เรียนท่านประธาน ผมทำเรื่องขบประมาณมาแล้วครับ
เพื่อจะเริ่มต้นเป็นงบประมาณปี ๒๕๕๒ นี้พรรคประชาธิปัตย์โดยเลขาธิการ
โกหกว่าผมไม่ทำ เสนอมาแล้วครับ เฉลิมบังคับให้ทำโครงการนี้ ถ้าผมบังคับเรื่องหนึ่งเรื่อง
ใด คุณสุเทพและพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่ไม่กลัวใครก็ไปแจ้งความร้อง
ทุกข์ดำเนินคดีกับผม ถ้าผมทำผิดอย่าพูดอย่างเดียว อย่ามาใช้สำนวนแล้วก็นั่งเฉย เพราะ
มันไม่ใช่เรื่องจริง คุณสุเทพต้องร้องทุกข์ครับ รีดไถเงินคนนี่ผมไม่เคยหอรอกครับ
ผมไม่เคยประพฤติ แต่ว่าถ้าใครเคยประพฤติมา แล้วคิดว่าถ้าเรื่องอย่างนี้เป็นกฎแล้ว
กฎเอาแน่ ผมไม่ทำหอรอกครับ แล้วถ้าทำนี่อย่าช้านะไปร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับผม

๗๔๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สุทธาทิพ ๓๔๓/๒

ที่ดินกลุ่มโสภณพนิช เขามีเรื่องมานานแล้วและเขามีสนามกอล์ฟบุกรุกที่
ของกรมที่ดิน กรมที่ดินเขาก็ทำการสอบสวน แล้วเขาก็มาบอกผม ผมจะต้องไปสร้าง
อิทธิพลทำไม เพราะชีวิตผมเป็นแค่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผมพอใจแล้ว
และชีวิตผมวันนี้หักหน้านายสุเทพได้ทุกอย่าง ผมมีความสุข ด้วยความเคารพ
เอาความเท็จมาพูด ท่านประธานครับ ที่ดินบริษัทสยามเจ้าพระยาแลนด์ จำกัด ผมเป็น
คนพุทธ ที่ดินบริษัทสยามเจ้าพระยาแลนด์แล้วที่ดินที่เขาบอกชาวบ้านเป็นเจ้าของเนื้อที่
๙๙ ไร่ นั้นหมู่บ้านราชาใหญ่ ให้ มท. ๑ ถอดถอนเอกสาร เดี่ยวถอด ไม่ถอด ท่านประธาน
ที่เคารพครับ ผมแขวนสมเด็จวัดระฆัง ผมแขวนหลวงปู่เฒ่าวัดหนังและหลวงปู่ไป่
วัดกำแพง ผมไม่รู้จะพูดอย่างไร เวลามันสั้น ถ้าผมไม่มีพฤติกรรมอย่างนายสุเทพพูด -----

- ๓๔๔/๑

๗๔๔

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๓๔๔/๑

ขอให้ผมจงฉิบหายตายโหง ออกนอกสภาไปให้มันหัวใจวายตาย ให้มันวิบัติอย่าได้
เจริญรุ่งเรือง ถ้าผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นผมขอความมั่งมีศรีสุข ความเจริญรุ่งเรืองเกิดกับผม
และขอให้พรรคประชาธิปไตยเป็นฝ่ายค้านตลอดชาติ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ เวลาของท่านจะหมดแล้วครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
ท่านประธานครับ เรียบอย่างนี้ครับ

(นายบุญยอด สุขถิ่นไทย ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายบุญยอด สุขถิ่นไทย (กรุงเทพมหานคร) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
มีท่านใดประท้วงตอนนี้ขอความกรุณาอย่าเพิ่งประท้วงนะครับ ท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทยกรุณาสรุปได้แล้วครับ หมดเวลาแล้วครับ รวบรวมสำนึก

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
ก็ถามมาครับ และที่สำคัญที่สุดสภานี้ศักดิ์สิทธิ์ ถ้าใครใช้สภานี้มาเป็นเครื่องมือทำลายกัน
และที่อภิปรายมาทั้งหมดถ้านายสุเทพมีหลักฐานว่าผมมีวิญญูปฏิบัติทุจริตคิดมิชอบ
สยามเจ้าพระยาแลนด์ ที่ดิน ๔๙ ไร่ บริษัทราชาใหญ่และอื่น ๆ และหรือผมทุจริต
คุณสุเทพ พ่วงนี้ก่อนประชุมสภาไปสาบานกันในโบสถ์พระแก้วมรกตให้ผู้สื่อข่าว
เป็นคนร่างคำสาบานว่าถ้าใครพูดเท็จขอให้มันวิบัติทั้งโคตร ถ้าใครไม่ได้ทำผิดขอให้พบ
กับความเจริญ ๑๐ โมงเช้าพ่วงนี้ผมจะมารอนายสุเทพ เพื่อกสุบรรณ เลขาธิการ
พรรคประชาธิปไตย และ ๑ เรื่องที่บอกว่าคุณอะไร อ้าว ผมเรียกมัน ใต้ตุ้มมันชื่อเล่น ใต้ตุ้ม
เขาไม่ได้เป็นนักการเมือง แต่รู้จักกับผม ผมรู้จักกับคุณพ่อเขา เขาก็ไปมาหาสู่ ไม่มี
ตำแหน่งอะไรในกระทรวงมหาดไทย ด้วยความเคารพ ผมจะเอาบุญ เลขาธิการ
พรรคประชาธิปไตย ร้อยตำรวจเอก เฉลิม ไม่เคยแต่งตั้งที่ปรึกษาเลยแม้แต่คนเดียว
ทำไมผมถึงไม่ตั้งล่ะ เพราะผมเก่งอยู่แล้วครับ ผมไม่มี แต่ว่าใต้ตุ้มมันรู้จักกับผม มันก็มาหา
บางที่มันก็ซื้อข้าวหมกไก่มาให้กิน บางที่มันก็บอกว่าพี่ก๊วยเดี่ยวปลาหน้าสวนรินอ้อย

๗๔๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

บุศยรินทร์ ๓๔๔/๒

มีเท่านี้ล่ะครับ อภิปรายเป็นพรรคเป็นเวอร์ ผมไม่รู้จะฟังที่ไหน เอาองค์พระแก้วมรกต หรือพระวัดไหนก็ได้ที่นายสุเทพเชื่อถือศรัทธาเอาให้มันมอดไหม้กันไป ผมไม่อยากให้ พรรคประชาธิปัตย์เล่นการเมืองอย่างนี้ ก่อนอภิปรายเดี่ยวอัฟเพอร์คัท (Uppercut) ขวา อัฟเพอร์คัทซ้าย แล้วที่คุณสุเทพอภิปรายที่ภูเก็ท ท่านประธานที่เคารพ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ผมไม่เคยรู้แล้วผมไม่เคยไป แล้วมันรู้หมดนั่งเรือ ๓๐ นาที นั่งสปีด โบ๊ท เอาที่ไหนมาพูด แล้วรอดเก่งรอดกล้า ท่านประธานครับ ผมอาจจะไม่กล้าเท่าคุณสุเทพ แล้วก็คุณสุเทพกล้าทำเรื่องที่คนเขาไม่กล้า ก็ยังกล้า ผมไม่อยากพูดเดี่ยวบ่อนแตก ผมไม่พูด จะบอกให้รู้

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านรัฐมนตรีกรุณาสรุปได้แล้วครับ เดี่ยวจะต้องมีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร อภิปรายสรุปด้วยครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) : ไม่ครับท่านประธาน ผมยอมรับว่าผมเป็นคนเขลา ชี้กั้วจริง ๆ ชีวิตเป็นนายตำรวจจับโจร ทั้งชีวิต แต่ผมกลัว กลัวคุณสุเทพ เป็นคนเดียวในพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมกลัวที่สุด เพราะผมรู้จักเขาดีเขากล้าทำในสิ่งที่ใครก็ไม่กล้า ตรงนี้น่ากลัว ผ่านท่านประธานไปถึง คุณสุเทพ ผมกลัวคุณสุเทพ กลัวจริง ๆ แล้วที่ผมทำ เอาเลยโบสถ์วัดพระแก้ว วัดไหนก็ได้ เพราะเวลานั้นสั้น จะบอกท่านประธานไปสู่ยังท่านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ผู้ยิ่งใหญ่ หว่าผมไม่มีผลงาน ไปอยู่ไหนมา เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ไปอยู่ไหนมา หรือว่า อิจฉาผมเลยทำให้หูดาพรมั่ว อภิปรายก็ไปอยู่ใต้ถุน ไปอยู่ทำไมตรงนั้นต้องมาข้างหน้า ตรงนี้ มานั่งข้างหัวหน้าพรรคมานั่งข้างพีชวอนี่ แล้วดูสิไกลมองก็ไม่เห็น ผมก็ ๖๐ ปีแล้ว ตาไม่ดี ไปแอบอยู่ตรงมุมแอดท์อาร์ทถนนมหาดไทย ก็ เสธ. ศรชัย เขาตั้งในที่ เขาไปบอกโป๊ะรุกน้ำ ไปแจ้งจับสียยามาอภิปรายเฉย ๆ ท่านประธานครับ -----

๗๔๖

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๓๔๕/๑

การแก้ไขปัญหายาเสพติดนับแต่ผมมาอยู่ ๑ มิถุนายน ถึง ๓๑ พฤษภาคม ถ้าผมไม่บอกไม่ได้ นะครับ เดี่ยวลุงสมัครไปเชื่อเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์เข้าว่าผมไม่ทำงานเลยปรับ ครม. เขาผมออก ไม่ได้หรอกครับ นิดเดียวครับ เหลืออีกนิดเดียวเพราะ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
กรุณารวบรวมด้วยครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
เพราะท่านเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์บอกว่า อภิปรายเสร็จปรับ ครม. ผมออกคนแรก ท่านประธานครับ ผลงานมันเยอะ เยอะมาก แต่ว่าผมไม่ได้หน้าสลอน เพราะว่าเรา มันไม่หล่อไม่เหมือนพรรคประชาธิปัตย์เขา หน้าตาหล่อ ๆ เขาออกทีวีคนเชื่อ สถานการณ์ปราบปรามยาเสพติดจับผู้ค้ารายใหญ่ ๑๘๐ ราย ผู้ค้ารายย่อย ๘,๒๒๖ ราย เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง ๕๙ ราย เขาผู้เสพผู้ติไปบำบัดรักษา ๒๒,๙๘๙ ราย จัดกิจกรรมป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ๗๔,๒๙๘ ราย ดำเนินการแก้ไขพื้นที่มีปัญหายาเสพติด ๔,๑๑๖ แห่ง ปัญหาจัดระเบียบสังคม ตรวจแหล่งมั่วสุมเยาวชน ๑๖,๕๙๒ ครั้ง จับกุมดำเนินคดี ๔๕๔ แห่ง ตรวจสถานบริการ ๑๐,๙๔๙ แห่ง ดำเนินคดี ๑๖๙ แห่ง ตรวจร้านอาหาร คาราโอเกะ ๒๐,๔๒๕ แห่ง ดำเนินคดี ๓๗๓ แห่ง มีผลงานใหม่ครับ หันมาดูแลป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ย้ำกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่ง บริษัทศรีสุพรรณฟาร์ม ผู้ที่ทำหน้าที่อธิบดี เขาเพิกถอนเอกสารสิทธิไม่ใช่ผลงานของผม เพราะผมไม่ได้สั่งคนเดือดร้อนเขาร้องทุกข์ไปยังสำนักพระราชวังแล้วให้ดีเอสไอสอบ เขาร้องทุกข์กันปี ๒๕๔๗ เขาร้องทุกข์กันปี ๒๕๔๘ เขาร้องทุกข์หลายที่ ผู้ตรวจการแผ่นดินสุดท้ายในรั้วในวังก็ส่งดีเอสไอ ดีเอสไอสอบก็สั่งกรมที่ดินเพิกถอน กรมที่ดินไม่กล้า เขามาร้องผม ผมบอกเลขาธิการส่งไปดำเนินคดีตรงไปตรงมาธรรมดาภิบาล แล้วไม่รู้หรอกว่าพรรคประชาธิปัตย์เป็นเจ้าของเรื่องนี้ ก็รู้วันนี้ละครับ ก็จะได้รู้ไว้บริษัทศรีสุพรรณฟาร์ม เขาเป็นบริษัทเอกชน เขาเพิกถอน ๕๙ แปลง ๑,๓๓๘ ไร่ ยังไม่ตัดสิทธิ ยังไม่เสียสิทธิ ก็อุทธรณ์ได้ ถ้าไม่ถูกต้องก็ไปดำเนินการฟ้องศาลปกครองแล้วผมไม่ได้สั่ง ผมไม่ได้เกี่ยวข้องถามว่า

๗๔๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลทิพย์ ๓๔๕/๒

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านรัฐมนตรีกรุณาสรุปได้แล้วครับ เดี่ยวผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะไม่มีเวลา
สรุปครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
ใกล้หมดแล้วครับ ไม่อย่างนั้นเคยตัวครับเอาอะไรมาอภิปราย ไม่เป็นแก่นเป็นสาร
ไม่เป็นได้เป็นพาย นี่ก็อยากจะพูดก็พูด บริษัทอะไรที่ในภูเก็ต บริษัทอะไรที่กลางเกาะ
ขอฝากท่านประธานบอกกับคุณสุเทพหาหลักฐานมาสักชิ้นเถอะว่าผมไปเกี่ยวข้อง
ที่นครพนม พูดทิ้งท้ายก็เท็จ ผมไม่มี สร้างเป๊ะเขาทำมาก่อนก็ได้รับอนุญาต ไปตั้งชื่อ
ถนนมหาดไทยก็ชื่อของเขา คุณไปเกี่ยวอะไรกับเขาด้วย ที่นี้มาด้านป้องกันปราบปราม
ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บุกรุกรายใหญ่ ๘๗๙ คดี
ดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ๖๓ ราย ตั้งด่านตรวจจับไม้เถื่อนในเส้นทาง
ลำเลียงได้ทั้งหมด ๑๖,๖๒๔ ครั้ง จับกุมดำเนินคดีได้ ๔๓๙ คดี สร้างจิตสำนึกในการ
ป้องกันและฟื้นฟู ๕,๓๕๓ ครั้ง ปลูกต้นไม้ในสถานที่ราชการ ที่ดินสาธารณะ สถานศึกษา
๑,๘๗๖,๒๗๔ ต้น

ท่านประธานครับ ด้วยความเคารพจริง ๆ สุดท้ายเลย โดยหลักการผมต้อง
ไม่ไว้วางใจคุณสุเทพ ที่นี้กฎหมายไม่อนุญาตเอาอะไรมาพูดเรื่องเท็จหมด ผมไม่คิดจริง ๆ ว่า
กล้าถึงขนาดนี้ ผมไม่ได้ทำอะไรเลยที่เสียหายกับบ้านเมือง -----

๗๔๘

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๓๔๖/๑

แล้วจำไว้เป็นบทเรียนท่านเลขาธิการพรรค ต่อไปวันหน้าวันหลังจะเอาอะไรมาอภิปรายอย่าทำสู่มสู่มหก แล้วพูดจาสู่มเสียด่าว่าฟรี ๆ ผมไม่ย้อนหรือครับ ไม่ย้อนจริง ๆ คนดูทางบ้านเขาจะรู้ว่าที่บอกผมมีพฤติกรรมเป็นนักเลงอันธพาลเถร ไม่ใช่หรือครับ ผมอดีตนายตำรวจกองปราบ ผมได้รับพระราชทานยศ ผมไม่ใช่อันธพาลหรือครับ ท่านประธานที่เคารพ แต่ผมเป็นนักเลง นักเลงคือตรงไปตรงมา แล้วนักเลงอย่างผมไม่เคยทำให้ครอบครัวใครแตกแยกครับ ขอพระคุณครับ

(นายสมคิด บาลโธสง ได้ยื่นและยกมือขึ้น)

นายสมคิด บาลโธสง (หนองคาย) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสมคิดไม่ต้องประท้วงแล้วครับ ผมไม่อนุญาตให้ประท้วงเพราะว่าเรามีเวลาจำกัด แล้วก็ไม่ต้องอนุญาตให้ทุกท่านประท้วง เดี่ยวจะเกินสิทธิของท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ผมจะอนุญาตให้ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้อภิปรายสรุปตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรจนถึงเวลา ๒๓.๕๐ นาฬิกา แต่สำหรับเจ้าของญาติ ท่านสุเทพอนุญาตให้พูดได้ครับ

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ (สุราษฎร์ธานี) : ท่านประธานที่เคารพครับ ผมใช้เวลานิดเดียวครับ เพียงเพื่อให้เกิดความชัดเจน

ประการที่ ๑ ผมเรียนท่านประธานเพราะว่าพี่น้องประชาชนจะดูทีวีนี้กันว่าผมหนักคุณเฉลิมมานั่งสุดห้อง ผมมีระเบียบครับ ท่านประธานชัย ชิดชอบ เขียนไว้ว่าผมเลขที่ ๔๐๖ ต้องนั่งตรงนี้ ติดชื่อผมไว้ด้วย คุณเฉลิมไม่มีระเบียบก็คงไม่เข้าใจเรื่องนี้

ประการที่ ๒ ที่คุณเฉลิมจะทำผมว่าพุงนี้ สิบโมงเช้าให้ไปสาบานด้วยกัน ผมไม่บ้าไปสาบานด้วยหรือครับ เพราะผมไม่ได้เชื่อคำสาบาน อันนี้ไม่ต้องรอผม พุงนี้ผมไม่มาที่สาบาน

ประการที่ ๓ ที่คุณเฉลิมทำผมว่าให้ผมไปแจ้งความเรื่องที่ดินที่กาญจนบุรีของคุณเฉลิมนั้น ผมไม่มีหน้าที่ต้องไปแจ้งความ ก็คุณเฉลิมบอกว่าคุณเฉลิมมีหน้าที่ดูแลที่แผ่นดิน ที่แปลงนี้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ กพร. กำลังพิจารณา

๗๔๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๓๔๖/๒

เนื่องจากที่ดินอยู่ในเขตพระราชกฤษฎีกาหวงห้ามที่ดิน พ.ศ. ๒๔๘๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ไปทำหน้าที่ จะจับลูกหรือไม่จับลูกก็ว่ากันเอง อันนั้นไม่ใช่เรื่องของผมนะครับ

อีกเรื่องครับท่านประธาน ที่บอกว่าผมไปปักธงใต้อ้างว่าไปหาประชาชนที่จริงไปหาเสียง อบจ. ยะลา คุณเฉลิมโกหกเป็นคนละเรื่องกัน พวกผมไปกันหลายสิบคน และไปทั้งยะลา ไปทั้งปัตตานี ไปทั้งนราธิวาส พบผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๓ จังหวัด พบผู้อำนวยการ ศอ.บต. พบ พลตำรวจโท อุดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจส่วนหน้าไปตั้งหน่วยอยู่ที่นั่น พบ พลโท จิระพันธ์ เกษมศานต์สุข ผู้บัญชาการกองบัญชาการผสมพลเรือน ตำรวจ ทหาร พบกรรมการอิสลาม พบพระ พบชาวบ้านเราทำ ไม่ได้เป็นอย่างที่คุณเฉลิมว่า แต่ไม่ต้องมาให้คนเข้าใจผิดเท่านั้นเอง

คุณเฉลิมทำว่าให้ผมไปแจ้งความร้องทุกข์ถ้าหากผมเจอหลักฐานว่าคุณเฉลิมทำผิดอย่างที่ว่า ถ้าผมได้หลักฐาน ท่านประธานครับ ผมทำไปแล้ว ปัญหาก็คือว่า ๔ เดือนนี้ใจมันยังไม่ทิ้งร่องรอย แต่ผมก็ยังต้องทำงานต่อไป แต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมยืนยันกับท่านประธานได้ว่าที่ผมพูดเป็นเรื่องจริงก็คือเรื่องไอ้ตุ๊ที่คุณเฉลิมว่าเมื่อสักครู่นี้ คุณเฉลิมบอกว่าไม่มีหน้าที่อะไร ไม่ได้ไปที่กระทรวง ก็รูปนี้มันชัด รูปนี้ครับ คนนี้คือไอ้ตุ๊ของคุณเฉลิมก็คือว่าคณะทำงาน มท. ๑ ห้องประชุมกระทรวง นี่นั่งแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นี้อธิบดีกรมการปกครอง ถ้าไอ้ตุ๊ไม่มีหน้าที่อะไรแล้วไปแสดงอยู่ทำไมที่นั่น นี่ครับ นั่งอยู่กับคุณเฉลิม ประชุมด้วยกัน คนธรรมดาใครเขาจะไปประชุมกระทรวงด้วยได้ละครับ เพราะฉะนั้นผมไม่ได้โกหกครับ คุณเฉลิมจะจงใจบอกคนอื่นอย่างไรก็ได้ แต่บังเอิญคนเขาส่งรูปมาให้ ขอขอบคุณท่านประธานครับ

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
ขออนุญาตท่านประธานครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ครับ ขอสั้น ๆ

๗๕๐

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กมลมาศ ๓๔๖/๓

ร้อยตำรวจเอก เฉลิม อยู่บำรุง (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) :
สั้น ๆ ครับ เรื่องที่คุณสุเทพไม่ยอมสาบานก็เป็นเรื่องของคุณสุเทพ ไม่เป็นไรนะครับ
ที่บอกว่าที่ดินเมืองกาญจนบุรีที่บ้านลูกชายผมมี เขาถูกต้อง คุณสุเทพเป็นอดีตรัฐมนตรี
เอาเรื่องกำกวมอย่างนี้มาพูดได้อย่างไร-----

- ๓๔๗/๑

๗๕๑

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๓๔๗/๑

เดิมเป็นของ พลตรี ศรชัย มนตรีวัต ผมอาจจะไม่รำรวยเหมือนคุณสุเทพ ผมอาจจะไม่เคยถูกฟ้องล้มละลาย ผมไม่เคย เพราะผมคนจน ผมไม่มีฐานะ แต่ที่ดินแปลงนี้พร้อมทั้งบ้าน พลตรี ศรชัย เขาขายให้ลูกชายคนเล็กผมราคาไม่แพง แล้วเป็นที่ดินถูกต้องเพราะอยู่ในเขตเมือง คุณจะไปหาเสียงอย่างไรไปพบใครแต่มีคนเขาบอกมีสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนหนึ่งไปช่วยพรรคพวกหาเสียงก็เป็นสิทธิ กระผมก็ปรารถนาไว้เท่านั้นบอกหาหลักฐานไม่ได้ ก็นี่แปลว่ารับแล้วหาเรื่องค่าคนฟรี ๆ โหวหารใช่ไหมครับ ชัดเจน แล้วบอกเรื่องอ้ายตุ้ม ย้ำกับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งเขาไม่ได้มีตำแหน่งหน้าที่ แต่เขารู้จักกับผมก็มันทำมาหากินอะไรผมจะไปรู้มันได้อย่างไร แต่ว่ามันเดินเข้ามาวันนั้นเข้าไปเขาประชุมจนจะเลิกแล้ว เขาไม่ใช่ข้าราชการ เขาไม่ใช่พนักงานเมือง บางครั้งเขาขาดความเข้าใจ และอ้ายตุ้มมันมาหาผมบ่อย ถ้ามันจะทำอะไรผิดคุณสุเทพก็ไปจัดการกัน ผมกราบเรียนท่านประธานนิดครับ ผมขออธิษฐานเอาไว้ตรงนี้ ถ้าผมได้ทำอะไรแบบที่คุณสุเทพพูดขอให้ผมวิบัติทั้งวงศ์ตระกูล ถ้าผมไม่ได้ทำแล้วมีการใส่ร้ายป้ายสีผม ผมเชื่อเวรกรรมมีจริง แล้วคนที่คิดทำลายผมโดยขาดเหตุผลต้องได้รับสิ่งที่เลวร้าย ต้องได้รับความวิบัติ ต้องได้รับในสิ่งที่ไม่ดีในเร็ววันนี้ ขอบพระคุณท่านประธานครับ

(นายสมคิด บาลโธสง ได้ยืนและยกมือขึ้น)

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : ท่านสมาชิกครับ ก่อนที่ท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะอภิปราย คุณสมคิดผมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้าย เราจะต้องปิดประชุมสภาก่อน ๒๔.๐๐ นาฬิกา ก็จะมีเรื่อง

นายสมคิด บาลโธสง (หนองคาย) : ท่านประธาน ผมขอความเป็นธรรมครับ

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) : คุณสมคิด ผมขอเตือนเป็นครั้งสุดท้ายเราไม่มีเวลาแล้ว เดี่ยวผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรจะต้องสรุปนะครับ ก็จะมีเรื่องที่คุณวิรัตน์ กัลยาศิริ ได้กล่าวพาดพิงถึงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎร ท่านฝากผมว่าขอความกรุณาขอเอกสารมามอบให้ด้วยท่านจะได้นำไปศึกษา คุณสมคิดเรามีเวลาน้อยแล้วเรามีความจำเป็นจะต้องปิดประชุมก่อนเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ขอเชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ท่านอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

๗๕๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

พระราชวรณ ๓๔๗/๒

นายสมคิด บาลไธสง (หนองคาย) : ท่านประธานครับ

พันเอก อภิวันท์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
คุณสมคิดนั่งลงเถอะครับ ผมไม่อนุญาตให้ประท้วงเชิญนั่งได้แล้วครับ ผมขออนุญาต
อย่างนี้ก็แล้วกันครับ ให้หลังจากที่ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรมันจะได้เสร็จสิ้น
กระบวนการไป เชิญท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านประธาน
ที่เคารพ กระผม นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร กราบเรียนท่านประธานครับว่าด้วยเวลาที่เหลืออยู่
คงไม่เพียงพอที่จะทำให้ผมได้สรุปทุกเรื่อง เพราะว่าเราได้เปิดอภิปรายท่านนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีอีกถึง ๗ ท่าน แต่ให้ท่านสบายใจครับ ผมจะถือเอานาฬิกาของสภา
เป็นเกณฑ์แล้วจะไม่ให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับข้อตกลงที่ดำเนินไป แต่ด้วยเวลาที่จำกัด
ผมอยากจะกราบเรียนว่าผมยืนหยัดถืออภิปรายไม่ไว้วางใจท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
๗ ท่าน พร้อมกับเพื่อนสมาชิก กระผมถูกต้องว่าตอนแรกนะครับ ถูกต้องว่าตลอดเวลาว่า
๔ เดือน กระหึ้นกระหือหรือหรือจะรีบร้อนหรือมีความทะเยอทะยาน ท่านประธาน
อาจจะไม่ทราบหรือครับ ครั้งสุดท้ายที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลมีวิกฤติการณ์
การเงินที่หนักหนาสาหัสที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย รัฐบาลของ
ท่านนายกรัฐมนตรีชวนเข้าแถลงนโยบาย ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ แก้ปัญหาซึ่งตกค้าง
มาจากรัฐบาลของท่าน พลเอก ชวลิต สถานการณ์เริ่มดีขึ้นโดยลำดับ -----

๗๕๓

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษณิษฐ์ ๓๔๘/๑

แต่เวลาผ่านไปเพียงแค่ ๓ เดือน ฝ่ายค้านยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ทั้งคณะ ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นฝ่ายค้านในขณะนั้นด้วย ผมไม่ประสงค์จะได้วาที เพียงแต่บอกว่าวันนั้นเราก็คือว่าเป็นสิทธิของท่าน ผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานว่า ท่านลองนึกภาพสิครับว่าถ้าวันนี้บ้านเมืองของเรามีความสมานฉันท์กัน ไม่มีปัญหาที่กลุ่มผู้คนต่าง ๆ มีความเดือดร้อน จะเป็นเรื่องที่เป็นปัญหาเฉพาะกลุ่ม เช่น เกษตรกรกลุ่มต่าง ๆ หรือจะเป็นกลุ่มที่เขาเห็นว่ามันมีความไม่ถูกต้องเกิดขึ้นในบ้านเมืองและชุมนุมกันอยู่ แล้วเกิดภาวะความตึงเครียด ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่มีเลย หรือถ้าวันนี้ความหวังที่ท่านนายกรัฐมนตรีและพรรคของท่านได้เคยมอบไว้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยว่าจะเพิ่มรายได้ให้เขา ๔ เท่า ลดรายจ่ายให้เขา ๔ เท่า ไม่ต้องถึงกับเป็นจริงหรอกครับ แค่เริ่มที่จะเห็นว่าจะเป็นอย่างนั้น ผมกราบเรียนท่านประธานว่าพวกผมไม่มีการยื่นญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน แต่เพราะวันนี้ไปที่ไหนใครก็ว่าบ้านเมืองวิกฤติ เจอพี่น้องประชาชนที่ทุกข์แสนสาหัสกับภาวะเศรษฐกิจที่ดำรงอยู่ เห็นภาพแม้แต่เกษตรกรที่เป็นชาวนาปลูกข้าวต้องทุกข์กับการที่ซื้อข้าวแพง พบกับความทุกข์ของพี่น้องใน ๓ จังหวัดภาคใต้ที่ยังมองไม่เห็นแสงสว่างปลายทางใด ๆ ทั้งสิ้นของการแก้ไขปัญหา ผมกราบเรียนว่าในสภาวะอย่างนี้พวกกระผมฝ่ายตรวจสอบละเว้นหน้าที่ของตัวเองไม่ได้ และอย่างที่เพื่อนสมาชิกโดยเฉพาะผู้อาวุโสหลายท่านชี้ให้ท่านประธานเห็นครับ เราไม่ได้มีเสียงมากพอที่จะไปล้มท่านล่ะครับ แต่เราจำเป็นที่จะต้องให้พี่น้องประชาชนเห็นว่า ๔ เดือนที่ผ่านมาเป็นความสูญเสียของประเทศชาติ บ้านเมืองทั้งในเรื่องโอกาสและความเสียหายจริง ๆ อย่างไม่รู้ด้วยเวลาที่จำกัด ผมกราบเรียนว่าตลอดระยะเวลา ๓ วันที่ผ่านมากระผมภาคภูมิใจในการทำหน้าที่ของพวกเราทุกคน ได้ชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของการบริหารราชการแผ่นดินในหลายกระทรวง ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ไม่ว่าจะเป็นด้านความมั่นคง แม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีในวันนี้ยังยอมรับเลยครับว่าคำอภิปรายของสมาชิกของพรรคประชาธิปัตย์หลายท่านเป็นประโยชน์ และหลายเรื่องซึ่งตลอดระยะเวลา ๔ เดือนที่ผ่านมาท่านมักจะกล่าวตอบโต้ตำหนิพรรคฝ่ายค้าน วันนี้ท่านกลับยอมรับแนวความคิด

๗๕๔

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

กฤษฎีกา ๓๔๘/๒

ของเรา ไม่ว่าจะ เป็นกฎหมายแก้ไขปัญหาภาคใด ไม่ว่าจะ เป็นการแก้ปัญหาเรื่อง
ราคาข้าวหรือปัญหาอื่น ๆ ผมถือว่าเพียงเท่านี้ก็ให้เห็นความชอบธรรม ความถูกต้อง
ความสมเหตุสมผลของการทำหน้าที่ของพวกเราในรัฐสภาแห่งนี้ ผมขอบพระคุณ
ท่านประธาน ผมขอบพระคุณท่านนายกรัฐมนตรีที่ให้เราได้ทำหน้าที่ของเรา และไม่ว่า
ใครจะพูดถึงท่านนายกรัฐมนตรีอย่างไร ท่านนายกรัฐมนตรีคงจำได้ว่าวันที่ท่านแถลง
นโยบาย ผมบอกอย่างน้อยที่สุดผมเชื่อว่าท่านเติบโตมาจากที่นี่ ท่านจะให้ความสำคัญ
กับเวทีนี้ และไม่ว่าคำตอบของท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นอย่างไร -----

- ๓๔๘/๑

๗๕๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๓๔๙/๑

ผมขอบคุณที่ท่านได้เอาใจใส่ต่อคำอภิปรายของพวกเราทุกคนและพยายามที่จะชี้แจงเรื่องที่ผมจำเป็นจะต้องสรุปและใช้เวลามากเป็นพิเศษหนีไม่พ้นเรื่องเขาพระวิหารครับ เพราะเรื่องนี้พวกกระผมในวันที่ยื่นญัตติตั้งใจที่จะยับยั้งความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เสียใจเพียงแต่ว่าวันที่พวกกระผมทำญัตติเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไปลงนามไปแถลงการณ์ร่วมกับกัมพูชาเสียแล้ว ผมขออย่าจุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ครับว่าเราต้องการเป็นเพื่อนบ้านที่ดีกับกัมพูชา เราต้องการเป็นสมาชิกที่ดีของสหประชาชาติ เราต้องการเห็นโบราณสถาน โบราณวัตถุที่มีความสง่างาม มีประวัติศาสตร์สมควรแก่การอนุรักษ์เป็นมรดกโลกได้รับการจดทะเบียนบนบรรยากาศผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ทั้ง ๒ ข้างของพรมแดนที่เป็นเพื่อนบ้านกันนั้นร่วมกันสนับสนุนบริหารจัดการให้สมกับเป็นมรดกโลก แต่สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความเสียหายในวันนี้ก็คือว่า ความผิดพลาดในการดำเนินการทำให้ความขัดแย้งจะเกิดขึ้นต่อไปและความเสียหายที่เกิดขึ้น ในส่วนของพี่น้องประชาชนคนไทยก็คือความสูญเสียในเรื่องของดินแดนอธิปไตย ท่านประธานที่เคารพครับ ผมจะให้ความเป็นธรรมเพราะผมทราบว่าเมื่อผมพูดสรุปแล้วเราก็ต้องปิดอภิปราย ในเรื่องของเขาพระวิหารนั้นที่จริงมีหลายเรื่องที่เราเห็นตรงกัน จะได้ไม่ต้องเถียงกันอีกต่อไป ข้อที่ ๑ ก็คือว่าเราต้องยึดคำตัดสินของศาลโลก พ.ศ.๒๕๐๕ คำตัดสินมี ๓ ข้อ ข้อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอธิปไตยของดินแดนนั้นคือข้อที่ ๑ นั่นคือปราสาทพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชา ผมอยากจะกราบเรียนว่าท่านรัฐมนตรีก็เห็นด้วยกับผม ท่านนายกรัฐมนตรีนั้น ท่านประธานครับ ก่อนที่เราจะยื่นญัตติท่านก็เห็นด้วยกับผม เพราะท่านออกรายการสนทนาประชาสัมคม เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ท่านบอกว่าอะไรครับ ตัวเขาพระวิหารด้านที่ออกไปนี้เป็นส่วนของกัมพูชาเขา แล้วทางเขากำลังรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเดือนกรกฎาคมเขาจะเลือกตั้ง เขาก็เอ่ยกันว่าเขาจะเอาเขาพระวิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลก ที่ไหน ๆ เขาขึ้นมรดกโลก เราก็บอกแล้วว่าขึ้นทะเบียนมรดกโลกนั้นเมื่อตอนไปพบกับคุณสุนทร คุณสุนทรบอกไม่เป็นปัญหาหรอก ถ้าเอาแต่ตัวอาคารไปขึ้นไม่มีปัญหา ปราบกฏว่าเมื่อกลับมาแล้วทางฝ่ายมรดกโลกเขาบอกต้องขึ้นบริเวณพื้นที่ด้วย ทางไทยบอกว่าถ้าพื้นที่ด้วยไทยต้องขึ้นด้วย

๗๕๖

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ณัฐวัฒน์ ๓๔๙/๒

เพราะพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ทับซ้อนอาคารเป็นของกัมพูชา ไม่ได้มาทำทายนะครับว่า ไหนบอกสิว่าเราชนะคดีเมื่อปี ๒๕๐๕ ท่านพูดตรงกับที่พวกกระผมพูดคือของกัมพูชา คืออาคาร คือตัวปราสาท เสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็ตั้งข้อสงวน ข้อสงวนซึ่งวันนี้ ท่านนายกรัฐมนตรีบอกยังมีอยู่ แต่รัฐมนตรีบอกหมดอายุความไปแล้ว ซึ่งเป็นคำชี้แจง ที่สืบสนเพราะว่าเป็นการแก้ตัวไปวัน ๆ แล้ววันนี้กระทรวงการต่างประเทศยังไปซื้อ หน้าหนังสือพิมพ์เต็มอีก ๑ หน้าบอกว่าหมดอายุความไม่มีสิทธิจะสงวนสิทธิอีกแล้ว ไม่ตรงกับที่ท่านนายกรัฐมนตรีพูด แต่การสงวนสิทธินั้นคณะรัฐมนตรีในขณะนั้น เขาจำเป็นต้องปฏิบัติตามศาลโลกให้ได้ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สันนิษฐานคิดเอาเองจะด้วยเหตุผลกลใดผมไม่ทราบ ว่า คณะรัฐมนตรีในปี ๒๕๐๕ หรือปีไหนก็ตามมีอำนาจในการไปกำหนดเส้นเขตแดนใหม่ ไม่มีครับ -----

- ๓๕๐/๑

๗๕๗

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๓๕๐/๑

ไปอ้างเอาคำในหนังสือเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อปี ๒๕๐๕ ว่าจะไปกำหนดเขตบริเวณที่เกี่ยวข้องกับอำนาจอธิปไตย ไม่ไปดูครับว่ามติ ครม. ที่ออกมาหลังจากนั้น เขาตัดถ้อยคำตรงนั้นไปหมดแล้วที่ผมต้องให้ท่านรัฐมนตรีอ่านต่อสภาเมื่อวานนี้ เส้นที่ขีดคือไม่ใช่ปราสาทนะครับ บริเวณปราสาทพระวิหารแปลเป็นภาษาอังกฤษให้ตรงกับคำพิพากษาศาลโลกก็คือเทมเพิล แอเรีย (Temple area) ไม่ใช่เทมเพิล (Temple) เพื่อปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลก แต่ท่านมายึดตัวนี้ล่ะครับอ้างว่าเป็นเส้นเขตแดน แล้วก็ตั้งโจทย์เอาไว้ว่าการขึ้นทะเบียนมรดกโลกตราบใดที่กัมพูชาไม่รู้จักเข้ามาในแนวเขตที่กำหนดในมติคณะรัฐมนตรีปี ๒๕๐๕ นั้นแปลว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรเพิ่มเติม ผิดครับ การขึ้นทะเบียนอนุรักษณ์เป็นมรดกโลก ในที่สุดกัมพูชาได้จัดทำแถลงการณ์ร่วมและส่งภาพนี้ซึ่งท่านจะเรียกแผนที่หรือแผนผังก็ตาม ประกอบไปด้วยการขีด เขาเรียกว่าเขตปราสาท เขาไม่เรียก บริเวณ และเขตอนุรักษณ์หรือบัฟเฟอร์ โซน ทุกทิศ มีเลข ๒ ที่เขาบอกว่าเขาไปจัดการเองจะขึ้นไว้ มีเลข ๓ ตามแถลงการณ์ร่วมที่บอกว่าประเทศไทยกับกัมพูชาจะต้องไปตกลงร่วมกันว่าจะบริหารจัดการอย่างไร พื้นที่ในภาพนี้จำนวนมากเป็นดินแดนของประเทศไทย ผมอยากจะกราบเรียนว่าถ้าหากว่าเราสามารถดำเนินการไปขึ้นเป็นมรดกโลกร่วมกัน ปัญหาจะไม่มีเลยครับ แล้วเราพยายามแล้วจริงครับ เขาไม่ยอมเมื่อปีที่แล้ว แต่มติปีที่แล้วเขาบอกว่าถ้าจะให้กัมพูชาไปขึ้นเพียงฝ่ายเดียวจะต้องมีสิ่งเรียกว่าการสนับสนุนอย่างชัดแจ้งจากฝ่ายไทยคือแอคทีฟ ซัพพอร์ต (Active support) กระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่เมื่อเขาพบว่าพอเราไปดำเนินการเสนอความคิดเห็นอะไรกัมพูชาไม่รับเลย ไม่ยอมฟังเราเลย เขาก็เดินกลยุทธ์ที่บอกว่าแยกตัวออกมา ใช้คำว่า ดิสโซซิเอท (Dissociate) รุกไปในทางการเมืองระหว่างประเทศเพื่อเริ่มหาคะแนนเสียงสำหรับประเทศที่มีตัวแทนเป็นกรรมการอยู่ในมรดกโลกที่จะคัดค้านในการประชุมที่กำลังจะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ทำหนังสือประท้วงที่ท่านรัฐมนตรีบอกท่านเห็นชอบหรือสั่งการก็แล้วแต่ถูกต้องครับ แต่สิ่งที่เขายืนยันกลับมาก็คือบอกว่าไม่มีการสนับสนุนไม่ได้แล้ว เพราะท่านนายกรัฐมนตรีสมควรได้แสดงการสนับสนุนในวันที่ไปพบกับสมเด็จพระสันตะปาปา และยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าเขายังยืนยันด้วยว่าไม่มีพื้นที่ทับซ้อน

๗๕๘

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

ดวงใจ ๓๕๐/๒

เพราะพื้นที่ทั้งหมดในความคิดของเขาคือพื้นที่ของกัมพูชา ท่านรัฐมนตรีบอกว่า
ท่านต้องฟังอธิบดีกรมสนธิสัญญาใครต่อใคร เมื่อตอนคำข่าวออกมาแล้วนะครับ
ท่านไปให้การกับศาลปกครองว่าท่านบอกว่าถ้าไทยไม่แสดงความสนับสนุนลงนาม
ในแถลงการณ์ร่วม ไม่เชื่อครับว่ากัมพูชาจะสามารถได้รับความเห็นชอบจากกรรมการ
มรดกโลกได้ ทำไมอย่างนี้ท่านไม่เชื่อบ้างครับ แล้วทำไมเจ้าหน้าที่ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
เป็นเหตุบังเอิญหรืออย่างไรถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการ สมช.
อธิบดีกรมสนธิสัญญาคนเก่า และล่าสุดก็คือกรรมการมรดกโลก ผมจึงจะบอกกับ
ท่านครับว่าสิ่งที่ท่านไปยอมรับในแถลงการณ์ร่วมหรือภาพนี้ครับ -----

- ๓๕๑/๑

๗๕๙

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรวา ๓๕๑/๑

ท่านกำลังชำระรอยหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในปี ๒๕๐๕ ที่ศาลตัดสินให้เราแพ้คดี เพราะว่าเราไปให้คนทำแผนที่มาให้ เขาส่งมาให้เรา เรารับเราหนึ่งเฉย เราบอกเราไม่ได้ใช้ เพื่อเป็นการปักปันเขตแดน แต่สุดท้ายเขาบอกว่านั้นละคือการยอมรับกฎหมายปิดปาก พื้นที่รอบ ๆ ตรงนี้ก็รับไปแล้วว่ากัมพูชามีสิทธิในการมาทำแผนบริหารจัดการร่วม ทั้ง ๆ ที่เป็นเขตแดนไทย เพราะเรายึดถือสันปันน้ำและมีตัวปราสาทเหนือของสันปันน้ำ คือของเรา ได้คือของเขาวกกับปราสาท และไม่มีทางที่คณะกรรมการปักปันเขตแดน จะทำเรื่องนี้ได้เสร็จก่อนกำหนดที่ท่านไปตกลงกับเขาว่าแผนเรื่องนี้จะต้องเสร็จก็คือ อีก ๒ ปีข้างหน้า แต่ว่าที่น่าเสียดใจก็คือว่าตรงนั้นคือการสูญเสียเรื่องอธิปไตย แต่ที่เขาขีดเส้นรอบปราสาทมาทั้งหมด อะไรที่ไม่ใช่ตัวปราสาท ขอบทั้งหมดที่ออกมา แล้วเขาก็ไปออกเป็นพระราชกฤษฎีกาภายในด้วย วันนี้เขาสามารถไปขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกในนามกัมพูชาแล้วคือความสูญเสีย เส้นตามมติปี ๒๕๐๕ ท่านตั้งเป็นโจทย์ ให้ทุกคนตอบครับ ที่ท่านอ้างในเรื่องของกรมแผนที่ทหารหรือกองกำลังที่เกี่ยวข้อง แล้วก็บอกว่าเอกสารของพวกผมไม่ใช่เอกสารชั้นสุดท้าย ไม่ใช่ครับ ท่านพยายาม ปิดเบือนประเด็น เขายอมรับว่าที่ทางกัมพูชาติเส้นมาทั้งหมดนี้ไม่เกินขอบเขตของ มติ ครม. ปี ๒๕๐๕ ซึ่งกระผมกราบเรียนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าไม่ใช่เขตแดน แต่เกิน คำพิพากษาของศาลโลก เพราะศาลโลกให้เฉพาะตัวปราสาทไม่มีการตีเส้นขีดออกมา มากไปกว่านั้น แล้วท่านก็บอกว่ามันไม่ใช่แค่มติ ครม. พอผมบอกท่านมติ ครม. ไปดูสิครับ เขาแก้ถ้อยคำไม่ให้เป็นไปอย่างที่ท่านพยายามให้คนเข้าใจ เพราะไปเอาเอกสารเสนอ ไม่ใช่เอาตัวมติมาบอกกับสภา ท่านก็เลยไปอ้างบอกว่าเราใช้แผนที่ตามเส้นปี ๒๕๐๕ แผนที่ฉบับนี้ครับที่ท่านเรียกว่า แอล ๗๐๑๗ ตรงกับของท่านเลยครับ นี่ครับบริเวณ ที่มีปัญหา ตรงนี้ครับเส้นนี้ละครับเขาบอกว่า เป็นแนวพรมแดนระหว่างประเทศ ผมพูด อย่างนี้ท่านก็บอก ก็ท่านบอกแล้วว่าใช่ แต่ท่านรัฐมนตรีท่านดูแผนที่นี้แล้วทำไม ท่านไม่อ่านให้ครบ แผนที่ฉบับนี้ที่ท่านอ้างว่าได้กำหนดเป็นแนวเขตพรมแดน เขาจะมี ข้อความเป็นตัวหนังสือสีแดงข้างล่าง ผมขออนุญาตอ่านครับ แนวพรมแดนระหว่าง ประเทศในแผนที่ระวางนี้ต้องไม่ถือกำหนดเป็นทางการครับ ไม่ใช่ โดยประมาณ

๗๖๐

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

นิรรา ๓๕๑/๒

ไม่ใช่อาจคลาดเคลื่อน ไม่ใช่ไม่ถือเฉย ๆ นะครับ ต้องไม่ถือกำหนดเป็นทางการ
เวลาเขาเขียนถึงการแบ่งเขตภายในประเทศเขาบอกว่าแสดงไว้โดยประมาณ แต่ถ้าเป็น
พรมแดนระหว่างประเทศเขาบอกว่าต้องไม่ถือกำหนดเป็นทางการ ผมไม่ได้สอบถาม
เฉพาะนักวิชาการ ผมสอบถามคนที่เขาเคยรับราชการอยู่ในกรมแผนที่ เขาก็บอก
ผมมาเองครับว่าแนวปี ๒๕๐๕ คือแนวปฏิบัติการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลโลก
ไม่ใช่เส้นเขตแดน แผนที่ฉบับนี้ก็ไม้อาจกำหนดเส้นเขตแดนได้ มติคณะรัฐมนตรีกำหนด
เส้นเขตแดนไม่ได้ -----

- ๓๕๒/๑

สิ่งที่จะกำหนดเส้นเขตแดนได้คือการทำงานของคณะกรรมการปักปัน ชัดใหม่ครับ และที่น่าเสียใจก็คือว่าวันนี้ทางคณะรัฐมนตรีรวมทั้งท่านนายกรัฐมนตรีอาจจะเริ่มกังวลแล้วว่าไปยอมรับอะไรเข้า นี่กำลังแก้ถ้อยคำในมติคณะรัฐมนตรีว่าไม่ใช่แผนที่ครับ แผนที่ผมก็ไม่เสียเวลาโต้เถียงหรอกครับว่าแผนที่หรือแผนที่ผมรู้แต่ว่ารูปที่ท่านรัฐมนตรีไปเซ็นรับรองนอกจากการกำหนดขอบบริเวณที่เขาตีเนื้ะครับ ทางกัมพูชา เขาเขียนพิกัดไว้เรียบร้อยเลยครับจุดไหนพิกัดเท่าไร มีเส้นรุ้ง เส้นแวง มีเส้นลาดชัน มีมาตราส่วน มีทิศ ท่านก็บอกวาก็ไม่มีเส้นพรมแดน ทำไมไม่มีทราบไหมครับ เพราะแผนที่นี้เป็นแผนที่เดียวกันกับที่กัมพูชายึดถือในการต่อสู้คดีตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ซึ่งพรมแดนนั้นอยู่บนเนื้อหาของภาพที่ปรากฏครับ ความหมายก็คือสำหรับกัมพูชาตรงกับหนังสือที่เขาส่งถึงท่านวันที่ ๑๑ เมษายน ทั้งหมดนี้เขาถือว่าเป็นของเขาครับ ผมถึงกราบเรียนว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีคงพยายามที่จะบอกว่า ผมฟังก็ไม่ชัดเจนครับเพราะว่าทั้ง ๒ สัปดาห์ยังไม่มีเอกสารแถลงข่าวว่ามติคืออะไร แต่เวลานี้รัฐมนตรีบางท่านเข้าใจว่าท่านต้องไปแก้แถลงการณ์ร่วมนะครับ ผมก็บอกว่ามันจะแก้ได้อย่างไรมันลงนามไปแล้ว มันสายไปแล้ว แต่แนวทางเดียวที่จะต้องทำกันในขณะนี้ก็คือต้องบอกว่าแถลงการณ์ร่วมก็ดี ภาพที่ปรากฏนี้ก็ดี ตัวแทนของประเทศไทยไปลงนามไปยอมรับไม่ได้มีความยินยอมพร้อมใจของพี่น้องประชาชนคนไทย ผมไม่เรียกร้องให้เกิดปัญหา ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านกันครับ แต่ว่าการที่จะคัดค้านไปถึงยูเนสโกถึงกรรมการมรดกโลก กระบวนการทุกอย่างจะต้องช่วยกันเดินครับ ที่นี้ผมก็เพียงเรียกร้องให้ผู้แทนปวงชนชาวไทยทุกท่านไม่ไว้ใจท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ท่านประธานที่เคารพครับ เรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ เป็นเรื่องที่ผมถือว่าหนักหนาสาหัส และไม่คาดคิดเลยครับว่าในการอภิปรายไม่ไว้ใจครั้งนี้เราจะต้องมาหาทางกอบกู้ความสูญเสียที่มันเกิดขึ้น ผมหวังผมรอว่าพรุ่งนี้จะมีผู้แทนปวงชนชาวไทยที่จะรักษาผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย ท่านประธานครับ เวลาที่เหลืออีกเพียง ๗ นาที มีรัฐมนตรีหลายท่านผมอยากจะกราบเรียนว่าหลายเรื่องที่เราพูดในวันนี้แม้แต่รัฐบาลก็ไม่ปฏิเสธ ความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมนตรีบางท่าน ปรากฏว่า

๗๖๒

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

เบญจมาภรณ์ ๓๕๒/๒

ผู้อภิปรายที่อภิปรายได้ดีที่สุดคือท่านนายกรัฐมนตรี นั่นคือกรณีของท่านรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ ทำงานต่อไม่ได้หรือครับ ท่านอาจจะไม่คุ้นกับการเมืองครับ
แต่ถ้าถ้าเป็นบริษัทเอกชน ท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย กรรมการผู้จัดการใหญ่บอก
ท่านทำงานไม่ได้ต้องให้คนอื่นทำงานแทน อยู่ต่อไม่ได้ครับ ผมไม่มีเวลาที่จะมาตอบได้
กับรัฐมนตรีเรียงตัว แต่ว่ากราบเรียนรวม ๆ ว่าหลายเรื่องที่เราได้ชี้ให้เห็นก็คือว่าส่วนหนึ่ง
เป็นความล้มเหลวความบกพร่องการแก้ปัญหาความทุกข์ของประชาชน แต่อีกหลายส่วน
มันน่าจะเสียดายว่ามันเกิดจากแรงจูงใจที่เราเขียนไว้ในญัตติว่าไปตอบแทนบุญคุณ
ผู้มีอำนาจในอดีต กระทรวงการคลัง กระทรวงยุติธรรมคิดถึงเรื่องการแต่งตั้งโยกย้าย
เอาคนไปอยู่ในตำแหน่งสำคัญ ๆ ที่จะต้องดูแลเศรษฐกิจที่จะต้องดูแลกระบวนการ
ยุติธรรมในวันนี้-----

- ๓๕๓/๑

ไม่น่าเชื่อเลยว่าเอาคนซึ่งมีปัญหา มีข้อครหา มีคดีติดตัวทั้ง ๆ ที่มีคนอื่นอีกมากมายที่มีคุณสมบัติที่จะเป็นตำแหน่งเหล่านั้นได้ สภาพอย่างนี้ที่ผมกราบเรียนว่ามันไปไม่ได้ ผมกราบเรียนว่าในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีนั้นผมก็ไม่อยากจะใช้วิธีการแบบได้วาทิ แต่กราบเรียนว่าวันนี้เราต้องเดินไปข้างหน้าจริง ๆ การบริหารเศรษฐกิจแบบยังถ้อยทีถ้อยอาศัย ไม่แน่ใจว่าคนนี้มีฝีมือหรือเปล่า ต้องเอาคนอื่นกระทรวงมาคอยช่วยดูแล การเปลี่ยนแปลงทิศทางสัญญาณรายวันมันไม่ได้หรอกครับ ถ้าเรามองไปข้างหน้า แล้วเห็นวิกฤติพลังงานอาหารซึ่งเคยเป็นโอกาสแล้วท่านเปลี่ยนเป็นวิกฤติและปัญหาอื่น ๆ รออยู่ข้างหน้า มันไปไม่ได้หรอกครับ ในวันที่เราต้องการความสมานฉันท์ แต่ว่าท่านยังไม่ยอมรับว่าความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็เพราะว่าประชาชนยอมรับไม่ได้กับการที่ไม่ปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมทำงาน การเดินหน้าไปตามระบบระเบียบแบบแผนของการเมืองในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ปัญหาทั้งหลายเหล่านี้ผมถึงกราบเรียนว่าผมปรารถนาเพียงแค่มันน่าจะมี ความเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงแล้วผมจะเป็นฝ่ายค้านต่อ ไม่เป็นไรหรอกครับ แต่ผมอยากให้โอกาสคนไทย ประเทศไทยบ้าง อยากได้รัฐบาลที่ประชาชนเชื่อมั่นแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจได้ อยากได้รัฐบาลที่ไม่ชวนทะเลาะกับประชาชน อยากได้รัฐบาลซึ่งมาจากการเลือกตั้งแล้วรักษาประชาธิปไตยด้วยการเคารพหลักการพื้นฐานต่าง ๆ ทั้งหมด แต่ ๔ เดือนที่ผ่านมามันพิสูจน์แล้วครับว่าท่านทำตรงกันข้าม จากที่เคยหวังวันนี้ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนไม่ได้คาดหวังอีกแล้ว รายได้เพิ่มขึ้น ๔ เท่า รายจ่ายลดลง ๔ เท่า ประชาชนรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี วันนี้คิดแค่เพียงว่าจะอยู่รอดกันไป หรือเปล่า จะหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ไหมในวันที่ผู้มีอำนาจยังส่งเสียงดัง ๆ ชวนประชาชนทะเลาะตลอดเวลา ท่านประธานที่เคารพ ผมจึงอยากจะกราบเรียนสรุปว่า พวกกระผมเห็นว่าหลายเรื่องที่เสียหายอยู่เนี่ยเพราะว่าท่านมัวแต่มุ่งตอบแทนบุญคุณของผู้มีอำนาจในอดีต ท่านนายกรัฐมนตรีลุกขึ้นตอบเสียงดังฟังชัดว่าท่านไม่เป็นหนี้บุญคุณใคร แต่คนคนนั้นต้องเป็นหนี้บุญคุณท่าน ผมกราบเรียนท่านประธานว่า มาคิดดูอีกทีที่น่าจะใช้ครับ เพราะ ๔ เดือนที่ผ่านมาท่านทำให้เขาลั่นเหลือ

๗๖๔

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

สายชล ๓๕๓/๒

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ต้องขออภัยท่านผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เหลือเวลาให้ผมสักครั้งนาทีเดียวนะครับ
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร) : ท่านทำให้เขา
ลั่นเหลือครับ วันนี้ท่านถึงกล้าประกาศว่าเขาเป็นหนี้บุญคุณท่านแล้ว กระผมเพียงแต่
จะสรุปว่าวันนี้บุญคุณระหว่างกันส่วนตัวทางการเมืองไม่มีเวลาอีกต่อไปแล้วครับ
สำหรับคนไทยและประเทศไทย วันนี้ถึงเวลาที่เราจะได้รับรัฐบาลที่มาตอบแทนบุญคุณ
คนไทยทั้งประเทศและบรรพบุรุษไทย กระผมไม่ไว้วางใจท่านและรัฐมนตรีทั้ง ๗ ท่าน
ตามญาติไม่ไว้วางใจครับ กราบขอบพระคุณครับ

- ๓๕๔/๑

๗๖๕

สผ ๖/๒๕๕๑ (วิ.) เป็นพิเศษ

จีรานุช ๓๕๔/๑

พันเอก อภิวัฒน์ วิริยะชัย (รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง) :
ท่านสมาชิกครับ บัดนี้การอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้ว
ท่านสมาชิกครับ เนื่องจากรัฐธรรมนูญ มาตรา ๑๕๘ กำหนดไว้ว่า การอภิปราย
ไม่ไว้วางใจนั้นจะลงมติในวันเดียวกันที่สิ้นสุดการอภิปรายไม่ได้ เพราะฉะนั้นผมจะขอ
นัดประชุมเป็นวันศุกร์ที่ ๒๗ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา เพื่อทำการลงมติในญัตตินี้ครับ
ขอปิดประชุมครับ

เลิกประชุมเวลา ๒๓.๕๙ นาฬิกา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๑
ครั้งที่ ๖ (สมัยวิสามัญ) เป็นพิเศษ
วันพุธที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๑

รายนามคณะผู้จัดทำ

ที่ปรึกษา นายจเร พันธุ์เปรื่อง รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
นางสาวยุพา ศิริประภาพร ผู้อำนวยการสำนักgrayงานการประชุม
และชวเลข

ผู้ตรวจทานgrayงานการประชุม

นางสุจิตรา อรุโณ ผู้อำนวยการกลุ่มงานชวเลข ๔
นางสติมา จันทรไพจิตร เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสันทนา ทรัพย์พูนผล เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘
นางสาวพัชรี ไซคำพา เจ้าหน้าที่ชวเลข ๘

ผู้จัดgrayงานการประชุม (กลุ่มงานชวเลข ๔)

นางสาวกมลทิพย์ บุญรอดฤทธิ์ นางสาวกมลมาศ ทังสุภูติ ศิริสัมพันธ์
นางสาวพรชวรารณ แก้วนิล นางสาวกุลนิษฐ์ พัฒนประเสริฐ
นายณัฐวัฒน์ อนันต์สิทธิพงศ์ นางดวงใจ มั่นคงดี
นางนิวรา คำงาม นางสาวเบญจมาภรณ์ รงค์ทอง
นางสาวสายชล ไทยรวมมิตร นางจิรนุช มานะกอบการ
นางวันทนา วงษ์ชมภู นางสาวรัชนีพร มณีนิล
นางสาวสุทธาทิพ ศรีทองอินทร์ นางสาวบุศยรินทร์ พจน์วิชัย

สำนักgrayงานการประชุมและชวเลข
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม และเปิดเผยรายงานการประชุมลับ
ในคณะกรรมการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

ลำดับที่	รายชื่อ	ลายมือชื่อ
๑	นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์	
๒	นายสากล ม่วงศิริ	
๓	นายภราดร ปริศนานันทกุล	
๔	นายนิจสาด จันทรตระกูล	
๕	นายประยุทธ์ สวัสดิ์เรือกุล	
๖	นางอำไพ วิทยวิโรจน์	
๗	นายชนภัทร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา	
๘	นายไพฑูย์ แสงเจริญตระกูล	
๙	นางทิมมพร กาญจนโกศล	
๑๐	นางสาวกรรณิการ์ ผลพัฒน์	

ตรวจแล้ว วันที่ ๒๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สภารับรองในคราวประชุม

ชุดที่ ๒๓ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๕ (สมัย วิสามัญทั่วไป)

วันที่ พุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒

(นายชัย ชิดชอบ)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร